
1

      

          ธนาคารต้นไม้ สาขาบ้านคลองเรือ ซ่ึงเป็นสาขา

แรกของประเทศไทย มีการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

มีการเพาะชำากล้าไม้ แจก แลก และขาย ทั้งในชุมชน

เองและชุมชนอื่นๆ อีกทั้งบ้านคลองเรือเป็นชุมชนกลาง

ป่า ซึ่งอยู่ในโครงการคนอยู่-ป่ายัง เป็นชุมชนที่เห็นความ

สำาคัญของการดูแลรักษาป่า และการสร้างป่าให้เกิดขึ้น

ตามแนวทางธนาคารต้นไม้ได้อย่างเป็นรูปธรรม บ้าน

คลองเรือมีสมาชิกธนาคารต้นไม้จำานวน 52 ราย และ

ปลูกต้นไม้ไปแล้วไม่ตำ่ากว่ารายละ 100 ต้น

        เกษตรเคมีเชิงเด่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

กระแสปาล์มนำ้ามัน ยางพารา ทำาให้ขาดความหลาก

หลาย และขาดความยั่งยืน จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้ปลูก

ต้นไม้ผสมผสานในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวให้หลากหลาย 

ตามแนวพระราชดำาริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

และใช้พื้นที่การเกษตรเป็นตัวอย่างนำาร่องการประเมิน

มูลค่าต้นไม้ต่างๆ เป็นการประเมินมูลค่าโดยตรงของ

เนื้อไม้ และการหาค่าการกักเก็บปริมาณคาร์บอน การ

ปลดปล่อยออกซิเจน และสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงความ

หลากหลายทางระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรได้ เป็นตัว

แบบของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาวิกฤติให้รัฐเห็น

เป็นรูปธรรม โดยการใช้ต้นไม้ในการแก้ปัญหาวิกฤติชาติ 

และแก้ปัญหาวิกฤติโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นการปรับตัวของชุมชนโดยอาศัยหลัก

ธรรมชาติ กระตุ้นการปลูกจิตสำานึกด้วยการสร้างแรง

จูงใจ

        ธนาคารต้นไม้ สาขาบ้านคลองเรือ จึงต้องการ

นำาเสนอรูปแบบการดำาเนินการโครงการธนาคารต้นไม้ 

ให้เห็น โดยการสร้างต้นแบบที่ชัดเจน และให้เห็นว่า

ในการดำาเนินการตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามแนวทาง

ธนาคารต้นไม้สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โดยภาคประชาชน ในนาม

เครือข่ายธนาคารต้นไม้ และผลักดันให้รัฐรับรองมูลค่า

ต้นไม้เป็นทรัพย์ จึงสร้างตัวแบบ (Model) ธนาคารต้นไม้

ที่สมบูรณ์ โดยการส่งเสริมการปลูก ตรวจนับ ติดตาม 

และประเมินมูลค่าด้านต่างๆ ของต้นไม้ที่ปลูกผสมผสาน

ในพื้นที่เกษตรตามแนวทางธนาคารต้นไม้ สร้างตัวแบบ

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งด้านคุณค่า มูลค่า 

และความหลากหลายทางระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรท่ีมี

ธนาคารต้นไม้

โครงการนำาร่องการปลูกและประเมินมูลค่าต้นไม้

สนับสนุนโดย แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน/กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(Global Environment Facility Small Grants Programme)

   กิจกรรมที่ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ประกอบด้วย กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจกับ

ชุมชน เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้เพิ่มใน

พื้นที่เกษตรที่มีอยู่เดิม ตรวจนับประเมินมูลค่าเป็นราย

ต้น สำารวจ และวางแปลงในพื้นที่ของสมาชิก เพื่อศึกษา

โครงสร้างพื้นที่เกษตรของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 

ประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ของพื้นที่เกษตรแต่ละแปลง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

โดยการจัดประชุมสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์

ความรู้ ธนาคารต้นไม้สาขาอื่นๆ ในจังหวัดชุมพร และ

จังหวัดอื่นๆ ที่ให้ความสนใจ และจัดทำาเป็นคู่มือเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปยังชุมชน และ

องค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ เพื่อสามารถนำาไปเป็นแนว

ปฏิบัติได้

เริ่มหน้าขาวดำา 1-48
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       ปี พ.ศ.2556 ได้ทำาการตรวจนับซำ้าจำานวน 56 

แปลง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำา

ข้อมูล โครงการนำาร่องการปลูกและประเมินมูลค่าต้นไม้ 

สนับสนุนโดย แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของ

ชุมชน/กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment 

Facility Small Grants Programme) ผลปรากฏว่า ได้

ต้นไม้จำานวน 5,036 ต้น พบชนิดพันธุ์ไม้ที่เนื้อไม้ได้

จำานวน 95 ชนิด ได้ปริมาตรไม้ 664.1 ลบ.ม. มีปริมาณ

การเก็บกักคาร์บอน 374.719 ตันคาร์บอน มีมูลค่าไม้ 

3,182,197 บาท

    ผลสำาเร็จของกิจกรรมโดยการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้แก่ธนาคาร

ต้นไม้สาขาอื่นๆ และผู้สนใจ โครงการได้ปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง และขยายแนวคิด วิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งสาธิต

วิธีการสำารวจและวางแปลงในพื้นที่เกษตรที่มีธนาคาร

ต้นไม้ เพื่อศึกษาโครงสร้างของพื้นที่เกษตรของสมาชิกที่

เข้าร่วมโครงการฯ ไปในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอื่นๆ 

ได้แก่ จังหวัดชุมพร 13 สาขา และสามารถสร้างกิจกรรม

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และปฏิบัติร่วมกัน จนสามารถสร้าง

เครือข่ายเยาวชนจำานวน 1 กลุ่ม คือเยาวชนเครือข่าย

จากภูผาสู่มหานที และได้กระจายต้นไม้ไปยังสาขาใกล้

เคียงจำานวนกว่า 3,000 ต้น ในปี พ.ศ.2556 ทั้งยังมีผู้

สนใจเข้ามาศึกษาจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

วันลี ชื่นเกาะสมุย

2556

         จากการดำาเนินการโครงการมาเป็นเวลากว่า

5 ปี ธนาคารต้นไม้ สาขาบ้านคลองเรือ ได้ทำาการตรวจ

นับ และประเมินมูลค่าต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏ

ว่าในปี 2554 ได้ต้นไม้จำานวน 4,076 ต้น พบชนิดพันธุ์

ไม้ที่ใช้เนื้อไม้ได้จำานวน 76 ชนิด ได้ปริมาตรไม้ 298.99 

ลบ.ม. มีปริมาณการเก็บกักคาร์บอน 146.27 ตันคาร์บอน 

มีมูลค่าไม้ 1,759,533 บาท
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โครงสร้างองค์กรธนาคารต้นไม้ (ภาคประชาชน)
TREE  BANK  THAI  ORGANIZATION  CHART

ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส
(Chairman of the Board of Directors)

ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส

คณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้
ระดับชาติ

 (Board of Directors)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
 (Consultancy Committee)

คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับชาติ
 (Consultancy Committee) 

 สำานักเลขานุการธนาคารต้นไม้
(Secretarial Division)

 เลขานุการผู้จัดการใหญ่
(Secretary to MD)

ประสานงาน

 ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้
(Managing Director,MD)

รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้ ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร
(Deputy Manager of Organisation Moving Division, DMD)

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารและการจัดการ
(Deputy Manager of Administrative Managment Division, DMD)

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารมวลชน
(Deputy Manager of Media and Mass

communication Division, DMD)

ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร
(Organisation Development Depart Manager, DM)

ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร
(Organisation communication Depart Manager, DM)

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
(Financial Accounting Depart Manager, DM)

ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ
(Information Depart Manager, DM)

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
(Legal Depart Manager, DM)

ผู้จัดการแผนกวิชาการ
(Depart Manager, DM)

ผู้จัดการธนาคารต้นไม้ ภาค 1-4

ผู้จัดการธนาคารต้นไม้จังหวัด

ผู้จัดการธนาคารต้นไม้สาขา
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 
แนวคิด แนวปฏิบัติ
ของธนาคารต้นไม้

ความเป็นมา 

บทคัดย่อธนาคารต้นไม้
ความหมาย: ธนาคารต้นไม้เป็นองค์กรภาคประชาชน 

รวมตัวกันจัดตั้งขึ ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ปลูก

และดูแลรักษาต้นไม้ ให้หลากหลายในพื้นที่เกษตร 

ที่เป็นที่ดินทำากินของตนเอง แล้วจัดทำาทะเบียนข้อมูล

ต้นไม้ประเภทไม้ป่าที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้

สาขา ตลอดจนการประเมินมูลค่าต้นไม้ในขณะที่มี

ชีวิตให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ ด้วยกระบวนการใช้พลังกลุ่ม 

เรียกร้อง ผลักดันให้รัฐรับรอง แล้วนำามูลค่าต้นไม้ไปใช้

กับรัฐและธนาคารของรัฐ 

ความเป็นมา: การกำาเนิดคำาและแนวคิดธนาคาร

ต้นไม้เมื่อปี พ.ศ.2548 โดย พงศา ชูแนม ด้วยหลัก

คิดว่าต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะมีชีวิต สร้างมูลค่าต้นไม้

เป็นทรัพย์เชิงซ้อนในที่ดิน และใช้เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ แก้ปัญหาวิกฤตการณ์มนุษยชาติทั้ง

ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้าง

แนวทางการนำาคาร์บอนที่สะสมในต้นไม้เป็นค่ากลาง

ในการแลกเปลี่ยนของมนุษย์แทน บนพื้นฐานความ

เชื่อว่า ต้นไม้คือวิศวกรรมธรรมชาติที่เป็นตัวแปรหรือ

กุญแจสำาคัญของโลก หากจะฟื้นคืนความสันติสุขให้กับ

ประชาชน ก็ต้องทำาให้มีต้นไม้ มีป่าไม้มากขึ้นเท่านั้นเอง 

แต่ปัญหาที่ภาครัฐไม่สามารถทำาให้ประชาชนปลูกต้นไม้

ให้มีมากขึ้นได้ เพราะมีจุดอ่อน 2 ประการ กล่าวคือ รัฐ

ไม่มีแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และประชาชนไม่

รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต้นไม้ 

         ธนาคารต้นไม้จึงแก้จุดอ่อนด้วยการให้ประชาชน

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทำากินของตัวเอง จะได้รู ้สึกเป็น

เจ้าของ และให้รัฐรับรองมูลค่าต้นไม้ขณะมีชีวิตให้เป็น

ทรัพย์ เป็นแรงจูงใจ กอปรกับปัญหาการเป็นหนี้ของ

เกษตรกรไทยเกิดจากการเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว ทำาให้

ขาดทุน เป็นหนี้ สุดท้ายต้องสูญเสียที่ดินทำากินให้

นายทุน แล้วหันตัวเองเข้าบุกรุกป่าที่เป็นทรัพย์ส่วนรวม

ของคนทั้งโลก เพื่อแผ้วถาง สร้างที่ทำากินใหม่ ส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศอย่างสูงยิ่ง
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จุดเริ่มต้น: ปี พ.ศ.2549 จึงนำาแนวคิดแนวปฏิบัติ

ของธนาคารต้นไม้ร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ของ

รัฐบาล แล้วขับเคลื่อนภายใต้องค์กรธนาคารต้นไม้ มี

สโลแกนว่า พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร: กระบวนการขับเคลื่อนของ

องค์กรธนาคารต้นไม้ประกอบด้วย ธนาคารต้นไม้

สำานักงานใหญ่ และธนาคารต้นไม้สาขา โดยการจัดเวที

ปลูกต้นไม้ในใจคน สร้างความเข้าใจ และจัดตั้งธนาคาร

ต้นไม้สาขา ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีสมาชิกอย่าง

น้อย 50 คน และกรรมการ 9-15 คน ได้ทำาพิธีเปิด

ธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ 

จ.ชุมพร เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

แล้วขยายผลไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกว่า 3,000 สาขา 

สมาชิกกว่า 300,000 คน

การผลักดันสู่นโยบายรัฐ : ใช้พลังสมาชิกธนาคาร

ต้นไม้ผลักดันให้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายเมื่อวันที่ 25 

มีนาคม พ.ศ.2552 โดยดำาเนินการตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้จนได้แผนปฏิบัติการธนาคาร

ต้นไม้ พ.ศ.2553 เพื่อเสนอให้รัฐบาล แม้รัฐบาลไม่ดำาเนิน

การต่อ แต่ประชาชนยังคงต่อสู้ ผลักดันต่อไป เพื่อให้

เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน เป้าหมายแผนปฏิบัติการธนาคาร

ต้นไม้ ปี พ.ศ.2553 ภายใน 14 ปี สมาชิกธนาคารต้นไม้ 

2.5 ล้านครัวเรือน สามารถใช้ต้นไม้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยแก้ปัญหาหนี้สิน 2.5 แสน

ล้านบาท ป้องกันการสูญเสียที่ดิน 50 ล้านไร่ จากการ

ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 1,750 ล้านต้น ในพื้นที่ 43.75 

ล้านไร่ เกิดมูลค่าต้นไม้ 1.99 ล้านล้านบาท คิดเป็นพื้นที่ 

13.5% ของประเทศ จะทำาให้พื้นที่ป่าของประเทศครบ 

40% ต้นไม้ดังกล่าวสะสมคาร์บอนได้ 602.5 ล้านตัน 

และยังเพิ่มพูนต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐสู่ประชาชน 

5 แสนล้านบาท
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สาระสำาคัญ: ประชาชนที่ปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้

ในที่ดินทำากินของตนเอง และรวมกลุ่มกันเป็นองค์กร

ธนาคารต้นไม้สาขา รัฐพึงต้องรับรองมูลค่าต้นไม้ขณะ

มีชีวิตของผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ ตามราคาที่ธนาคารต้นไม้

กำาหนด โดยช่วงอายุ 1-10 ปี ให้รับรองตามราคาทุน 

ช่วงอายุ 10 ปีขึ้นไปให้รับรองตามราคาจริง แล้วนำา

มูลค่าไปใช้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร นำาไปใช้กับรัฐแทน

ทรัพย์สินอื่นๆ โดยให้รัฐจ่ายค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 5 

ของมูลค่าต้นไม้ทุกปี และให้ธนาคารของรัฐลดดอกเบี้ย

เหลือร้อยละ 5 สำาหรับลูกหนี้ที่นำาต้นไม้ไปคำ้าประกันหนี้

จุดหมายปลายทางคือ การใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ สร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างสมดุลของระบบ

นิเวศ แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านภัยพิบัติ ทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอากาศ 

แนวคิดธนาคารต้นไม้
1) ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชนโดย

เฉพาะเกษตรกร ปลูกไม้ยืนต้นที่ใช้เนื ้อไม้ได้ในทาง

เศรษฐกิจ ในที่ดินทำากินของตนเอง แล้วสร้างมูลค่า

ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน เป็นเงิน เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวไป

เป็นทุน หรือคำ้าประกันหนี้สินกับธนาคาร หรือสถาบันการ

เงินของรัฐ ตลอดจนการใช้มูลค่าไม้เป็นหลักทรัพย์ หรือ

หลักประกันต่างๆ ที่จะต้องทำาระหว่างรัฐกับประชาชน

2) ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดให้ชุมชนปลูกต้นไม้ในที่ดิน

ส่วนรวม เพื่อสร้างมูลค่าเป็นทรัพย์สินของชุมชนส่วน

รวม

3) ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้

แผ่นดิน และมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยแนวคิด สร้าง

โลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว กล่าวคือ สร้างสีเขียวเพิ่มพูน

บนโลกหลายระดับกว่าพืชเกษตรปกติ 5 เท่า 

4) ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดให้เกษตรกรรักแผ่นดินทำากิน 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดิน ตลอดจนป้องกันการซื้อ

ขายที่ดิน

5) ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการรับรองสิทธิต้นไม้

ที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่ประชาชนได้ปลูกต้นไม้ 

สิทธิในที่ดิน คือ สิทธิทำากินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง 

สิทธิทำากินตามที่กฎหมายกำาหนดให้ แต่ที่ดินยังเป็นของ

รัฐ และเป็นเสมือนที่ดินของชุมชนและสังคมโดยรวม ใน

กรณีที่เป็นที่ดินของรัฐ

6) ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการสร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ 

สร้างเครือข่าย สังคม กลุ่มคนที่ปลูกต้นไม้

7)   ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการสร้างความพอเพียง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

8)  ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการดำารงวิถีการเกษตรที่มุ่ง

เอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทย ทำาการเกษตรให้เกิดความ

หลากหลายในพื้นที่ และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศ ตาม

แนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
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หลักการ 5 ข้อของธนาคารต้นไม้
หลักการที่ 1   ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใด ประชาชน

มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ หลักการนี้หมายถึง การให้

ค่าแก่สิทธิชุมชน สิทธิประชาชน ให้เกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของ เพราะปัญหาที่ผ่านมาเสมือนว่าประชาชนไม่ได้

เป็นเจ้าของ จึงไม่เห็นคุณค่าความหมายของต้นไม้

หลักการที่ 2  ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใด ประชาชน

ย่อมมีสิทธิดูแลรักษา คิดมูลค่า และการตัดเพื่อเป็น

สินค้า หมายถึงการให้สิทธิในการดูแล จัดการ และสิทธิ

ในการจัดการ เพื่อการค้าขาย เป็นสินทรัพย์เลี้ยงชีพได้ 

เหมือนพืชเกษตรอื่น
หลักการที่  3 ผืนแผ่นดินท่ีประชาชนปลูกต้นไม้ ประชาชน

ย่อมได้รับการรับรองสิทธิท้ังต้นไม้และท่ีดินให้เป็นของ

ประชาชน หมายถึง ทั้งต้นไม้ที่ประชาชนปลูก และผืน

แผ่นดินที่ประชาชนปลูก พึงจะต้องได้รับรองสิทธิขั้นพ้ืน

ฐาน ให้ประชาชนรู้ซึ้งถึงความเป็นเจ้าของตามสมควร อีก

นัยหนึ่งคือ สิทธิของคนในการถือครองต้องมาจากต้นไม้ที่

ก่อกำาเนิดขึ้นในแผ่นดินนั้นด้วย สิทธิในที่ดินคือ สิทธิทำา

กินในที่ดินดังกล่าว หมายถึง สิทธิทำากินตามที่กฎหมาย

กำาหนดให้ แต่ที่ดินยังเป็นของรัฐ และเป็นเสมือนที่ดิน

ของชุมชน และสังคมโดยรวม

หลักการที่ 4  ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมเป็นทรัพย์ของ

ประชาชน และต้นไม้ทุกต้นย่อมมีมูลค่า หมายถึง การ

รับรองคุณค่า มูลค่า แก่ต้นไม้ของประชาชน และให้ค่า

นั้นตกเป็นทรัพย์ของประชาชนสู่การตกทอดเป็นไม้มรดก

เช่นทรัพย์อื่น

หลักการที่ 5 ต้นไม้ทุกต้นที่ประชาชนปลูกย่อมสร้างสี

เขียวให้แผ่นดิน และความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ตลอด

จนแก้ปัญหาโลกร้อนได้โดยดุษณี
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วัตถุประสงค์ 9 ข้อ
1) เพื่อให้ประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี ้

สามารถปลูกต้นไม้แล้วได้ประโยชน์จากรัฐ เหมือนกัน

2) สร้างรูปแบบผสมผสานกระบวนการส่งเสริมตาม

พฤติกรรมสังคมไทยที่ยอมรับผู้นำา ผู้มีอำานาจ ผู้มีความ

มั่งคั่ง ผู้มีความดีงาม โดยให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่ได้เป็น

หนี้ เป็นผู้นำาในการปลูกต้นไม้

3) เพื่อประเมินค่าต้นไม้เป็นทรัพย์ขณะมีชีวิตเป็นทรัพย์

เชิงซ้อนของที่ดิน ซึ่งเป็นการสร้างค่าให้แก่ต้นไม้ตั้งแต่

เริ่มปลูก และฝากไว้ในบัญชีธนาคารเป็นตัวเลขของมูลค่า

ต้นไม้โดย ช่วงเริ่มต้นให้คิดตามราคาทุนที่รัฐลงทุนและ

เป็นต้นทุนการเติบโต จากนั้นให้ประเมินตามมูลค่าราคา

จริง โดยมีเงื่อนไขต้องรวมกลุ่มเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้

ระดับต่างๆ 

4) ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อความมั่นคงของตน เพื่อ

ตกทอดเป็นมรดก และเพ่ือเป็นการสร้างกุศลต่อมนุษยชาติ

5) ให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ที่ดินว่างเปล่า

สร้างมูลค่าให้แก่ตัวเองด้วยต้นไม้

6) ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล

ในพื้นที่เล็กๆ ของเกษตรกร เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ที่สมดุลใน

ระบบนิเวศจากป่าผืนใหญ่ ด้วยความเชื่อว่าระบบนิเวศ ณ 

จุดหนึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่นั้น 

7)   เพิ่มพื้นที่ป่าและการสร้างความมั่นคงในแผ่นดิน โดย

ใช้เงื่อนไขในการรับรองต้นไม้และแผ่นดินที่ประชาชนปลูก

ต้นไม้ให้เป็นของประชาชน

8)   เปลี่ยนฐานการออมเงินสู่ภาคชนบท โดยใช้ต้นไม้เป็น

เงินออม ซึ่งเป็นความถนัดและเป็นจุดแข็งของคนชนบทที่

เพาะปลูกเก่ง มีที่ดินทำากินเป็นของตนเองและธรรมชาติ

เอื้ออำานวย

9)  ปิดจุดอ่อนในการปลูกต้นไม้ของประเทศ เนื่องจาก

รัฐบาลไทยและคนไทยไม่มีแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ 

และคนไทยไม่รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของต้นไม้ เพราะเกิด

ความคิด ความเชื่อว่าเป็นของราชการ แนวทางธนาคาร

ต้นไม้จึงสร้างการตีค่าต้นไม้ให้เป็นเงิน เป็นแรงจูงใจให้

ประชาชนปลูกต้นไม้ และการปลูกในแผ่นดินของตนเอง

จะทำาให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ
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เป้าหมาย 4 ประการของธนาคาร
ต้นไม้

ก. เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ
1) การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน กล่าวคือ ต้นไม้

ของประชาชนได้รับการประเมินค่าเป็นทรัพย์สิน นำาไปคำ้า

ประกันหนี้กับธนาคารของรัฐและธนาคารต้นไม้ เสนอให้

รัฐกำากับธนาคารของรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 

เมื่อนำามูลค่าต้นไม้ที่ยืนต้นมีชีวิตไปคำ้าประกันหนี้สิน

2) สร้างรูปธรรมพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง กล่าวคือ ธนาคารต้นไม้ทำาการส่งเสริมการปลูก

ต้นไม้ในภาคครัวเรือนในที่ดินทำากินของตนเองให้เกิด

การผสมผสานระหว่างพืชอาหาร พลังงาน และพชืที่

เป็นต้นไม้เศรษฐกิจ เป็นไปตามพระราชดำาริ ป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง

3) สร้างการออมทรัพย์ที่เกิดจากการประเมินค่าต้นไม้ให้

เป็นทรัพย์ ธนาคารต้นไม้ เสนอให้รัฐจ่ายค่าตอบแทนเป็น

ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ โดยใช้บัญชี

ธนาคารต้นไม้ ซึ่งโดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและออมได้ มาจาก

การเพิ่มมูลค่าของต้นไม้ที่เจริญเติบโต

4)  วางรากฐานเศรษฐกิจการพ่ึงตนเอง ในระยะยาว กล่าว

คือต้นไม้จะเติบโตขึ้น เพิ่มมูลค่าขึ้น และเป็นทรัพย์สินใน

ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
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ข. เป้าหมายทางสังคม
1)  รักษาสภาพชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง โดยการใช้ต้นไม้

เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ ให้สามารถใช้

ต้นไม้เป็นทรัพย์ สู่การป้องกันการซื้อขายที่ดิน จนทำาให้

ประชาชนสามารถรักษาที่ดินทำากินไว้ได้ เมื่อชุมชนรักษา

ที่ดินทำากินไว้ได้ ก็จะไม่ต้องเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนฐาน

อาชีพ สามารถดำารงอยู่กับสังคมชนบทได้ด้วยความเข้ม

แข็ง

2)  แก้ปัญหาการว่างงานกล่าวคือ ธนาคารต้นไม้สามารถ

สร้างงานให้เพิ่มขึ้นในชุมชนท้องถิ่น จากการจัดการขั้น

ตอนต่าง ๆ ของธนาคารต้นไม้

3)  ผูกโครงสร้างสังคมคนในลุ่มนำ้าให้สัมพันธ์กัน เป็น

เครือข่ายสมาชิกธนาคารต้นไม้

4)  ธำารงวิถีชีวิตที่มีการพึ่งพิงธรรมชาติ

ค. เป้าหมายด้านการพัฒนา
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) พัฒนาพื้นฐานของการเกษตร โดยการสร้างฐาน

ทรัพยากรป่าไม้บนที่ดินทำากินของเกษตรกร อันจะส่งผล

ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ดินทำากินและ

การฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศในชุมชนท้องถิ่นให้

กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติ

2)  เพ่ิมปริมาณต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของชาติ อันเป็นฐาน

ทรัพยากรสำาคัญของการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ

ของชาติในระยะยาว สร้างพื้นที่ป่าลักษณะเส้นทางเชื่อม

หย่อมป่ากระจายไปทั่วทั้งประเทศไทย

3) ลดปัญหาภาวะในโลกร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย และ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

4) ฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวให้เกิดการผสมผสาน

หลากหลาย เป็นพื้นที่ต้นไม้ที่มีเรือนยอดแบบป่า สู่สมดุล

ธรรมชาติ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ

5) การยกระดับนำ้าใต้ดินด้วยพื้นที่เกษตรที่มีสภาพใกล้

เคียงกับป่า

ง. เป้าหมายทางการเมือง
            เป้าหมายทางการเมือง หมายถึง ธนาคารต้นไม้

มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองการปกครอง 

เช่น การเสนอรัฐบาล นักการเมือง พรรคการเมือง การ

เสนอร่าง พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้ เป็น พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิ

ชุมชนเพื่อเป็นนโยบายของรัฐต่อไป
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                 จากการประชุมคร้ังสำาคัญท่ีเกาะพทิักษ์ อ.หลังสวน 

จ.ชุมพร ได้ทำาการจัดองค์กร โดยมี จินดา บุญจันทร์ เป็น

ประธาน ไสว แสงสว่าง เป็นผู้จัดการใหญ่ และพงศา 

ชูแนม รองผู้จัดการใหญ่ และแกนนำาทั้งหมดเป็นคณะ

กรรมการ ในระยะนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการเปิดเวทีปลูก

ต้นไม้ในใจคน ตั้งธนาคารต้นไม้ในจังหวัดชุมพรและ

ใกล้เคียง เพื่อเป็นฐานตั้งต้นการปลูกต้นไม้บนแผ่นดิน

โดยประชาชน เพื่อสร้างตัวอย่างความจริงที่ปรากฏใน

แผ่นดิน

ขั้นตอนความเป็นมา และจังหวะการก้าว
เดินของธนาคารต้นไม้
        หากลองลำาดับภาพการก้าวเดินและขับเคลื่อน

ธนาคารต้นไม้ตั้งแต่ต้น ภาพและจังหวะก้าวที่ปรากฏ

ให้เห็นคือ

ช่วงเกิดผลึกแนวคิด พ.ศ.2547 
         มีโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ของรัฐบาล รับผิด

ชอบการขับเคลื่อนโดยสภาผู้นำาชุมชนแห่งชาติ; พ.ศ.

2548 กำาเนิดคำาธนาคารต้นไม้ด้วยวิธีคิดการสร้างทรัพย์

จากมูลค่าต้นไม้ขณะที่ยังมีชีวิต โดย พงศา ชูแนม ด้วย

วาทกรรม “ต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะที่มีชีวิต”

ช่วงก่อตั้ง พ.ศ.2549
    แกนนำาหลักคือ เครือข่ายประชาชนในลุ่มนำ้า

หลังสวน หลังจากการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน 

ตามโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ซึ่ง จินดา บุญจันทร์ 

1 ใน 50 คน ของสมาชิกสภาผู้นำาชุมชนแห่งชาติ นำา

โครงการมาผสานความร่วมมือกับ ไสว แสงสว่างพงศา 

ชูแนม และทีมงานเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มนำ้า

หลังสวน และลุ่มนำ้าอื่นๆ ของจังหวัดชุมพร เช่น หมิ่น 

แซ่หลี, แสงนภา สุทธิภาค, เกียรติศักด์ิ ลีสง่า, ลุงนิล-

สมบูรณ์ ศรีสุุบัติ, จินตนา ไพบูลย์, ชัยรัตน์ แว่นแก้ว, 

สุรัตน์ ไชยวัฒน์, วันลี ช่ืนเกาะสมุย, พิทักษ์ ธเนศถาวรกุล, 

โกไข่-นิจ ศรีธรรมราช ฯลฯ ช่วงนี้ได้พลิกเปลี่ยน

โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ มาเป็นธนาคารต้นไม้ กับ

สโลแกน พอเพียง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
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ช่วงขยายผล และผลักดันสู่นโยบายรัฐ พ.ศ.2550-
2552             
         จากการได้ตั้งต้นด้วยผลึกความคิดที่คมชัดและ

แตกต่างอย่างเฉียบคม ธนาคารต้นไม้จึงขยายผลไปสู่

การปฏิบัติบนผืนแผ่นดินของประชาชนในจังหวัดชุมพร 

ทั้งขยายไปในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 

ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผนึกกำาลังร่วมกันผลักดันสู่

นโยบายรัฐ โดยการร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ 

เสนอให้นายกรัฐมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลลานนท์) 

ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.

2550 และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศใช้

ธนาคารต้นไม้เป็นนโยบายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.

2552 รวมถึงสำานักนายกรัฐมนตรีตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ ผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการเห็นชอบแนวทางโครงการธนาคาร

ต้นไม้ จนเกิดแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ ฉบับภาค

ประชาชน ได้ขับเคลื่อนโดยการเดินทางจัดเวทีปลูก

ต้นไม้ในใจคนทั่วประเทศเพิ่มกว่า 1,500 สาขา

ช่วงการแตกแขนง หักเหแนวคิด พ.ศ. 2553 
         จากการจัดทำาแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ตั้ง

แต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อเสนอถึงคณะรัฐมนตรี เมื่อมกราคม 

พ.ศ.2553 แต่ถูกตัดตอนและฉกฉวยหนทางรอดของ

ประชาชนไปหาประโยชน์สู ่องค์กร ช่วงนี้ ธกส. ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการอนุกรรมการ พยายาม

จะเปลี่ยนแปลงแนวทางไปตามโครงการปลูกต้นไม้

เป็นทุนในระยะยาว ตีค่าต้นไม้เป็นทุน เพิ่มวงเงินกู้กับ

ประชาชนจากมูลค่าต้นไม้ที่ประเมินล่วงหน้า ซึ่งขัด

กับหลักการเดิม จึงเกิดการแตกหักทางความคิด โดย

ธนาคารต้นไม้ยังคงรักษาหลักการเดิม เป็นธนาคาร

ต้นไม้ ภาคประชาชน แต่แกนนำา โดยเฉพาะ ไสว แสง

สว่าง ได้เดินในแนวทาง ธกส. จึงเกิดการยกเลิกคณะ

กรรมการธนาคารต้นไม้ชุดเดิม เปลี่ยนเป็นชุดใหม่ เมื่อ

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยมติของสมาชิกและแกน

นำาทั่วประเทศ
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ช่วงเสนอแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ 
พ.ศ.2553  
        การขัดเกลาและการยึดมั่นในแนวทางที่มุ่ง

ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ตามหลักการเจตนารมณ์ที่

รับมาจากประชาชนและประกาศต่อประชาชนตลอดมา มี

ความเด่นชัด สามารถขจัดแขนงการโน้มนำาเพื่อประโยชน์

แอบแฝง เสร็จสิ้นแล้ว เกิดคณะกรรมการธนาคารต้นไม้

ระดับชาติ 2 ชุด ได้แก่ 

ก.  คณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 

ข.  คณะกรรมการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้ระดับชาติ 

     คณะกรรมการจึงได้เสนอ แผนปฏิบัติการ

ธนาคารต้นไม้ พ.ศ. 2553 สู่นายกรัฐมนตรี ผ่านไปทาง

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิษถ์, รองนายกรัฐมนตรีสุเทพ 

เทือกสุบรรณ, และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกหลาย

คน แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะรัฐบาลพยายาม

บ่ายเบี่ยงหลายครั้งและยกโยนแผนปฏิบัติการไปให้ ธกส. 

เป็นเจ้าภาพอยู่รำ่าไป ธนาคารต้นไม้จึงหมดความหวังกับ

รัฐบาลชุดนี้อย่างสิ้นเชิง ช่วงนี้มีการขยายผลธนาคาร

ต้นไม้สาขา แทบทุกจังหวัดมีความคึกคักและเต็มไปด้วย

พลัง แต่การเสนอสู่รัฐบาลเหมือนโยนไข่ใส่กองฟาง 

ไม่ขัดแย้ง แต่ไม่ตอบสนองนโยบาย จึงเกิดการร้อง

เรียนต่อองค์กรต่างๆ และสาธารณะ เช่น ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน คณะกรรมาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศ ฯลฯ จนได้ข้อสรุปใหม่ให้ย่อยแผนปฏิบัติการ

ธนาคารต้นไม้ออกเป็น 3 ขนาด และให้เสนอเป็นรูป

แบบแผนการนำาร่องจำานวนหนึ่ง จึงได้เสนอแผนปฏิบัติ

การธนาคารต้นไม้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และฉบับนำาร่อง 

984 สาขา ซึ่งในแผนปฏิบัติการขนาดตา่งๆ ได้เสนอให้

เห็นถึงเป้าหมายอันสำาคัญที่จะได้ต้นไม้เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ไปแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

เศรษฐกิจ
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                 กิจกรรม           หน่วยนับ      ขนาดใหญ่       ขนาดกลาง      ขนาดเล็ก     โครงการนำาร่อง ฯ

1.  จำานวนธนาคารต้นไม้สาขา             สาขา        25,000     12,500           6,250          984 

2.  ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ(สมาชิก)      ล้านครัวเรือน        2.5      1.25           0.625        49,200 

3.  ระยะเวลาการดำาเนินโครงการ

    (จากเร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ 10 ปี)    ปี          14      14            14           1 

4.  จำานวนต้นไม้ท่ีเกิดข้ึน และจัดทำาบัญชี       ล้านต้น         1,750           875           437.5         9.84 

5.  ขนาดพื้นที่ปลูกป่า พื้นที่ทำากิน

    ของประชาชนทำาการปลูกต้นไม้

    เป็นป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง       ล้านไร่           43.75     21.88           10.94        0.246

6.  คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ในประเทศ       ร้อยละ         13.6      6.8           3.4        0.76

7.  มูลค่าต้นไม้                     ล้านบาท        1,910,000       955,000          477,500        4,920

8.  การดำาเนินการต่อปี             สาขา        5,000           2,500           1,250          12,500 

9.  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ            ล้านบาท       526,023.60      263,011.80      131,505.90     150.568

•   งบดำาเนินการธนาคารต้นไม้สาขา      ล้านบาท        14,750.00       7,375.00         3,687.50      24.600

•   งบบริหาร                     ล้านบาท        1,648.60         824.30          412.15       2.968

•   งบค่าตอบแทน 5%ให้สมาชิก          ล้านบาท      509,625.00      254,812.50      127,406.25     123.000

•   ค่าใช้จ่ายต่อต้น                       บาท        300.58         300.58          300.58      15.300

•   ค่าใช้จ่ายต่อไร่                       บาท         12,023.40  12,023.40       12,023.40     612.060

10. หน่วยงานรับผิดชอบ                  องค์การมหาชน   องค์การมหาชน   องค์การมหาชน     ธนาคารต้นไม้

                                                                                                                    และเอกชน/ราชการ

11. เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าใน

    ประเทศครบ 40 %              ปี          14     28             56               177

ข้อเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการโครงการธนาคารต้นไม้ ขนาดต่างๆ และโครงการนำาร่อง 984 สาขา
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หัวใจสำาคัญของธนาคารต้นไม้ 
ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ต่อ
ประชาชน 3 ข้อ

1.  ประชาชนคนไทย ใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ หรือ

ดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทยที่เป็นที่ดินทำากินของตนเอง

แล้วรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ รัฐพึงต้อง

รับรองมูลค่าต้นไม้ของผู้นั้นให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าราคา

ที่ธนาคารต้นไม้กำาหนดคือ

1.1 ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคา

ทุน คือต้นละ 100 บาทต่อปี และเพิ่มขึ้นปีละ 100 บาท 

ทุกปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กำาหนด

1.2 ต้นไม้อายุเกิน 10 ปี ประเมินและรับรองตามราคา

จริงโดยการคิดคำานวณปริมาตรเนื้อไม้ 

โดยให้นำามูลค่าไม้ที่เป็นทรัพย์ไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร 

จัดทำาเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ แล้วนำาไปใช้กับรัฐ 

5 ประการ ดังนี้

1) ใช้ประกันตน 

2) ใช้เป็น Bank การันตี 

3) ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 

4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐ แทนที่ดิน 

หรือทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 

5) ใช้เป็นเงินฝาก เงินออม เหมือนพันธบัตรรัฐบาล

2.   รัฐพึงต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของต้นไม้เสมือน

ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ ทุกปี

3.  รัฐต้องกำากับธนาคารของรัฐ (ธกส., กรุงไทย, 

ออมสิน, ธอส.) ให้ลดดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้ที่ปลูกต้นไม้

ไปคำ้าประกันหนี้ ให้เหลืออัตราร้อยละ 5 ต่อปี
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ส่วนที่ 2 โครงการนำาร่องปฏิบัติการ
ธนาคารต้นไม้ 984 สาขา 
ชื่อโครงการ
โครงการนำาร่องปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ 
984 สาขา เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

หลักการเหตุผลและความจำาเป็น 

        ธนาคารต้นไม้เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทใช้

เนื้อไม้ได้ ผสมผสานกับพืชเกษตรปกติ ให้เกิดความ

หลากหลายในที่ดินทำากินของตนเอง แล้วรวมกลุ่มกัน

เข้าเป็นธนาคารต้นไม้สาขา รวมเป็นองค์กรระดับชาติ 

ต่อสู้ เรียกร้อง เสนอให้รัฐรับรองต้นไม้ขณะที่มีชีวิต

ให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์) และนำามูลค่า

ทรัพย์ไปใช้กับรัฐ อาทิ เป็นหลักประกันหนี้สิน ประกัน

ตน ใช้เป็นเงินออมลักษณะพันธบัตรรัฐบาล เป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินทำากินของ

ตนเองฟื้นคืนระบบนิเวศในพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาภัย

พิบัติทางธรรมชาติ แก้ปัญหาหนี้สิน และการสูญเสีย

ที่ดินของเกษตรกร สร้างความมั่นคงให้แก่มนุษยชาติ 

(หารายละเอียดจาก www.treebankthai.com ) 

 

      ธนาคารต้นไม้ตั้งองค์กรเมื่อปี 2549 ทำาการขับ

เคลื่อน 2 แนวทางหลัก คือ 

ก. ปลุกเร้า ให้ประชาชนทำาความจริงให้ปรากฏในแผ่นดิน 

โดยการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน ส่งเสริมให้ประชาชน

ปลูกต้นไม้ หรือดูแลรักษาต้นไม้ในที่ดินของตนเอง แล้ว

รวมกลุ่มเป็นองค์กรภาคประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็น

พลังต่อรองให้เป็นนโยบายของรัฐ 

ข. ผลักดัน ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้รัฐเข้าใจแนวทาง

ธนาคารต้นไม้ที่มุ ่งหมายให้ต้นไม้ที่มีชีวิต มีมูลค่าเป็น

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และใช้เป็นนโยบายของรัฐ
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         คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติได้จัดทำา

แผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ เสนอนายกรัฐมนตรี และ

องค์กรต่างๆ เพื่อใช้ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือแก้

ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองอย่าง

ยั่งยืน โดยหัวใจของข้อเสนอหลัก 3 ข้อ คือ

ประการที่ 1 ประชาชนคนไทย ใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ 

หรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทยที่เป็นที่ดินทำากินของ

ตนเอง แล้วรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ รัฐพึง

ต้องรับรองมูลค่าต้นไม้ของผู้น้ันให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่า

ราคาที่ธนาคารต้นไม้กำาหนด คือ

-  ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคาทุน 

คือต้นละ 100 บาทต่อปี และเพิ่มขึ้นปีละ 100 บาท ทุก

ปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำาหนด

-  ต้นไม้อายุเกิน 10 ปี ประเมินและรับรองตามราคาจริง

โดยการคิดคำานวณปริมาตรเนื้อไม้ 

   โดยให้นำามูลค่าไม้ที่เป็นทรัพย์ไว้ในรูปแบบบัญชี

ธนาคาร จัดทำาเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ แล้วนำา

ไปใช้กับรัฐ 5 ประการ ดังนี้

1.1)  ใช้ประกันตน 

1.2)  ใช้เป็น Bank การันตี 

1.3)  ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 

1.4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐ แทน

ที่ดิน หรือทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 

1.5)  ใช้เป็นเงินฝาก เงินออมเหมือนพันธบัตรรัฐบาล

ประการที่ 2 รัฐพึงต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของต้นไม้ 

เสมือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ ทุกปี

ประการที่ 3  รัฐต้องกำากับธนาคารของรัฐ (ธกส., กรุง

ไทย, ออมสิน, ธอส.) ให้ลดดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้ที่ปลูกต้นไม้

ไปค้ำาประกันหนี้ ให้เหลืออัตราร้อยละ 5 ต่อปี

         ข้อเสนออันจะเป็นประโยชน์กับประชาชน 

3 ประการดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้ง

ต่อประชาชน คือ สร้างแรงจูงใจ สร้างรายได้ และแก้

ปัญหาความยากจน หนี้สิน ป้องกันการสูญเสียที่ดิน 

สามารถสร้างอาชีพ รายได้ และวิถีชีวิตของคนในสังคม

ให้เกิดความสุขได้ และเป็นธรรมต่อประเทศชาติและ

โลก คือ การฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เกษตร ให้ฟื้นคืนสู่

สมดุลธรรมชาติ ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลด

ภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อเสนอนี้เป็นการบูรณา

การอย่างครบส่วนเป็นธรรมอย่างยิ่งที่รัฐต้องรีบดำาเนินการ
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            ธนาคารต้นไม้ได้รับข้อเสนอจากคณะอนุ-

กรรมาธิการวุฒิสภาและหลายองค์กร ให้ขอความร่วมมือ

กับภาคเอกชน โดยลองนำาร่องแผนปฏิบัติการธนาคาร

ต้นไม้ให้ก้าวเคลื่อนไปได้ โดยให้บริษัท ห้างร้าน เอกชน 

มูลนิธิ หรือภาคประชาชน ร่วมสนับสนุนในลักษณะ 

CSR หรือการเกื้อกูลสังคม โดยส่งเสริมในกระบวนการ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ โดยการนำาร่อง

จ่ายค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ ในธนาคาร

ต้นไม้สาขาที่มีความพร้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เห็น

ว่าการดำาเนินงานโครงการนี้สามารถทำาได้จริง ภาค

ประชาชนดำาเนินการได้จริง ให้เห็นเป็นต้นแบบให้รัฐรับ

ไปดำาเนินการต่อไป

    เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี 2554 จึงเป็นการร่วม

กันแสดงความจงรักภักดี โดยการดำาเนินงานแผนปฏิบัติ

การธนาคารต้นไม้ 984 สาขา กระจายไปทั่วประเทศ 

ซึ่งเป็นโอกาสที่พสกนิกรจะได้ทำาสิ่งที่ดีงามถวายเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

วัตถุประสงค์
1.   ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ 84 พรรษา ด้วยการ

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามแนวทางธนาคารต้นไม้

2. ทดลองนำาร่องแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การธนาคารต้นไม้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง

แวดล้อม และการเมือง โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ

3.  ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ในส่วน

การประเมินมูลค่าต้นไม้ และให้ค่าตอบแทน 5% ของ

มูลค่าไม้ แก่สมาชิกธนาคารต้นไม้จำานวน 984 สาขา

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน ให้เกิดการดูแล แบ่งปัน เกื้อกูล ตอบแทน

สังคมในการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อย่างเป็น

ธรรม โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ
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เป้าหมาย
1.  ธนาคารต้นไม้สาขาที่มีความพร้อม จำานวน 984 สาขา 

กระจายไปทั้ง 4 ภาค ของประเทศ

2. ในแต่ละจังหวัดให้จำานวนยอดสมาชิกท่ีพร้อมดำาเนินการ

ของแต่ละสาขาโดยเฉลี่ย 50 ราย รายละ 200 ต้น รวม 

10,000 ต้น/สาขา ทั้งโครงการ 9,840,000 ต้น สำาหรับ

ต้นไม้ที่อายุ 1-5 ปี (เฉลี่ย 2.5 ปี) ที่จะได้รับค่าตอบแทน 

5% ของมูลค่าไม้

3. กลุ่มผู้สนับสนุนอาจเป็นองค์กรหลากหลาย ซ่ึงสามารถ

สนับสนุนเป็นรายสาขา หรือหลายสาขากไ็ด้ ประกอบ

ด้วย

•  รัฐ; องค์กรท้องถิ่น; กองทุนต่างๆ ฯลฯ, รัฐวิสาหกิจ, 

บริษัท, เอกชน, องค์กรการกุศล, องค์กรต่างๆ

4.  ดำาเนินการในปี 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ มีพระชนมายุ 84 พรรษา

5.   เป้าหมายปริมาณสมาชิกธนาคารต้นไม้ ที่ได้รับการ

สนับสนุน ให้ค่าตอบแทน 984 สาขา สาขาละ 50 ราย 

รวม 49,200 ราย

6.  เป้าหมายกิจกรรม ตรวจนับ, ประเมินมูลค่าจัดทำา

ทะเบียน, ติดหมายเลขประจำาต้นไม้, จัดทำาฐานข้อมูล 

984 สาขา
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วิธีการและขั้นตอนดำาเนินงาน 
1. เสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารต้นไม้ระดับชาติ

2. มอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนเสนอ

โครงการต่อผู้สนับสนุน จนได้ผู้สนับสนุนแต่ละสาขา

3. กำาหนดกรอบขั้นตอนการดำาเนินโครงการในราย

ละเอียด

4. ประชาสัมพันธ์ให้ธนาคารต้นไม้แต่ละสาขาทราบ 

และสมัครเข้าร่วมดำาเนินการ

5.   คัดเลือกธนาคารต้นไม้สาขาเข้าโครงการ

6.  ทำาการตรวจนับ ประเมินมูลค่า จัดทำาทะเบียน

ต้นไม้ จัดทำาฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน

7.    จ่ายค่าตอบแทน 5% ของมูลค่าไม้ตามที่ได้กำาหนด

ไว้ในโครงการ ติดตาม แนะนำา ให้ความรู้ และประเมิน

การดำาเนินงานธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา

8.    ติดตาม แนะนำาให้ความรู้ และประเมินการดำาเนิน

งานของธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา

9.   จัดทำารายงานเสนอผู้สนับสนุน ฯลฯ

เงื่อนไข
1. โครงการนี้จะเลือกดำาเนินการเฉพาะธนาคารต้นไม้

สาขาที่มีความพร้อมและผ่านการคัดเลือกของคณะ

กรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ โดยต้องตั้ง

ธนาคารต้นไม้ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554

2.  ให้ค่าตอบแทนอัตรา 5% ของมูลค่าไม้ที่ประเมิน 

โดยการจ่ายเฉพาะต้นไม้ที่มีอายุ 1-5 ปี หรือแล้วแต่

ความประสงค์ของผู้สนับสนุนแต่ละสาขา แต่การนับและ

ประเมินต้องดำาเนินการทั้งหมดเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง

โดยภาพรวม อาจจะต้องรับเงื่อนไขพิเศษของผู้ให้การ

สนับสนุน เช่น เสนอให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วม การจัดการ

ด้วยเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนหลักการ

สำาคัญของธนาคารต้นไม้ สำาหรับต้นไม้ที่อายุเกิน 5 ปี 

ให้คิดมูลค่าตามความจริง แต่จ่ายค่าตอบแทนเสมือน

ต้นไม้อายุ 5 ปี

3.   ต้องมีการตรวจนับประเมิน การตรวจสอบจัดทำา

ทะเบียนและบัญชี ตามข้ันตอนท่ีธนาคารต้นไม้กำาหนด 

โดยให้ธนาคารต้นไม้ระดับจังหวัดรับรอง แล้วเสนอให้

คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติ

4.   ธนาคารต้นไม้อาจตัดสิทธิการให้ค่าตอบแทนนี้ 

หากสมาชิกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ แล้ว

5.  ต้องทำาความเข้าใจให้ตรงกันว่า ค่าตอบแทนตาม

โครงการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการธนาคาร

ต้นไม้ เป็นการดำาเนินการเพื่อสร้างรูปธรรม สร้าง

แรงจูงใจ และให้รัฐรับทราบในกระบวนการ ซึ่งมิใช่

เป้าหมายหลักทั้งหมดของธนาคารต้นไม้

6.  โครงการนี้ดำาเนินการเฉพาะกาล (ปี 2554) แต่ทั้งนี้

หากผู้สนับสนุนจะดำาเนินการมากกว่า 1 ปี ก็ได้

7. ธนาคารต้นไม้แต่ละสาขาอาจปรับปรุงโครงการให้

สอดคล้องกับแนวทางของผู้สนับสนุน เช่น การให้ค่า

ตอบแทนแก่ผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการ ฯลฯ
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งบประมาณ

1.  ค่าตรวจนับ ประเมินมูลค่า ติดหมายเลขประจำาต้น และการจัดทำาข้อมูล 

    จนถึงการลงสมุดบัญชีธนาคารแปลงละ 500 บาท รวม 49,200 แปลง เป็นเงิน           24,600,000 บาท

2.  ค่าจัดทำาข้อมูลกลางและการจัดการข้อมูลด้านต่างๆ (ฐานข้อมูล) สาขาละ 2,000 บาท 

    (984 x 2,000 = 1,968,000 ) เป็นเงิน                                                      1,968,000 บาท

3.  ค่าตอบแทนร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ อายุ 1-5 ปี จำานวน 984 สาขาโดยประมาณการ 

    สาขาละ 50 ราย เฉลี่ยรายละ 200 ต้น อายุเฉลี่ย 1-5 ปี = /2.5 ปี 

    อัตรา ( 200 x 250 x 50 x 5%) = 125,000บาท/สาขา x 984 สาขา เป็นเงิน                 123,000,000 บาท

4.  ค่าจัดประชุมสร้างความเข้าใจวิธีการดำาเนินโครงการ 4 ภาค/ครั้ง เป็นเงิน                   1,000,000 บาท

    รวมเป็นเงิน                                                                       150,568,000 บาท

    *กรณีไม่คิดงบประมาณ ในข้อ 4 

    ค่าใช้จ่ายสามารถแยกเป็นแต่ละสาขา เป็นเงินสาขาละ                                       152,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ประโยชน์ที่ประชาชนผู้ปลูกต้นไม้จะได้รับจากโครงการฯ

สมาชิกธนาคารต้นไม้ 49,200 ราย จาก 984 สาขา ทั้ง 4 ภาคของประเทศ ได้รับการตรวจนับ ประเมินมูลค่าต้นไม้ 

ติดหมายเลขประจำาต้นไม้ ทำาทะเบียนต้นไม้ทั้งหมด และได้รับค่าตอบแทน 5% จากมูลค่าไม้ที่มีอายุ 1-5 ปี ในจำานวน

ต้นไม้ 9,840,000 ต้น เนื้อที่ 246,000 ไร่ (อัตรา 40 ต้น/ ไร่) เป็นเงินประมาณการ 123,000,000 บาท

2.  ประโยชน์ของธนาคารต้นไม้ ผู้สนับสนุน และส่วนรวม

1.  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ของสมาชิกไว้ในระบบฐานข้อมูลธนาคารต้นไม้ประมาณ 984 สาขา

2. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สนับสนุน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ กับประชาชน สมาชิก

ธนาคารต้นไม้ โดยร่วมแสดงการแบ่งปันการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส

ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

3.  เป็นแบบอย่างในการสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนนำาแนวทางธนาคารต้นไม้ ทำาการปลูกต้นไม้กระจายไปท่ัวท้ัง

แผ่นดินอย่างรวดเร็ว

4.  เป็นจุดเริ่มต้นแสดงรูปธรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเมือง โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้รัฐนำา

แนวทางไปดำาเนินการทั้งประเทศ และใช้เป็นนโยบายรัฐ 
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1 นำาเสนอโครงการให้
         คณะกรรมการพิจารณา 

2 แต่งตั้งมอบหมายภารกิจ
         ให้ผู้รับผิดชอบ  
         
3 ประชุมชี้แจงโครงการ  

4        กำาหนดกรอบขั้นตอนการ
         ดำาเนินโครงการในรายละเอียด

5        เสนอโครงการต่อผู้สนับสนุน
          
6 ประชาสัมพันธ์
         ให้ธนาคารต้นไม้ทราบ
         และสมัครเข้าร่วมโครงการ 
    
 7 คัดเลือกธนาคารต้นไม้สาขา
         เข้าโครงการ    
   
8 ตรวจนับ ประเมินมูลค่า   
         จัดทำาทะเบียนต้นไม้ 
         จัดทำาฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน 
         
 9 จ่ายค่าตอบแทน 5% 
         ของมูลค่าไม้    
          
 10 ติดตาม แนะนำาให้ความรู้ 
         ประเมินการดำาเนินงานของ
         ธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา 
         
 11 จัดทำารายงาน
         เสนอผู้สนับสนุน ฯลฯ   
   

ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ครั้ง
 

1 ชุด

4 ภาค

984 สาขา

984 สาขา

984 สาขา

984 สาขา

984 สาขา

984 สาขา

984 สาขา

ลำาดับที่ กิจกรรม                    ปริมาณงาน/  2553  2554 
                                     หน่วยนับ

ตารางแสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน

โครงการนำาร่องปฏิบัติการธนาคารต้นไม้ 984 สาขา 
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วิธีการนับและทำาข้อมูลต้นไม้
•  การตรวจนับต้นไม้ของสมาชิกโดยใช้การจัดทำาข้อมูลตามแนวทางของ แบบ ธตม. 2/2 โดยให้ข้อมูล ดังนี้

-  ข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิก (เลขสาขา เช่น 86-06-02-09 หมายถึง สาขาคลองเรือ, รหัสสมาชิก 86-06-02-09-003 

หมายถึง สมาชิกลำาดับที่ 3, หมายเลขแปลง 86-06-02-09-003-1 หมายถึง สมาชิกลำาดับที่ 3 แปลงที่ 1 ) 

-  ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ (ปีที่สำารวจ, วันที่สำารวจ, หมายเลขประจำาต้น เช่น 54-01 -54-200 เป็นต้น, ชื่อพรรณไม้, 

ขนาดความโตของต้นไม้/เส้นรอบวง)

หมายเหตุ : การเรียง/การกำาหนดรหัสต่างๆ เพื่อการง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลของสมาชิกธนาคารต้นไม้ เป็นการกำาหนด

ตามหลักสากลทั่วไป สืบค้นได้จากหน่วยงานราชการ หรือจากข้อมูลออนไลน์ของตำาบลต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

        86                06                02               09               003                1

    จังหวัดชุมพร      อำาเภอพะโต๊ะ     ตำาบลปากทรง       หมู่ที่ 9       สมาชิกลำาดับที่ 3       แปลงที่ 1

• ชื่อพรรณไม้ที่เรียกตามชื่อท้องถิ่น หรือชื่อสามัญ เช่น ตะเคียนทอง กระถินเทพา ฯลฯ ได้กำาหนดไว้ในโปรแกรม 

(Tree Value) การกำาหนดกลุ่มไม้มีผลต่อการคำานวณมูลค่าไม้แต่ละต้น

•  ขนาดความโตของต้นไม้เป็นเซนติเมตร การวัดเส้นรอบวงวัดที่ความสูง 1.30 เมตร หรือความสูงระดับอก (GBH) 

จากพื้นดิน

•  อายุของไม้เป็นปีที่ปลูก โดยให้ระบุอายุจริงของต้นไม้จริงๆ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด หากตำ่ากว่า

เกณฑ์ที่กำาหนด หากอายุจริงไม่ถึงเกณฑ์ ให้ใช้เกณฑ์กำาหนดอายุแทน เช่น

ส่วนที่ 3 
วิธีการจัดทำาข้อมูลต้นไม้ 
ของโครงการฯ

    

    อายุ (ปี)      ความสูง (เมตร)

ประเภท          1   2 3 4 5 6 7  8  9 10

กลุ่มที่ 1        1.5  3  5  7  8  9  10  12  13  15 

กลุ่มที่ 2        1  2  3  4  5  6  7   8   9  10 

กลุ่มที่ 3         .80       1.5  2       2.5  3       3.5  4        4.5   5   6 

เกณฑ์ความสูงต่ออายุของต้นไม้ 1-10 ปี
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    อายุ (ปี)      ความโตเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก (ซ.ม.)

ประเภท          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กลุ่มที่ 1          2  4  10  20  27  35  45  55  65  75 

กลุ่มที่ 2          -  2  4  8  12  15  20  22  25  30 

กลุ่มที่ 3          -  -  2  5  10  12  15  18  20  25 

•  จัดทำาข้อมูลเป็นรูปเล่มไว้ที่สมาชิกแต่ละราย เพื่อให้ความสมบูรณ์ ตามแบบ ธตม. 2/2 
• ข้อมูล ตามแบบ ธตม. 2/2 เพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วนำามากรอกในโปรแกรมสำาเร็จรูปของธนาคารต้นไม้ (Tree Value)    
จะได้ข้อมูลของต้นไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชนิดไม้ กลุ่มไม้ ความโต ความสูง ปริมาตร ปริมาณคาร์บอน ซึ่งเป็นข้อมูล
ดิบ จาก ธตม. 2/2 แล้วจัดเข้าสู่ฐานข้อมูล ธตม. 2/4

 เกณฑ์ความโตต่ออายุของต้นไม้ 1-10 ปี

แบบสำารวจและประเมินมูลค่าต้นไม้  ธตม.2/2(ปรับปรุงใหม่) ประจำาปี...2553...สาขา...ต้นนำ้าพะโต๊ะ...

ชื่อสมาชิก...นายพงศา ชูแนม...  เลขประจำาแปลง

ที่ตั้ง บ้าน...บกไฟ...เลขที่...........หมู่ที่...3....ตำาบล.......ปากทรง....อำาเภอ......พะโต๊ะ.......จังหวัด.....ชุมพร 86180.....

  ลำาดับที่        ชนิดต้นไม้       เลขประจำาต้นไม้     อายุ (1-10ปี)          10 ปี ขึ้นไป             มูลค่า

                                                   โต(ซม.) อายุ(ปี)  โต(ซม.)   ปริมาตร(ลบ.ม.)      (บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

กระถินเทพา 

กระถินเทพา

กระถินเทพา

กระถินเทพา

กระถินเทพา

จำาปาทอง

จำาปาทอง

กระถินเทพา 

กระถินเทพา

กระถินเทพา

กระถินเทพา

กระถินเทพา

53-01

53-02

53-03

53-04

53-05

53-06

53-07

53-08

53-09

53-10

53-11

53-12

8

12

9

11

10

3

4

15

11

14

16

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* หมายเหตุ : การลงเลขประจำาต้นไม้ เริ ่มด้วยเลขประจำาปีที ่สำารวจครั้งแรก ตามด้วยลำาดับ เช่น 53-01

ลงชื่อ.............................ผู้สำารวจ
(..............................................)

วันที่....../............/........

ลงชื่อ.............................ผู้สำารวจ
(..............................................)

วันที่....../............/........

ลงชื่อ.............................ผู้สำารวจ
(..............................................)

วันที่....../............/........
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         จำาปาทอง          3 11 0.210182    122.1445 3300    165          165

 จำาปาทอง ผลรวม             11 0.210182    122.1445 3300    165          165

 ตีนเป็ด           3  1 0.003497    2.259007  300     15           15

 ตีนเป็ด ผลรวม           1 0.003497    2.259007  300     15           15

 ทุเรียนบ้าน 10  1 0.071003    38.91593 1000     50           25

 ทุเรียนบ้าน ผลรวม     1 0.071003    38.91593 1000     50           25

 มะขาม          10  1 0.099528    53.56069 1000     50           25

            15  1 0.395811    197.4062 2968.586    148.4293  25

 มะขาม ผลรวม           2 0.495339    250.9669 3968.586    198.4293  50

 ยางยูง          15  1 0.606427    295.2745 3032.137    151.6068  25

 ยางยูง ผลรวม       1 0.606427    295.2745 3032.137    151.6068  25

 สัก          15  1 0.446403    221.1404 4464.025    223.2013  25

 สัก ผลรวม    1 0.446403    221.1404 4464.025    223.2013        25

 เหรียง           8  1 0.234045    120.1914  800     40             25

            10  3 0.477414    248.7276 3000    150             75

                   15  4 5.090263    2337.312 12725.66     636.2828      100

 เหรียง ผลรวม           8 5.801722    2706.231 16525.66     826.2828 200

         

     นายวิรัตน์ จันทรักษ์    ผลรวม 25 7.634574    3636.932 32590.4     1629.52 505

 

 ชื่อพรรณไม้       อายุไม้   จำานวน    ปริมาตรไม้  ปริมาณคาร์บอน   มูลค่าไม้     คิดเป็น 5%   5% ของมูลค่า
                    (ปี)                                                     ของมูลค่าไม้     โครงการ

ข้อมูลมูลค่าต้นไม้ (สรุปข้อมูลตามแบบ ธตม. 2/4 )

          ชื่อ-สกุล สมาชิก  นายวิรัตน์ จันทรักษ์  86-06-02-09-003-1
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กระบาก           7 1 3.724767      1640.713 700         35      25

กระบาก ผลรวม          1 3.724767      1640.713 700         35      25

จำาปาดะ           3 2 0.108555      60.18302 600         30      30

    5 4 0.433243      230.09 2000         100      100

    7 3 0.705721      361.9649 2100         105      75

    8 22 2.295696      1227.978 17600         880      550

   10 1 0.161657      84.72484 808.2846         40.41423       25

จำาปาดะ ผลรวม         32 3.704872      1964.941 23108.28         1155.414       780

ชะมวง           8 1 0.173697      90.67739 800         40      25

ชะมวง ผลรวม          1 0.173697      90.67739 800         40      25

ตีนเป็ด           7 1 1.043598      492.8003 700         35      25

    8 2 0.451925      232.2714 1600         80      50

   15 2 0.761673      380.2818 1904.182         95.20908      50

ตีนเป็ด ผลรวม          5 2.257196      1105.354 4204.182         210.2091      125

ทุเรียนบ้าน 15 1 1.227928      574.5667 3069.82         153.491      25

ทุเรียนบ้าน ผลรวม           1 1.227928      574.5667 3069.82         153.491      25

โปง           5 3 0.32248      171.2002 1500         75      75

    7 1 0.371788      186.0762 700         35      25

    8 3 0.27469      147.638 2400         120      75

   15 4 3.801075      1801.755 9502.688         475.1344      100

   (ว่าง) 1 0.199263      103.2416 0         0              0

โปง ผลรวม         12 4.969297      2409.911 14102.69         705.1344      275

เลือดควาย  8 1 0.205967      106.5206 800         40      25

เลือดควาย ผลรวม          1 0.205967      106.5206 800         40      25

เหรียง          15 4 5.509161      2551.11 13772.9          688.6452      100

เหรียง ผลรวม          4 5.509161      2551.11 13772.9         688.6452      100

อินทนิน          20 1 6.083969      2613.531 30419.84         1520.992      25

อินทนิน ผลรวม          1 6.083969      2613.531 30419.84         1520.992      25

นายสมชาย อุตทอง ผลรวม 58       27.85685      13057.32     90977.72         4548.886      1405

ผลรวมทั้งหมด   83 35.49143      16694.26     123568.1         6178.406      1910

 ชื่อพรรณไม้       อายุไม้  จำานวน    ปริมาตรไม้    ปริมาณคาร์บอน   มูลค่าไม้      คิดเป็น 5%    5% ของมูลค่า
                    (ปี)                                                        ของมูลค่าไม้      โครงการ

ชื่อ-สกุลสมาชิก  นายสมชาย อุตทอง   86-06-02-09-010-1
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•  การจัดส่งข้อมูลแบบ 2/2 หรือ 2/4 

        แนะนำาให้ส่งข้อมูลเป็น ธตม.2/2 ที่ทำาการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม (Tree Value) หรือข้อมูลที่กรอกลง

ใน Excel ที่ธนาคารต้นไม้กำาหนด และส่งไปให้สมาชิกแต่ละสาขา ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำามาจัดเรียงข้อมูลได้ และ

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Excel ทั้ง 2 แบบ ให้เป็นข้อมูลที่เหมือนกันทุกสาขา (สามารถตรวจสอบความผิด

พลาดได้จากการวิเคราะห์หลังจากการรวบรวมข้อมูล และง่ายต่อการแก้ไข และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก ธตม.2/2 

เป็น ธตม.2/4 ได้โดยการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป (Tree Value) หรือ Excel (Pivotable) )

•  การจัดส่งข้อมูลดังกล่าว จัดส่งมาที่ e-mail 

Phongsachoo@hotmail.com หรือ Treebankthai@gmil.com 

•  การจัดเก็บและการรวบรวมข้อมูล

-  ในระดับสมาชิกให้เก็บในระบบข้อมูลดิบที่เก็บจากภาคสนาม พร้อมภาพถ่ายไว้ที่บ้าน

- ระดับสาขา ให้เก็บในระบบข้อมูลดิบ จัดทำาเป็นรูปเล่มเก็บไว้ที่สาขาโดยแยกเป็นรายๆ ไป แล้วกรอกข้อมูลลงใน

โปรแกรม/หรือระบบ และจัดส่งให้ธนาคารต้นไม้

-  นำาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่รับรองโดยธนาคารต้นไม้ และกรอกลงในสมุดบัญชี หรือพิมพ์ลงในเอกสารให้สมาชิกแต่ละ

รายทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

-  ระดับชาติ (ศูนย์กลาง) รวบรวมข้อมูล ธตม.2/2 และ 2/4 ของแต่ละราย รวมเป็นสาขา แบ่งเป็นจังหวัด รวบรวมไว้

ในฐานข้อมูลและส่งผลให้ทราบไว้ในเว็บไซต์ www.treebankthai.com และจัดส่งข้อมูลที่รวบรวมแล้วของแต่ละสาขา

ส่งคืนทาง e-mail

  

ตรวจนับในแปลง            กรอกลงในโปรแกรม             ส่งเข้าระบบ             รวบรวมจัดระบบ
                                                                      Phongsachoo@hotmail.com,      ข้อมูลแต่ละราย/
                                                   Treebankthai@gmail.com             จังหวัด 

สมาชิกและคณะกรรมการ
     ธนาคารต้นไม้

     กรอกลงสมุด
พิมพ์เก็บไว้ที่สาขา/สมาชิก

    ส่งข้อมูลไว้ใน
www.treebankthai.com

จัดทำารายงาน

องค์กรที่สนับสนุน

ธนาคารต้นไม้

สำานักงานใหญ่

ใช้เป็นข้อเสนอ

เชิงนโยบาย

    การตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ ธนาคารต้นไม้
    ระดับจังหวัดขึ้นไป

แผนผังการการจัดการข้อมูล
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 53,771.00  15,764.89   5,795,828.84    51,713,923.71    2,585,696.19   769,145.00 

จำานวน  ปริมาตร       ปริมาณ        มูลค่าไม้        มูลค่า 5%          5% ของ

ต้นไม้       ไม้รวม       คาร์บอน                                      มูลค่าโครงการ

รวม(ต้น)    (ลบ.ม.)         (ก.ก.)          (บาท)            (บาท)           (บาท)

สรุปรายงานการสำารวจต้นไม้ของสมาชิกธนาคารต้นไม้แต่ละสาขาที่เข้าร่วมโครงการ 984 ฯ
ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำากัด

สาขา  

คลองเรือ   56  46   4,076.00   298.99   146,278.95   1,759,533.62    87,976.68     56,420.00 

ห้วยทรายขาว จปร.   68  19   8,720.00   965.07   571,437.66   4,320,164.04    216,008.20    131,415.00 

เขาล้าน           110  37  10,297.00  338.24   211,401.48    3,290,865.85    164,543.29    140,675.00 

เขาค่าย            72  13   5,950.00   200.43   132,782.19    2,199,193.65    109,959.68   108,795.00 

เขาหลัก            60  21   4,145.00   311.90   179,325.33   1,723,582.82     86,179.14     57,730.00 

สมบูรณ์สุข   52  16   1,541.00   159.88    79,385.62     780,852.85     39,042.64     25,040.00 

ห้วยไทรงาม   50  19   4,675.00   217.32   123,085.03   1,557,900.00     77,895.00     71,320.00 

ต้นนำ้าพะโต๊ะ   50  28   8,636.00   245.87   144,968.56    2,328,492.79   116,424.64     98,400.00 

สองพี่น้อง   60  11   3,241.00    77.04    51,095.62     858,100.00     42,905.00     42,805.00 

สามแยกจำาปา   58  19   2,490.00 12,950.15  4,156,068.39  32,895,238.09 1,644,761.90     36,545.00 

นากระตาม 90   10  5,991    325.67   204969.50     1,800,500      90,025  89,915 

ทุ่งกระทิงทอง 63   12 1,730   197.68    103,733.81     520,443     26,022 21,290

 รวม                           

ลำาดับที่  จังหวัด          สาขา 

1.       ชุมพร       คลองเรือ    56  4,076   289.9   146,278      1,624,410  54,865

2.  นครศรีธรรมราช  ทุ่งจูด    33 10,574   1,578   838,949      8,118,819 157,864

3.  นครศรีธรรมราช  แหลมทอง      50  8,227   887.9   442,316      3,787,369 129,059

4.  หนองบัวลำาภู   นำ้ากง    14  2,133    664   378,214      4,342,639  51,957

5.  หนองบัวลำาภู   นาคำาน้อย       29 18,111   3,264 1,942,607     23,860,021 444,627

6.  หนองบัวลำาภู   สุวรรณคูหา       21 18,889   2,408 1,351,576     20,425,031 510,757

7.  หนองบัวลำาภู   หินฮาว    19  6,615    952   576,103      8,741,864 221,326

จำานวน    ปริมาตร     ปริมาณ        มูลค่าไม้ ค่าตอบแทน 

ต้นไม้       ไม้รวม     คาร์บอน        ท้ังหมด        5% ของ

(ต้น)       (ลบ.ม.)       (กก.)           (บาท)       โครงการ

ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูลของธนาคารต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละจังหวัด

จำา
นว

นส
มา

ชิก
(รา

ย)

สม
าชิ

กที่
เข้
าร่

วม
(รา

ย)

จำา
นว

นส
มา

ชิก
(รา

ย)

จำา
นว

นแ
ปล

งที่
สำา

รว
จ

(แ
ปล

ง) 
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 53,771.00  15,764.89   5,795,828.84    51,713,923.71    2,585,696.19   769,145.00 

“มลพิษทางอากาศ อุทกภัย ฝนตกหนัก 

ฝนแล้ง อากาศร้อน เรามองเห็นว่าเป็น

วิกฤตของคนทั่วโลก และเป็นสิ่งที่เราต้อง

ทำาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ต้องทำาเพื่อคน

รุ่นต่อๆ ไป เพราะขนาดปีนี้ยังร้อนขนาดนี้

แล้วอีก 10 ปีจะขนาดไหน ถ้าเราไม่ทำา เด็ก

รุ่นต่อไปเขาจะอยู่ได้เหรอ เขาจะต้องผจญ

กับความโหดร้ายแค่ไหน นี่คือความคิดที่

ดึงให้เรามาทำาธนาคารต้นไม้ ที่บ้านก็ปลูก

เพิ่มทุกวัน”
วัลลภ  เอราวรรณ์  

ประธานกลุ่มธนาคารต้นไม้ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 
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สังเคราะห์แสง



37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

>>  รู้จักธนาคารต้นไม้ครั้งแรกตอนไหน

 คือเราทำางานร่วมกับชุมชน องค์กรชุมชน ใน

การรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ผมใช้คำาว่า ‘โลก’ นะ 

เพราะว่ามีการจัดขอบข่ายสิ่งแวดล้อมโลกอะไรทำานองนี้ 

โครงการของธนาคารต้นไม้เคยได้ทุนเรามาก่อน แล้วก็

ดำาเนินการต่อเนื่องมาเรื่อยๆ เว้นไปประมาณสัก 2-3 ปี

แล้วมาขอใหม่ อย่างพงศาเนี่ยเคยไปร่วมโครงการกับชาว

บ้าน ก็ทำาโครงการรุ่นนั้นมาเรื่อยๆ โครงการเขาได้รับทุน

ปี  ค.ศ. 2006 ก็ 5-6 ปีแล้ว ทีหลังก็เลยรู้จักกันมา เขาก็

เข้าท่าดี เหมือนกับปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก 

เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่เหมืองแร่เก่าใช่ไหมที่พะโต๊ะ แต่

บังเอิญพงศาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ากันได้กับชาวบ้าน 

เลยเกิดความคิดธนาคารต้นไม้ขึ้นมา เขาเป็นนักวิชาการ 

ก็เลยเอาทฤษฎีนี้ไปช่วยชาวบ้าน กรรมการก็ว่ามันน่าจะ

เป็นประโยชน์ก็ให้ทุน  

>> มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

อย่างไร

 มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

โลกหรือไม่ ความคิดมาจากชาวบ้านหรือมาจากองค์กร

ประชาสังคมหรือไม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐหรือ

ไม่ ทำาจริงได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าเขียนดีแล้วจะได้นะ เขียน

เข้าท่า แต่ว่าคนเขียนกับคนทำาคนเดียวกันหรือเปล่า 

(หัวเราะ) มีคณะกรรมการ กรรรมการมีทั้ง UN (องค์การ

สหประชาชาติ) จากองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทน

มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจ ที่ยอมเสียสละ แล้วก็จาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก

กระทรวงพลังงาน หลายภาคส่วน เพราะฉะนั้นจะเป็น

ตัวแทนเรียก back stopping เป็นตัวที่คอยควบคุมหรือ

ขับเคลื่อน เขาเรียก spearing committee ขับเคลื่อนให้

เดินตามแนวทางนี้ ตามยุทธศาสตร์นี้ จะต้องสนับสนุน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ >>  คุณพูนสินเป็นหน่ึงใกรรมการพิจารณา

โครงการด้วย

 ผมเป็นผู้ประสานงาน มี 300-400 โครงการทั่ว

ประเทศ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก องค์กรขนาดเล็กเนี่ย 

120 ประเทศตอนนี้ ของเราร่วมมาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว เป็น

ประเทศที่เก่าแล้ว

พูนสิน ศรีสังคม
<< ผู้ประสานงานแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF SGP) >>

บอกอย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอกจาก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี แต่อายุยังไม่ทัน 20 ปี ก็ต้องเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง

เพื่อศึกษาเล่าเรียน กระทั่งสำาเร็จคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการทำางานมาหลายประเภท ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน แต่ด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นทุนเดิม ทั้งยังชอบทำางานกับคน 

ภายหลังจึงได้จับพลัดจับผลูมาทำางานที่กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility)

         นั่นทำาให้ผู้ประสานงานแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก (Small Grants Programme) ที่ชื่อ พูนสิน ศรีสังคม มีโอกาส

ได้รู้จักกับธนาคารต้นไม้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงวันนี้นับว่าหลายปีทีเดียว ทั้งการรับรู้ผ่านข้อมูลทางเอกสาร และลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุย

กับสาขาต่างๆ ด้วยตัวเอง จนทำาให้มีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย รวมทั้งประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจหลงหูหลงตาคนทั่วไป

แต่มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในการร่วมขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้สู่เป้าหมาย
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>> มีส่วนของข้อมูลที่เสนอเข้ามาแล้ว 

ส่วนที่ต้องลงไปในพื้นที่พิจารณาอย่างไร

 โอเค อนุมัติไปเนี่ย มีข้อตกลงกับชาวบ้านซึ่ง

เป็นภาษาอังกฤษ เราก็ต้องไปอธิบายให้ฟัง แปลให้ฟัง

ว่าเงินนี้เป็นเงินที่มาจากการบริจาคของทั่วโลก ฉะนั้น

อย่าคิดว่าเป็นของหัวหน้าโครงการนะ หัวหน้าโครงการที่

อยากจะไปสมัครเป็นนักการเมือง บอกว่านี่เงินผมเอามา

ให้ชาวบ้าน ได้เสียง เคยมี บอกแบบนี้มันผิด (หัวเราะ) 

มาจากการร่วมมือเสนอถึงได้โครงการนี้มา ไม่ได้เห็นว่า

หัวหน้าโครงการเด่นถึงให้ เราเห็นว่าชุมชนนี้น่าสนใจ 

ชุมชนมีส่วนร่วม น่าจะมีศักยภาพถึงให้ เพราะฉะนั้น

ใครไปบอกว่าเงินนี้ผมเอามานะ เพื่อผลประโยชน์ทาง

ด้านเลือกตั้งหรือการเมืองอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ถือว่าผิด มี

การพูดกันมาแล้วในต่างประเทศ มีประเทศนึงไม่ขอออก

ชื่อ คือผู้ประสานงานตำาแหน่งเดียวกับผมเนี่ย บอกเงิน

นี้เป็นของเขา สมัครวุฒิสมาชิกอะไรอย่างนี้ เป้าหมาย

ก็คือผิด เอาไปใช้ก็ต้องให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

โลก

>> อธิบายยากไหม เพราะเอาเข้าจริงๆ อาจมี

บ้างที่ชาวบ้านคิดว่าเงินมาจากภาครัฐด้วยซำ้า

 ก่อนที่จะให้เรามีแบบฟอร์มให้ เน้นชาวบ้าน

มากกว่าองค์กรพัฒนาเอกชนนะ จะออกแบบฟอร์มไป

ว่าเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ๆ ท่านสนใจรับทุนต้องมีเงินมา

สมทบ แสดงให้ได้ว่ามีการสมทบจากชาวบ้าน เป็นสิ่ง

แวดล้อมโลกนะ เป็นปัญหาจริงๆ ที่แก้ไขได้ รัฐคอย

สนับสนุน เขาเขียนมา เออ... เข้าท่า อย่างนี้มานั่ง

คุยกันอีกสัก 3 วัน เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นว่าเราเป็น

ใคร ท่านเป็นใคร คิดงบประมาณเท่าไร กลับไปคิด

อีกสัก 2 อาทิตย์ ส่งมาให้คณะกรรมการใหม่ ผ่าน 

100 เปอร์เซ็นต์ไม่มี ส่วนใหญ่จะติไปแก้ความชัดเจน

มาใหม่ งบประมาณสูงไป งบประมาณตำ่าไป นั่นถึงจะ

ได้โครงการ เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าง่ายก็ง่าย จะเรียก

ว่ายากก็ยาก

>> กรณีธนาคารต้นไม้ใช้เวลาเยอะไหม

  โครงการแรกเยอะนะ ตอนแรกๆ กรรมการยัง

ไม่ค่อยแน่ใจ คำาว่า ‘ธนาคารต้นไม้’ กลัวว่าอาจจะมีการ

ประท้วงในลักษณะที่ว่าไปเอาสาขาที่มีทั่วประเทศ ถ้า

ทั่วประเทศลุกขึ้นมา อันนี้แหละถ้ารัฐบาลสงสัยขึ้นมา

ก็จะพลอยมีผลกระทบไปด้วย เขาถึงบอกว่าต้องพยายาม

อย่าใช้คำาว่าเพื่อจะไปต่อรองกับรัฐ มันไม่ได้มาสนับ

สนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั ่งยืนของรัฐ จะต้องเปลี่ยน

อีกนิดนึง เพราะฉะนั้นจึงมีการปรับพอสมควรสำาหรับ

ธนาคารต้นไม้ หลายคนบอกว่าถ้าชุมพรได้ แล้วที่อื่นได้

จะเป็นการบีบคั้นรัฐบาลทางอ้อมใช่ไหม มีข้อต่อรอง อย่า

ให้รัฐมองเห็นว่าบีบบังคับทางอ้อม เราไม่อยากทำา เพราะ

เราเป็นแขกของรัฐบาล ประจำาที่นี่  (หัวเราะ) ในรุ่นนั้นมี 

8 โครงการนะ ธนาคารต้นไม้เนี่ย ชุมพร สุราษฎร์ฯ 

เชียงราย เลย... หลายแห่ง ก็เข้าเงื่อนไขทั้งหมด ไปได้ 

เข้าใจ

>> ดูโครงการที่เสนอเข้ามาแล้ว ลงพื้นที่แล้ว 

ในฐานะผู้ประสานงานมองว่าธนาคารต้นไม้เป็น

จริงได้ขนาดไหนสำาหรับสังคมไทย

 ทำาไมจะไม่ได้ล่ะ ผมว่าเป็นจริงได้นะ การ

ประเมินมูลค่าทางวิชาการว่ามันโตแค่นี้ ดูดซับอะไรได้แค่

นี้ ต้นไม้ก็ดีสำาหรับชุมชน เป็นการสำารวจทรัพย์สินคงคลัง

ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่ามีอะไรอยู่มัน

ก็จะช่วยให้วางแผนอย่างยั่งยืนได้ทั่ว เดิมมันเป็นเหมือง

เก่าพอปลูกต้นไม้ขึ ้นมาก็ฟื้นฟูระบบ แล้วต้นไม้ถูก

รักษาทำาไมจะไม่ดีล่ะ แนวความคิดมันก็ต้องออกไป

รูปนั้น แต่ก่อนคนเรามักเห็นแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า ถ้า

ไม่ได้ผลประโยชน์โดยตรงเจอด้ามขวาน ด้ามพร้า ด้าม

จอบแน่ๆ แต่เห็นไหมแนวโน้มสังคมปัจจุบันชักจะเริ่ม

เห็นแล้ว กระแสสังคมมองกลับ ไปดูเขาก็รู้ต้นไม้ตั้งร้อย

กว่าอย่าง
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>> ในเชิงสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้นั้น 

ชัดเจนในประโยชน์ แต่ทางเศรษฐกิจ

ช่วยปากท้องชาวบ้านได้อย่างไร

 มีต้นไม้ก็ดีแล้ว ต้นไม้ไม่ใช่เนื้อไม้อย่างเดียวนะ 

ผลไม้ ยาและอาหารอย่างนี้ก็พอเพียงแล้ว เขาอยู่อย่าง

พอเพียงผมว่าคุ้มแล้ว

>> กรณีใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน

     ตามธรรมชาติเป็นอยู่แล้ว มีต้นไม้เป็นทรัพย์สิน

อยู่แล้ว ต่อไปนี้มันยิ่งจะหายาก ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ว่าจะ

ทางสิ่งแวดล้อมมันชัดเจน มันเห็นต้น คนมันต้องการ

ใช้ไม้จะตาย ต้องการอาหาร ต้องการยา

>> ครั้งแรกมีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป ็นหนึ ่งใน

ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารต้นไม้ แต่ตอนหลัง

ความคิดต่างกัน จึงแยกทาง จุดนี้มีผลไหม

กับการให้ทุนระยะยาว

 กรรมการที่นั่งกับเราก็มี ธ.ก.ส. ซึ่งตัวนี้แหละ

ทำาให้เราพิจารณาว่าทำาไม ธ.ก.ส. ถึงไม่พิจารณา ไม่รู้ว่า

วันนั้นกรรมการจาก ธ.ก.ส. ว่ายังไง น่าสงสัยว่า ธ.ก.ส. 

เขาแยกเพราะอะไร บีบคั้นเขาหรือเปล่าว่า ธ.ก.ส. ต้องให้

เงินนะ

>> แต่มันก็เป็นวัตถุประสงค์ว่ารัฐต้อง

อุดหนุน

 อุดหนุนต้องมีหลักเกณฑ์นะ เหมือนกับมีปัจจัย

ที่ควบคุมได้พอสมควร รัฐบาลต้องระวังพอสมควร เป็น

เรื่องใหม่ยังไม่เคยเจอ ผ่านไปผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้

ระยะยาว ตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะ อีก 5 ปี 10 ปี 

ค่อยเป็นค่อยไป
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>> อย่างสมมติจะกู้เงินธนาคาร แทนที่จะนำา

ที่ดินไปค้ำาประกัน แต่เอามูลค่าต้นไม้ไปการันตีมี

ความเป็นไปได้ไหม

         เป็นไปได้ ดูกฎหมายหลายฉบับ ดูเงื่อนไขของ

ธนาคาร ผมว่าเหมือนการกู้เงินทั่วๆ ไป มันเบี้ยวกันไม่

ได้ ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ความจริงใจของคนทั้งสอง

ฝ่าย หลักเกณฑ์มันใช้ได้ทั ้งนั ้นแหละ

>> ปัจจุบันธนาคารต้นไม้ยังเป็นความเข้าใจ

เฉพาะกลุ่มอยู่ไหม

        ก็เฉพาะกลุ่ม อย่างที่ผมว่าที่ไหนมีป่าก็คือเถื่อน 

ทำาให้มันเตียนเพื่อสร้างความเจริญ แต่ก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้น

มา เพราะดั้งเดิมคงไม่ใช่อย่างนั้น คนที่จะหวงป่าจริงๆ มี

ไม่กี่ชนเผ่าที่จะมองป่าเหมือนกัน ทั่วโลกเหมือนกันว่าเขา

เห็นป่าเป็นอะไร จะมีแนวคิดนี้อยู่ แต่นี่มันเกิดขึ้นที่ไหน 

มันเกิดขึ้นที่เหมืองร้างแล้วมันก็พัฒนาอย่างไรไม่รู้ มาจาก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มาจากศรีสะเกษ มาทำาเหมืองเสร็จ คิด

ตรงนั้นแหละ แล้วมีนักวิชาการอย่างพงศาไปเสริมตรงนี้

ขึ้นมา
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“ โครงการของธนาคารต้นไม้

เคยได้ทุนเรามาก่อนแล้วก็

ดำา เนินการต่อเนื่องมาเรื่อยๆ 

เว้นไปประมาณสัก 2-3 ปีแล้ว

มาขอใหม่ อย่างพงศาเนี่ยเคย

ไปร่วมโครงการกับชาวบ้าน 

ก็ทำาโครงการรุ่นน้ันมาเรื่อยๆ 

โครงการเขาได้รับทุนปี ค.ศ. 

2006 ก็ 5-6 ปีแล้ว ทีหลังก็

เลยรู้จักกันมา เขาก็เข้าท่าดี 

เหมือนกับปลูกทุกอย่างที่กิน กิน

ทุกอย่างที่ปลูก เพราะตรงนั้นเป็น

พื้นท่ีเหมืองแร่เก่าใช่ ไหมท่ีพะโต๊ะ 

แต่บังเอิญพงศาเป็นเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ที่เข้ากันได้กับชาวบ้าน เลย

เกิดความคิดธนาคารต้นไม้ขึ้นมา 

เขาเป็นนักวิชาการก็เลยเอาทฤษฎี

นี้ไปช่วยชาวบ้าน กรรมการก็ว่า

มันน่าจะเป็นประโยชน์ ก็ให้ทุน” 

>> โมเดลอย่างนี้ในระดับนานาชาติมีไหม

        มี ก็คือโครงการ REDD+ (REDD คือแนวทางลด

โลกร้อนด้วยการลดการตัดไม้ทำาลายป่าและลดการทำาให้

ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำาลังพัฒนา ส่วน REDD+ เพิ่ม

ประเด็นป่าไม้ในฐานะแหล่งกักเก็บคาร์บอนเข้าไป) ท่ี

เขาอ้างถึงก็เป็นนโยบายของสหประชาชาติ ของกรมสิ่ง

แวดล้อมโลกด้วย ก็กำาลังพัฒนากันอยู่ ของเราเนี่ยติดต่อ

กันอยู่แทบทุกวันเลย มีอะไรดีๆ มาแลกเปลี่ยนกัน จะทำา

อะไรแลกเปลี่ยนกัน

>> ทางทฤษฎีแลกเปลี่ยนข้อมูล แล้วในทาง

ปฏิบัติเห็นผลเช่นไร

          เห็น ถึงแม้ไม่ชัดเจน มันใช้เวลา โครงการ

ของผมปาเลสไตน์เอาไปปฏิบัติ สุรินัมเอาไปปฏิบัติ 

อุซเบกิสถานเอาไปปฏิบัติ อย่างผมอยู่ในโครงการนี้มา

เกือบ 20 ปี ก็เป็นประเทศที่ถือว่าเก่าแล้ว ประเทศเกิด

ใหม่ ลาว จีน กัมพูชา มัลดีฟส์ อัฟกานิสถาน ผมเทรน

มาแล้ว 11 ประเทศ มาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ แล้วกลับไปทำา

ที่ประเทศของตัวเองประสบผลสำาเร็จ ประเทศที่เกิดใหม่

ก็ต้องมาเรียนรู้จากประเทศที่มีประสบการณ์แล้ว จีนที่มี

โครงการแบบเดียวกันก็มาเรียนอยู่ที่นี่ 1 อาทิตย์ มาเลเซีย

จะมาอาทิตย์หน้า อัฟกานิสถานมาปีที่แล้ว ติมอร์ เลสเต

มาปีที่แล้ว ฟิลิปปินส์กับปาปัวนิวกินีมา 8 ปีที่แล้ว กัมพูชา

นี่ผมเทรนเป็นประเทศแรกเลย
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>> โครงการลักษณะนี้เกี่ยวกับรัฐโดยตรง

     เกี่ยวสิ ผมมาในนามสหประชาชาติ เกี่ยวกับ

รัฐ นโยบายพัฒนายั่งยืนของรัฐนี่ไง กรรมการกรม

ทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงพลังงาน ภาษาฝรั่ง

เขาเรียกว่า country defend หมายถึงว่าต้องให้ความ

สำาคัญกับประเทศ มีกรรมการระดับชาติที่ต้องเป็นคนใน

นี้ กรรมการต้องมาจากองค์กรประชาสังคมในประเทศนี้

>> ถ้าเกี่ยวกับรัฐ อย่างตอนนี้เมืองไทย 

การเมืองไม่นิ่ง มีผลต่อการเติบโตของ

ธนาคารต้นไม้ไหม

 แน่นอน เพราะผมพูดเสมอเลยว่าประเด็นที่

ท้าทายแนวคิดของเราก็คือว่าชาวบ้านไม่มีวาระ แต่

นักการเมืองวาระ 4 ปีก็หนีแล้ว เขาไม่ได้รับเลือกตั้งเข้า

มาเนี่ยเรียบร้อย (หัวเราะ) ชาวบ้านไม่มีเวลา นี่ตัวอย่าง

ง่ายๆ ที่โครงการหนึ่งไม่ขอเอ่ยจังหวัดนะ ทำามาสวยงาม

มากเลยโดยที่นายก อบต.เริ่มทำามา พาชาวบ้านมาทำา 

พอจะจบโครงการจะไปขอเฟส 2 ลงพื้นที่ไปคุยกับอีก 

อบต.หนึ่ง เขาจะขยายป่ารักษาป่าให้ได้สัก 3-4 เท่า เลือก

ตั้งมาแพ้ ทีนี้ชาวบ้านจะไปคุยกับนายก อบต.คนเก่านี่ก็... 

เขาขอเวลา

>> ต้องเริ่มใหม่

 อาจจะเริ่มใหม่หรือว่าไม่เอาเลย เป็นไปได้ 

เพราะฉะนั้นผมบอกชาวบ้านไม่มีวาระนะ แต่นักการ

เมืองตั ้งแต่เทศบาล จังหวัด จนถึง ส.ส.ที่สนับสนุนมัน 

4 ปี ถ้าต่อไปเขาไม่ได้ละ ก็นี่ประเด็นที่ท้าทาย จะต่อเนื่อง

อย่างไร

“ผมว่าเป็นจริงได้นะ การ
ประเมินมูลค่าทางวิชาการ
ว่ามันโตแค่นี้ ดูดซับอะไรได้
แค่นี้ ต้นไม้ก็ดีสำาหรับชุมชน 
เป็นการสำ ารวจทรัพย์สิน
คงคลังทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่า
มี อ ะ ไ รอยู่ มั นก็ จ ะ ช่ วย ให้
วางแผนอย่างยั่งยืนได้ทั่ว 
เดิมมัน เป็น เหมืองเก่ าพอ
ปลูกต้นไม้ขึ้นมาก็ฟื้นฟูระบบ 
แล้วต้นไม้ถูกรักษาทำาไมจะไม่
ดีล่ะ แนวความคิดมันก็ต้อง
ออกไปรูปนั้น แต่ก่อนคน
เรามักเห็นแต่ประโยชน์เฉพาะ
หน้า ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์
โดยตรงเจอด้ามขวาน ด้าม
พร้า ด้ามจอบแน่ๆ แต่เห็น
ไหมแนวโน้มสังคมปัจจุบัน
ชักจะเริ่มเห็นแล้ว กระแส
สังคมมองกลับ ไปดูเขาก็รู้
ต้นไม้ตั้งร้อยกว่าอย่าง”
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>> จะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง

 ชาวบ้านต้องเข้มแข็งไง เข้มแข็งอย่างไร คือต้อง

เจรจาให้ได้ ต้องมีส่วนเข้าไปในองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ส่วนจังหวัด หรือว่าเทศบาลจะต้องมีส่วนให้ได้ สามารถ

ร่างกฎหมาย ออกกฎหมายอะไรให้ได้เรียกว่าต่อรองก็ได้ 

เป็นศักยภาพตัวหนึ่ง พอเขาทำาแล้ว เขากล้าแล้ว เขาไป

พูดในเทศบาลได้ หรือ อบต.ได้

>> ภาพรวมธนาคารต้นไม้อยู่ตรงไหน

ปัจจุบันนี้

 จากรายงานมีหลายแห่ง แล้วแต่เครือข่าย ผม

ไม่แน่ใจว่าเครือข่ายเขาจะต่อกันได้ขนาดไหน แต่ว่าการ

ฝึกอบรมเขาก็จัดทั่วประเทศนะ สมาชิกทั่วประเทศเราก็

อุดหนุนเขา เป็นสมาชิกร่วมกัน เป็นเครือข่าย

>> ในฐานะผู้ประสานงาน หลังโครงการผ่าน

ไปยังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกไหม

        ตอนน้ีเขาทำางานได้ปีนึง เขาต้องทำางานไปอีกปีนึง 

เราต้องลงไปดูโครงการอีกครั้ง เขาจะต้องสรุปโครงการ

มาให้เราก่อนจะจบโครงการ แต่ที่น่าสนใจโครงการในเฟส 

5 รุ่นนี้เรามี 8 โครงการ รุ่นธนาคารต้นไม้ แล้วรุ่นสองที่

กำาลังทำาอยู่นี่ 32 โครงการ เขาจะไปรวมตัวกันประมาณ

เดือนมีนาคมปีหน้า อีสาน 20 เหนือ 10 ใต้ 8 จะมารวม

กันหมดเลยเพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าใครทำาอะไรอย่างไร ให้

เขาสร้างเครือข่ายที่ชาวบ้านไปเจอกันได้ ทำาสัก 2-3 วัน 

ผลงานมาโชว์กัน ใครผลิตอะไรมาขายกันเลย

>> มีโอกาสได้เจอคุณพงศาบ้างไหมระยะ

หลังๆ

      ไปเยี่ยมโครงการเขาประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

ท่ีพะโต๊ะ ก็ดี... ผมมีรายงานเรียบร้อยเลย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ สำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก็ไปด้วยเขา

เป็นกรรมการอยู่ ดร.โกมล แพรกทอง ไปด้วยก็ชอบใจ 

ของเก่าก็เห็นของใหม่ก็เจริญขึ้น เขายังใช้ประโยชน์ได้

เต็มที่ 

>> นอกจากที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีโอกาสไป

ที่อื่นอีกหรือเปล่า

        โอ้... ผมไปเยอะแยะเลย ก็ได้ความทั้งนั้นอย่าง

ที่ผ่านไปสงขลากับนครศรีธรรมราชเขาทำาต่อเนื่องกัน 

ใช้ได้เลยแหละ เขาก็เป็นเครือข่ายกัน 

>> ดูแล้วทางภาคใต้น่าจะเข้มแข็งกว่าภาคอื่น

          (นิ่งคิด) ไม่เกี่ยวหรอก อย่างที่อินแปง สกลนคร

เขาก็แข็ง รับทุนเรา 2 รอบ ตอนแรกเขาทำาพวกพืช

สมุนไพร พืชยานี่แหละ ในภูพานพืชป่าเอามาปลูกใน

บ้านในสวน พอครั้งที่สองเขามาเล่นเรื่องพลังงานทดแทน 

ตอนน้ีเขาทำาทั้งสองเรื ่องเลย ทำาเตาพลังงาน ทำาถ่าน

พลังงาน ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ ผมคิดว่าใช้ได้
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>> มีโอกาสลงไปดูโครงการธนาคารต้นไม้ทั่ว

ประเทศ เห็นต้นไม้แต่ละที่เติบโต แล้วชาวบ้าน

เติบโตด้วยไหม

 ผมพอใจมาก แม้ว่ามันจะไม่ได้เต็มอย่างที่ใจ

เราคิดก็ตาม ผมไปเห็นชาวบ้านเขาเข้มแข็งขึ้นมา เขา

พูดเป็นแล้ว ผมมีความรู้สึกชื่นใจขึ้น เอาเป็นว่าพอใจ 80 

เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน

>> ตั้งธงไว้มากกว่านั้น

 แต่ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะ เพราะถือเป็นเรื่อง

ธรรมชาติว่าทำาโครงการมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้าง คือไป

ตั้งไว้ 100 มันก็ไม่ได้ แต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็จะต้องออกไป

ตามรอยของมัน ทำาสิ่งแวดล้อมต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

จะเอาใจเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะให้เขาเอาไปทั้งหมดเลย

ก็ไม่ได้ มันต้องมีแนวทางที่ไปด้วยกันได้

>> ตั้งไว้ 100 หายไป 20 ที่หายไปคืออะไร

  20 ที่หายไป คือจำานวนที่ชาวบ้านเสนอไว้ บางที

ก็ไม่ได้ตามนั้นซะ ยังคิดว่าเขียนรายงานให้ชัดเจน ทำา

อะไรให้ชัดเจนมากกว่านี้ ความจริงก็เท่านั้นเอง

>> แต่เชื่อว่าทิศทางไปได้แน่นอน

  ใช่ๆ อย่างนั้น ต้องเข้าใจว่ามันจะเอาเร็วกว่านั้น

ก็ไม่ได้ ตามธรรมชาติของมัน เป็นจังหวะชีวิตของมัน  O

>> พูดในเชิงอุดมการณ์ธนาคารต้นไม้เป็น

โครงการที่จะมีพลังมากในอนาคต หากไม่

สะดุด

         ใช่ ต่อไปนี้ผมคิดว่าองค์กรน่าจะสำาคัญ องค์การ

สหประชาชาติน่าจะเล็กลง องค์กรประชาสังคมต้อง

ใหญ่ขึ ้น รัฐบาลต้องฟังองค์กรประชาสังคมละ เพราะ

ประกอบด้วยหลายส่วน ถ้าฝ่ายรัฐถอดหมวกมาก็เป็นได้

ใช่ไหม ฝ่ายธุรกิจก็เป็นได้ ฝ่ายชาวบ้านก็เป็นได้ องค์กร

สิ่งแวดล้อมโลกยอมรับองค์กรประชาสังคมขึ้นเรื่อยๆ แต่

ก่อนใช้ NGO (องค์กรพัฒนาเอกชน) ตอนหลังมาใช้

องค์กรประชาสังคม ให้มันรวม ให้มันมองภาพกว้าง

ขึ้นจะดูมีพลังกว่า ถ้า NGO เหมือนกับว่ารุนแรง (หัวเราะ) 

ภาพประชาสังคมมันจะดูนุ่มขึ้น

>> แล้วอย่างกรณีเปิดเสรีอาเซียนเกี่ยวข้อง

กันอย่างไร

       ก็ต่อสู้ให้ได้ ผมมองไม่ออกว่าเมืองไทยจะกลาย

เป็นศูนย์กลางการบริโภคอะไรสักอย่าง เมืองไทยเนี่ย

จะเป็นศูนย์กลางการบริโภคแบบประหลาดๆ ทุกอย่างใช่

ไหม (หัวเราะ) พอจะนึกภาพออกใช่ไหม ซึ่งเป็นธรรมดา

ของมนุษย์ แต่มันดีว่าทุกอย่างพร้อมกว่าไปบริโภคที่

ลาว ที่เขมร มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม พม่าไม่ได้ ที่นี่

แหละเสรี ฉะนั้นถ้าจะเอาภาพของธนาคารต้นไม้ต้อง

สู้กันหนักเชียวแหละ ผมพยายามตั้งเป็นประเด็นที่ท้าทาย

ว่า AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เกิดขึ้นมาพวกเรา

จะกระทบอะไร อาจจะฝากประเด็นให้ทุกคนไปคิดต่อกัน

ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งของการ

แลกเปลี่ยน
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“ผมมองไม่ออกว่าเมืองไทย
จะกลายเป็นศูนย์กลางการ
บริโภคอะไรสักอย่าง เมือง
ไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการ
บริโภคแบบประหลาดๆ ทุก
อย่างใช่ไหม (หัวเราะ) พอจะ
นึกภาพออกใช่ไหม ซึ่งเป็น
ธรรมดาของมนุษย์ แต่มันดี
ว่ า ทุ กอย่ า งพร้ อมกว่ า ไ ป
บริโภคที่ลาว ที่เขมร มาเลเซีย
เป็นประเทศมุสลิม พม่าไม่
ได้ ที่นี ่แหละเสรี ฉะนั้นถ้าจะ
เอาภาพของธนาคารต้นไม้
ต้องสู้กันหนักเชียวแหละ ผม
พยายามตั้ ง เป็ นประ เด็ นที่
ท้าทายว่า AEC (ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน) เกิดขึ้น
มาพวก เราจ ะกร ะทบอะ ไร 
อาจจะฝากประเด็นให้ทุกคน
ไปคิดต่อกันว่ามันจะเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง น่าจะเป็นประเด็น
หนึ่งของการแลกเปลี่ยน”
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เครือข่าย
ต้นแบบ

จบหน้าขาวดำา 1-48

“เป็นสมาช ิก
ทั้งหมู่บ้านเลย 
100% เ ล ย 
ประมาณ 80 กว่า
หลังคาเรือน”

         กว่าจะเป็นธนาคารต้นไม้สาขาแรกสุด ชุมชน

บ้านคลองเรือมีที่มาน่าสนใจไม่น้อย ด้วยเป็นพื้นที่ซึ่ง

ผู้คนต่างอพยพมาจากทั่วสารทิศ ในความหมายของการ

หาถิ่นฐานที่ทำากินใหม่ เพราะขายที่ดินเดิมในแผ่นดิน

เกิดเพื่อใช้หนี้จนหมดสิ้นแล้ว ประจวบเหมาะกับช่วงนั้น

ชุมพรมีข่าวเรื่องราคากาแฟถีบตัวขึ้นสูง จนเป็นแรงจูงใจ

ให้ผู้คนทั้งจากพะเยา กำาแพงเพชร สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

กระทั่งสุราษฎร์ธานี ต่างหลั่งไหลมาแสวงโชคในดินแดน

ต้นนำ้าแห่งนี้

        “พี่น้องที่นี่ อพยพมาจาก 17 จังหวัดของเมือง

ไทย คือเดิมเขาเคยถือครองมีพื้นที่ทำากินเป็นร้อยๆ ไร่

ก็มี พอมาทำาโครงการคนอยู่ ป่ายัง เราก็พบว่า พื้นที่

การถือครอง การทำากินมันมีไม่มากเท่าเดิม ถ้าเขายังมี

พฤติกรรมการปลูก การสร้างเหมือนเดิมเนี่ย ต้องมีปัญหา

เกิดขึ้นแน่นอน ใช้ปุ๋ย ใช้ยา ขณะที่เราอยู่ในพื้นที่ต้นนำ้าซึ่ง

มีทุนธรรมชาติ ต้องให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจะ

ต้องอยู่ให้ได้ดีที่สุด”

           ชัยรัตน์ แว่นแก้ว ในวันนี้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการ

ธนาคารต้นไม้ สาขาบ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร แต่

หากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน เขาแทบไม่ต่างจากผู้

อพยพรายอื่นๆ เลย

      “ครั้งแรกจริงๆ เมื่อปี 2518 เนี่ย ยังเป็นคนที่

จรเข้ามาทำาแร่ดีบุก ซึ่งเข้ามาแล้วก็กลับออกไป ไม่ได้

จับจองพื้นที่ ที่เข้ามาจริงๆ ประมาณปี 2526-2528 จึง

ต้องแสวงหาที่ไปที่ดีที่สุด มีป่าให้บุกรุก (หัวเราะ) ก็มาสิ 

แต่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่ตรงนี้ให้ได้”

       และด้วยความรู้จากหน่วยอนุรักษ์และจัดการ

ต้นนำ้าพะโต๊ะ จึงทำาให้ผู้ไร้ที่ทำากินมีที่ทางได้อย่างไม่ขัด

ต่อตัวบทกฎหมาย เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นนำ้าชั้น 

1A ซึ่งไม่สามารถดำาเนินการใดๆ ได้เลย
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บ้านคลองเรือโมเดล– 

บ้านหลังใหม่ 

และการก้าวไปพร้อมกับ

ธนาคารต้นไม้ 

เริ่มหน้าสี
49-88
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      “ป่าไม้จังหวัด หน่วยงานราชการไม่มีใครสนใจ 

ต้องอพยพออกอย่างเดียว แต่การที่จะอยู่ตรงนี้ได้ต้องทำา

เป็นโครงการทดลอง คือโครงการคนอยู่ ป่ายัง แต่การทำา

โครงการไม่ใช่หมายความว่าให้โครงการเป็นไปเอง เราจะ

ต้องคิดต้องออกแบบตัวเองว่าจะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้”

 นั่นจึงเป็นที่มาที่ทำาให้ทุกคนเริ ่มตระหนักถึง

ปัญหาก่อนการทบทวนประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมา 

ว่าจะดำารงชีวิตอยู่ในพื้นที่อันจำากัดนี้ได้อย่างไร แต่ทุก

คนยังคิดได้ไม่พร้อมกัน เพราะความแตกต่างทางความ

คิด และปัญหาเดิมของแต่ละคน ทำาให้จำาเป็นต้องใช้วิธี

ทำาอะไรได้ก็ทำาไปก่อน แต่ผลที่ออกมาก็ยังไม่พอกินพอใช้

อยู่ดี จนนำามาสู่คำาถามที่ว่า ในอนาคต ประชากรเพิ่มขึ้น 

ครัวเรือนขยายขึ้น เราจะต้องจนมุมอีกหรือ

         “ผมเสนอให้เป็นวาระของชุมชนเลย คือพยายาม

พูดต้ังแต่แรก ในขณะเดียวกันเราก็ลงมือทำาให้เขาเห็นด้วย 

คือทำาจริง ผมปลูกต้นไม้มาอายุ 10 กว่าปีแล้ว ก็มีบางต้น

ปลูกก่อนมีธนาคาร ธนาคารเพิ่งเปิดเมื่อปี 2550 วันที่ 10 

พฤษภา แต่ก่อนหน้านั้นเราก็เห็นแล้ว”

        แน่นอนว่าคร้ังแรกกับความคิดใหม่ย่อมยากเสมอ

แต่โชคดีที่ทุกคนต่างล้มลุกคลุกคลานกันมาก่อนจนเป็น

ทุนทางภูมิต้านทานชั้นยอด
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      “อ่อนระโหยโรยแรงมาเต็มที่แล้ว ไม่รู้จะไปไหน

ต่อ จึงมาคุยกัน สร้างเงื่อนไข เหมือนกับทุกคนมีส่วนร่วม 

บ้านของเรา มันต้องจริงใจ แสดงความจริงใจในการแสดง

ความคิดเห็น”

         ชัยรัตน์ย้อนให้ฟังถึงวันคืนที่คนในชุมชนพบทาง

ตัน แต่ในยามที่หลังชนฝา พวกเขากลับเลือกที่จะพูดคุย 

ร่วมคิดหาทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน และด้วยความ

เป็นผู้นำาจึงเริ่มต้นที่ตัวเอง ลงมือทำาให้ทุกคนเห็น แล้วนำา

มาสื่อในที่ประชุมประจำาเดือน โดยใช้โครงการคนอยู่ ป่า

ยัง เป็นฐาน ทำาให้เห็นพัฒนาการมาโดยตลอด เริ่มจาก

แจกกล้าไม้แล้วไม่มีใครเอา แต่ภายหลังเปลี่ยนไป ขนาด

ต้องจ่ายเงินซื้อชาวบ้านก็ยอม เมื่อกระบวนการต่างๆ 

ดำาเนินมาถึงปัจจุบัน วันที่ผู ้จัดการสาขาบ้านคลองเรือ 

พูดได้อย่างภาคภูมิว่า

         “เป็นสมาชิกทั้งหมู่บ้านเลย 100% เลย ประมาณ 

80 กว่าหลังคาเรือน”

         แม้โดยตำาแหน่ง ชัยรัตน์จะอยู่ในวาระเพียง

ปีเดียว แต่ด้วยเนื้องานที่ยังต้องการการขับเคลื่อนต่อเนื่อง 

ทำาให้เขายังคงอยู่ในตำาแหน่งต่อไปอีก

       “ยาก แต่ก็คุ้ม ไม่ผิด แต่ถูกมาก ควรจะทำาตั้ง

นานแล้วด้วยซ้ำา ช้าไปด้วยซำ้า พอเราคิดได้ก็ลงมือทำา ทำา

ก่อนคนอื่น แต่ต้องทบทวน เพราะถ้าอยากไปให้เร็วก็ไป

คนเดียว แต่ถ้าอยากไปไกลให้ไปพร้อมกัน”

     มุมมองของผู้จัดการสาขาบ้านคลองเรือยังชัดเจน 

ไม่ต่างจากวันที่เขาเป็นคนแรกๆ ในการริเริ ่มโครงการ

ธนาคารต้นไม้ในหมู่บ้านสหภูมิภาคแห่งนี้

       “ยังยืนตามแบบของภาคประชาชนตามเดิม ผม

ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นทางออกเดียว ทางรอดเดียวของ

เกษตรไทย ให้เชื่อมั่นเถิดว่าธนาคารต้นไม้ภาคประชาชน

นี่คิดให้ประชาชน เจ้าของที่ดินเป็นตัวของตัวเอง หลุด

จากปัญหา อยู่ได้บนแผ่นดิน นั่นคือความอยู่รอด”

        ต่อกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ

เกษตร (ธ.ก.ส.) เบี่ยงเบนความเป็นธนาคารต้นไม้ในแบบ

ดั้งเดิมนั้น ชัยรัตน์ให้ความเห็นเพียงสั้นๆ

        “พอแยกไปเห็นชัด กลายเป็นว่า ธ.ก.ส. คิดไปอีก

รูปแบบ เป็นแนวความคิดของพ่อค้าที่ไม่ยอมให้เราหลุด

พ้น คือดูแลลูกค้า จัดการกับลูกค้าได้ ก็โกรธที่เขาเป็น

พ่อค้ามากไป เขาน่าจะคิดว่าลูกค้ามั่นคง เขาน่าจะมั่นคง

ด้วย”
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เครือข่าย
ต้นแบบ

น่านโมเดล – ปัญหาและ

ความหวัง
“ผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่

ออกจากเมืองน่าน ถ้าน่านยัง

เป็นแบบนี้”
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 เป็นเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ในคร้ังน้ันท่ีทำาให้   

ธนาพฤกษ์ ธรรมดุล ผู้จัดการหนุ่มไฟแรงซึ่งทำาการ

ค้าขายอยู่ในภาคอีสานได้หวนกลับสู่บ้านเกิดอีกคร้ัง

 “ผมกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน ผมไม่ได้กลับ

น่านมาเกือบ 20 ปี กลับมาอีกทีก็แปลกใจว่าทำาไมเมือง

น่านมันเปลี่ยนไป เมื่อตอนเราเป็นเด็ก ป่าอุดมสมบูรณ์ 

กับข้าวกับปลาก็เดินเข้าไปหาในป่า แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ 

กับข้าวเราต้องไปซื้อตามร้านค้า ป่าหายไป ภูเขากลาย

เป็นเขาหัวโล้น”

 ภาพภูเขาสีนำ้าตาลสุดลูกหูลูกตาและไร่ข้าวโพด

ที่ปรากฎอยู่แทบทุกพื้นที่ คือสิ่งสะเทือนลึกอยู่ในใจ 

น่านซึ่งเคยสวยงาม บัดนี้กลายเป็นพื้นที่ที ่สารเคมีถูก

ฉีดพ่นแทบทุกหย่อมหญ้า จุดนี้เองที่ทำาให้เขาตัดสินใจ

ยอมละทิ้งงานประจำา รายได้เดือนละหลายหมื่น เพื่อ

กลับมาอยู่บ้าน และเริ่มต้นทำาความฝันในการพลิกฟื้น

ผืนป่าเมืองน่านให้คืนกลับมาดังเดิม 

 “ความคิดเราคือต้องกอบกู้ป่าเมืองน่านให้กลับ

คืนมาให้ได้ สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมออกจากเมือง

น่าน ถ้าน่านยังเป็นแบบนี้ ในใจก็นึกถึงเรื่องธนาคาร

ต้นไม้ที่เคยไปฟังมาที่เชียงใหม่ เราก็เลยไปหาพรรคพวก

ที่ไปฟังด้วยกันในวันนั้น ที่น่านมีอยู่ 4-5 คน แล้วก็รวมตัว

กัน เริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ควักเงินในกระเป๋าตัวเอง

ไปเช่าเวลาของสถานีวิทยุชุมชน จัดรายการ เล่าแนวคิด

ธนาคารต้นไม้ ผมเชี่ยวชาญเรื่องการทำาสื่ออยู่แล้ว ก็ทำา

สื่อมา 3 เดือนได้ จนชาวบ้านฟังแล้วบอกว่ามันใช่”

 ผลตอบรับในช่วงแรกนับว่าเกินคาด ทุกเย็นจะ

ต้องมีสายโทรศัพท์เข้ามาบอกให้ไปที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้าน

นี้ หลังจบรายการจึงต้องขับรถเดินสายไปตามหมู่บ้าน

ต่างๆ จนเป็นกิจวัตร จากพ่อค้าที่เดินสายขายสินค้า 

วันนี้เขาบอกว่าราวกับเป็นเซลล์แมนของธนาคารต้นไม้

จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นหลายเดือน จึง

รวมกลุ่มทั่วเมืองน่านได้ประมาณ 45 กลุ่ม เริ ่มตั้ง

สำานักงาน ส่งเสริมแนวคิดคนอยู่กับป่า การปลูกป่า 

3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อบรมชาวบ้านในการทำา

ผลิตภัณฑ์จากหวาย แต่งเพลงเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยดนตรี

พื้นบ้าน จนเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวบ้าน ชนิดที่ว่าเดิน

ขึ้นบ้านไหนก็สามารถนั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกันได้



54

“ตอนนี้คนถอยเพราะว่าหนี้สิน ทุกคนเป็นหนี้ เรา

ไปสู้นายทุนข้าวโพดไม่ได้ เขาใช้มายาเข้ามาล่อ บอกคุณ

ทำาแล้วจะได้เงินล้านเงินแสน ชาวบ้านก็เชื่อ แต่เขาไม่ได้

มองถึงว่าเมื่อเกิดป่าไม้ขึ้นมา ระบบนิเวศเกิดขึ้น อาหาร

ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ แค่เดินไปหาที่มันเกิดในธรรมชาติ

“ตอนนี้เฮกันปลูกยางมหาศาล ทั้งๆ ที่เขาบอก

ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมมีไม่ถึง 300 ไร่ ขึ้นไปบนดอย ตัดป่า 

ตัดต้นสักออก คน 20-30 คน เดินหน้ากันขึ้นไปเลยจาก

ตีนดอย แล้วป่ามันจะไม่หมดเหรอครับ คือทุกคนอยากได้

เงินมาใช้หนี้ หนี้รถยนต์ที่ ธ.ก.ส. ปล่อย ภาครัฐมีแต่เอา

หนี้สินมาให้ชาวบ้าน อาหารที่เคยหากินตามป่าชุมชน นำ้า

ดื่มก็ตักเอาในบ่อ ในลำาห้วย ก็ไม่ใช่แล้ว ทุกพื้นที่ตอนนี้

มีแต่สาร พ่นยาฆ่าหญ้าเต็มไปหมด ราดตั้งแต่ข้างบนลง

มา ดึงสายยางกันเป็นกิโลๆ ชาวบ้านบอก ทำาก็ตาย ไม่

ทำาก็ตาย มีวันนึงทั้งหมู่บ้านเอาแรงกันไปพ่น สุดท้ายพา

กันเข้าโรงพยาบาลทั้งหมู่บ้านเลย สลดใจมาก รัฐบาลมัว

ไปทำาอะไรเราก็ไม่เข้าใจ มีแต่จัดเวที ผมคิดว่าอาจจะเป็น

เรื่องงบประมาณที่ลงเมืองน่าน”

แต่เส้นทางแห่งความฝันกลับไม่ได้ราบเรียบ วัน

หนึ่งเมื่อมีการจัดเวทีให้ความรู้ แต่ทว่าด้วยความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์ วิทยากรที่เชิญมากลับมีแนวคิดเอนเอียง

ไปทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) คือให้ต้นไม้เป็นสินค้าซื้อขายล่วงหน้า มากกว่า

แนวคิดแท้จริงของธนาคารต้นไม้คือให้ต้นไม้เป็นทรัพย์ 

จากคนฟังที่มากันเกือบพัน วันนั้นหลังเวทีจบเหลือเพียง

แค่ 300 กว่าคน แม้การลงทุนจัดเวทีครั้งนั้นจะล้มเหลว 

แต่เขาไม่ยอมแพ้ แก้ตัวใหม่โดยเชิญ พงศา ชูแนม ผู ้

(ร่วม) ก่อตั้งตัวจริงมาบรรยาย ครั้งหลังนี้ถึงจะมีคนฟัง

ไม่มาก แต่ก็ทำาให้ชาวบ้านได้เข้าใจแนวคิดที่แท้จริง 

เวลาผ่านไป แม้สมาชิกส่วนหนึ่งยังคงเดินหน้า 

แต่สมาชิกบางกลุ่มกลับเริ่มค่อยๆ ห่างหาย ด้วยเหตุผล

ที่ว่าปลูกไม้ยืนต้นแบบนี้ได้เงินช้า ไม่ทันกิน ลูกต้องเรียน

หนังสือ มีภาระค่าน้ำาค่าไฟต้องจ่าย 
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“ความคิดเราคือต้องกอบกู้ป่า

เมืองน่านให้กลับคืนมาให้ได้ สัญญา

กับตัวเองว่าจะไม่ยอมออกจากเมือง

น่าน ถ้าน่านยังเป็นแบบนี้ ในใจก็

นึกถึงเรื่องธนาคารต้นไม้ท่ีเคยไปฟัง

มาที่เชียงใหม่ เราก็เลยไปหาพรรค

พวกที่ไปฟังด้วยกันในวันนั้น ที่น่านมี

อยู่ 4-5 คน แล้วก็รวมตัวกัน เริ่ม

ต้นปลูกต้นไม้ ในใจคน ควักเงินใน

กระเป๋าตัวเองไปเช่าเวลาของสถานี

วิทยุชุมชน จัดรายการ เล่าแนวคิด

ธนาคารต้นไม้ ผมเชี่ยวชาญเรื่อง

การทำาสื่ออยู่แล้ว ก็ทำาสื่อมา 3 เดือน

ได้ จนชาวบ้านฟังแล้วบอกว่ามันใช”่

จากนั้นได้เล่าถึงโครงการปลูกต้นไม้โดยทั่วไป 

ซึ่งแค่โครงการเดียวก็ใช้งบประมาณมหาศาล แต่ในทาง

ปฏิบัติกลับหาที่ปลูกได้บ้างไม่ได้บ้าง แม้ทางทีมงานจะ

เข้าไปแนะนำาว่า แทนที่จะนำากล้าใหม่ที่ไม่รู้จะปลูกตรง

ไหนลงมา ทำาไมไม่ถามว่าต้องการพันธุ์อะไร แล้วจึงนำา

พันธุ์ไม้นั้นไปให้ชาวบ้านปลูกในที่ของเขา หรือไม่ก็ส่ง

เสริมผู้ที่เพาะกล้าอยู่แล้ว สร้างแรงจูงใจในการที่จะได้

ป่าคืนมาด้วยแนวคิดธนาคารต้นไม้ แต่คำาตอบที่ได้คือ

การเมินเฉย

“อยากให้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือกัน ทำา 2-3 

สาขาในเมืองน่านให้เป็นตัวเอย่าง ปลูกต้นไม้ในใจก่อน 

แต่ทางรัฐไม่ทำา ชาวบ้านไปบุกรุกป่าสงวน ทางหน่วย

งานรัฐก็ไปจับ ยึดอุปกรณ์การเกษตรของเขามา นี่คือ

เขาไม่ได้ปลูกต้นไม้ในใจคน แล้วยังต้องไปดับไฟในใจ

อีก เหนื่อยสองต่อ ไม่ได้คิดยาวๆ ผมมองว่ามีแค่แนวคิด

ธนาคารต้นไม้เท่านั้น ที่จะแก้วิกฤตของเมืองน่านได้

“ถ้าทุกคนปลูกไม้เศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชใช้สอย 

พืชสมุนไพร ให้อยู่ในที่ทำากินของตัวเอง เมื่อคุณมีอาหาร

เหลือ ก็แบ่งปันกัน แปรรูป ขาย ส่วนไม้ใหญ่ก็เป็น

บำานาญของเราในอนาคต นี่คือทางรอดจริงๆ เมื่อทุกคน

เห็นด้วยตรงนี้ ป่าเกิด ระบบนิเวศกลับคืนมาหมด นำ้าคุณ

ก็ไม่ต้องซื้อ มีทรัพย์ใต้ดิน อาหารตามธรรมชาติ ลำาห้วยมี

กบ เขียด ปลา ลดรายจ่ายค่าอาหาร พืชผักก็ปลูกเอง ไม่

ต้องเอาร่างกายไปเสี่ยงกับสารพิษ”
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“อยากให้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือกัน ทำา 2-3 สาขาในเมืองน่านให้

เป็นตัวเอย่าง ปลูกต้นไม้ในใจก่อน แต่ทางรัฐไม่ทำา ชาวบ้านไปบุกรุกป่าสงวน 

ทางหน่วยงานรัฐก็ไปจับ ยึดอุปกรณ์การเกษตรของเขามา นี่คือเขาไม่ได้ปลูก

ต้นไม้ในใจคน แล้วยังต้องไปดับไฟในใจอีก เหนื่อยสองต่อ ไม่ได้คิดยาวๆ ผม

มองว่ามีแค่แนวคิดธนาคารต้นไม้เท่านั้น ที่จะแก้วิกฤตของเมืองน่านได้ ถ้าทุก

คนปลูกไม้เศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชใช้สอย พืชสมุนไพร ให้อยู่ในที่ทำากินของ

ตัวเอง เมื่อคุณมีอาหารเหลือ ก็แบ่งปันกัน แปรรูป ขาย ส่วนไม้ใหญ่ก็เป็น

บำานาญของเราในอนาคต นี่คือทางรอดจริงๆ”

 นอกจากนั้น เมืองน่านยังมีพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่ง

ที่เขากำาลังส่งเสริม คือ ‘หมากกลิ้ง’ ซึ่งสามารถนำานำ้ามัน

ที่ได้จากผลมาเติมเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้ แต่กลับ

ไม่ค่อยมีคนสนใจ อาจเป็นเพราะเปลือกหุ้มผลแข็งมาก 

ทำาให้กระบวนการบีบนำ้ามันค่อนข้างยาก หากไม่มีเครื่อง

ช่วย

“ไม่ค่อยมีใครคิดว่าตัวนี้สามารถสร้างรายได้ได้

ด้วย แต่ไปเห็นข้าวโพดดีกว่า ถ้าเราทำาพวกนี้เกิดขึ้นมา 

ทำานำ้ามันชุมชนให้มันดัง ชาวบ้านเฮมา แต่แนวคิดของเรา

คือ คุณต้องปลูกให้หลากหลาย เราจะไม่รับซื้อเฉพาะพืช

นี้ตัวเดียว เพราะพืชนี้มันต้องอาศัยพืชอื่นในการเติบโต

อยู่แล้ว แต่ไม่ทำาให้พืชอื่นตาย”

 แม้เส้นทางสายนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรค ไม่ว่า

จะเป็นความเชื่อของชาวบ้าน หรือเงินทุนที่ร่อยหรอลง

ทุกวัน แต่ราวกับฟ้าจะเห็นความตั้งใจ ในยามที่ทุนรอน

กำาลังจะหมด ก็กลับมีสปอนเซอร์เข้ามาต่อลมหายใจ 

สำานักงานใหญ่ส่งเงินมาสนับสนุน องค์กรท้องถิ่นเข้ามา

ช่วยบ้าง แม้ทุกวันนี้ ธนาคารต้นไม้จังหวัดน่านจะเหลือ

เพียง 5 สาขา แต่พวกเขาก็คุยกันว่า จะยึดในแนวทาง

นี้ต่อไป ด้วยเชื่อว่าป่าผสมผสานตามแนวพระราชดำารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือหนทางเดียวที่

จะแก้ปัญหาหนี้สินให้ชาวบ้านได้

“การสานเครือข่ายให้เข้มแข็ง สำาคัญท่ีการส่ือสาร

กัน  การให้กำาลังใจกัน ยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อ ไปหากันบ่อยๆ 

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำา ถ้าปล่อยให้แต่ละกลุ่มเดินโดด

เดี่ยวก็จะเหนื่อยแล้วก็ท้อกันไป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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และนี่คือพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ไว้

ให้เป็นต้นแบบ ด้วยความหวังที่ว่า ความอุดมสมบูรณ์

ของผืนดินแบบนี้ จะค่อยๆ ขยายตัวออกไปจนทั่วเมือง

น่าน 

“ทุกวันนี้ ผมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง พอได้ลูกสาว 

มันเหมือนได้กำาลังใจ อยากจะทำาเมืองน่านให้สวยงาม

เพื่อลูก เราจะไม่สอนลูกให้เห็นแก่เงิน แล้วทำาลายป่า”  O

“หยุดไม่ได้ เพราะเราทายอนาคตได้ว่า ถ้าเรา

ไม่ทำา ต่อไปมันจะเป็นยังไง อย่างวันนั้นฝนตก นำ้าท่วม

ทีเดียวพาเอาโคลนถล่มลงมา หนีไม่ทันก็มี โรงพยาบาล

เก็บอุปกรณ์ไม่ทันเสียหายทั้งโรงพยาบาล นี่คือผลจากการ

ที่ไม่มีป่าคอยป้องกัน ถ้าเรามัวแต่รอคอยรัฐ อีก 10 ชาติ

ก็ไม่เกิด ทุกวันนี้ลูกหลานแทบจะไม่อยากได้พื้นที่จากพ่อ

แม่แล้ว ผมเคยถามเด็ก เขาบอกว่าจบมหาวิทยาลัยมาจะ

ไปปลูกผักที่เบตง เอ๊ะ ทำาไมเมืองน่านไม่น่าอยู่แล้ว ส่วน

อีกคนหนึ่ง ทะเลาะกับพ่อ ไม่ยอมเรียน บอกผมยอมโง่

ดีกว่าให้พ่อทำาลายต้นไม้ทำาลายป่าเขา บางครอบครัว

กลางวันไปฉีดสารพิษ กลับบ้านกินเหล้า เพราะเขาเชื่อ

กันว่ากินเหล้าจะล้างสารพิษในร่างกายได้ กินบ่อยๆ ก็

ติดเหล้า ถามว่าเขามีความสุขไหมทำาไปเพื่อใคร เขาก็ทำา

เพื่อลูก ให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดี มีชีวิตที่ดี แต่ไม่มีใครชี้

ทางที่ถูกให้เขา ผมก็นำาเรื่องพวกนี้มาออกอากาศ เหมือน

เราเป็นชนกลุ่มน้อยคอยไปชี้ทางสวนกระแส”

 

บนพื้นที่ 13 ไร่ ของธนาพฤกษ์ในวันนี้ แบ่งเป็น

สระนำ้าเกือบ 1 ไร่ ปลูกไผ่เป็นแนวกำาบังลม มีไม้ผลทั้ง

กล้วย มะม่วง ขนุน ปลูกผักหลากหลายไว้กินเองและ

เลี้ยงคน มีทั้งไม้ยืนต้น เช่น ยางนา เต็ง รัง ซึ่งผืนดินแห่ง

ความเขียวชอุ่มผืนนี้ เขาได้พลิกฟื้นจากดินที่สภาพยำ่าแย่ 

ปลูกอะไรไม่ขึ้นด้วยการห่มดิน
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“ทุกวันน้ีมีแต่คนบุกรุกป่า แต่ถ้าเราปลูกกันเอง ต่อไป

เราก็จะมีไม้ ใช้สอยกันทั่วประเทศ ไม่ต้องไปเอาต้นไม้ ในป่า ลูก

หลานภายภาคหน้าก็จะมีไม้สร้างบ้านเรือนอาศัยได้ แล้วถ้าเรา

ชวนเด็กวัยรุ่นมาช่วยกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ ก็จะแก้ปัญหายา

เสพติด แก้ปัญหาสังคมได้ ส่วนปัญหาการเมือง ทุกวันนี้เวลามี

การเลือก อบต. กำานัน ผู้ ใหญ่ ก็คุยแต่เรื่องเดิมๆ แบ่งฝักแบ่ง

ฝ่าย หันหลังให้กัน แต่ถ้ามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทุกคนก็จะหันหน้า

มาคุยกัน บ้านไหนอยากปลูก เราก็ช่วยจัดหาต้นไม้ให้ แล้วก็นัด

หมายสมาชิกไปช่วยกันปลูก เหมือนสมัยก่อนที่ลงแรงเกี่ยวข้าว 

เจ้าของบ้านก็ทำากับข้าวเลี้ยง เป็นความร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มี

ปัญหาการเมืองมาเกี่ยว  ถ้าทุกแห่งทำาแบบนี้ สังคมแบบนี้ก็จะ

ขยายขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ พอมีต้นไม้ มีความมั่นคง ต้นไม้

ใหญ่เราก็ขายได้ ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น” 

อินทร์  สว่างวงศ์  

ประธานคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ จ.ชุมพร
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ร้อยเอ็ดโมเดล 
- หนึ่งหัวนา

หนึ่งป่าน้อย

“สมมติเราเป็นหนี้อยู่
แสน ถ้ามีต้นไม้อยู่ อย่าง
น้อยก็ไม่สูญเสียที่ดิน”
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“ร้อยเอ็ดคือพื้นที่ทำานา เราจะเน้นเรื่องหนึง่หัว

นา หน่ึงป่าน้อย บนหัวนาควรจะมีป่าเล็กๆ สักป่าหนึง่ กัน

ไว้ประมาณสักไร่ สักงาน อย่างน้อย 70-80 ต้น หรือว่า

ถ้าใครดินไม่ดี ก็รณรงค์ให้เขาปลูกพวกท่ีเป็นพืชตระกูลถ่ัว 

เช่นกระถินเทพา ข้อดีคือ หน่ึง-เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า สอง-เป็นร่มเงา

ให้กับไร่นา สาม-ถึงเวลาก็สามารถนำามาสร้างบ้านเรือนให้

กับลูกหลานได้”

 แต่แน่นอนว่า การจะทำาให้ชาวบ้านเชื่อได้นั้น 

ลำาพังพูดอย่างเดียวคงไม่ได้ผล หากต้องลงมือทำาจนเห็นผล

เป็นจริงเป็นจังเท่าน้ัน

 “การจะทำาให้ชาวบ้านเชื่อ เราต้องทำาให้เขาเห็น

ด้วย ไม่งั้นเขาก็จะบอกว่าดีแต่พูด คนอีสานส่วนมากเคย

โดนหลอกมาหลายเรื่อง เพราะทุกคนร้อนเรื่องหนี้ ใคร

มาพูดเรื่องเงิน แนวทางอะไรที่มันได้เงินมาก เขาทำาหมด 

มันเหมือนเป็น Money Game  

 “ในการทำางานเปลี่ยนความคิดคน มันยากอยู่

แล้ว เหตุที่ยากเพราะทุกคนเป็นหนี้ เขาใจร้อน อยากได้

เงินเร็ว ก็เลือกเป็นลูกจ้าง ปัญหามันก็เลยซ้ำาซาก เราก็

ชี้ให้เขาเห็นแบบที่เคยคุยว่า วันนี้เราตอบไม่ได้แล้วว่า

มันจะร้อนยาวไปอีกกี่เดือน มันจะแล้งไหม มันจะท่วม 

หรือฝนจะตกในอีก 3 เดือนข้างหน้า แต่สิ่งที่เรายืนยันได้

คือ เราเชิญชวนมาดูในพื้นที่ 12 ไร่ของเราว่าต้นไม้มันดึง

ความชื้นได้ ฝนก็จะตกอยู่ในที่ของเรา นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้

ว่าเราทำาจริง”

 มาถึงวันนี้ร้อยเอ็ดมีธนาคารต้นไม้ประมาณ 15-

16 สาขา โดยมีการปลูกไม้ผสมผสานหลากหลายชนิด 

ส่วนเป้าหมายในอนาคตเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามให้

ร้อยเอ็ดมีธนาคารต้นไม้ให้ครบ 101 สาขา

“เราชี้ให้เห็นว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตอะไรขึ้น อย่าง

ในจังหวัดร้อยเอ็ดปีนี้ยิ่งชัดเจนว่าหนาวไม่มีแล้ว หน้าร้อน

เริ่มร้อนยาว ลูกหลานที่เคยใส่เสื้อแจ็กเก็ตไปอวดกัน มัน

เริ่มไม่มีแล้ว”

จิระณัฏฐ์ ไชยวารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

ธนาคารต้นไม้ สำานักงานประสานงาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

กล่าวถึงปัญหาที่เขาพูดให้ชาวบ้านฟังบ่อยครั้งในการเดิน

ทางทั่วภาคอีสานบนเวที ‘ปลูกต้นไม้ในใจคน’   

แน่นอน หนทางที่พวกเขาเสนอคือการปลูกต้นไม้ 

แต่คำาถามที่ตามมาจากชาวบ้านก็คือ ปลูกแล้วเอาไปทำา

อะไรได้บ้าง และโดยเฉพาะปลูกแล้วได้เงินไหม

“เรากบ็อกว่าปลูกไปเถอะ ส่ิงท่ีได้แน่นอนคือต้นไม้ 

ถ้าเราเป็นหนี้สักแสนหนึ่ง แต่เรามีต้นไม้ อย่างน้อยเราก็

ไม่สูญเสียที่ดิน แค่เอาต้นไม้ไปขาย ตัดป้อนโรงงานก็ได้ 

มีคนต้องการไม้เยอะแยะ มีอยู่รายหนึ่งเขาจะถูกยึดที่ ก็

เตรียมการจะขายที่ดินไปใช้หนี้ เราก็บอกว่าไม่จำาเป็นต้อง

ขาย ชี้ให้เห็นว่าเอาต้นไม้นี่แหละไปขายสัก 10-20 ต้น 

ได้เงิน 100,000-200,000 บาท ใช้หนี้ได้ แกก็เลยบอกว่า 

เออ... เป็นไปได้” 

“เราปลูกไผ่ 3 ปี ก็ได้ขายหน่อไม้ หรือไม้ยืนต้น 

เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ ที่มันโตเร็ว อย่างกระถิน

เทพา พอ 10 ปีต้องตัดใช้ ถ้าไม่ใช้มันจะเป็นโพรงตรง

กลางแล้วยืนต้นตาย ถ้าเดือนหนึ่งเราขาย 2 ต้น ปีหนึ่ง

เราก็ขายแค่ 24 ต้น เรามีไม้พันต้น ตายไปก็ยังขายไม่

หมด คนก็เริ่มเข้ามาดู ทุกวันนี้ก็มากันเกือบทุกวัน มาขอ

ซื้อหน่อไม้บ้าง มาดูบ้างว่าเป็นยังไง เราก็มีการตรวจนับ 

มีการลงแปลง ให้เขาเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะ”

สำาหรับที่ดินในการปลูกต้นไม้ เขาบอกไม่ใช่เรื่อง

ยาก และไม่จำาเป็นต้องมีพื้นที่มากมาย โดยเฉพาะหาก

ใครทำานาอยู่แล้ว ก็ให้ใช้พ้ืนท่ีตรงหัวไร่ปลายนาปลูกได้เลย
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“จริงๆ อยากจะทำาให้ถึง 4,000,000 ต้น ภายใน 

3 ปี ให้ร้อยเอ็ดเป็นเมืองสีเขียว ก็เสนอเข้าไปในโครงการ

ของ สสส. (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ) โครงการร้อยเอ็ดน่าอยู่ แต่ว่าก็ยังเดินไปไม่ถึงไหน 

เพราะว่าอุปสรรคคือเงินท่ีจะจัดซ้ือพันธุ์ไม้และเรื่องของ

ศูนย์เพาะชำา บางคนเขาก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ ยุ่งยาก แต่

ความคิดเราคือแค่คนในร้อยเอ็ด 1,350,000 กว่าคน ปลูก

คนละต้นสองต้นก็เป็นเท่าไหร่แล้ว คือมันทำาได้หมดถ้าจะ

ทำา แต่เราไม่ได้ท้อ ทำาไปเรื่อยๆ เน้นคนที่มีใจมากกว่า

“อุปสรรคมันมีทุกจังหวัด มันมีเรื่องเงินเข้ามา

เก่ียวข้อง เป็นอุปสรรคอันดับต้นๆ แต่ถ้าเรามองว่า เรา

ทำาเพื่อแผ่นดินเกิดเป็นตัวตั้ง ทำาเพื่อให้หมู่บ้านรม่เย็น 

เร่ืองความพอเพียง เร่ืองพออยู่พอกิน ถ้าทุกคนมีความเชื่อ

ร่วมกัน มีจิตอาสาช่วยเหลือกัน คิดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหา
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 “เราก็บอกว่าปลูกไปเถอะ สิ่งที่ได้แน่นอนคือต้นไม้ ถ้าเรา

เป็นหนี้สักแสนหนึ่ง แต่เรามีต้นไม้ อย่างน้อยเราก็ไม่สูญเสียที่ดิน 

แค่เอาต้นไม้ไปขาย ตัดป้อนโรงงานก็ได้ มีคนต้องการไม้เยอะแยะ 

มีอยู่รายหนึ่ง เขาจะถูกยึดที่ ก็เตรียมการจะขายที่ไปใช้หนี้ เราก็

บอกว่าไม่จำาเป็นต้องขาย ชี้ให้เห็นว่าเอาต้นไม้นี่แหละไปขายสัก 

10-20 ต้น ได้เงิน 100,000-200,000 บาท ใช้หนี้ได้ แกก็

เลยบอกว่า เออ... เป็นไปได”้
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“เราปลูกไผ่ 3 ปี ก็ได้ขายหน่อไม้ หรือไม้ยืนต้น เช่น กระถิน

เทพา กระถินณรงค์ที่มันโตเร็ว อย่างกระถินเทพา พอ 10 ปี

ต้องตัดใช้ ถ้าไม่ใช้มันจะเป็นโพรงตรงกลางแล้วยืนต้นตาย ถ้า

เดือนหนึ่งเราขาย 2 ต้น ปีหนึ่งเราก็ขายแค่ 24 ต้น เรามีไม้

พันต้น ตายไปก็ยังขายไม่หมด คนก็เริ่มเข้ามาดู ทุกวันนี้ก็มากัน

เกือบทุกวัน มาขอซื้อหน่อไม้บ้าง มาดูบ้างว่าเป็นยังไง เราก็มี

การตรวจนับ มีการลงแปลง ให้เขาเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะ” 
“การปลูกต้นไม้ มันแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะ 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ถ้าต้นไม้เยอะ 

ผลผลิตดี เศรษฐกิจก็ต้องดี แล้วถ้าเศรษฐกิจดี มันก็แก้

ปัญหาสังคมได้ มีเงินส่งลูกเรียน ไม่ต้องให้ลูกไปทำางาน

ในกรุงเทพฯ ไม่ต้องไปขายยาบ้า แล้วถ้ามีป่า ชุมชนเข้ม

แข็ง ก็แก้ปัญหาเรื่องการเมืองได้ นักการเมืองต้องทำาตาม

เสียงชาวบ้าน ถ้าไม่ทำา กูก็ไม่เลือกมึง มันก็รวมทั้งหมด 

ถ้าป่าสมบูรณ์ก็ไปได้ทุกเรื่อง แต่คนมันไปเชื่อฝรั่ง อยาก

จะได้ข้าวเยอะ ต้องถางให้โล่งเตียนหมด อยากได้ที่นา

เยอะ ก็ไปไถออกให้กว้าง จะได้ใช้รถเกี่ยวข้าวได้ มันเป็น

เกมของนายทุนอยู่แล้ว”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ส่วนเรื่องยางพาราท่ีกำาลังรุกคืบท่ัวภาคอีสานใน

ขณะนี้นั้น เขาก็ไม่ได้ชี้ลงไปว่าผิด เพียงแต่เลือกจะใช้วิธี

ชี้ชวนให้คนคิดไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียให้รอบด้านที่สุด

 “เราไม่ได้ห้ามนะ ถามว่ายางพารามันผิดไหม 

มันไม่ผิด แต่เราก็จะชี้ให้เห็นว่า ภาคใต้กับภาคอีสาน

มันต่างกันเรื่องอุณหภูมิ อีสานเราอย่างที่ร้อยเอ็ดมีแค่ 3 

อำาเภอที่มีความชื้นพอที่จะปลูกยางได้ แต่นี่ปลูกทั่วไป

หมด ต้นยางจะเอาน้ำายางมาจากไหน ถ้าอีสานมันเหมาะ

กับการปลูกยางจริงๆ คนใต้ที่ไปซื้อที่ปลูกยาง ทำาไมพอก

รีดเสร็จก็ขายหนี ราคาทุกวันนี้ก็ตก นั่นก็แสดงว่ามันไม่

มั่นคงจริง ไม่ได้ให้ความยั่งยืนกับครอบครัว แล้วที่ลงไปดู

ตอนนี้คือมันเกิดโรค ตายเยอะ เราก็เสนอเขาว่าควรปลูก

ไม้ยืนต้น เราก็นำาเสนอให้เขาเท่านั้น”
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บนผืนดินของจิระณัฏฐ์ตอนนี้ คือความเขียวชอุ่มร่มเย็นของพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช

ผักกินได้ รวมถึงไม้พื้นบ้านจำาพวกประดู่ ไม้แดง ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้ยาง ไม้ชาด ไม้กุง ซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่า

เป็นความมั่นคงของผืนดิน เป็นทั้งเงินออม เป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งความร่มรื่น เป็นไม้ใช้สอยในอนาคต อีกทั้งเป็นหลัก

ประกันในความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร  o
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“มันก็ยากอยู่นะ ในการทำาให้ชาวบ้านเข้าใจ เขาเข้าใจว่าถ้า

ปลูกแล้วจะได้เงินทันที เราก็ต้องค่อยๆ อธิบาย ร้อยพ่อพันแม่

ต่างจิตต่างใจ เราก็ต้องอดทน หาวิธีคุยดีๆ บอกว่าต้นไม้ก็อยู่

ในสวนเรานั่นแหละ ใครเอาไปไม่ได้ สมัยก่อนพ่อแม่เราปลูกก็ไม่

ได้มีใครมาสนับสนุนเรา แต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นคนหนึ่งที่ช่วย

ลดสภาวะโลกร้อน แล้วบางทีถ้าเราแก่เฒ่าแล้วไม่มีเงิน เราก็

สามารถตัดขายไปเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลได้ หาคนที่มีอุดมคติ

เหมือนกัน รวมตัวกันมา

“การทำาให้แต่ละสาขาเข้มแข็ง สิ่งสำาคัญคือต้องเจอกัน

บ่อยๆ อย่างแต่ละสาขาที่ลำาปางก็จะมีประชุมกันทุกเดือน มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง เราจะฟังกัน แล้วมาช่วย

กันแก้ปัญหา การเจอกันบ่อยๆ มันก็เหมือนเป็นการเติมพลังให้

แต่ละคนด้วย” 

รัศภัธ  ยิ่งสุขสันติสุข

ประธานกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ จ.ลำาปาง



68

เครือข่าย
ต้นแบบ

เ ก า ะ ย า ว น้ อ ย
โมเดล-ปลูกต้นไม้ ใน
สวนยาง

“หนทางที่จะช่วยโลกได้

ทางเดียว คือปลูกต้นไม้”
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“ตะเคียนหิน ตะเคียนชัน ยางมัน ยางนา 

มะฮอกกานี เทพทาโร ประดู่ ตะโกยักษ์ กฤษณา สะเดา

เทียม พญาไม้ พญาคชราช พะยูง พะยอม ตับหลาม สาม

พร ขี้หนอน ไม้ทัง ธัมมัง เสม็ด จิกนุม หลุมพอ มะค่า

โมง สะตอ ทุเรียนบ้าน เพกา ขี้ผึ้ง ไม้แดง ทุ้งฟ้า แล้วก็มี

ตะเคียนราก ตะเคียนทอง สักทอง จำาปาทอง...”

 กมล ภัทรกมลสุขกุล กรรมการธนาคารต้นไม้

สาขาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ร่ายยาวถึงชื่อ

ต้นไม้นานาชนิดที่ปลูกอยู่ในสวนยางของเขา

“ผมมีไม้หลักที่ปลูกคือ ตะเคียนทอง 1,600 กว่า

ต้น สักทอง 100 กว่าต้น จำาปาทอง 280 ต้น ยางนา 50 

กว่าต้น สลับกันไป 30 กว่าชนิด ถามว่าทำาไมปลูกให้

หลากหลาย เหตุผลเพราะผมเป็นครู ผมต้องการให้ลูก

ศิษย์ได้ศึกษา ถ้าเข้าไปในแปลงก็รู้ได้ทันทีเลยว่า การปลูก

ไม้ในสวนยางไม่ได้มีผลกระทบ มันมีแต่ผลดี

 “สมัยก่อนเกาะยาวน้อยเต็มไปด้วยป่า ต้องการ

ต้นไม้อะไรก็ไปเลื่อยมาได้ ต่อมาก็เริ่มมีนายทุนบุกรุกป่า

เปลี่ยนมาเป็นที่ถือครอง สร้างรีสอร์ต บังกะโลที่พัก ผม

เป็นครูก็เริ่มสอนนักเรียนว่าเราจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้

เพื่อไว้ใช้สอยในอนาคต ตอนแรกนักเรียนเขาก็ไม่เชื่อ

หรอก ผมก็ต้องปลูกให้ดู”

 ซ่ึงสถานท่ีท่ีเขาลงมือปลูกต้นไม้สารพัดชนิด ไม่ได้

มีแต่บริเวณที่ว่างภายในโรงเรียนเท่านั้น หากแต่รวมไปถึง

การปลูกแซมในสวนยางพาราด้วย

“สมัยผมยังเด็ก ถ้าเข้าไปในสวนยางพาราจะมีทุก

อย่างเลย เงาะ ทุเรียน ขนุน มีผลหมากรากไม้พร้อม เป็น

ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลย แต่พอปี 2505 เป็นต้นมา เขาส่ง

เสริมให้ในสวนปลูกแต่ยางอย่างเดียว เป็นเชิงเดี่ยว บอก

ว่าไม้อื่นจะไปแย่งปุ๋ย ซึ่งมันไม่ใช่”

แม้ความเชื่อที่ชาวบ้านถูกฝังหัวมาตั้งแต่ปี 2505 

จะหยั่งรากลึก จนทำาให้การส่งเสริมแนวคิดเกษตรผสม

ผสานเป็นเรื่องลำาบาก แต่เมื่อเพียรพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ

จริงจนเห็นผลประจักษ์ชัด ซึ่งภายในสวนยางของเขาคือ

ข้อยืนยันว่า การปลูกพืชพันธุ์หลากหลายมีผลดีมากมาย
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“ข้อแรกคือ ถ้าคำานวณราคายางพาราตั้งแต่ปลูก

จนโค่น ตกราคาไร่ละไม่เกิน 500,000 บาท แต่ถ้าทำา

คร่ึงเดียวแล้วปลูกต้นไม้เข้าไปอีก 50 ต้น สมมติมูลค่าต้น

ละหมื่น พอ 30 ปี มันก็ได้เพิ่มมาอีก 500,000 มูลค่าจะ

เพิ่มข้ึน แล้วข้อท่ีสองมันจะช่วยไม่ให้ยางโค่น ยางของผม

มันเอียง มันก็จะดึงกับต้นไม้ท่ีผมปลูก ข้อท่ีสาม จากการ

ศึกษาวิจัยพบว่าใบยางพาราที่หล่นลงมาไม่มีประโยชน์

กับยางพาราเลย แต่จะมีประโยชน์กับไม้อย่างอ่ืน แล้ว

ใบไม้อื่นที่ร่วงมาก็เป็นประโยชน์กับยางพารา ทำาให้ยาง

เติบโตดี”

ซึ่งเทคนิคการปลูกไม้ผสมในสวนยาง กมลเล่าว่า 

จะเริ่มจากปลูกยางเป็นแถวให้ห่างกันประมาณ 7-8 เมตร 

แล้วจึงปลูกต้นไม้อื่นๆ แทรกเข้าไประหว่างแถว โดยปลูก

ให้หลากหลาย ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นแตกต่างกัน 

เช่น พะยูงจะโตเร็ว ราคาดี แต่ดูแลยาก ตะเคียนทองแค่

มีแสงรำาไรก็เติบโตได้ ขณะที่ยางนาก็เจริญเติบโตเร็วเช่น

กัน ส่วนข้อแนะนำาคือ อย่าไปตัดแต่งกิ่ง เพราะใบมีความ

สำาคัญในการปรุงอาหาร

จากจุดเริ่มต้นในการปลูกและส่งเสริมกันในชุมชน 

ต่อมาเม่ือธนาคารต้นไม้สาขาแรกท่ีพะโต๊ะถือกำาเนิดขึ้น 

เขาจึงพาคณะจากเกาะยาวน้อยไปดูงาน และร่วมกันก่อ

ตั้งธนาคารต้นไม้ สาขาชุมชนเกาะยาวน้อยขึ้น มีการแต่ง

ตั้งประธานและคณะกรรมการ กระจายแนวคิดสู่ชาวบ้าน  

จนปัจจุบันธนาคารต้นไม้สาขานี้มีสมาชิกเกือบ 200 คน 

และต้นไม้ราว 20,000-30,000 ต้น
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“ข้อแรกคือถ้าคำานวณราคายางพาตั้งแต่

ปลูกจนโค่น ตกราคาไร่ละไม่เกิน 500,000 

บาท แต่ถ้าทำาครึ่งเดียวแล้วปลูกต้นไม้เข้าไป

อีก 50 ต้น สมมติมูลค่าต้นละหม่ืน พอ 30 

ปี มันก็ได้เพ่ิมมาอีก 500,000 มูลค่าจะเพ่ิม

ขึ้น แล้วข้อที่สอง มันจะช่วยไม่ให้ยางโค่น 

ยางของผมมันเอียง มันก็จะดึงกับต้นไม้ที่

ผมปลูก ข้อที่สาม จากการศึกษาวิจัยพบ

ว่า ใบยางพาราที่หล่นลงมาไม่มีประโยชน์กับ

ยางพาราเลย แต่จะมีประโยชน์กับไม้อย่าง

อื่น แล้วใบไม้อื่นที่ร่วงมาก็เป็นประโยชน์กับ

ยางพารา ทำาให้ยางเติบโตดี”
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“ผมอยากให้รัฐบาลสนับสนุนผู้ที่ปลูกต้นไม้แล้ว ไม่ใช่ส่ง

เสริมให้ปลูก แต่ไม่สนับสนุนการดูแลรักษา ผมเคยทำาโครงการ

ไปที่บริษัทแห่งหนึ่งว่า โรงเรียนเราปลูกต้นไม้ไป 1,000 กว่าต้น 

จะของบประมาณมาช่วยดูแล เขาไม่ให้ แต่ถ้าไปปลูกใหม่ เขาให้ นี่

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ผมเสียดายโอกาสว่า เขาไม่เข้าใจในเรื่อง

อย่างนี้ เรื่องปลูกใครก็ปลูกได้ ประกาศขึ้นป้าย ถ่ายรูปงาน 

จบแล้ว โอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์ รัฐควรหันมาสนับสนุนต้นไม้

ที่มีการปลูกไปแล้ว ส่งเสริมให้อยู่ในมือภาคประชาชน เพราะว่า

ประชาชนมีแรงจูงใจนิดหน่อยก็มีแรงทำา”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “ผมจะรณรงค์ให้เห็นว่า ไม่มีหนทางใดช่วยโลก

ได้นอกจากปลูกต้นไม้ ผมจะใช้คำานี้กับนักเรียนตลอด 

ลองนึกดู อย่างอื่นมีแต่ทำาลาย ในขณะที่ต้นไม้ 1 ต้น เป็น

แอร์อย่างดี ที่โรงเรียนเกาะยาววิทยาปลูกต้นตะเคียนทอง

ทั้งหมด 1,500 กว่าต้น มีที่ว่างตรงไหนก็ปลูกที่นั่น จาก

เมื่อก่อนที่เด็กมันเที่ยวเล่น เดี๋ยวนี้ก็มาช่วยกัน”

แม้ช่วงแรกจะมีอุปสรรคในการดำาเนินงานอยู่บ้าง

จากความไม่เข้าใจของคน แต่เขาก็บอกว่า ต้องใช้ความ

ใจเย็นและอดทนเป็นที่ตั้ง เพราะนี่ถือเป็นเรื่องใหม่ หาก

แต่สิ่งสำาคัญกว่าคือตัวเราต้องทำาต่อเนื่องจริงจัง แล้วเมื่อ

เห็นผลประจักษ์ชัด คนจะเชื่อเอง

“อย่างแรกต้องปลูกป่าในใจคน ให้ความรู้ สมัย

ก่อนยากมากเลย ในโรงเรียน ทั้งครู ทั้งเด็ก ทั้งชาวบ้าน 

ไม่เห็นด้วยกับผมสักคนเดียว ปลูกในดินทราย แต่ทุกวันนี้

ดีขึ้นมากเลย พอเห็นผลก็ประจักษ์แล้ว ก็ไม่ยาก 
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ที่มีการปลูกไปแล้ว ส่งเสริมให้อยู่ในมือภาค

ประชาชน เพราะว่าประชาชนมีแรงจูงใจนิดหน่อยก็มี

แรงทำา อย่างผมนี่ถึงไม่ได้เงิน แค่ได้ปลูกต้นไม้ก็มีความ

สุขแล้ว แล้วถ้าปลูกมากๆ อนาคตยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ได้ เด๋ียวนี้คนไปดูป่าของผมเยอะแยะ เป็นป่าตะเคียน

ทอง ผมถามฝรั่ง Do you like เกาะยาว? ฝรั่งบอก No, I 

love เกาะยาว เป็นจุดขายที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งก็เป็นผลดีกับชุมชน”

“ผมอยากให้รัฐบาลสนับสนุนผู้ที่ปลูกต้นไม้แล้ว 

ไม่ใช่ส่งเสริมให้ปลูก แต่ไม่สนับสนุนการดูแลรักษา ผม

เคยทำาโครงการไปที่บริษัทแห่งหนึ่งว่า โรงเรียนเราปลูก

ต้นไม้ไป 1,000 กว่าต้น จะของบประมาณมาช่วยดูแล เขา

ไม่ให้ แต่ถ้าไปปลูกใหม่ เขาให้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้

ผมเสียดายโอกาสว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ เรื่องปลูก

ใครก็ปลูกได้ ประกาศขึ้นป้าย ถ่ายรูปงาน จบแล้ว โอกาส

รอดกี่เปอร์เซ็นต์ รัฐควรหันมาสนับสนุนต้นไม้
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 แม้ บ ริ ษั ท ในประ เทศไทยจะไม่ ให้ งบ

ประมาณ แต่ทุกวันนี้ผู้ที่เห็นคุณค่าและให้ทุนสนับสนุน

การดำาเนินงานของธนาคารต้นไม้สาขานี้ กลับเป็น

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน

หลังเหตุสึนามิ ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้นไม้คือสิ่งที่กันคลื่น

ได้ดีที่สุด และดียิ่งกว่าเขื่อน เพราะเขื่อนคือสิ่งปลูก

สร้างที่แข็ง เมื่อเจอแรงกระแทกที่มากกว่าจะพัง

ทลาย ในขณะที่ต้นไม้จะลู่เอนไปตามแรงน้ำาได้ 

 “ผมมองว่าอนาคตจะต้องดีแน่ เพราะเดี๋ยวนี้

ชาวบ้านมีที่ดินไม่มากแล้ว ผมมีที่ 4 ไร่ แต่สามารถ

ทำาให้มูลค่าเท่ากับ 10 ไร่ได้ นั่นคือวิธีการที่ชาวบ้าน

เขามองเห็นแล้ว”  O
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 “สมัยก่อนที่ผมปลูกเชิงเดี่ยวตามแนวทาง สกย. 

(สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง) โรคยางเพิ่มขึ้น

มาก เราเลยมีแนวคิดที่จะปลูกไม้ร่วมยาง ผมปลูกจำาปาทองร่วม

กับยางพารามาตั้งแต่ปี ’47 แก้ปัญหาได้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

ต้นยางมีสุขภาพดีขึ้น โรคยางลดลง การชะล้างหน้าดินลดลง 

แปลงที่ปลูกไม้ร่วมยาง นำ้ายางจะหมดช้ากว่าแปลงที่ไม่ได้ปลูก

ประมาณ 1 เดือน การใช้ปุ๋ยก็ลดลง จากปีละ 2 ครั้ง เหลือปีละ 

1 ครั้ง พอเราไม่ใช้สารเคมี ระบบนิเวศก็ดีขึ้น แล้วก็จะมีมูลค่า

จากการปลูกต้นไม้เข้ามาสมทบด้วย 

 “ผมว่าแนวคิดธนาคารต้นไม้ช่วยได้เยอะ ผมเคยไปดูที่

มาเลเซีย เขาบอกว่าที่เปลี่ยนจากยางเป็นปาล์ม ไม่ใช่เพราะปาล์ม

ราคาดี แต่เพราะยางมันเกิดโรค แก้ไม่ได้ จากการเป็นเชิงเดี่ยว

แล้วใช้สารเคมีเยอะทำาให้ดินเสื่อม ที่เบตงยางก็เริ่มเกิดโรคแล้ว 

บางคนบอกสมัยก่อนที่เคยปลูกร่วมแล้วมันไม่ดี มันแค่อยู่ที่พันธุ์

ยางไม่ดีต่างหาก แต่ตอนนี้ต้นยางพันธุ์ดีแล้ว สกย. ก็ยอมรับว่า

เขาเคยผิดพลาด แก้ พ.ร.บ. ให้ปลูกไม้ร่วมยางได้แล้วด้วย”
สุมิตร ศรีวิสุทธิ์  

เลขาฯ ธนาคารต้นไม้ จ.นครศรีธรรมราช
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เครือข่าย
ต้นแบบ

สระแก้วโมเดล -
1 เดือน 50 ไร่ 
          ได้เงินแสน

      “ช่วง 2-3 ปีแรก หญ้าจะขึ้นเยอะ  เรา

ก็ตัดมาหมักเป็นปุ๋ย กองรวมกันเป็นแถวตาม

ร่องของต้นไม้ 

       ระหว่างนั้นต้นไม้ก็ดูดซึมปุ๋ยไป ดินที่ได้ก็

ใส่ถุงขาย แค่นี้ก็ 100,000 ต่อเดือน ไม่นับไม้

ผล ไม้ประดับ ไม้ล้อม 

       รวมแล้ว 200,000”
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       “ปัญหาที่สระแก้วคือ ทุกคนเน้นเกษตรเชิงเดี่ยว 

เช่น มัน อ้อย ข้าวโพด เพราะมันได้เงินทันทีทันใด แต่ทุก

คนก็ยังมีปัญหาหนี้สิน”

      เกริก มีมุ่งกิจ ผู้จัดการธนาคารต้นไม้สาขาเขา

ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เริ่มต้นเล่าปัญหา ซึ่งก็เป็นปัญหาเช่น

เดียวกับชาวบ้านแทบทุกแห่งในประเทศนี้

       “เขาบอกว่าปลูกไม้ยืนต้นได้เงินช้า กว่าจะโต 

หน้าท่ีเราคือต้องอธิบาย บอกเขาว่าไม่ได้หมายความว่า

ต้องปลูกป่าทั้งหมด อาจจะปลูกรอบแปลง หรือกันพื้นที่

ส่วนหนึ่งสัก 1-2 ไร่ ซึ่งทำาแบบนี้มั่นคงกว่าเยอะ สมมติ

ปลูกต้นไม้ต้นนึง ราคาวันนี้ 5-10 บาท แต่อีก 20 ปีข้าง

หน้าจะกลายเป็นต้นละ 10,000-20,000 นี่คือเงินออม 

เท่ากับเราเอาเงิน 5 บาท ฝังลงในดินแล้วดูแลมัน เวลา

ผ่านไปกลายเป็นราคาหมื่นบาท แล้วตอนนั้นเราอาจจะ

อายุ 60-70 ปี ไม่มีแรงทำางานแล้ว แต่ก็ยังมีเงิน”

        “ทุกวันนี้ คนออมเงินกันน้อยมากในภาคเกษตร 

ที่ออมได้มีแต่หนี้สิน ถ้าทำาตรงนี้คือทางรอดของเกษตรกร

ที่ดีมาก อ้อย ข้าวโพด มัน อายุสั้น มีกลไกทางการตลาด

มาควบคุมราคา แต่ต้นไม้ไม่มีใครกำาหนดราคา คนจะ

มาซื้อต้องถามเจ้าของไม้ว่าจะตัดไหม ขายเท่าไหร่  เรา

กำาหนดราคาเองได้ 

      “แนวคิดเราคือทำายังไงให้ที่ดินคงอยู่ ไม่อยากให้

ใครขายที่ดิน ไม่อยากให้ธนาคารยึดที่ดิน สามารถมีเงิน

มาชดเชยหนี้สินได้ เราถึงพยายามผลักดันให้รัฐบาลเห็น

ความสำาคัญตรงนี้ ถ้าออก พ.ร.บ. รับรองต้นไม้เป็นทรัพย์ 

มันจะชัดเจนว่าปลดหนี้ได้ยังไง เช่น มีหนี้อยู่แสน ปลูก

ต้นไม้ 1,000 ต้น ปีแรกต้นละ 100 บาท รัฐช่วย 5% จาก

การที่เราช่วยดูแลป่า ตรงนี้ก็พอจ่ายดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ปี

แรกได้ ปีที่สองต้นไม้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 100 บาท ได้จาก

รัฐ 5% คือหมื่น ชดเชย ธ.ก.ส. ส่วนที่เป็นหนี้ คืนเงินต้น 

คำานวณ 6 ปี จบหนี้ได้ทันที แต่ถ้าสมมติรัฐไม่ผ่าน พ.ร.บ. 

นี้สักที เราก็ยังสามารถตัดแปรรูปขายได้”

      แต่ไม่ว่าอย่างไร สิ่งที่สำาคัญกว่าการผลักดันขึ้น

ไปสู่รัฐบาลเพื่อให้ออก พ.ร.บ. ก็คือการที่ต้องช่วยกันปลูก

ต้นไม้ในใจคน เพราะการปลูกต้นไม้ย่อมมีคุณค่าในตัว

เองอยู่แล้ว ไม่ว่ารัฐจะรับรองเป็นทรัพย์หรือไม่ก็ตาม
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 “เขาบอกว่าปลูกไม้ยืนต้นได้เงินช้า กว่าจะโต หน้าที่เราคือต้อง

อธิบาย บอกเขาว่าไม่ได้หมายความว่าต้องปลูกป่าทั้งหมด อาจ

จะปลูกรอบแปลง หรือกันพื้นที่ส่วนหนึ่งสัก 1-2 ไร่ ซึ่งทำาแบบ

นี้มั่นคงกว่าเยอะ สมมติปลูกต้นไม้ต้นนึง ราคาวันนี้ 5-10 บาท 

แต่อีก 20 ปีข้างหน้าจะกลายเป็นต้นละ 10,000-20,000 นี่

คือเงินออม เท่ากับเราเอาเงิน 5 บาท ฝังลงในดินแล้วดูแลมัน 

เวลาผ่านไปกลายเป็นราคาหมื่นบาท แล้วตอนนั้นเราอาจจะอายุ 

60-70 ปี ไม่มีแรงทำางานแล้ว แต่ก็ยังมีเงิน”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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         “เราชอบต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆ  ที่ดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ 

สมัยก่อนก็เต็มไปด้วยต้นไม้ ผมเลยอยากสร้างป่าอย่างที่

เคยมีเพราะเราเห็นถึงความร่มรื่นร่มเย็น เวลาทำางาน

เหน่ือยๆ จะพักร่มตรงไหนก็ได้ เราก็เลยอยากปลูกกลับ

ขึ้นมา แล้วมันก็จะส่งผลดีต่อคนอื่นด้วย”

      ส่วนเรื่องรายได้ เขายืนยันว่าการปลูกไม้ยืนต้น 

ไม่ไดไ้ด้เงินยากหรือได้เงินช้าอย่างที่ใครหลายคนคิด ใน

พืน้ที่ 50 ไร่ของเขา คือพื้นที่ที่ทำาให้เห็นไว้แล้วเป็น

ตัวอย่าง หรือไม่ต้องมีพื้นที่มากขนาดนั้นก็ได้ แค่มีพื้นที่ 

10 ไร่ ปลูกต้นไม้ รายได้ก็มากกว่าคนจบปริญญาตรีแล้ว

         “ที่บ้านผม มีพื้นที่ 50 ไร่ เราปลูกต้นไม้เป็นแถว 

470 ชนิด มีไม้ทั่วทุกภูมิภาค ไม่ให้ชนิดเดียวกันอยู่ติดกัน 

เพราะต้นไม้มันไม่กินใบของตัวเอง และเราไม่ใช้ยาฆ่า

หญ้า ช่วง 2-3 ปีแรก หญ้าจะขึ้นเยอะ เราก็ตัดมาหมัก

เป็นปุ๋ย กองรวมกันเป็นแถวตามร่องของต้นไม้ แค่ 30 วัน

ก็กลายเป็นดินแล้ว ระหว่างนั้นต้นไม้ข้างๆ ก็ได้ซึมซับ

เป็นปุ๋ยไปด้วย ดินที่ได้ก็บรรจุถุงขายเป็นดินปลูกต้นไม้ 

ถุงละ 20 บาท รายได้ 100,000 ต่อเดือน แค่ปุ๋ยจากหญ้า

และใบไม้ท่ีร่วงลงมานี่แหละ ตัดแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่ 

เดือนต่อมาเราก็มากองอีกที่ ขยับเรื่อยๆ ต้นไม้ก็จะ

ได้อาหาร”

      “ต้นไม้ที ่มีกิ ่งก้านมาก ก็ตัดทำาเชื ้อเพลิง เผา

ถ่าน กลั่นน้ำาส้มควันไม้ใช้ในการเกษตร แล้วยังมีไม้

ผล ไม้ประดับ ไม้ขุดล้อม เอามาตั้งขาย ขนาดไม่รู้จะขาย

ใคร ตั้งไว้เล่นๆ ก็มีคนมาสั่ง ไม่เคยพอขาย พวกรับจัด

สวนเขาจะรู้กัน รวมกันทุกสาขาเรามีเป็นแสนๆ ต้น  

ถ้ารวมรายได้ตรงนี้ก็เป็น 200,000 ต่อเดือน แล้วอนาคต 

8-10 ปีขา้งหน้า ถ้ารัฐบาลยังไม่ผ่าน พ.ร.บ. ตัวน้ีสักที 

เราก็อาจรวมกลุ่มกัน ตัดสักเดือนละ 5-10 ต้นต่อสมาชิก 1 

คน ไม่มากกว่านั้น รวมกลุ่มกันแปรรูปไม้ ทำาเฟอร์นิเจอร์

จำาหน่าย”

        นอกจากที่ว่ามาแล้ว ยังมี ‘พริกไทย’ อีกหนึ่ง

หนทางสร้างรายได้สำาคัญ โดยไม่ต้องเสียพื้นที่เพาะปลูก

เพิ่ม แค่ปลูกให้เลื้อยขึ้นเกาะไปตามลำาต้นของต้นไม้ใหญ่ 
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       “ช่วง 3 ปีแรกเรามีรายได้จากดินปลูกต้นไม้ พอขึ้น

ปีที่ 4 เราก็เริ่มปลูกพริกไทยที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ พริกไทยชอบ

แสงรำาไร ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ซึ่งถ้า

ปลูกป่ามาแล้ว 3 ปี ความชื้นในอากาศมันใช้ได้ อินทรีย์

วัตถุในดินก็สูง แค่ 6 เดือนก็ให้ผลผลิตแล้ว แต่จะให้

ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 2 ปี และมันมีอายุอยู่ได้เป็นร้อยปี 

ถ้าอยู่กับธรรมชาติ

      “เรามีไม้ใหญ่ 700 ต้น ก็ปลูกพริกไทยไว้ทั้งหมด 

เก็บสลับกันไปวันละ 100 ต้น  ได้ผลผลิตเดือนละ 700 

กิโลฯ ราคาปกติกิโลฯ ละ 200-600 บาท แต่เราขอแค่ร้อย

เดียวพอ ให้มาเก็บเอง ให้กิโลฯ ละ 50 บาท เป็นรายได้ให้

ครอบครัวข้างๆ แล้วเขาจะไม่ไปไหนเลย มีรายได้สบายๆ 

ทำางานวันละ 2-3 ชั่วโมง ได้เงิน 500 บาท ไม่ต้องไปขาย

แรงงานในโรงงาน ไม่ต้องทิ้งการศึกษา ไม่ต้องทิ้งบ้านเกิด 

เราสามารถช่วยคนรอบๆ พื้นที่เราให้มีงานทำาและไม่ต้อง

ไปไหนได้  นี่คือต้นไม้ให้ทั้งรายได้ ให้ทั้งสังคม  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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“แนวคิดเราคือทำายังไงให้ที่ดินคงอยู่ ไม่อยากให้ใครขายที่ดิน 

ไม่อยากให้ธนาคารยึดที่ดิน สามารถมีเงินมาชดเชยหนี้สินได้ เรา

ถึงพยายามผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญตรงนี้ ถ้าออก 

พ.ร.บ. รับรองต้นไม้เป็นทรัพย์ มันจะชัดเจนว่าปลดหนี้ได้ยังไง 

เช่น มีหนี้อยู่แสน ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ปีแรกต้นละ 100 บาท 

รัฐช่วย 5% จากการที่เราช่วยดูแลป่า ตรงนี้ก็พอจ่ายดอกเบี้ย 

ธ.ก.ส. ปีแรกได้ ปีที่สองต้นไม้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 100 บาท ได้

จากรัฐ 5% คือหมื่น ชดเชย ธ.ก.ส. ส่วนที่เป็นหนี้ คืนเงินต้น 

คำานวณ 6 ปี จบหนี้ได้ทันที แต่ถ้าสมมติรัฐไม่ผ่าน พ.ร.บ. นี้สัก

ที เราก็ยังสามารถตัดแปรรูปขายได”้ 

                 “นี่คือวิธีรักษาป่าของผม ปลูกต้นไม้ยังไงให้ไม่ต้อง

ตัด แต่ถ้าจำาเป็นก็ตัดได้ แต่ก็จะเลือกตัดไม้ที่โตเร็ว เช่น

กระถินเทพา เพราะพวกนี้อายุสั้น ถึงเวลา 14 ปีก็ต้องตัด

ละ ไม่งั้นมันจะกลวงกลาง เนื้อไม้ก็ใช้ไม่ได้ ซึ่งพวกนี้เรา

จะไม่ปลูกพริกไทยไว้ แต่ทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้เอาเงินเป็น

ตัวนำา แต่เราเอาผลผลิตเป็นตัวนำา ให้เงินมารับใช้ความ

ต้องการของเรา ให้เงินเป็นขี้ข้า ไม่ใช่ให้เงินเป็นพระเจ้า”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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     ส่วนเหตุผลที่ควรปลูกต้นไม้ให้หลากหลายชนิด 

และไม่ให้ชนิดเดียวกันอยู่ติดกันนั้น เขาอธิบายเหตุผลว่า 

เพราะต้นไม้ชนิดเดียวกัน กินอาหารเหมือนกัน และมัน

จะไม่กินใบของตนเองแม้จะย่อยสลายดีแล้ว แต่ถ้าใบไม้

หลายชนิดหล่นมาทับถมกัน จะเกิดเป็นธาตุประกอบตัว

ใหม่ 

       “ถ้าปลูกผสมผสาน ไม้ท่ีโตช้า จะโตเร็วข้ึนถ้าได้อยู่

ใกล้ต้นไม้ท่ีโตเร็วกว่า เพราะต้นไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดด 

ถ้าข้างๆ ไม่ไปไหน มันก็ไม่ไปไหน เพราะมันได้รับแสง

แล้ว แต่ถ้าข้างๆ แซงมัน มันจะยืดตาม” 

       และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่า การออกจากความ

จนเป็นไปได้ แค่มีต้นไม้และปัญญา  o
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ธนาคารต้นไม้เชื่อว่า 

การปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดี 

และเป็นความต้องการของชาติ 

และของโลกยุคปัจจุบัน 

จึงจำาเป็นที่รัฐต้องปรับปรุง

ข้อกฎหมายเพื่อเอื้ออำานวย

ต่อการปลูกต้นไม้
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เครือข่าย
ต้นแบบ

ชุมพรโมเดล - 
จากต้นไม้ของพ่อ           
สู่ธนาคารต้นไม้
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       การงานที่ว่าด้วยการบุกเบิกทั้งหลาย มักต้อง

ใช้พลังกายพลังใจของผู้ริเริ่มอยู่ไม่น้อย แต่อีกสิ่งที่อาจถูก

มองว่าเป็นนามธรรมที่จับต้องได้ยาก หากปฏิเสธไม่ได้ว่า

สิ่งนี้คืออีกความสำาคัญอย่างยิ่งยวด ในการผลักดันให้ใคร

ต่อใครไม่ท้อถอยต่อเป้าหมาย

              ไม่ต่างจาก มนูญ พร้อมอุดม ประธานธนาคาร

ต้นไม้ สาขาบ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ด้วยภาพจำา

ที่เขาได้เห็นมาจากบ้านเกิดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น

เรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะกับธนาคารต้นไม้นั่นเอง

        “พ่อผมรับมรดกจากปู่ แล้วพ่อก็ขายไม้ได้จริงๆ 

พ่อผมอยู่ที ่ไชยา ขายไม้ได้ทุกชนิดเลย แกไม่ต้องไป

แปรรูปเอง คนมาซื้อเขาแปรรูปเอง เพียงแต่พ่อนั่งชี้ว่า

ต้นนั้นเท่าไหร่ อันนี้คือเหตุการณ์จริงที่ลำาดับได้ เห็นภาพ

จริงๆ”

 นั่นจึงเป็นดั่งแรงส่งให้มนูญลงมือปฏิบัติการ

ชักชวนเพื่อนสมาชิกอย่างมีความหวังเต็มเปี่ยม แต่

สำาหรับความคิดใหม่ที่ยังไม่มีตัวอย่างอันสัมฤทธิ์ จึงมัก

ถูกถามกลับทำานองว่าปลูกไปทำาไม ทำาให้ต้องอธิบายกัน

ยืดยาว เพื่อให้เห็นถึงข้อดีของสิ่งที่เขาตั้งใจ ทั้งยังเชื่อว่า

สามารถเป็นจริงได้

       “ต้องบอกว่า อีก 10-20 ปีข้างหน้า เรายังต้อง

รบกวนป่าอีกหรือเปล่า การทำาเรื่องธนาคารต้นไม้สามารถ

ตอบโจทย์ได้ว่า อีก 10-20 ปีข้างหน้า ลูกหลานก็ไม่

จำาเป็นต้องโค่นไม้ในป่า เพราะมีไม้ที ่ปลูกไว้ เป็นการ

สร้างอนาคตให้ลูกหลาน”
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“ผมไปประชุมที่ ไหน

ก็เอาติดพ่วงไปด้วย 

จนสมาชิก 100%

แล้ว เปิดปี 2550 

ปี 2551 ผมลงไป

ประเมินเลย เช็กต้นไม้ 

เหมือนไปตอกยำ้าว่า

เอาจริงนะ”
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    แต่เพียงลมปาก ย่อมไม่ง่ายที่เหล่าผู้รับสาร

จะเห็นดีด้วยเพียงชั่วข้ามคืน กระทั่งมนูญต้องหาวิธี

เพื ่อทำาให้สิ ่งที ่สื ่อออกไปไม่ไร้ค่า หรือเป็นเพียงเรื ่องท่ี

ถูกหลงลืมเพียงชั่วคล้อยหลังเดินจากมา

          “คุยโดยไม่มีบุคคลท่ีสาม ของพรรค์น้ีถ้ามีบุคคล

ที่สามมันจะมีคำาถามเยอะ เจอ 3 คน จะไม่คุย ต้องตัว

ต่อตัวถึงคุย ต้องอธิบายให้ฟังว่าปลูกในพื้นที่ตัวเอง ทาง

สาขาจะรับรองให้ว่าเป็นทรัพย์ แล้วประเมินค่า แต่ไม่มี

ใครรู้ว่าข้างหน้าเป็นอย่างไร เราแลกเลย เพราะมันไม่มี

ตัวอย่าง”

          เมื่อหาวิธีการนำาเสนอที่เหมาะสมได้แล้ว มนูญ

จึงร่ายยาวในข้อดีที่ผู้ฟังไม่อาจปฏิเสธ

          “ไม่จำาเป็นต้องปลูกเยอะ ค่อยๆ ปลูก จะได้

ไม่เสียโอกาส เพราะรอให้ผลสำาเร็จอีก 20 ปีข้างหน้า มัน

ไกลไป คุยกันลักษณะนี้ ผมไปประชุมที่ไหนก็เอาติดพ่วง

ไปด้วย จนสมาชิก 100% แล้ว เปิดปี 2550 ปี 2551 ผมลง

ไปประเมินเลย เช็กต้นไม้ เหมือนไปตอกยำ้าว่าเอาจริงนะ”
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          ในที่สุด ปัญหาที่ต้องใช้พลังและความเชื่อใน

การแก้ก็สามารถลุล่วงผ่านไป เพียงแต่กลับมีปัญหาใหม่

เข้ามาอีก ราวจะไม่ยอมให้มนูญได้หยุดพัก ที่สำาคัญครั้งนี้

มันไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมา

  “ผมไม่ถูกใจอยู่นิดเดียวที่เขารับสมาชิกที่เป็น

หนี้นะ ไอ้คนที่ไม่เป็นหนี้ ธ.ก.ส. ไม่รับรองให้ แสดงว่า

คุณกำาลังเลือกในส่วนที่ว่า ไอ้นั่นไม่ใช่คนของกู ไอ้นั่นคน

ของกู จะเอาไว้ประมาณนี้ แนวคิดก็ไปจากที่นี่ ที่นี่สาขา

แรก มาคุยที่นี่ แล้วทำาไมถึงจุดหนึ่งต้องแตกเป็นสองทาง 

ทำาให้เป็นท่ีหนักใจของแต่ละสาขาว่ากูจะไปฝากตัวกับ

ใคร พวกเป็นหนี้ต้องไป ไม่มีสิทธิ์เลือก แต่พวกที่ไม่เป็น

หนี้ ในเมื่อ ธ.ก.ส.ไม่รับ แล้วจะไปอยู่ไหน”

          นี่คือคำาถามที่ยังไม่มีคำาตอบอย่างเป็นรูปธรรม

ในวันนี้

          “ผมไม่มองใครผิดใครถูก แต่ผมมองว่ามันเดิน

ไปกันไม่ได้ เป้าหมายจริงๆ คือ การทำาต้นไม้ให้เป็น

ทรัพย์” มนูญยำ้าในเป้าหมายของธนาคารต้นไม้แบบฉบับ

เดิมที่เขาเชื่อมั่นมาแต่ครั้งแรกเริ่ม
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        “พืชเศรษฐกิจทุกอย่าง อ้อย มัน ข้าวโพด 

สับปะรด อะไรก็ตามที่เขาปลูกกันน่ะ ผมปลูกมาหมด

แล้ว ทำาบัญชีครัวเรือนถึงรู้ว่ามันไม่ได้กำาไร...”  

 วิเชียร  ชีนะ ผู้นำาขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้ภาค

ประชาชน จังหวัดราชบุรี เริ่มต้นเล่าเรื่องของตนเองไว้

เช่นนั้น

  ในอดีต ชีวิตเขาก็เหมือนเกษตรกรทั่วไป ปลูก

พืชเศรษฐกิจหวังรวย แล้วก็จบลงที่หนี้ซ้ำาซาก และก็คง

วนเวียนอยู่ในวังวนเช่นนั้นต่อไป ถ้าหากไม่ได้ฟังพระราช

ดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางวิทยุในวัน

หนึ่ง แล้วตัดสินใจทำาตาม

 “ท่านตรัสว่าให้ปลูกไม้ไผ่ ไม้รวก ก็เลยทดลอง

ดู เริ่มจากไม้ชายรั้วก่อน พวกมะรุม มะขาม สะเดา ต่อ

มาก็เริ่มปลูกไม้ไผ่แซมลงกลางแปลงสับปะรด” 

และจากการทดลองในแนวทางใหม่นั่นเอง ที่ทำาให้เริ่มพบ

ทางสว่าง ไม้ไผ่ที่ดูเหมือนเป็นพืชสุดแสนธรรมดา กลับ

ให้คุณค่ามากกว่าที่เขาคิด ผลที่ได้อย่างแรก คือทรัพย์ที่

งอกเงยขึ้นมาจากผืนดิน อาหารที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ

        “พอเราปลูกไผ่ มันก็เริ่มมีหน่อ แล้วพอเราตัด

หน่อไผ่เนี่ย ยิ่งตัดก็ยิ่งออก ตัดให้ถึงดินนะ แล้วมันจะ

ออกรากใหม่ ออกตาใหม่ ตัดหนึ่งหน่อแล้วมันจะออกมา

เพิ่มอีกสามหน่อ”

        นอกจากนั้นใบไผ่ที่ปลิดปลิวร่วงลงมา ยังกลาย

เป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับดินและสับปะรดที่ปลูกไว้ ชนิดที่ว่า

แทบไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยบำารุงเลย แถมเวลาทำางาน

เหนื่อยๆ ก็ได้ร่มเงาพักคลายร้อน
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        “มีวันหน่ึงเราขุดดินต้ังแต่ 7 โมงเช้า ทีน้ีพอมาสัก 

9 โมงเช้าก็ไปพักร่ม รู้สึกว่าวันนั้นทำางานทั้งวันก็ไม่ค่อย

อ่อนเพลีย นี่แหละที่ในหลวงท่านว่าได้อากาศ เพราะ

ต้นไม้มันจะมีท่อเล็กๆ อยู่จำานวนมาก ยามเช้ามันจะ

ดูดนำ้าจากพื้นดินขึ้นไปที่ยอด พอกลางคืน ขณะที่เรา

หนาว ต้นไม้ก็จะดูดนำ้าจากอากาศลงไปสู่รากเพื่อกักเก็บ 

ถ้าสังเกตต้นไม้เล็กๆ รากมันจะมีเมือกอยู่ นั่นคือนำ้าจาก

ท้องฟ้าลงสู่พื้นดิน โดยเฉพาะไผ่ที่จะดูดนำ้าดีมาก พอมัน

ดูดนำ้าลงไปแล้ว พอนำ้าระเหยมาถึงผิวดิน รากไผ่ก็จะดูด

ไปอีก ดินก็ชุ่มชื้น”

          คุณสมบัติข้อนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสับปะรด

ซึ่งเป็นพืชแห่งความแห้งแล้ง

     “สับปะรดมันเป็นพืชทะเลทราย แม้แต่ญี่ปุ่นเองก็

ไม่ยอมให้อยู่ในประเทศของเขา เขาก็เลยมาตั้งโรงงานที่

เราไง ก็ลองดูสิ ไปตัดใบสับปะรดมาหนึ่งใบ ใบมันจะยาว

ประมาณ 60 เซนติเมตร เสร็จแล้ววางเอาไว้กลางแดด 

มันก็จะค่อยๆ หดตัว หดจนเหลือ 3 เซนติเมตรนะ แล้ว

มันจะกลมเป็นเข็มเลย เราจะรู้ว่ามันให้ประโยชน์กับพื้น

ดินไม่ได้เลย คือมันไม่ย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ แล้วใบ

มันก็เป็นกรดนะ”

          จากสับปะรดที่เคยเป็นพืชหลัก ในที่สุดเขาก็คิด

ทบทวนแล้วว่ามันไม่คุ้ม จึงตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมด

ให้กลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน จากพ้ืนที่แหง้แล้ง 

ถูกแปรเปลี่ยนเป็นสวนแมกไม้ร่มครึ้ม เป็นสวนป่าที่เป็น

ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นดี มีเห็ดโคนขึ้นตามกอไผ่ เก็บไปขาย

ได้หลายกิโลกรัม มีพืชสมุนไพรไว้เป็นยา นอกจากนั้น 

หยาดฝนก็ได้โปรยลงมาบนที่ดินผืนนี้อยู่อย่างสม่ำาเสมอ 

ขณะพื้นท่ีเกษตรเชิงเด่ียวท่ีอยู่ห่างออกไปไม่ถึงกิโลเมตร 

กลับไร้วี่แววเมฆฝน
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        “พอมีต้นไม้เยอะ ฝนก็จะมาตกที่บ้านเรา แต่

ไอ้พื้นที่ใกล้ๆ ห่างไปไม่เกิน 200 เมตรนี่ไม่ตก เมื่อต้นปี

บ้านเราตกอาทิตย์หนึ่ง 5 ครั้ง ถัดไปแค่กิโลฯ เดียว ตก 

3 ครั้ง”

       นอกจากนั้น สวนป่าแห่งนี้ยังทำาให้เขาไม่ต้อง

ไปรับจ้างฉีดยาฆ่าแมลงเหมือนเพื่อนบ้าน แค่อยู่เฉยๆ 

ในที่ดินของตัวเองก็มีผลผลิตให้เก็บไปขาย มกราคมมี

มะขาม กุมภาพันธ์มีมะรุม มีนาคมมีมะนาว เมษายน

มีหน่อไม้ พฤษภาคมมีเห็ดโคน และตอนนี้ได้เริ่ม

ตัดแต่งไม้รวก ก่อนจะวนไปเก็บมะรุมอีก นอกจาก

นั้นยังมีข่า และสมุนไพรต่างๆ เป็นรายได้เสริมอีกทาง 

 “สมมติว่าเราทำาเชิงเดี่ยว 40 ไร่ ค่าไถไร่ละ 700 บาท ถ้า 10 ปี 

ค่าใช้จ่ายก็ 280,000 บาท ถ้าเราไม่มาทำาธนาคารต้นไม้ เราก็จะ

ไม่มีทรัพย์เลย แต่ถ้าทำา ณ วันนี้ เราเองมีไม้มูลค่า 3,000,000 

กว่าบาท แล้วยิ่งนับวันมันยิ่งโตทวีคูณ อีก 15 ปีข้างหน้า มูลค่า

ของมันอาจอยู่ที่ 50,000,000 ก็ได้ ไม้พาณิชย์เราก็ขายได้ ไม้

ยืนต้นก็ใหญ่ขึ้น สมุนไพรเราก็ขายได้เรื่อยๆ นี่คือการเดินเข้าสู่

ความมั่งคั่ง”

        จากสวนของคนที่เคยถูกมองว่าบ้าในสายตา

เพื่อนบ้าน ได้กลายเป็นสวนที่หลายคนมาเรียนรู้และทำา

ตาม เกิดเป็นกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรไทย ก่อนจะรวมตัวกัน

ก่อตั้งเป็นธนาคารต้นไม้ขึ้นมา 

       “ช่วงเริ่มต้นก็มีอุปสรรคบ้าง บางคนเขาไม่ได้คิด

ถึงวันข้างหน้าว่าถ้าโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไง เขาจะเอาแต่

พืชเศรษฐกิจ หวังได้เงินเร็ว แต่ไม่ได้คิดต้นทุน ไม่ได้ทำา

บัญชีครัวเรือน ได้เงินมา แต่ไม่รู้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่ เขา

ก็ว่าเราบ้า เราก็ว่าเขาโง่ แต่ตอนนี้ไอ้คนที่ว่าเราบ้าก็เริ่ม

แอบทำาตามเราแล้วนะ เพราะเขาเห็นผลดีของเราแล้ว ที่

เราทำาเราแทบไม่ได้จ่ายเลย มีทั้งไม้พาณิชย์ ไม้อาหาร ไม้

ยืนต้น”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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“คำาว่าธนาคารต้นไม้คือ ‘พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ เรามีไม้ยืนต้น 

ตรงลำาต้นเราก็ปลูกพริกไทย ดีปลีให้เขาเกาะเพื่อเป็นตัวดูดซับ

อากาศอีกตัวหนึ่ง แล้วก็จะเป็นรายได้ให้กับเรา แล้วข้างๆ ก็จะ

มีหัวมัน หัวกลอย อันนี้เป็นการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติ ถ้า

เกิดความแห้งแล้งเราก็จะมีกิน พริกไทยที่เกาะอยู่กับต้นไม้ 15 

กิโลฯ นะ โลละ 300 รวมกันเป็นเท่าไหร่ อันนี้คือความมั่งคั่ง 

แล้วมันเก็บยาวไปถึง 25 ปี ยั่งยืนไหม... ต้นไม้ก็อยู่ พริกไทย

ก็ได้ มีลำาไผ่ หน่อไผ่ ถ้ามีเวลาพอก็ไปเอาใบไผ่มาหมักทำาปุ๋ย มีแต่

รายได้อย่างเดียว”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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        “คนที่เคยทำาไร่มานาน ใช้ปุ๋ย ใช้สารเคมีจนดินเสื่อม เราก็จะแนะนำาให้ปลูกกระถินยักษ์เป็นตัวนำา เพราะมันเป็น

พืชตระกูลถั่ว รากมันจะชอนไชเข้าไปในดินที่มันดานๆ แล้วดินจะฟื้นฟูกลับมาได้เร็ว”

        ส่วนที่เคยมีคนมองว่าทำาแบบนี้ได้เงินช้า ไม่ทันใจ เขายืนยันว่า ไม่จริง
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        “คำาว่าธนาคารต้นไม้คือ ‘พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ 

เรามีไม้ยืนต้น ตรงลำาต้นเราก็ปลูกพริกไทย ดีปลีให้เขา

เกาะเพ่ือเป็นตัวดูดซับอากาศอีกตัวหนึ่ง แล้วก็จะเป็น

รายได้ให้กับเรา แล้วข้างๆ ก็จะมีหัวมัน หัวกลอย อันนี้

เป็นการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติ ถ้าเกิดความแห้งแล้ง

เราก็จะมีกิน พริกไทยที่เกาะอยู่กับต้นไม้ 15 กิโลฯ นะ โล

ละ 300 รวมกันเป็นเท่าไหร่ อันนี้คือความมั่งคั่ง แล้วมัน

เก็บยาวไปถึง 25 ปี ยั่งยืนไหม... ต้นไม้ก็อยู่ พริกไทยก็ได้ 

มีลำาไผ่ หน่อไผ่ ถ้ามีเวลาพอก็ไปเอาใบไผ่มาหมักทำาปุ๋ย 

มีแต่รายได้อย่างเดียว 

      “เรามีธนาคารต้นไม้นี่ไม่ต้องทำางานสักวัน เดิน

เล่นๆ ก็อยู่ได้แล้ว เดินเล่นรอบไร่ สูดอากาศสบายใจ ไม่

เหมือนเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว แค่ไถที่ก็ต้องไป ธ.ก.ส. แล้ว ใช่

ไหม... รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาสมานานแล้ว แต่ ธ.ก.ส. ก็

พยายามจะดึงเราให้กลับไปเป็นทาสเหมือนเดิม”   o

       “สมมติว่าเราทำาเชิงเดี่ยว 40 ไร่ ค่าไถไร่ละ 700 

บาท ถ้า 10 ปี ค่าใช้จ่ายก็ 280,000 บาท ถ้าเราไม่มา

ทำาธนาคารต้นไม้ เราก็จะไม่มีทรัพย์เลย แต่ถ้าทำา ณ วัน

นี้ เราเองมีไม้มูลค่า 3,000,000 กว่าบาท แล้วยิ่งนับวัน

มันยิ่งโตทวีคูณ อีก 15 ปีข้างหน้า มูลค่าของมันอาจอยู่ที่ 

50,000,000 ก็ได้ ไม้พาณิชย์เราก็ขายได้ ไม้ยืนต้นก็ใหญ่

ขึ้น สมุนไพรเราก็ขายได้เรื่อยๆ นี่คือการเดินเข้าสู่ความ

มั่งคั่ง 
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ธนาคารต้นไม้ 

มองต้นไม้เป็นเครื่องมือหลัก

ในการแก้ปัญหา มิใช่แค่การค้า 

เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

แต่มองในมิติการแก้ปัญหาสังคม 

ทั้งที่ดิน และหนี้สินด้วย
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ช่ือโครงการ : โครงการ (เทวา) อุปถัมภ์ต้นไม้ 

ผู้เสนอโครงการ  ธนาคารต้นไม้สำานักงานใหญ่ 28 

หมู่ที่ 2 ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

หลักการและเหตุผล

1.  ธนาคารต้นไม้ คือ องค์กรภาคประชาชน ที่ตั้งขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นหรือดูแลรักษาไม้ยืนต้น

ประเภทใช้เนื้อไม้ได้ ผสมผสานกับพืชเกษตรปกติ ให้

เกิดความหลากหลายในท่ีดินทำากินของตนเอง แล้วรวมกลุ่ม

กันเข้าเป็นธนาคารต้นไม้สาขา รวมเป็นองค์กรระดับชาติ 

ต่อสู้ เรียกร้อง เสนอให้รัฐรับรองต้นไม้ขณะที่มีชีวิตให้มี

มูลค่าเป็นทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์) และนำามูลค่าทรัพย์

ไปใช้กับรัฐ อาทิ เป็นหลักประกันหนี้สิน ประกันตน ใช้

เป็นเงินออมลักษณะพันธบัตรรัฐบาล  เป็นการสร้างแรง

จูงใจให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ในที่ดินทำากินของตนเอง 

ฟื้นคืนระบบนิเวศในพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แก้ปัญหาหนี้สิน และการสูญเสียที่ดินของ

เกษตรกร สร้างความมั่นคงให้แก่มนุษยชาติ

2.     การสร้างรูปธรรมการปลูกต้นไม้ตามแนวทางธนาคาร

ต้นไม้ โดยการนำาร่องตามโครงการนำาร่องปฏิบัติการ

ธนาคารต้นไม้ 984 สาขา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ 84 พรรษา 

โดยการคัดเลือกธนาคารต้นไม้ที่มีความพร้อม 984 สาขา 

ทำาการตรวจนับ จัดทำาฐานข้อมูลต้นไม้ เพื่อนำาไปก่อ

ประโยชน์ตามหัวใจหลักของธนาคารต้นไม้ทั้ง 3 ข้อ

•  ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ให้ประเมินและรับรองตามราคาทุน 

คือต้นละ 100 บาทต่อปี และเพิ่มขึ้นปีละ 100 บาท ทุก

ปี จนถึงปีที่ 10 ต้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำาหนด

•  ต้นไม้อายุเกิน 10 ปี ประเมินและรับรองตามราคาจริง

โดยการคิดคำานวณปริมาตรเนื้อไม้ 

โดยให้นำามูลค่าไม้ที่เป็นทรัพย์ไปใช้กับรัฐ 5 ประการดังนี้

1.1) ใช้ประกันตน 

1.2) ใช้เป็น Bank การันตี 

1.3) ใช้เป็นสวัสดิการกับรัฐ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 

1.4) ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินกับธนาคารของรัฐ แทนที่

ดิน หรือทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 

1.5) ใช้เป็นเงินฝาก เงินออมเหมือนพันธบัตรรัฐบาล

ข้อที่ 2  รัฐพึงต้องจ่ายค่าตอบแทน แก่เจ้าของต้นไม้

เสมือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ ทุกปี

ข้อที่ 3   รัฐต้องกำากับธนาคารของรัฐ (ธ.ก.ส., กรุงไทย, 

ออมสิน, ธอส. ) ให้ลดดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้ที่ปลูกต้นไม้ไปคำ้า

ประกันหนี้ ให้เหลือร้อยละ 5 

     

ข้อที่ 1   ประชาชนคนไทย ใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้หรือ

ดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทย ที่เป็นที่ดินทำากินของตนเอง 

แล้วรวมกลุ่มเข้าเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้ รัฐพึงต้อง

รับรองมูลค่าต้นไม้ของผู้น้ัน ให้เป็นทรัพย์ตามมูลค่าราคาท่ี

ธนาคารต้นไม้กำาหนดคือ

เศรษฐศาสตร์
ต้นไม้?
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3.   แนวทางการให้คนเมืองและบุคคลท่ัวไป ได้มีส่วนร่วม

ในการปลูก หรือดูแลต้นไม้ในรูปแบบการอุปถัมภ์ต้นไม้

เป็นรายต้น เหมือนกับการคุ้มครองทางจิตวิญญาณของ

เทพารักษ์ภายใต้โครงการ (เทวา) อุปถัมภ์ จะทำาให้เกิด

การกระตุ้นปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ให้ยั่งยืนยาวนาน 

เป็นการต่อยอดโครงการฯ 984 สาขา ให้สมาชิกธนาคาร

ต้นไม้ทำาการตรวจนับ จัดทำาฐานข้อมูลต้นไม้ จำาแนกเป็น

รายต้นของสมาชิกแต่ละราย แต่ละสาขา เพื่อนำาเสนอให้

เกิดการอุปถัมภ์โดยประชาชนผู้สนับสนุน ตามเงื่อนไขที่

ตกลงกัน

เป้าหมาย

1.    จัดทำาข้อมูลธนาคารต้นไม้ของสมาชิกธนาคารต้นไม้ 

984 สาขา อย่างน้อยสาขาละ 10 ราย

2.  เสนอข้อมูลต้นไม้เพื่อขอรับการสนับสนุน และ

อุปถัมภ์จากประชาชนตามช่องทางสื่อต่างๆ

3.   เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ต้นไม้

ต่อสมาชิกธนาคารต้นไม้

4.    การติดตามผลการเติบโตและคงอยู่ของต้นไม้

      แต่ขณะที่รัฐยังไม่สนับสนุนธนาคารต้นไม้ตามข้อ

เสนอทั้ง 3 ข้อ จึงใช้แนวทางการสร้างแรงจูงใจโครงการฯ 

984 แม้กระนั้นการดำาเนินโครงการฯ 984 ที่ขอสนับสนุน

ค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิก โดยขอ

การสนับสนุนจากองค์กรเอกชน ดำาเนินการได้เพียงบาง

ส่วน ยังไม่บรรลุผลตามที่หวัง จึงสร้างแนวร่วมการ

สนับสนุนจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมือง

ที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่ง

แวดล้อมปกป้องโลกมิให้ร้อน และเลวร้ายไปกว่านี้ 

วัตถุประสงค์

1.  สร้างความร่วมมือให้ประชาชนทั่วไปสนับสนุนการ

ปลูก และการดูแลรักษาต้นไม้ตามแนวทางธนาคารต้นไม้

2.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนการปลูก

ต้นไม้ กับสมาชิกธนาคารต้นไม้ในรูปแบบการอุปถัมภ์

ต้นไม้ เป็นเทวาอุปถัมภ์ต้นไม้

3. สร้างรูปธรรมสนับสนุนโครงการนำาร่องปฏิบัติการ

ธนาคารต้นไม้ 984 สาขา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุ 84 พรรษา

4.   สร้างฐานข้อมูลต้นไม้ และการนำาไปใช้ในการสร้าง

กระแสความร่วมมือการปลูกต้นไม้

กิจกรรม

1.    ธนาคารต้นไม้สาขาสมัครเข้าร่วมโครงการ 984 และ

โครงการ (เทวา) อุปถัมภ์ (โครงการย่อย)

2.    สมาชิกตรวจนับจัดทำาข้อมูลต้นไม้ ตามแนวทางของ

ธนาคารต้นไม้

3.   ประกาศนำาเสนอข้อมูลต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย ชนิด 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน การปลด

ปล่อยออกซิเจน ฯลฯ ต่อผู้สนับสนุน

4.    ใช้โอกาสวันสิ่งแวดล้อม สัปดาห์วันที่ 3-9 มิถุนายน 

2555 เปิดตัวโครงการ และแสดงการสนับสนุนท่ีดำาเนินการ

ไว้แล้ว

5.    ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง

6.   จัดกิจกรรมอุปถัมภ์ และมอบเงินสนับสนุนได้ตลอด

จนครบ 984 สาขา
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3.   โดยเงื่อนไขดังกล่าวนำาไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง

•   สิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ (ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน 

     ด้วยความไม่ประมาทอย่างถึงพร้อม)

•    ผู้สนับสนุนกับสมาชิกเกิดความสัมพันธ์

•   ผู้สนับสนุนเกิดการอุปถัมภ์ต้นไม้ และให้เทวดา

    ประจำาต้นไม้ (เทพารักษ์) ช่วยคุ้มครองอุปถัมภ์

     ผู้สนับสนุน และเจ้าของต้นไม้

•    สมาชิกได้ค่าตอบแทนในการดูแลต้นไม้

•  เกิดการจัดทำาข้อมูลต้นไม้ทั่วประเทศ อย่างมีระบบ

•   กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และสาธารณะ

     ในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เป็นรายต้น

•    ความมั่นคง ยั่งยืนของต้นไม้ และวิถีชนบท

•    หลักประกัน (เทวดา) ทางจิตวิญญาณในการปกป้อง

     ต้นไม้

สถานที่ดำาเนินการ 

     ธนาคารต้นไม้ 984 สาขา ทั่วประเทศ 

     www.treebankthai.com 

     วันเวลาดำาเนินการ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2555

     (วันแถลงข่าว)

เงื่อนไข

1.  ให้สมาชิกธนาคารต้นไม้ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ตาม

แนวทางธนาคารต้นไม้ แล้วจัดทำาข้อมูลต้นไม้แต่ละต้น 

ประกอบด้วย เลขประจำาต้น ชนิด อายุ ขนาด ปริมาณ 

มูลค่าปริมาณคาร์บอน ตำาแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ 

2.  ผู้สนับสนุนมอบค่าดูแลจัดการนับเป็นรายต้น โดยมี

เงื่อนไขที่ตกลงกันได้แก่

•    ผู้สนับสนุนมีชื่อเป็นผู้อุปถัมภ์ต้นไม้

•    ผู้สนับสนุนสามารถตรวจสอบดูแลการเติบโตได้โดย   

     สื่อ Social Media

•    ผู้อุปถัมภ์สามารถรับประโยชน์จากออกชิเจน และ

     การเก็บกักคาร์บอน ค่าป้องกันภัยพิบัติ  ตามข้อตกลง 

•    การสนับสนุน ได้แก่ ค่าตรวจนับ ค่าดูแล 5% ของ  

     มูลค่าไม้ หรือตามปริมาณคาร์บอน, ออกซิเจน หรือ 

     ตามแต่จะพิจารณา

•    ส่งต่อ (มอบ) สนับสนุนให้บุคคลอื่นๆ แต่ต้องได้ 

     รับคำายินยอมจากเจ้าของต้นไม้

•    ต้องอยู่ในกรอบแนวทางของธนาคารต้นไม้

•    ต้นไม้ต้องยังคงเป็นของสมาชิกทุกประการ

•    ผู้สนับสนุนมีสิทธิ์รับทราบ ติดตามข้อมูลธนาคาร

     ต้นไม้ ตรวจความเรียบร้อยในหลายช่องทางโดย

     เฉพาะ Social Media

•    ผู้สนับสนุนรับประโยชน์ (Claim) บางประการ ที่

     ตกลงกัน เช่น ค่าคาร์บอน, ออกซิเจน, ป้องกันภัย

     และการนำาข้อมูลไปนำาเสนอเพื่อเป็นคุณค่า

•    การปกป้อง ป้องกันจากการตัดโดยไม่สมแหตุสมผล
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งบประมาณ  

     สนับสนุน อุปถัมภ์ ตามแนวทางธนาคารต้นไม้ให้แก่

สมาชิกธนาคารต้นไม้ ผ่านทางมูลนิธิธนาคารต้นไม้ หรือ

ช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกิดฐานข้อมูลต้นไม้ของธนาคารต้นไม้ 984 สาขา  

ประกอบด้วย เลขประจำาต้น ชนิด อายุ ขนาด ปริมาณ 

มูลค่าปริมาณคาร์บอน ตำาแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ

2.   เกิดการสนับสนุนและอุปถัมภ์ต้นไม้จากคนเมืองจาก 

บุคคลทั่วไปสู่ผู้ปลูกต้นไม้ เจ้าของต้นไม้ ที่เป็นสมาชิก

ธนาคารต้นไม้

3.   เกิดการสื่อสารสู่สาธารณะชน

4.   เกิดการมั่นคง ยั่งยืน ให้แก่ต้นไม้ของสมาชิกธนาคาร

ต้นไม้

การประเมินผล : 

     โดยการนับปริมาณการอุปถัมภ์ต้นไม้ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

     คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ระดับชาติ, 

     มูลนิธิ ธนาคารต้นไม้ 

   * เทวดา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง หรือผู้เล่น 

     ผู้รุ่งเรือง คือ มีความสวยงามรุ่งเรือง, 

     ผู้เล่น ก็คือ ไม่มีภาระเกี่ยวกับกิจการงาน มีแต่

     ความสนุกสนานในสิ่งที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องทำางาน 

      (พจนานุกรม ฉบับพุทธทาส, 2554 หน้า 86)

    * เทวดา แปลว่า ผู้ไม่มีเหงื่อ (พุทธทาสกับการเมือง)
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ข้อมูลการสำารวจโครงสร้างพืช โครงการนำาร่องการปลูกและประเมินมูลค่าต้นไม้ด้านต่าง ๆ

นายวิโรจน์ มาปั้น สมาชิกธนาคารต้นไม้ สาขาคลองเรือ เลขที่สมาชิก 86-06-02-09-002

ที่ตั้งแปลงปลูก 132 หมู่ที่ 9 ตำาบลปากทรง อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สำารวจวันที่ 22 ธันวาคม 2556 

       ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น 2 ส่วน 

เป็นสวนยางพารา และเป็นสวนผสมผสาน มีกาแฟ 

ต้นไม้ หมาก และผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ลองกอง 

และพืชผักป่าชนิดต่างๆ และปลูกหมาก รอบเขตสวน

 พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ ลักษณะการปลูกต้นไม้ตาม

แนวทางธนาคารต้นไม้ปลูกตามริมเขตแดนและปลูกผสม

ผสานไปในพื้นที่สวนบริเวณว่าง ตามความเหมาะสม 

 จำานวนต้นไม้ที่ปลูกและขึ้นทะเบียนธนาคาร

ต้นไม้ มีจำานวน 89 ต้น 5 ชนิด มี จำาปาทอง พญาไม้ 

(ขุนไม้) อบเชย เชียด และตะเคียนทอง อายุตั้งแต่ 1-4 ปี

 คิดปริมาตรไม้ได้ 0.79 ลบ.ม. มีปริมาณการ

เก็บกักคาร์บอน 557.6 ก.ก.คาร์บอน ไม่รวมพืชเกษตร 

คิดเป็นมูลค่าไม้ตามวิธีคิดของธนาคารต้นไม้ 21,400 บาท 

คิดเป็น 5% ของมูลค่าไม้ 1,070 บาท 

 

 

จำาปาทอง
 
ยางพารา
 
อบเชย
 
ตะเคียนทอง

หมาก

เศรษฐศาสตร์
ต้นไม้
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ลักษณะทางชีวภาพ ในพื้นที่  1x 1 เมตร

          พบพืช ท่ีช้ันหน้าดิน มีจำานวน 8 ชนิด มีท้ังวัชพืช 

และสมุนไพร และเฟิร์น ปกคลุมชั้นผิวดินเต็มพื้นที่ มี

ความหนาแน่นของชนิด : จำานวน (ต้น) : พ้ืนท่ี (1ตร.ม.) ; 

8 : 104 : 1

 มูลไส้เดือน ร้อยละ 67.5 ของพื้นที่ 

 ใบไม้แห้งและเศษอินทรียวัตถุ คิดเป็นพื้นที่ 

ประมาณ 284 กิโลกรัม/ไร่ 

 

 รูปแบบการทำาการเกษตรของนายวิโรจน์ มาปั้น 

ยังเป็นรูปแบบที่มีความยั่งยืน มีพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร 

และมีต้นไม้ ตามแนวทางธนาคารต้นไม้ รักษาความ

หลากหลายในพื้นที่เกษตร มีความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพ และยืนหยัดวิถีเกษตรแบบยั่งยืน ไม่มีแนวโน้มใน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตร

ลักษณะทางกายภาพ จากการสำารวจ ในพื้นที่ 

10x10 เมตร 

 จำานวนชั้นเรือนยอดของพืช 3 ชั้น การปกคลุม

เรือนยอดร้อยละ 70 การปกคลุมผิวดินร้อยละ 90 ลักษณะ

ดินเป็นดินร่วน สีของดิน นำ้าตาลเข้ม ความลาดชัน ปาน

กลาง การชะล้างหน้าดินมีน้อย อินทรียวัตถุมีมาก และ

การกำาจัดวัชพืชไม่ใช้สารเคมี กำาจัดโดยการตัดหญ้า และ

สางด้วยมีดพร้า

 พืชเกษตรที่ปลูกใหม่ไม่มี มีต้นไม้ที่ไม่ใช่พืช

เกษตรที่ปลูกใหม่จำานวน 3 ต้น เป็นต้นจำาปาทอง 

 พืชที่พบชั้นหน้าดิน มีจำานวน 8 ชนิด มีทั้ง

วัชพืช สมุนไพร และเฟิร์น มีเบญจรงค์ สาบแร้งสาบกา 

ยองนำ้า หญ้าเห็บ หญ้าคมบาง หญ้าเหนียวหมา เฟิร์น

ข้าหลวง ผักกาดนกเขา (หางปลาช่อน) 

 พบมดและแมลงขนาดเล็ก กระจายอยู่ปริมาณ

ไม่มากนัก
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โครงสร้างเกษตร 4 ชั้น สังคมพืชที่คล้ายกับป่า 

ธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือ  สวนนายชัยรัตน์ แว่นแก้ว (86-06-02-09-050)

ชุมชนคนอยู่ ป่ายัง บ้านคลองเรือ หมู่ที ่ 9 ตำาบลปากทรง อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

 

 พบชนิดพันธุ์พืชที่เป็นไม้ป่า 18 ชนิด ไม้เกษตร 

16 ชนิด และพรรณพืชอื่นๆ มากกว่า 60 ชนิด ยก

ตัวอย่าง เช่น สะเดาเทียม (Azidarus excelsa (Jack) 

Jacobs) ตะเคียนทอง (Hopea odorata var.odorata) 

และ ขี้เหล็ก (Cassia siamea Lam.) มีการปกคลุมมาก 

ในส่วนโครงสร้างป่านั้นสามารถจำาแนกได้ 3 ชั้นเรือนยอด 

ดังนี้ ชั้นบนที่เป็นชั้นเรือนยอดเด่น คือ สะเดาเทียมและ

กระถินเทพา (Acacia mangium Willd) ที่ระดับความ

สูง 18 เมตร ชั้นรองลงมาจะพบ ตะเคียนทอง (Hopea 

odorata var.odorata) หมาก (Areca catechu Linn) 

โดยมีความสูงอยู่ระหว่าง 5-10 เมตร และชั้นล่างจะ

พบ กาแฟ (Coffea robusta Pierr ex Froehner) เหลียง 

(Gnetum gnemon L. Var.) และจำาปาทอง (Michelia 

champaca Linn.) โดยมีความสูงตำ่ากว่า 5 เมตร 

        จากกรณีศึกษา แนวคิดเรื่อง REDD* ที่เหมาะ

สมในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อบริบท

สังคมไทย ทำาการวางแปลง 50 x 20 เมตร (พื้นที่ 1,000 

ตารางเมตร ) ในปี พ.ศ. 2552-2553 เก็บข้อมูลชนิดพันธุ์

พืชและข้อมูลอื่นๆ พบว่าจากโครงสร้างนี้แสดงให้เห็น

ว่า เป็นพื้นที่เกษตรที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์

พืช ทั้งไม้ยืนต้น และพืชเกษตร มีการปกคลุมเรือนยอด

ประมาณร้อยละ 94 ของพื้นที่  โดยมีความหนาแน่นของ

ต้นไม้ค่อนข้างมาก ประมาณ 331 ต้น/ไร่ 
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       ปัจจุบันสวนนายชัยรัตน์ แว่นแก้ว มีต้นไม้ที่

ขึ้นทะเบียนธนาคารต้นไม้แล้ว จำานวน 726 ต้น คิด

เป็นมูลค่าไม้ 290,743 บาท มีปริมาตรไม้ 54.57 ลบ.ม. 

ปริมาณเก็บกักคาร์บอนเท่ากับ 33.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า

ร้อยละ 5 เท่ากับ 14,537 บาท พื้นที่ 2 แปลง รวม 40 ไร่ 

         จากข้อเสนอผลการศึกษา จะเห็นว่าเป็นข้อ

เปรียบเทียบในความหลากหลายทั้งด้านชนิดและปริมาณ

ของต้นไม้ พืชพรรณ ระหว่างป่าชุมชน และป่าสมบูรณ์

จากกรณีอื่นๆ ทั้งประเทศยังด้อยกว่าในพื้นที่เกษตร 

4 ชั้น ที่มีธนาคารต้นไม้ ธนาคารต้นไม้จึงใช้ตัวแบบ

ดังกล่าวนี้เสมือนภาพแทนพื้นที่เกษตรของประชาชน 

200 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ (ร้อย

ละ 62 ของพื้นที่ทั้งหมด) เสนอต่อองค์กรต่างๆ ทั้งใน

และระหว่างประเทศเพื่อรองรับการคิดมูลค่าและปริมาณ

คาร์บอนท่ีดูดซับโดยการปลูกต้นไม้ และประเด็นสำาคัญ

ต่อวิถีวัฒนธรรม คือพ้ืนท่ีดังกล่าวท่ีเป็นตัวแบบท่ีเป็นพ้ืนท่ี

แสดงความมั่นคงของอาหาร และที่ดินอันเป็นอิสรภาพ

พื้นฐานของมนุษย์ (พงศา ชูแนม, 2556) 

 

*REDD การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า 

 (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation)

 

วันลี ชื่นเกาะสมุย, 2556

       พบพันธ์ุไม้ป่ามีปริมาณคาร์บอน 5,239 กิโลกรัม

ต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.8 ของคาร์บอนต่อไร่ทั้งหมด 

และอีกร้อยละ 17.2 เป็นคาร์บอนจากพันธุ์ไม้เกษตรมี

ปริมาณคาร์บอน 1,086 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณคาร์บอน

รวมทั้งไม้ป่าและไม้เกษตร 6,325 กิโลกรัมต่อไร่  ในส่วน

อัตราการเพิ่มพูนรายปีพบว่า ไม้ป่ามีอัตราการเพิ่มพูน 

854 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นอัตราเพิ่มพูนร้อยละ 

16.3 ส่วนพืชเกษตรมีอัตราการเพิ่มพูนของคาร์บอน 

169 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นอัตราการเพิ่มพูนร้อยละ 

15.5 โดยมีอัตราการเพิ่มพูนคาร์บอนรวมเท่ากับ 1,023 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ซึ่งเนื้อที่เกษตร 4 ชั้นมีทั้งหมด 

9 ไร่ (การจัดการภูมิทัศน์ป่าต้นน้ำาเพื่อความมั่นคงทาง

อาหารและพลังงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ 

ตำาบลปากทรง อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร : วันลี ชื่น

เกาะสมุย, ระวี ถาวร และปรัชญา ยังพัธนา ) 
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บ้านวิโรจน์ มาปั้น

บ้านเชิด สุขแจ่ม

เวทีชาวบ้าน

ลงชื่อ.....วิโรจน์ มาปั้น...เจ้าของแปลง   ลงชื่อ...วันลี ชื่นเกาะสมุย..ผู้สำารวจ   ลงชื่อ... ชัยรัตน์ แว่นแก้ว...กรรมการ

   (......นายวิโรจน์ มาปั้น.......)          (...นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย...)           (...นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว...)

              22/ธ.ค./56                         22/ธ.ค./56                            22/ธ.ค./56

แบบบันทึกข้อมูลการสำารวจโครงสร้างพืชพื้นที่เกษตรที่มีธนาคารต้นไม้
ชื่อเจ้าของแปลงสำารวจ...นายวิโรจน์  มาปั้น... สมาชิกเลขที่...86060209002...  

ที่ตั้งแปลงปลูก...หมู่บ้านคลองเรือ... เลขที่...132... หมู่ที่..9... 

ตำาบล...ปากทรง... อำาเภอ...พะโต๊ะ...จังหวัด...ชุมพร...

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ลักษณะการปลูกพืชเกษตรร่วมกับต้นไม้อย่างไร) 

อธิบาย...สวนผสมผสาน ยางพาราเป็นหลัก ต้นไม้ปลูกบริเวณระหว่างอก และริมเขตแดน...

ใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชหรือไม่  Oใช้ ปีละ.......ครั้ง   Oไม่ใช้ 

ใช้วิธีไหนในการกำาจัด (อธิบาย) ...ตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า และสางด้วยมีด...

ส่วนที่  1 ลักษณะทางกายภาพของแปลง 

วันที่สำารวจ...22 ธันวาคม 2665... จำานวนพื้นที่ทั้งแปลง...5...ไร่

จำานวนชั้นเรือนยอด...3...ชั้น เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอด...90...% เปอร์เซ็นต์การปกคลุมผิวดิน...90...%  

ลักษณะดิน Oดินทราย  O ดินร่วน  O ดินเหนียว สีของดิน..Oนำ้าตาลเข้ม

ความลาดชัน Oมาก Oปานกลาง Oน้อย

การชะล้างหน้าดิน Oมาก Oปานกลาง Oน้อย อินทรีย์วัตถุ  Oมาก  Oปานกลาง  Oน้อย

แผนที่แปลงสำารวจ (ระบุที่ตั้งของแปลงสำารวจในแปลงเกษตร และแผนที่พอสังเขป)
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แบบบันทึกข้อมูลการสำารวจโครงสร้างพืช
โครงการนำาร่องการปลูกและประเมินมูลค่าต้นไม้ด้านต่างๆ

ส่วนที่ 2 โครงสร้างพืช 10X10 เมตร (มองจากด้านบน) 

ให้วาดภาพระบุ หมายเลข ตำาแหน่งที่ตั้งของพืชที่สำารวจพบ ตามขนาดทรงพุ่ม; ในช่อง 1 x 1 

ให้ชั่งน้ำาหนักอินทรีย์วัตถุ

ชื่อเจ้าของ.................นายวิโรจน์ มาปั้น........สมาชิกเลขที่............86060209002.................  

พิกัด E............................................N.....................................................

ลงชื่อ.....วิโรจน์ มาปั้น...เจ้าของแปลง   ลงชื่อ...วันลี ชื่นเกาะสมุย..ผู้สำารวจ   ลงชื่อ... ชัยรัตน์ แว่นแก้ว...กรรมการ

   (......นายวิโรจน์ มาปั้น.......)          (...นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย...)           (...นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว...)

              22/ธ.ค./56                         22/ธ.ค./56                            22/ธ.ค./56

11

หมาก16

หมาก17

หมาก16

หมาก15

หมาก17

หมาก16
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6

7 9

85

10

15 414131

12

3 2

N
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แบบบันทึกข้อมูลการสำารวจโครงสร้างพืช 

โครงการนำาร่องการปลูกและประเมินมูลค่าต้นไม้ด้านต่างๆ

ส่วนที่ 3 โครงสร้างพืช 10X10 เมตร (มองจากด้านหน้า)

ชื่อเจ้าของ.......นายวิโรจน์ มาปั้น........ สมาชิกเลขที่........86060209002.................  

11

11

ลงชื่อ.....วิโรจน์ มาปั้น...เจ้าของแปลง   ลงชื่อ...วันลี ชื่นเกาะสมุย..ผู้สำารวจ   ลงชื่อ... ชัยรัตน์ แว่นแก้ว...กรรมการ

   (......นายวิโรจน์ มาปั้น.......)          (...นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย...)           (...นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว...)

              22/ธ.ค./56                         22/ธ.ค./56                            22/ธ.ค./56

5 ม.           10 ม.

20 ม.

15 ม.

5  ม.
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ส่วนที่ 4 สำารวจต้นไม้ที่สูงเกิน 1 เมตร ทุกต้น และไม้ยืนต้นทุกชนิด

 (ให้แยกเป็นรายต้นทุกต้นที่สูงเกิน 1 เมตร; ต้นที่ตำ่ากว่า 1.30 เมตร ให้วัดกึ่งกลางต้น)

ลำาดับที ่หมายเลข    ชนิดไม้    ความโต  ความสูง(ม.)  อายุ ทรงพุ่ม (รัศมีทรงพุ่ม)(ม.)  %ไลเคนส ์ประเภทต้นไม้  หมายเหตุ

                            (GBH)   ทั้งต้น กิ่งแรก     (ปี)   N     E     S     W      พืช   ต้นไม้/                                   
                                ซม.          (ต้นที่สูง                                       เกษตร  Tree Bank  
                                                      3ม.ขึ้นไป)                                                    (     )   (     )

1.     55-01   ตะเคียนทอง    6     2.30 1   2 0.5   0.5   0.5    0.5      -   

2.     54-42   อบเชย   26      8 3   4 1     2   1.5    1.5     40   

3.     55-09   จำาปาทอง      6.5     2      1.5   2 1     1     1     1       -   

4.     55-08   ตะเคียนทอง   7.5     2      0.40  2 0.5   0.5   0.5    0.5      -   

5.       ยางพารา      31     10 3   6    1.5   1.5   1.5    1.5     80   

6.       ยางพารา      15      7 3   6 1     1     1     1      80   

7.       ยางพารา  34.5     12 3   6 2     1     3     1      80  

8.       ยางพารา   15      5 2   6 1    1.5    3    0.50     80   

9.       ยางพารา     30.5     9 1   6 2     1    2     1      80   

10.       ยางพารา      27      8      2.5   6 1    1.5    2     1.5     80   

11.       ยางพารา   35     10      2.5   6   0.50   2.5    1     1      80   

12.       ยางพารา      25      8      2.5   6 1     1    1     1      80   

13.    54 -43  จำาปาทอง      35     11 3   6 2     2    2     2      80   

14.    54-44   จำาปาทอง      27     10 3   4 2     2     2     2      80  

15.    54-45   จำาปาทอง   32 11 3   4 2     2    2     2      80   

 

ลงชื่อ.....วิโรจน์ มาปั้น...เจ้าของแปลง   ลงชื่อ...วันลี ชื่นเกาะสมุย..ผู้สำารวจ   ลงชื่อ... ชัยรัตน์ แว่นแก้ว...กรรมการ

   (......นายวิโรจน์ มาปั้น.......)          (...นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย...)           (...นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว...)

              22/ธ.ค./56                         22/ธ.ค./56                            22/ธ.ค./56

11
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ส่วนที่ 5 ต้นไม้ที่ไม่ใช่พืชเกษตรที่ปลูกใหม่

ความสูงตำ่ากว่า 1 เมตร  

ชื่อ/ชนิด                จำานวน (ต้น) 

จำาปาทอง                         3 

ส่วนที่ 6 พืชเกษตรที่ปลูกใหม่ 

ขนาดอายุตำ่ากว่า 2 ปี

ชื่อ/ชนิด                   จำานวน (ต้น/กอ)

ส่วนที่ 7 พืชผักป่า/วัชพืช/พืชอื่นๆ ที่พบ 

เช่น กล้วยไม้,หญ้า, เฟิร์น, สมุนไพร ฯลฯ 

(หากระบุจำานวนไม่ได้ ให้ใช้ มาก,ปานกลาง,น้อย)  

ชื่อ/ชนิด                       จำานวน

เบญจรงค์                ปานกลาง  

สาบแร้งสาบกา                 ปานกลาง  

ยองนำ้า                       ปานกลาง  

หญ้าเห็บ                       มาก   

ข้าหลวง                       น้อย   

หญ้าคมบาง              น้อย   

หญ้าเหนียวหมา              น้อย  

 

ส่วนที่ 8 สัตว์ที่พบด้วยตาเปล่า 

หรือจากเสียง, มูล; เช่น นก ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ 

(หากระบุจำานวนไม่ได้ ให้ใช้ มาก,ปานกลาง,น้อย)

ชื่อ/ชนิด                          จำานวน 

ลงชื่อ.....วิโรจน์ มาปั้น...เจ้าของแปลง   ลงชื่อ...วันลี ชื่นเกาะสมุย..ผู้สำารวจ   ลงชื่อ... ชัยรัตน์ แว่นแก้ว...กรรมการ

   (......นายวิโรจน์ มาปั้น.......)          (...นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย...)           (...นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว....)

              22/ธ.ค./56                         22/ธ.ค./56                            22/ธ.ค./56



111

ส่วนที่ 9 การสำารวจพื้นที่  1x1  จำานวน 4 แปลง (ใน 10X10)  

ชื่อเจ้าของ..........นายวิโรจน์  มาปั้น........สมาชิกเลขที่....86060209002......                                 หมายเหตุ

สิ่งที่พบ     กล้าไม้                 หญ้า              เฟิร์น        พืชอื่น     ใบไม้แห้ง  มูลไส้เดือน

  ชนิด   จำานวน(ต้น)        ชนิด          จำานวน(ต้น/กอ) ชนิด  จำานวน(ต้น/กอ)  ชนิด จำานวน   (น.น./กรัม)     (%) 

   

ตำาแหน่ง     หญ้าเห็บ           65          50    70  

บน             ยองนำ้า            5              

     เบญจรงค์           20                

     สาบแร้งสาบกา  25              

     คมบาง           10              

ตำาแหน่ง             หญ้าเห็บ           75         200    70  

ล่าง            ยองนำ้า             12              

     สาบแร้งสาบกา  10              

ตำาแหน่ง             หญ้าเห็บ           30          80    80  

ซ้าย                    เบญจรงค์           20              

            ยองนำ้า            4              

            คมบาง           10              

ตำาแหน่ง     หญ้าเห็บ           80          50    50  

ขวา             ผักกาดนกเขา   2              

     สาบแร้งสาบกา  20              

     คมบาง             3              

     เบญจรงค์    25              

ลงชื่อ.....วิโรจน์ มาปั้น...เจ้าของแปลง   ลงชื่อ...วันลี ชื่นเกาะสมุย..ผู้สำารวจ   ลงชื่อ... ชัยรัตน์ แว่นแก้ว...กรรมการ

   (......นายวิโรจน์ มาปั้น.......)          (...นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย...)           (...นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว....)

              22/ธ.ค./56                         22/ธ.ค./56                            22/ธ.ค./56
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แปลงย่อย  1X1 เมตร
จำานวน 4 แปลง

1.     การสำารวจข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิก

ธนาคารต้นไม้

1.1  ข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิก ประกอบด้วย ชื่อ สกุล, 

เลขที่สมาชิก, ที่ตั้งแปลงปลูก 

1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน อธิบายลักษณะการทำาการ

เกษตรพอเข้าใจ เช่น สวนผสมผสาน กาแฟ และผลไม้

เป็นหลัก 

1.3  การใช้สารเคมีและวิธีการกำาจัดวัชพืช ฉีดยาฆ่าหญ้า

ปีละกี่ครั้ง กำาจัดวัชพืชโดยวิธีอื่นใด เช่น ตัดด้วยเครื่อง, 

สางด้วยมีด

1.4  วันที่สำารวจ 

1.5  จำานวนพื้นที่ทำาการเกษตรทั้งหมดในแปลงนั้นๆ 

1.6  ลักษณะทางกายภาพที่ประเมินด้วยสายตา ประกอบ

ด้วย จำานวนชั้นเรือนยอด, เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือน

ยอด, เปอร์เซ็นต์การปกคลุมผิวดิน, ลักษณะดิน, สีของ

ดิน, ความลาดชันของพื้นที่สำารวจ, อินทรียวัตถุ

1.7  แผนที่แปลงสำารวจโดยสังเขป (วาด) หรือพิกัดแผนที่

ทางภูมิศาสตร์ (จับพิกัด GPS)

การเก็บข้อมูลเบื้องต้น ผู้สำารวจสามารถได้จากการ

สัมภาษณ์และสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

2.     วางแปลงขนาดพื้นที่ 10x10 เมตร 

สำารวจข้อมูลทางชีวภาพ และกายภาพ

2.1 เลือกพื้นที่เกษตร/ปลูกต้นไม้ ตามลักษณะภาพแทน

หรือการสุ่มของการเกษตรแปลงนั้นๆ 

2.2  จับพิกัดแปลง (หากมีอุปกรณ์) ตีเส้น 10x10 เมตร 

ด้วยเชือกฟาง แบ่งตีเส้นเป็น 5x5 เมตร 

2.3  หมายตำาแหน่งต้นไม้มีอยู่แปลง 10x10 เมตร เพื่อ

ศึกษาโครงสร้างและชนิดพันธ์ุพืช และลักษณะทางกายภาพ 

อื่นๆ (ตามแบบฟอร์มส่วนที่ 2 และ 3) จดบันทึกข้อมูล

ต้นไม้แต่ละต้นตามแบบฟอร์มส่วนที่ 4 

วิธีการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เกษตรที่มีธนาคารต้นไม้
 ในโครงการนำาร่องการปลูกและประเมินมูลค่าต้นไม้

สนับสนุนโดย แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน/กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(Global Environment Facility Small Grants Programme)

1     2

3           4
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 2.4   วางแปลง 1x1 เมตร ศึกษาปริมาณอินทรียวัตถุ 

ชนิดพันธุ์พืช ความหนาแน่นของพืช ความอุดมสมบูรณ์

ของดิน แล้วบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่วนที่ 9 (ประเมิน

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ รวมทั้งความหลากหลายทาง

ระบบนิเวศ)

2.5  สำารวจชนิดพันธุ์พืช (ต้นไม้ที่ไม่ใช่พืชเกษตรที่ปลูก

ใหม่ความสูงตำ่ากว่า 1 เมตร) ตามแบบฟอร์มส่วนที่ 5 

(เพื่อประเมินการปลูกเพิ่ม (เพิ่มขึ้น) ของต้นไม้ยืนต้น

ขนาดเล็ก)

2.6   สำารวจชนิดพันธุ์พืช (พืชเกษตรที่ปลูกใหม่ขนาด

อายุตำ่ากว่า 2 ปี) ตามแบบฟอร์มส่วนที่ 6 (เพื่อประเมิน

การเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่มีอยู่เดิม หรือการเปลี่ยนรูป

แบบการทำาการเกษตร)

2.7   สำารวจชนิดพันธุ์พืช (พืชผักป่า, วัชพืช, พืชอื่นๆ ที่

พบเห็น เช่น กล้วยไม้, หญ้า, เฟิร์น, สมุนไพร ฯลฯ) ตาม

แบบฟอร์มส่วนที่ 7 (ประเมินความอุดมสมบูรณ์ และพืช

อาหาร สมุนไพร ที่มีอยู่ในพื้นที่เกษตร)

2.8  สำารวจสัตว์ที่พบด้วยตาเปล่า หรือจากเสียง มูล ; 

เช่น นก ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ตามแบบส่วนที่ 8 (เพื่อ

ประเมินความหลากหลายทางระบบนิเวศของพื้นที่เกษตร)
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• แผนที่พอสังเขปในกรอบสี่เหลี่ยมให้วาดเป็นเส้นจาก

จุดสำาคัญของหมู่บ้าน เช่น วัด, โรงเรียน, ศาลาหมู่บ้าน 

ฯลฯ เข้าไปถึงแปลงปลูก

• ส่วนข้อมูลอื่นๆ ให้กรอกตามความเป็นจริง

• ให้เก็บแบบสำารวจ ธตม.2/1 ไว้ที่สาขา และนำาข้อมูล

ไปกรอกลงในโปรแกรมคำานวณต้นไม้ เพื่อให้สาขาตรวจ

สอบ และจัดส่งเข้าระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

ระดับภาค เพื่อรวบรวมไว้และนำาส่งฐานข้อมูลหลักของ

ธนาคารต้นไม้สำานักงานใหญ่ต่อไป 

วิธีการนับและสำารวจต้นไม้ตามแนวทาง

ธนาคารต้นไม้

ขั้นตอนการตรวจนับต้นไม้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มแบบ ธตม.2/1

         โดยระบุรายละเอียดให้ทราบถึงชื่อสมาชิก 

เลขประจำาตัวสมาชิก เลขประจำาแปลงปลูก ที่อยู่ของ

สมาชิก ที่ตั้งของแปลง แผนที่พอสังเขปของแปลง เนื้อที่

แปลงปลูกพร้อมพิกัดแผนท่ีแปลงปลูก และข้อมูลอ่ืนๆ 

ท่ีจำาเป็นบางประการ การกรอกเลขประจำาตัวของสมาชิก 

เลขประจำาแปลงปลูก พิกัดแผนที่ E......  N...... กระทำา

ได้ดังต่อไปนี้

อธิบายเลขประจำาตัวสมาชิกมี 11 ช่อง 

ช่องที่ 1-2 = จังหวัด, 3-4 = อำาเภอ, 5-6 = ตำาบล, 7-8 = 

หมู่บ้าน, 9-11 = เลขสมาชิก, 12 = เลขแปลง

ตัวอย่าง  86-06-02-09-002-1 = 86 (จังหวัดชุมพร), 06 

(อำาเภอพะโต๊ะ), 02 (ตำาบลปากทรง), 09 (หมู่ที่ 9), 002 

(สมาชิกลำาดับที่ 2), 1 (แปลงที่1)                

• ส่วนเลขประจำาแปลงมี 12 ช่อง กรอกตัวเลขรหัสเช่น

เดียวกับเลขประจำาตัวสมาชิก ส่วนช่องที่ 12 ให้กรอก

เลข 1-9 หมายถึงลำาดับแปลงปลูกของสมาชิก เนื่องจาก

สมาชิกอาจมีมากกว่า 1 แปลงในสาขาหนึ่งๆ ให้กรอก

เลข 1 ในแปลงที่ 1 กรอกเลข 2 ในแปลงที่ 2 และเลขต่อ

ไป ตามลำาดับ

• ส่วนพิกัดแผนที่เส้นรุ้ง เส้นแวง E............N............

ให้จุดสำาคัญของแปลงปลูกจุดหนึ่งจุดใดโดยใช้ GPS 

หรือข้อมูลจากการทำาแผนที่ GIS ของแต่ละแปลงปลูก 

(สามารถใช้ smartphone ได้)

-            -           -           -                - 
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แบบสำารวจและประเมินมูลค่าต้นไม้ของธนาคารต้นไม้(พิเศษ) 

ธนาคารต้นไม้ สาขา..........................ตำาบล...........................อำาเภอ..................................จังหวัด...................................

ชื่อ-สกุล..........................................อายุ........................ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................................

เลขที่บัตรประชาชน

บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................ตำาบล...................อำาเภอ.....................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์..................

เบอร์โทรศัพท์............................อีเมล์.....................................

อาชีพหลัก (ระบุ)...................................................................อาชีพเสริม (ระบุ)..............................................................

รายได้ต่อปี (ระบุ)..............................บาท

เลขที่สมาชิก

เลขที่ประจำาแปลงปลูก

พิกัดแผนที่...........................................................................จำานวนพื้นที่............................ไร่

ที่ตั้งแปลงปลูกบ้าน หมู่บ้าน...................เลขที่.........หมู่ที่.........ตำาบล...............อำาเภอ..................จังหวัด...........................

ประเภทที่ดิน    Oโฉนดที่ดิน        Oนส.3        Oนส.3ก

                Oสปก.            Oสทก.        Oภบท.5          Oอื่นๆ ระบุ

ปัจจุบัน         Oไม่เป็นลูกค้า ธกส.

                Oเป็นลูกค้า ธกส.  สาขา............................เลขที่.............................................กลุ่ม.............................                                                

Oเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู                  Oเป็นบุคคลทั่วไป

                Oเลขทะเบียนคนจน (ระบุประเภท)

ลักษณะการปลูกในแปลง

Oแทรกสวนเดิม

Oริมเขต

Oต้นไม้ทั้งแปลง

Oเป็นหย่อม หัวไร่ปลายนา

Oอื่นๆ ระบุ....................

* คำาอธิบายเลขสมาชิก, 

เลขที่ประจำาแปลงปลูก =

ช่องที่ 1-2 = จังหวัด,

3-4 = อำาเภอ, 5-6 = ตำาบล,

7-8 = หมู่บ้าน, 

9-11 = เลขสมาชิก,

12 = แปลง

ธตม.2/1

แผนที่พอสังเขป

ให้วาดจากจุดสำาคัญของหมู่บ้าน
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ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ธตม.2/2

• ให้กรอกข้อมูลการนับต้นไม้ทีละต้นเรียงลำาดับไป

• ช่วงที่ 1 

ลำาดับที่ 1 ควรจะเริ่มนับจากต้นที่อยู่ริมทาง มุมที่ดินหรือ

จุดที่เหมาะสมดูง่ายเป็นจุดเริ่มต้น 

ลำาดับที่ 2 ต่อไปให้นับเรียงต้นที่ลักษณะเป็นกลุ่มเป็นแถว

ไปพร้อมทำาแผนที่อย่างง่าย โดยให้ระบุตำาแหน่งต้นไม้ทุก 

10 ต้น

• ชนิดไม้ให้เขียนตามจริงที่ใช้ชื่อสามัญหรือชื่อเรียกใน

ท้องถิ่น

• เลขประจำาต้นไม้ให้ใช้หมายเลขรหัส ปีย่อ เช่น 55 

ตามด้วยลำาดับที่ 01, 02, 03,..., 11, 12, ...999, 1000, 

... ฯลฯ เช่นต้นที่ 1 ตะเคียนทอง รหัสประจำาต้นไม้ คือ 

55-01 อายุ 3 ปี

• ให้ผู้สำารวจ; เจ้าของแปลง, ผู้จดบันทึก และผู้ตรวจ

สอบ (จากคณะกรรมการสาขา) เป็นผู้ลงนามในแบบ

สำารวจพร้อมระบุวันที่สำารวจ
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ๅ

2
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4

5

6

7
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

แบบ  ธตม.2/2 อย่างง่าย 

ลำาดับ     เลขทะเบียนต้นไม้            พรรณไม้              ปีที่ปลูก       อายุ(ปี)    เส้นรอบวง (ซม.) 

 

ผู้จดบันทึก..................................

เจ้าของแปลง...............................

ผู้สำารวจ.....................................

ผู้ตรวจสอบ................................

วันที่สำารวจ................................

แผ่นที่.......................................
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วิธีติดหมายเลข

- ให้ตอกหมายเลขบนแผ่นอลูมิเนียมแล้วจัดร้อยตาม

ลำาดับเป็นชุดๆ ด้วยลวดเส้นเล็ก ชุดละ 20 (01-20) หรือ 

50 (01-50) หรือ 100 (01-100) เพื่อความสะดวกในการ

แยกป้าย และนำาไปตัด ในการติดให้ใช้ลวดที่ขดเป็น

เกลียวร้อย ร้อยด้วยเชือก ผูกแบบคลายได้ด้านหัว (55) 

ของป้าย แล้วมัดรอบต้นไม้ตามลำาดับบัญชี โดยให้ติด

ระดับสายตา และเผื่อลวดหรือเชือกไว้รองรับการเจริญ

เติบโตของต้นไม้ 3-5 ปี 

  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินมูลค่าต้นไม้

     การประเมินมูลค่า ให้ประเมินตามเกณฑ์ที่

กำาหนด การกำาหนดมูลค่าต้นไม้ ที่มีอายุ 1-10 ปี กำาหนด

ที่ 100 บาทต่อต้นต่อปี  และช่วงอายุ 10 ปีขึ ้นไปให้

ประเมินตามราคาจริงของมูลค่าเนื้อไม้ ซึ่งธนาคารต้นไม้

ได้กำาหนดหลักการคำานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ได้

รับการสนับสนุนจาก RECOPFT และบริษัทสยามโลคอล 

อินโนเวชั่น จำากัด) ที่สามารถคิดคำานวณได้อย่างสะดวก

โดยการบันทึกความโตของต้นไม้ในแบบ ธตม.2/2 แล้ว

นำามาลงในโปรแกรมคำานวณต้นไม้ 

•   โปรแกรมจะคำานวณหาปริมาตร/มูลค่าโดยใช้เส้นรอบ

วงของต้นไม้ ทำาให้สามารถทราบความสูง, ปริมาณ, 

นำ้าหนักกิ่ง-ต้น, น้ำาหนักแห้งปริมาณคาร์บอน และมูลค่า

ต้นไม้ ฯลฯ

• ให้เก็บแบบ ธตม.2/2 ไว้ที่ธนาคารต้นไม้สาขา และ

นำาข้อมูลที่รวบรวมมากรอกลงในโปรแกรมคำานวณต้นไม้ 

ก่อนนำาส่งให้ธนาคารต้นไม้ระดับภาค เพื่อรวบรวมไว้และ

นำาส่งฐานข้อมูลหลักของธนาคารต้นไม้สำานักงานใหญ่ต่อ

ไป 

• สมาชิกเจ้าของต้นไม้จะได้ทราบมูลค่าต้นไม้ และได้

ทราบค่าตอบแทน ร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ โดยเบื้อง

ต้นธนาคารต้นไม้จะประสานกับบริษัทฯ หรือเอกชน เพื่อ

ให้การสนับสนุนเป็นรายสาขา ก่อนที่รัฐฯ จะสนับสนุน

อุปกรณ์การนับและการติดรหัสต้นไม้

• แผ่นอลูมิเนียมหรือกิ๊ปสายไฟ  ตัวตอกหมายเลข ค้อน
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วิธีการนับต้นไม้

• ใช้สายวัดรัดรอบต้นไม้ที่ต้องการวัด ในระดับอกหรือ

ประมาณ 130 ซม. (ให้กะประมาณความสูงจากโคนต้น)

• พ่นสีตรงตำาแหน่งที่วัด (เพื่อเป็นตำาหนิสำาหรับการ

ตรวจสอบและการวัดในปีต่อไป)

•  จดบันทึกลงใน ธตม 2/2

•  ทำาการรัดแผ่นอลูมิเนียมติดกับต้นไม้ และนับต้นต่อไป

• ถ้าต้นไม้ที่มีพอน ให้ทำาการวัดรอบต้นไม้บริเวณที่สูง

เหนือพอน

• ถ้าต้นไม้ต้นเดียวงอกออกจากดินเป็น 2 ต้น ให้นับทั้ง 

2 ต้น (ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจนับ

ของสาขานั้นๆ)

วิธีการตอกหมายเลข

• ใช้แผ่นอลูมิเนียมที่ตัดจากกระป๋องเบียร์ หรือแผ่น

อลูมิเนียมรัดสายไฟ

•  ตอกหมายเลขขนาดตัวสูง 4-6 มม. ตัวตอกสามารถ

ซื้อได้จากร้านขายวัสดุก่อสร้าง ชุดละ 300 บาท, ประกอบ

ด้วยเลข 0-9 (เลข 6 และ เลข 9 ใช้ตัวเดียวกัน)

•  สามารถใช้ลวดตามภาพด้านล่าง หรือใช้เชือกไนล่อน 

•  หมายเลขประจำาต้นไม้แต่ละต้น คือ เสมือนเลข

ประจำาตัวบัตรประชาชนของต้นไม้แต่ละต้น ซึ่งจะต้องใช้

หมายเลขเดิมตั้งแต่วันนับครั้งแรก เป็นต้นไปจนตาย หรือ

ตัดออกไป และหมายเลขนั้นจะไม่นำาไปใช้ซำ้าอีก

- กรณีที่ปี 55 นับและติดหมายเลขเช่น เรียงลำาดับ 55-01, 

55-02, 55-03 เป็นต้น แต่ในปีถัดไปต้นไม้ที่อยู่ระหว่างต้น

ที่ 55 -02 กับ 55-03 มีการปลูกและต้องนับจำานวนพร้อม

ติดหมายเลขเพิ่มอีก 2 ต้นให้จัดทำาหมายเลขประจำาต้น

ใหม่เป็น 56-01 และ 56-02 ส่วนต้นถัดไป 55-03 ก็ยังใช้

หมายเลขเดิมอยู่ต่อไป
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เกณฑ์การวัดต้นไม้

ธนาคารต้นไม้ได้จำาแนกชนิดของพรรณไม้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1  ไม้โตเร็ว เนื้ออ่อน

กลุ่มที่ 2   ไม้โตปานกลาง เนื้อปานกลาง

กลุ่มที่ 3  ไม้โตเร็วค่อนข้างถึงโตช้า เนื้อแข็ง

กลุ่มที่ 4   ไม้ราคาสูงเป็นพิเศษ (การวัดให้ใช้วิธีเดียวกับกลุ่ม 1-3 ) 

ตารางแสดงเกณฑ์ความสูงต่ออายุของต้นไม้ 1-10 ปี

อายุ (ปี)                1      2      3     4     5    6    7    8     9    10

          กลุ่มที่ 1      1.5      3      5     7     8    9   10   12    13       15

  กลุ่มที่ 2       1      2      3     4     5     6    7    8     9    10

  กลุ่มที่ 3      0.8     1.5      2    2.5     3   3.5    4       4.5     5     6

ตารางแสดงเกณฑ์การโตต่ออายุของต้นไม้ 1-10 ปี

อายุ (ปี)                1      2      3       4     5    6    7    8     9    10

  กลุ่มที่ 1       2      4     10    20    27   35       45   55    65    75

  กลุ่มที่ 2       -      2      4     8    12   15       20       22        25    30

  กลุ่มที่ 3       -      -      2     5       10      12   15   18    20    25

เส้นรอบวง 

ที่สูง

ระดับอก

(ซม.)

ความสูง

(ม.)     
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ข้อควรระวัง

        ต้องแยกให้ออกว่าต้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 1-10 ปีหรือ 

10 ปีขึ้นไป การระบุอายุให้ระบุตามจริงไม่นับเศษ แต่ทั้งนี้

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด (เกณฑ์อย่างตำ่า เช่นอายุ 

1 ปี ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส่วนต้นที่อายุ 

3 ปี ค่าความสูงอย่างน้อยกี่เมตร หรือเส้นรอบวงโตกี่ ซม. 

ตามเกณฑ์กำาหนดในแต่ละกลุ่มต้นไม้)

        กรณีที่ตำ่ากว่าเกณฑ์ 1 ปี ยังไม่ต้องนับ ; กรณี

อายุมากกว่าแต่ไม่ถึงเกณฑ์อายุจริงให้ระบุอายุตามเกณฑ์ 

เช่น ตะเคียนทอง 5 ปี ต้องโต 12 ซม. สูง 5 เมตร แต่

หากยังสูงเพียง 3 เมตร โต 4 ซม. ก็ให้นับ 3 ปีอยู่ กรณี

ที่สูงและโตเกินเกณฑ์ ก็มิให้นับตามเกณฑ์ แต่ให้นับตาม

อายุจริง เช่น กระถินเทพา 2 ปี โต 60 ซม. สูง 10 เมตร 

เกณฑ์เท่ากับอายุต้นไม้ 7 ปี แต่ต้องให้ระบุ 2 ปีตามจริง

 

 

วิธีการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำาได้โดยการใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูป  โปรแกรมระบบทะเบียนต้นไม้ (Treeval)
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การตั้งสาขาธนาคารต้นไม้ 

1.  แกนนำา อาสาสมัคร คนรักต้นไม้ รวมพลผู้สนใจ (ปลูกหรือไม่ปลูกต้นไม้ก็ได้) จำานวนกี่คนก็ได้

2.  ประสานแกนนำาธนาคารต้นไม้ ทำาเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน (เวทีทำาความเข้าใจ)

3.  ร่วมกันตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้ (สาขาธนาคารต้นไม้) รับสมัครสมาชิก 50 คนขึ้นไป (มีต้นไม้หรือไม่ก็ได้)

4.  คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ 9-15 คน 

5.  เปิดธนาคารต้นไม้สาขา (รายชื่อสมาชิก คณะกรรมการ และคำาขอใบรับรองสาขา ส่งมายังสำานักงาน

    กองเลขา wa.1976@hotmail.com หรือ treebankthai@gmail.com) อาจทำาพิธีการหรือพิธีกรรม

    เปิดป้ายสาขาธนาคารต้นไม้

6.  ตรวจนับต้นไม้ ขึ ้นทะเบียนต้นไม้ โดยคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันตรวจนับ (ตามแผนผัง)

ขั้นตอนการจัดทำาข้อมูล และการขึ้นทะเบียนต้นไม้ของธนาคารต้นไม้
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โครงสร้างป่า 

                     จำาแนกได้ 3 ชั้นเรือนยอด คือ 

ชั้นเรือนยอดบน 
           ระดับความสูง 18 เมตร 

ชั้นเรือนยอดรอง 
ระดับความสูง ระหว่าง 5-10 เมตร 

และชั้นเรือนยอดล่าง
           ระดับความสูงตำ่ากว่า 5 เมตร

{
{
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สังเคราะห์แสง
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ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
<< Honorary RECOPTC Associate < > ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน >>

นอกจากนั่งทำางานประจำาอยู่ที่ออฟฟิศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ยังเดินทางไปลงพื้นที่อยู่อย่างสมำ่าเสมอ 

นั่นทำาให้มีเรื่องราวของต้นไม้ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติมาเล่าขานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

วันนี้ หลังเพิ่งกลับจากปักษ์ใต้ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ ์นั่งลงภายในห้องทำางาน ซึ่งรอบด้านไปด้วยหนังสือและเอกสารมากมาย

รวมทั้งมีเสียงเพลงคลาสสิกบรรเลงอยู่ตลอดเวลาอย่างสุนทรีย์ 

มากกว่านั้นยังมองสรรพสิ่งรอบตัวด้วยสายตาของผู้ผ่านหลักไมล์ชีวิตมายาวนาน

 ยามปรายตาผ่านกระจกห้องทำางานออกไป ได้ยกตัวอย่างต้นไม้ข้างหน้าต่างที่นั่งมองอยู่เกือบทุกวันตลอดทั้งปี

และพบนกอย่างน้อย 3 ชนิด มาหากิน ทำารัง รวมทั้งออกลูก ทั้งหมดเพื่อจะบอกว่า ต้นไม้เพียงต้นเดียวก็ยังประโยชน์อย่างเหลือแสน

ต่อสรรพชีวิต ซึ่งนั่นมากพอจะโยงไปถึงคุณค่าเหลือคณาของต้นไม้ที่ปลูกแซมในเรือกสวนไร่นาตามแนวทางของธนาคารต้นไม้

>> รู้จักธนาคารต้นไม้ครั้งแรกอย่างไร

     นานแล้วนะ ตอนเริ่มแนวคิดนั่นแหละ ความจริงก็เคย

ทำางานกับพงศา ชูแนม เคยช่วยงานที่ลูกโลกสีเขียวด้วยกัน ก็

รู้จักกัน ไปดูในพื้นที่บ้าง แต่ไม่ถึงกับมีอิทธิพลทางความคิดใดๆ 

คือได้แลกเปลี่ยน เพราะมันเป็นทางที่เราสนใจ พยายามเชียร์ให้

เข้าไปในชุมชนที่ชาวบ้านมาร่วมมือ เห็นด้วยในแนวคิดให้ชาว

บ้านมาสนใจปลูกต้นไม้ เพราะเป็นยุคที่เราสนใจปลูกต้นไม้ ถึง

ปลูกน้อยก็ให้ปลูกเถอะ

>> ธนาคารต้นไม้อาจต่างกับการปลูกป่าทั่วไป เพราะมุ่งเน้น

ที่การปลูกแซมในสวนหรือในไร่นาที่ทำากินปกติ

      ผมคิดว่าการปลูกในไร่นาค่อนข้างจะสำาคัญสำาหรับประเทศ

ไทย FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ)

คาดคะเนว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกประเทศจะมีพื้นที่เกษตร

ราวๆ 70% พื้นที่ป่าก็เหลือไม่เกิน 30% มันถึงจุดที่ FAO ทำานาย

ทายทักมานานแล้ว เพราะว่าประเทศไทยที่ว่ามีป่าไม้ 33% ผม

ว่าไม่ถึงหรอก ฉะนั้นพูดง่ายๆ ว่าพื้นที่เกษตร 70% มีแน่นอนใน

ทุกพื้นที่ในโลก หมายความว่าการปลูกต้นไม้ในไร่นาค่อนข้างจะ

สำาคัญ เราควรจะสนับสนุน

>> สำาคัญด้านไหน สิ่งแวดล้อมหรือรายได้

       ทั้งสองอย่าง เพราะว่าพื้นที่ 70% ค่อนข้างมหาศาล 

เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ในไร่นาถือว่าเป็นงานสำาคัญของ

ประเทศ การจัดการพื้นที่ป่ามันจำากัดอยู่แค่นั้น จะลดเสียด้วยซำ้า 

มันไปทางนี้อยู่แล้ว ระยะหลังผมมาสนใจในมิติของคาร์บอน ที่

ผ่านมาเราใช้ประโยชน์จากป่าในแง่ทางกายภาพ ทางฟิสิกส์ เรา

สนใจต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้มีเยื ่อมาทำากระดาษ แต่โลกในวัน

ข้างหน้าที่จะมีบทบาทกับต้นไม้เป็นทางเคมี คาร์บอนจะมีความ

หมายมากๆ เลย ทั้งในแง่ของการใช้เป็นยา อย่างคาร์บอนใน

ไผ่เอามาทำาเป็นยารักษาโรคกระเพาะ แล้วคาร์บอนที่สำาคัญที่สุด

คือดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ฉะนั้นในแง่เคมีจะมาแรงมากใน

อีก 100 ปีข้างหน้า เพราะทุกวันนี้ก็ร้อนจนไม่รู้จะร้อนกันยังไง

อยู่แล้ว

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>> ทำาไมนิยามถึงได้ขยับไปตามยุคสมัย

     เพราะประชาชนเขาต้องการหลายอย่างในหลายมิติ คือพูด

ง่ายๆ กินได้ก็ได้ จะเอาไปช่วยป้องกันแผ่นดินพังทลายก็ได้ ลด

โลกร้อนก็ได้ เขาอยากจะมีบทบาทหลากหลายเลย ในทางสังคม

มันตอบโจทย์ทุกอย่าง เราเข้าไปช่วยชาวบ้านมิติไหนก็ได้ ทาง

วิทยาศาตiร์ ทางสังคม หรือทางสิทธิ ธนาคารต้นไม้เข้าไปเต็มเปา

อยู่แล้ว อะไรก็ได้ที่เราไปพัฒนาป่าไม้ให้เขา

>> ประเด็นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สัมพันธ์กับ

ธนาคารต้นไม้อย่างไร

     คือมันเป็นได้ในบางรูปแบบ พูดง่ายๆ ว่า บางรูปแบบขึ้น

อยู่กับต้นไม้ที่เราปลูก หน้าที่มันให้ประโยชน์ตามนิยามที่บอกว่า 

ใช้สอย บริโภคก็ได้ ประโยชน์ 4 อย่าง ก็แถมเรื่องสิ่งแวดล้อม

มา ปลูกต้นไม้มีแน่ ต้นไม้ที่เราปลูกโดยตรง ถึงกินไม่ได้ สมมติ

เราปลูกต้นตะเคียน มันกินไม่ได้ แต่ทางอ้อมเราขายได้ เราไป

ซื้ออย่างอื่น แล้วอย่าลืมว่าต้นไม้ที่ปลูกเสริมเข้าไปตามสวนมัน

ช่วยดักตะกอนได้เยอะ ไม่ทำาให้ลำาธารตื้นเขิน นี่ประโยชน์ด้านสิ่ง

แวดล้อม สร้างแหล่งชุ่มนำ้า มองมิติไหนก็มีประโยชน์

>> แนวคิดแบบธนาคารต้นไม้ในต่างประเทศมีบ้างไหม

      มันอาจจะมี เพราะเป็นการเข้าไปปลูกเสริมก็คงมีในประเทศ

อื่น เข้ากับความคิดเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คือเกษตรทางเลือก ไม่ใช่มา

ในทางที่นิยม คือถางจนโล่งเตียนแล้วปลูกต้นไม้เชิงเดี่ยว ซึ่งเป็น

กระแสหลัก แต่ทางเลือกมันมีทางอื่นคือ ปลูกพืชหลายๆ อย่าง

ที่มีประโยชน์เข้าไป ธนาคารต้นไม้ตอนหลังๆ จะเน้นมูลค่าที่ชาว

บ้านนิยม คือตัดได้เป็นเนื้อไม้ ที่ทำากันอยู่มาก เพราะมันโตเร็ว 

แล้วความจริงเราก็ต้องการ เพราะสัมปทานหยุด จบไปแล้ว อัน

นี้จึงเป็นทางออกอันหนึ่ง

 “เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้

ในไร่นาถือว่าเป็นงานสำาคัญ

ของประเทศ การจัดการพื้นที่

ป่ามันจำากัดอยู่แค่นั้น จะลด

เสียด้วยซำ้า มันไปทางนี้อยู่

แล้ว ระยะหลังผมมาสนใจใน

มิติของคาร์บอน ที่ผ่านมา

เราใช้ประโยชน์จากป่าในแง่

ทางกายภาพ ทางฟิสิกส์ เรา

สนใจต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้มี

เยื่อมาทำากระดาษ แต่โลกใน

วันข้างหน้าที่จะมีบทบาทกับ

ต้นไม้เป็นทางเคมี คาร์บอนจะ

มีความหมายมากๆ เลย ทั้ง

ในแง่ของการใช้เป็นยา อย่าง

คาร์บอนในไผ่เอามาทำาเป็น

ยารักษาโรคกระเพาะ แล้ว

คาร์บอนที่สำาคัญที่สุดคือ

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 

ฉะนั้นในแง่เคมีจะมาแรงมาก

ในอีก 100 ปีข้างหน้า เพราะ

ทุกวันนี้ก็ร้อนจนไม่รู้จะร้อน

กันยังไงอยู่แล้ว”

>> ธนาคารต้นไม้ถือว่าเป็นป่าชุมชนไหม

    คือตอนนี้เรานิยามคำาว่าป่าชุมชนค่อนข้างจะต่างกว่าเมื่อ 

20 ปีก่อน เราในที่นี ้หมายถึงศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน 

20 ปีที่แล้ว นิยามว่า คือป่าที่ชาวบ้านมาจัดการ เข้ามาควบคุม

ดูแล เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ถึงปัจจุบัน เรานิยามกิจกรรม

ป่าชุมชนที่เป็นการเสริมบทบาทของประชาชนในการพัฒนาป่าไม้ 

ไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การตลาด รายได้ สิทธิที่ดิน 

อะไรก็ได้ที่เพิ่มบทบาทของประชาชน
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คือภาครัฐมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกัน ต้องผ่านข้ันตอน จะทำาอะไรท่ี

เป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆ จะค่อนข้างลำาบาก คือรัฐทุกแห่ง

ต้องการควบคุม แต่ประชาชนประเทศไหนที่เข้มแข็งกว่าจะ

สะบัดหลุด

     ถ้าจะขายก็ขายเป็นคาร์บอนเครดิต อย่างเช่นประเทศที่

เปิดโรงงานถลุงเหล็กมากๆ หรือบริษัทที่ใช้นำ้ามันมากๆ เราขาย

โดยตรง เพราะต่อไปเขาต้องรับผิดชอบต่อของเสียที่เขาผลิต 

ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะต้องดูดซับไว้โดยต้นไม้ เราขาย

เคมีมันโดยไม่ต้องตัด แล้วก็ไม่ผิดตรงไหน ตัวเนื้อไม้โตมาเท่า

ไหร่แปลงให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เสีย สูตรมีอยู่แล้ว ทำาได้อยู่

แล้ว สมาชิกธนาคารต้นไม้คำานวณได้อยู่แล้ว เราต้องสร้างความ

รับผิดชอบของผู้ก่อมลภาวะว่างั้นเถอะ

>> แต่เอาเข้าจริงๆ มันก็ยังไม่สุด เพราะขาดเจ้าภาพที่จะมา

จ่าย ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของธนาคารต้นไม้ก็คือรัฐ

      ใจผมคิดว่าเราต้องการแหล่งสนับสนุนแบบท็อปดาวน์ แต่

เราไม่เคยคุยกัน ถ้าทุกคนมารวมตัวกัน มาคุยกันมันน่าจะเกิดขึ้น 

แม้แต่เงินที่จะเอาไปซื้อคาร์บอนเครดิตก็ท็อปดาวน์ คือให้เงินมา

แล้วก็ผ่านองค์กร เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้แบบท็อปดาวน์ ไม่ลงมาสัก

ที ผมก็ตั้งคำาถามว่า เฮ้ย! ทำาไมเงินที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมโลก... 

ถ้าไม่เอามาช่วยพวกเขาเดี๋ยวเราสร้างตลาดของเราเองเลย ไม่

ต้องไปง้อ พูดง่ายๆ ว่า เด๋ียวก็รู้เองว่าใครจะผิดจะถูก ทำาไมไม่ขาย

โดยไม่ต้องผ่านภาครัฐ ปลูกต้นไม้มากๆ ประกาศขายเลย รวดเร็ว 

แล้วถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะฉะนั้นต้องมาคุยเร็วๆ จะทำา

ยังไงให้มันจริง ที่มหาวิทยาลัยเยลเขาคุยกันอย่างนี้ว่า ลองหาวิธี

ให้มันออกมาจากชาวบ้านบ้าง เพราะที่ผ่านมาเรารอภาครัฐ
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>> ถึงวันนี้ธนาคารต้นไม้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จากยุค

แรกๆ ที่เคยได้ไปเห็นมา

   ต้นไม้มันโตขึ้น สาขาเยอะขึ้นเกือบทั่วประเทศ เป็นจริง

เป็นจัง แต่เราจะชดเชยสิ่งพวกนี้ได้อย่างไร โลกก็คิดเรื ่องนี้

อยู่ ผมเองคิดว่าถ้าทุกสวนสามารถคำานวณได้ว่าปีหนึ่งดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่ แล้วถ้ารวมทุกสวนจะปาเข้าไปเท่า

ไหร่ของประเทศแล้ว มันทำาหน้าที่ดูดทุกวัน ประโยชน์ตรงนี้มัน

เกิดขึ้นแล้ว

>> ทุกวันนี้ธนาคารต้นไม้อยู่ตรงไหนในสังคมไทย เพราะคน

ยังรู้จักไม่มาก

     รู้จักบ้าง ไม่รู้จักบ้าง บ้านเราพอพูดถึงต้นไม้แล้วจะมุ่งไปสู่

การปลูกโชว์ในหน้าจอโทรทัศน์กัน หลังจากปลูกแล้วมันจะเป็น

อย่างไร เขาไม่ติดตาม ขาดสิ่งจูงใจที่จะให้ชาวบ้านดูแล คนที่

ต้องการหาสิ่งตอบแทนมาให้ชาวบ้านมันไม่มีในสังคมไทย แต่

ต้องการใช้แรงงานฟรี มาช่วยกันปลูกต้นไม้เถอะ ต้องให้ภาค

รัฐเข้าไปเจรจากับภาคการผลิตให้จ่ายชาวบ้าน ชดเชยให้ผู้ปลูก

ต้นไม้ ให้ชาวบ้านที่ลงมือลงแรงในการปลูก ผมว่ามันต้องตรงนี้

>> แล้วประเด็นเรื่องการนำาไม้ไปเป็นหลักประกัน มีความเห็น

อย่างไร

      ส่วนตัวผมว่าไม่จำาเป็นต้องเป็นหลักประกันหรอก คาร์บอน 

ไดออกไซด์เขาขายกัน 30 ปี ทำาไมไม่ขายเลยล่ะ บอกว่าภายใน 

30 ป ีฉันไม่ตัด สามารถคำานวณได้ ก็เป็นอีกวิธี เอาเงินมาโดยตรง

เลย ขายลมขายแล้ง ขายความสามารถในการดูดซับ ต้นไม้มันดูด

ซับคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่มันโตแล้ว เป็นจริงได้มากกว่า

 “ถ้าจะขายก็ขายเป็นคาร์บอน

เครดิต อย่างเช่นประเทศที่เปิด

โรงงานถลุงเหล็กมากๆ หรือ

บริษัทที่ใช้นำ้ามันมากๆ เราขาย

โดยตรง เพราะต่อไปเขาต้อง

รับผิดชอบต่อของเสียท่ีเขา

ผลิต ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งจะต้องดูดซับไว้โดยต้นไม้ 

เร าขาย เคมี มัน โดย ไม่ ต้อง

ตัด แล้วก็ไม่ผิดตรงไหน ตัว

เนื้ อไม้ โตมาเท่า ไหร่แปลงให้

เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เสีย 

สูตรมีอยู่แล้ว ทำาได้อยู่แล้ว

สมาชิกธนาคารต้นไม้คำานวณ

ได้อยู่แล้วเราต้องสร้างความ

รับผิดชอบของผู้ก่อมลภาวะ

ว่างั้นเถอะ”
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“ต้องให้ความรู้กับประชาชนเหมือนกันว่า โลกในวันข้างหน้าจะมี
เงินช่วยเหลือ ซึ่งความจริงวันนี้ก็มีอยู่แล้ว แล้วเป็นการลงทุน
ที่ใหญ่ที่สุด เป็นการลงทุนที่แพงที่สุดของมนุษย์ เพราะเดี๋ยวนี้
อากาศเปลี่ยนแปลง มันร้อนขึ้น ฝนตกไม่ตามฤดู เราก็ดูเถอะ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพวกนี้ รู้ทั้งรู้ว่าเกิดจากอะไร แต่
มันไม่แก้ นี่คือมนุษย์ยุคนี้ ไดโนเสาร์มันไม่รู้มันจึงสูญพันธุ์ เรา
รู้ว่าสิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยน ผมมองว่าต้นไม้นี่แหละที่จะมาช่วย
บรรเทาโลกร้อน แล้วบั้นปลายตัดเป็นไม้ก็ได้ประโยชน์กับชาว
บ้าน ประเทศไทยนำาเข้าไม้เท่าไหร่ เราปิดป่าไปแล้ว แล้วแนวโน้ม
การใช้ไม้มหาศาล พูดง่ายๆ โอกาสมันอยู่ตรงนั้นเห็นๆ มีช่อง
ว่างให้เล่นบทบาทอีกเยอะ”

“บ้านเราพอพูดถึงต้นไม้แล้วจะมุ่งไปสู่การปลูกโชว์ ในหน้าจอ

โทรทัศน์กัน หลังจากปลูกแล้วมันจะเป็นอย่างไรไม่ติดตาม ขาด

สิ่งจูงใจที่จะให้ชาวบ้านดูแล คนที่ต้องการหาสิ่งตอบแทนมาให้

ชาวบ้านมันไม่มีในสังคมไทย แต่ต้องการใช้แรงงานฟรี มาช่วย

กันปลูกต้นไม้เถอะ ต้องให้ภาครัฐเข้าไปเจรจากับภาคการผลิตให้

จ่ายชาวบ้าน ชดเชยให้ผู้ปลูกต้นไม้ ให้ชาวบ้านที่ลงมือลงแรงใน

การปลูก ผมว่ามันต้องตรงนี”้

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>> ประเด็นคาร์บอนเครดิต หากไม่นับชาวบ้านที่เป็น
สมาชิกธนาคารต้นไม้ ชาวบ้านทั่วๆ ไปเข้าใจประเด็นนี้
เพียงใด

     ก็นั่นแหละ ต้องให้ความรู้กับประชาชนเหมือนกันว่า โลก

ในวันข้างหน้าจะมีเงินช่วยเหลือ ซึ่งความจริงวันนี้ก็มีอยู่แล้ว แล้ว

เปน็การลงทุนที่ใหญ่ที่สุด เป็นการลงทุนที่แพงที่สุดของมนษุย์ 

เพราะเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนแปลง มันร้อนขึ้น ฝนตกไม่ตกตามฤดู 

เราก็ดูเอาเถอะ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากพวกนี้ รู้ทั้งรู้ว่าเกิด

จากอะไร แต่มันไม่แก้ นี่คือมนุษย์ยุคนี้ ไดโนเสาร์มันไม่รู้มันจึง

สูญพันธุ์ เรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยน ผมมองว่าต้นไม้นี่แหละที่

จะมาช่วยบรรเทาโลกร้อน แล้วตอนบั้นปลายพอตัดเป็นไม้ก็ได้

ประโยชน์กับชาวบ้าน ประเทศไทยนำาเข้าไม้เท่าไหร่ เราปิดป่า

ไปแล้ว แล้วแนวโน้มการใช้ไม้มหาศาล พูดง่ายๆ โอกาสมันอยู่

ตรงนั้นเห็นๆ มีช่องว่างให้เล่นบทบาทอีกเยอะ

>> ถ้าธนาคารต้นไม้สามารถไปถึงปลายทางที่ตั้ง
เป้าไว้ สังคมไทยจะเป็นเช่นไร

    สังคมไทยได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่เป็นปาก

ท้อง นี่แหละการพัฒนาคน เป็นตลาด เป็นรายได้ ซึ่งสำาคัญ

ที่สุด แล้วเราไม่ได้คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่คำานึงถึง

วิถีชีวิตคนด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่

วิถีชีวิตคนต้องดีขึ ้นด้วย ผมเชื่อว่าถ้าชาวบ้านได้เงินชดเชย

ตามสมควร สิ่งแวดล้อมดีขึ้น วิถีชีวิตคนก็จะดีขึ้นด้วย  O

 “สังคมไทยได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่เป็นปากท้อง 
นี่แหละการพัฒนาคน เป็นตลาด เป็นรายได้ ซึ่งสำาคัญที่สุด แล้ว
เราไม่ได้คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่คำานึงถึงวิถีชีวิต
คนด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่วิถีชีวิตคน
ต้องดีขึ้นด้วย ผมเชื่อว่าถ้าชาวบ้านได้เงินชดเชยตามสมควร 
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น วิถีชีวิตคนก็จะดีขึ้นด้วย”
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{
{

การปลูกต้นไม้อย่างประณีต 

คืออิงหลักธรรมชาติ 

ไม่ต้องจัดระบบแบบสวนป่า 

สามารถปลูกตามขอบเขตพื้นที่ 

ปลูกเป็นกลุ่ม บนจอมปลวก 

ริมคู ริมคลอง 

ผสมผสานกันไป



136

• 1. ต้นไม้เป็นทรัพย์         ต้นไม้เป็นสินค้า           -  ธนาคารต้นไม้สร้างอสังหาริมทรัพย์จากต้นไม้

•                                   (มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)        -  ธนาคารต้นไม้จะใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์เหมือนพันธบัตร และ

•                                                                    ได้ค่าตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ซึ่งการลงทุนปลูกต้นไม้ของ

•                                                                    สมาชิก เป็นการจ่ายเงินแทนรัฐ เหมือนรัฐเอาเงินไปลงทุน 

•                                                                    เช่นเดียวกับพันธบัตรที่ประชาชนเอาเงินไปซื้อพันธบัตรจากรัฐ

•                                                                  -  ธนาคารต้นไม้ต้องการให้ทรัพย์ที่เป็นทุน ยังเป็นของสมาชิก

•                                                                     อยู่ตลอด มิใช่ถูกแบ่งมูลค่าเป็นมูลหนี้ และไม่ต้องการให้

•                                                                    เป็นสินค้าซื้อขายล่วงหน้า
• 

•  2. คิดต้นไม้เป็นต้น                คิดเป็นไร่ หรือเป็นต้น              ธนาคารต้นไม้มุ่งให้เกิดการปลูกต้นไม้อย่างประณีต 

•                                   ไม่แน่ใจ                          อิงหลักธรรมชาติ คือไม่ต้องจัดระบบแบบสวนป่า สามารถ

•                                                                    ปลูกตามขอบเขตพื้นที่ ปลูกเป็นกลุ่ม เป็นหย่อม บนจอม

•                                                                    ปลวก ริมคันคู ริมคลอง ผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ 

•                                                                    ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• จ่ายเงินเป็นการกู้

• ล่วงหน้า และ

• ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ 

ธ.ก.ส 4-5%  ตาม

• มูลค่าต้นไม้  ในรอบ

อายุ 5,10,15,20,25 ปี 

ไม่ให้ค่าตอบแทน

• ธนาคารต้นไม้วางแผนให้รัฐให้ค่าตอบแทน ประหนึ่งดอกเบี้ย

• จากพันธบัตรของรัฐบาล โดยมีฐานความคิดจากการ

ที่สมาชิกปลูกต้นไม้ในชาติ เหมือนกับสร้างต้นไม้ขึ้น

ในประเทศ โดยสมาชิกลงทุนเท่ากับรัฐบาลลงทุน เปรียบ

ได้กับการที่สมาชิกเอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล แต่กรณี

นี้  คือการเอาเงินไปลงทุนปลูกต้นไม้แทนรัฐ ควรที่จะได้

ดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล วิธีของ

ธนาคารต้นไม้ให้ค่าตอบแทนร้อยละ 5 ของมูลค่าไม้ วิธี

การนำาร่องของ ธ.ก.ส. ผู้ปลูกต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 

โดยตัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสมาชิกธนาคารต้นไม้

ออกไป

• ธนาคารต้นไม้ประสงค์ให้การปลูกต้นไม้ตามช่วงเวลาใน

• พื้นที่หนึ่งๆ จึงทำาให้จุดเริ่มต้นของต้นไม้ของสมาชิกเกิด

ความหลากหลาย และค่อยเป็นค่อยไป เกิดการทบทวน

• องค์ความรู้ และไม่หลงกระแส

• 3. คิดหลายช่วงอายุ 

• เริ่มต้นของต้นไม้

• คิดต้นไม้อายุเท่ากันใน

พื้นที่ 1 แปลง และเป็น

ไม้ประเภทเดียวกันใน

พื้นที่หนึ่งๆ

• 4. คิดค่าตอบแทน

• 4.1 ให้ค่าตอบแทนเป็น       

ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ของ

มูลค่าไม้ทุกปี 

• 4.2 เสนอให้รัฐกำากับให้

ธนาคารของรัฐ ลดดอกเบี้ย

ผู้ปลูกต้นไม้ที่เป็นหนี้ เหลือ

ร้อยละ 5 

เกร็ดย่อย
ธนาคารต้นไม้ • ประเด็นปัญหาเปรียบเทียบ  ข้อมูลวิธีการธนาคารต้นไม้ กับรูปแบบการนำาร่อง

• ของ ธ.ก.ส. และของโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
• 

•  ธนาคารต้นไม้           การปลูกต้นไม้รูปแบบการนำาร่องของ ธ.ก.ส.                           ประเด็นปัญหา 
•                                และโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
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• 1. ต้นไม้เป็นทรัพย์         ต้นไม้เป็นสินค้า           -  ธนาคารต้นไม้สร้างอสังหาริมทรัพย์จากต้นไม้

•                                   (มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)        -  ธนาคารต้นไม้จะใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์เหมือนพันธบัตร และ

•                                                                    ได้ค่าตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ซึ่งการลงทุนปลูกต้นไม้ของ

•                                                                    สมาชิก เป็นการจ่ายเงินแทนรัฐ เหมือนรัฐเอาเงินไปลงทุน 

•                                                                    เช่นเดียวกับพันธบัตรที่ประชาชนเอาเงินไปซื้อพันธบัตรจากรัฐ

•                                                                  -  ธนาคารต้นไม้ต้องการให้ทรัพย์ที่เป็นทุน ยังเป็นของสมาชิก

•                                                                     อยู่ตลอด มิใช่ถูกแบ่งมูลค่าเป็นมูลหนี้ และไม่ต้องการให้

•                                                                    เป็นสินค้าซื้อขายล่วงหน้า
• 

•  2. คิดต้นไม้เป็นต้น                คิดเป็นไร่ หรือเป็นต้น              ธนาคารต้นไม้มุ่งให้เกิดการปลูกต้นไม้อย่างประณีต 

•                                   ไม่แน่ใจ                          อิงหลักธรรมชาติ คือไม่ต้องจัดระบบแบบสวนป่า สามารถ

•                                                                    ปลูกตามขอบเขตพื้นที่ ปลูกเป็นกลุ่ม เป็นหย่อม บนจอม

•                                                                    ปลวก ริมคันคู ริมคลอง ผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ 

•                                                                    ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• ธนาคารต้นไม้ต้องการนำาต้นไม้แก้ปัญหาวิกฤติ

เรื่องหนี้สิน เพราะปัจจุบัน สมาชิกต้องขายที่ดิน

แล้วปลดหนี้ การวางรากฐานให้ต้นไม้เป็นทรัพย์ 

และคำ้าหนี้ได้ เป็นการรักษาอาชีพ วิถี และที่ทำากิน

ให้มั่นคงต่อไป โดยไม่ต้องขายที่ดินไปหักหนี้ และ

ธนาคารต้นไม้ต้องการสร้างแรงจูงใจให้คนที่ไม่เป็น

หนี้ ได้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ด้วย

• 5. นำามูลค่าต้นไม้ใช้ใน

การคำ้าประกันหนี้เป็นเงิน

ออมหรือหลักทรัพย์ 

• เอามูลค่าต้นไม้ไป

• ปรับโครงสร้างหนี้     

• และเบิกล่วงหน้า

• เป็นเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 

• 6. คิดมูลค่าต้นไม้เป็น    

2 รูปแบบ

• - อายุ 1-10 ปี ราคา

ต้นทุนที่รัฐลงทุน อัตรา

• ต้นละ 100 บาท/ปี

• เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

• - อายุ 10 ปีขึ้นไป มูลค่า

ต้นไม้ตามราคาจริง

•  

• คิดมูลค่าต้นไม้ 2 รูปแบบ 

• - คิดตามราคาทุนที่ไม่อิง

• รัฐลงทุน คิดตามคุณค่าอื่นๆ

• - มูลค่าต้นไม้ตามราคาจริง

• ธนาคารต้นไม้คิดถึงความยุติธรรม จากการที่

ประชาชนจ่ายภาษีให้รัฐนำาไปเลี้ยงระบบราชการ 

เพื่อให้ราชการให้การดูแลสมาชิก ซึ่งประชาชนได้

เพียงได้รับการดูแลส่วนน้อย จึงมีแนวคิดว่าสมาชิก

ช่วยจ่ายภาษีให้รัฐ จึงให้รัฐจ่ายค่าดูแลประชน โดย

ไม่ผ่านการพึ่งราชการ ซึ่งการคิดต้นทุนการปลูก

ต้นไม้อายุ 1-10 ปี จึงต้องคิดจากฐานการลงทุน

ทั้งระบบของรัฐ เช่น ค่าเงินเดือน สวัสดิการ การ

บริหาร มิใช่คิดแต่ต้นทุน แต่หลังจาก 10 ปี ต้องคิด

ตามราคาเนื้อไม้

• 7. แนวคิด ตั้งวิสาหกิจ

• ชุมชน ทำาที่การค้า – 

• ซื้อ – ขาย จัดการ

• ผลผลิตต้นไม้ เป็นของ

ธนาคารต้นไม้

• นำาต้นไม้สู่ระบบตลาด

ผูกขาด ขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 

(ออป.) 

• ธนาคารต้นไม้ต้องการพัฒนาให้สมาชิกเกิด

กระบวนการกลุ่มสหกรณ์ ผลิต แปรรูป จัดการ

ซื้อขายโดยกลุ่ม ผลประโยชน์จะตกกับกลุ่ม มิใช่

พ่อค้าคนกลาง (ออป. เสมือนพ่อค้าคนกลาง 

โดยรัฐ) 

•  ธนาคารต้นไม้           การปลูกต้นไม้รูปแบบการนำาร่องของ ธ.ก.ส.                           ประเด็นปัญหา 
•                                และโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
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9.  มีวิธีคิดเป็นภาพรวม 

มุ่งแก้ปัญหา

ที่ดิน–สังคม – 

เศรษฐกิจ–หนี้สิน

– สิ่งแวดล้อม

มิติของ

สิ่งแวดล้อม

+ เศรษฐกิจ 

+ สังคม

ธนาคารต้นไม้ มองต้นไม้เป็นเครื่องมือหลักในการแก้

ปัญหา มิใช่แค่การค้า เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  

แต่มองในมิติการแก้ปัญหาที่ดิน สังคม หนี้สิน สิ่ง

แวดล้อม การสร้างความหลากหลาย การสร้างและพัฒนา

เครือข่าย กลุ่ม ฯลฯ

10. เปลี่ยนความสัมพันธ์

ระหว่างที่ดินกับเงินโดยใช้

ต้นไม้แทนที่ดิน

นำาพาความคิด ใช้

ที่ดินสัมพันธ์กับเงิน

เหมือนเดิม แต่เพิ่ม

มูลค่าให้ที่ดิน

ธนาคารต้นไม้ ต้องการให้ที่ดินเป็นของสมาชิกอยู่ตลอด

ไป ไม่ต้องการให้เปลี่ยนการถือครองที่ดิน  เพราะจะเข้า

สู่ระบบการถือครองที่ดินโดยนายทุน และทำาลายสังคม

เกษตรกรรม

11. พื้นที่ทำากินของ

ประชาชนที่ถือครองมา

ก่อน จะมีเอกสารสิทธิ์

หรือไม่ก็ได้

  

เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 

กรณีที่ดินของรัฐให้ปลูก

ต้นไม้คิดมูลค่าให้ 

แต่ต้นไม้เป็นของรัฐ

ไม่ให้ตัด

ธนาคารต้นไม้ต้องการใช้ต้นไม้ เป็นเครื่องมือให้

ประชาชนปลูกต้นไม้ทุกพื้นที่ ควรจะมีต้นไม้โดยเฉพาะ

การทดแทนพืชไร่ในป่าอนุรักษ์ ต้องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่

เสื่อมโทรม โดยให้ประชาชนปลูกต้นไม้แทนรัฐ แต่ที่ดิน

ยังเป็นของรัฐ แต่วิธีการที่ ธ.ก.ส. นำาร่อง สุดท้าย

ต้นไม้เป็นของรัฐ หมายถึงผู้ปลูกจะต้องมอบทั้งต้นไม้ 

และที่ดินให้เป็นของรัฐ

   8.  รับรองมูลค่าต้นไม้

   ในบัญชีธนาคารต้นไม้ 

   ให้รัฐรับรองมูลค่า 

   ให้เป็นทรัพย์เหมือน

   พันธบัตร หรือบัญชี

   เงินฝากประจำา 

ธนาคารต้นไม้ต้องการให้ทรัพย์จากมูลค่าไม้ของสมาชิก

ยังคงอยู่ และใช้เป็นหลักทรัพย์ กรณีอื่นๆ ด้วย มิใช่ถูก

แปลงเป็นมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนไม่สามารถนำา

ไปเป็นหลักประกันอื่นๆ ได้

นำามูลค่าต้นไม้ไป

ประกอบสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้ากับองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 

(ออป.) 

•  ธนาคารต้นไม้           การปลูกต้นไม้รูปแบบการนำาร่องของ ธ.ก.ส.                           ประเด็นปัญหา 
•                                และโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
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12. แนวทางให้ภาคประชาชน

ดูแลจัดการกันเอง/มีองค์กร

ภาคประชาชน มีข้อบังคับ

ให้ต้องตั้งกลุ่ม ภายใต้ชื่อ

ธนาคารต้นไม้สาขา และ

การจัดการเครือข่ายภาค

ประชาชน 

แนวทางให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐจัดการ/ไม่เสนอให้ใช้

องค์กรภาคประชาชน และ

เป็นการส่งเสริมผู้ปลูกเป็น

รายคน ไม่จำาเป็นต้องมีกลุ่ม

องค์กร 

ธนาคารต้นไม้ตั้งเป้าหมายชัดเจน มีเงื่อนไขในการสร้าง

องค์กรประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการกลุ่ม เครือข่าย 

จะไม่รับรองผู้ปลูกเป็นรายคนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม และไม่

ให้เป็นภาระของรัฐ และให้มองต้นไม้ที่เป็นทรัพย์สินของ

ชุมชน เป็นสิทธิ

13. ใช้ช่องทางกฎหมายที่

มีในปัจจุบัน และเสนอแนว

กฎหมายใหม่ เช่นการที่รัฐให้

ค่าตอบแทน/รับรองต้นไม้ให้

เป็นทรัพย์ ใช้ต้นไม้สร้างสิทธิ

ชุมชน

ยงัอยูใ่นกรอบของกฎหมาย

และแนวคิดปัจจุบัน

ธนาคารต้นไม้เชื่อว่า การปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดี และเป็น

ความต้องการของชาติ ของโลกยุคปัจจุบัน จึงจำาเป็นที่รัฐ

ต้องปรับปรุงข้อกฎหมาย เพื่อเอื้ออำานวยต่อการปลูกต้นไม้

14. มีขอบเขตที่รัฐจะรับภาระ

ต่อราย ไม่เกินรายละ 1,000 

ต้น หมายถึงธนาคารต้นไม้

รับรองมูลค่าต้นไม้ของสมาชิก

ทุกต้น แต่ให้รัฐรับภาระ แค่ 

1,000 ต้น

   

ไม่แสดงขอบเขตที่รัฐรับภาระ 

เพราะเป็นสินค้าเสรี ส่งเสริม

ตามกำาลังความสามารถ ไม่

จำากัดจำานวนสินค้า

ธนาคารต้นไม้คิดถึงขอบเขต และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้อง

ดูแลประชาชน การสร้างข้อจำากัดให้รัฐรับภาระแค่  1,000 

ต้นแรก เป็นการสร้างความเท่าเทียมของสมาชิกทั้งประเทศ  

เพื่อป้องกันมิให้นายทุน หรือคนมีอำานาจเอาเปรียบรัฐ และ

ไม่ส่งเสริมผู้ปลูกแบบนายทุนแปลงใหญ่

15. จำานวนต้นไม้ต่อไร่อาศัย

หลักธรรมชาติ ที่สามารถอยู่

ร่วมกับพืชเกษตรอื่นได้ และ

ยังคงทำาการเกษตรได้เป็น

ปกติ อัตราส่วนประมาณ

 40 ต้น/ไร่

กำาหนด 25 ต้น/ไร่ 

สามารถร่วมกับพืช

เกษตรทั่วไปได้

ธนาคารต้นไม้ยึดหลักธรรมชาติ ว่าต้นไม้จะโตได้ต้องมีระยะ

เท่าใด ช่วงอายุต่างกันอย่างไร และเพื่อความสะดวกต่อการ

ผสมผสานในพื้นที่การเกษตรได้หลากหลายช่วงอายุรวมกันได้   

ประมาณ 40 ต้น/ไร่ การกำาหนดปริมาณต้นไม้ กรณีที่ปลูก

ทั้งแปลง สัดส่วน 169 ต้น/ไร่ สัดส่วน 3 ×3 เมตร ซึ่งระยะนี้

ปลูกแล้วได้พอดี แต่ต้องหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ            

•  ธนาคารต้นไม้           การปลูกต้นไม้รูปแบบการนำาร่องของ ธ.ก.ส.                           ประเด็นปัญหา 
•                                และโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
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16. แนวคิดปลูกผสมทั้ง

ชนิด/อายุ ในพื้นที่เดียวกัน 

และร่วมกับพืชเกษตร 

สร้างความหลากหลายทั้ง

ชนิด ปริมาณ ช่วงอายุ

ของพืชพันธุ์

ปลูกในช่วงอายุเดียว/

ประเภทหนึ่งประเภทใด

ในพื้นที่นั้นๆ ส่งเสริม

ต้นไม้เชิงพานิชย์ เช่น 

ยูคาลิปตัส 

ธนาคารต้นไม้ประสงค์ให้การปลูกต้นไม้ตามช่วงเวลาใน

พื้นที่หนึ่งๆ จึงทำาให้จุดเริ่มต้นของต้นไม้ ของสมาชิกเกิด

ความหลากหลาย และค่อยเป็นค่อยไป เกิดการทบทวน

องค์ความรู้และไม่หลงกระแส ธนาคารต้นไม้ส่งเสริม

ให้เกิดการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำาริ ป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง  ซึ่งธนาคารต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของ

แรงจูงใจสร้างป่า  3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ดังกล่าว

17. ใช้ต้นไม้เป็นหลัก

ประกันที่ประชาชนต้องทำา

ระหว่างรัฐกับประชาชน เช่น 

BANK การันตี,หลักทรัพย์

ใช้ต้นไม้เป็นสินค้า

ซื้อขายกันล่วงหน้า

ธนาคารต้นไม้เห็นปัญหา ประชาชนขาดหลักประกันที่จะ

ใช้กับรัฐ กรณีมีปัญหาเรื่องการประกันตัว ซึ่งประสงค์ให้

ต้นไม้เป็นเครื่องมือของประชาชนในด้านนี้ด้วย และเป็น 

BANK การันตี ฯลฯ

18. รับรองต้นไม้ทุกขนาด

ทั้งปลูกใหม่ และที่มีอยู่

เดิม  การนำาต้นไม้เข้า

โครงการ เริ่มมีอายุ 1 ปี 

ขึ้นไป และต้นไม้ที่มีอยู่

เดิม โดยไม่จำากัดขนาด

และอายุ 

รับรองเฉพาะขนาดที่กำาหนด

ไว้ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 

3-20 ซม. เข้าโครงการได้ 

การนำาต้นไม้เข้าโครงการ 

ต้องมีขนาดความโต 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-20 ซม. 

ขนาดเกิน 20 ซม.

เข้าโครงการไม่ได้ 

ธนาคารต้นไม้ ต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับต้นไม้

ทุกต้น ทั้งที่ปลูกใหม่ ปลูกมานาน หรือขึ้นเอง แต่ดูแล

รักษาไว้แล้ว ไม่ว่าจะมีขนาดความโตเท่าใดก็ตาม สามารถ

สร้างมูลค่าเป็นทรัพย์ได้ ไม่มีความจำาเป็นต้องกำาหนด

ขนาดสูงสุดของความโตไว้  ธนาคารต้นไม้มุ่งจะสร้าง

และจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ดูแลรกัษาตั้งแต่เริ่มต้น

ทั้งสามารถนำามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี 

หมายถึงต้องผ่านเกณฑ์กำาหนดและรอดตายแล้ว และให้

ธนาคารต้นไม้ไม่จำากัดขนาด และอายุต้นไม้ที่นำามาเข้า

โครงการ เพราะต้องการให้ประชาชนนำาต้นไม้ที่ปลูกใหม่

และดูแลรักษาไว้ก่อนมาเข้าโครงการ เพื่อจะได้เห็นถึง

มูลค่าทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากต้นไม้ แต่วิธีของ 

ธ.ก.ส. และโครงการฯ ซึ่งมีข้อจำากัด ต้นไม้ที่มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 20 ซม. ทำาให้ต้นไม้ของประชาชน

ที่โตเกินไปไม่ถูกให้ค่า

•  ธนาคารต้นไม้           การปลูกต้นไม้รูปแบบการนำาร่องของ ธ.ก.ส.                           ประเด็นปัญหา 
•                                และโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
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19. ระยะแรกที่รัฐร่วม

ดำาเนินการ จากเริ่มต้น –

สิ้นสุด 10 ปี โดยรัฐรับรอง

มูลค่า และให้ค่าตอบแทน 

5% ทุกปี

30 ปี โดยมี ธ.ก.ส. และ 

ออป. เป็นผู้ร่วมโครงการ 

มีการให้เบิกโดยการกู้

ล่วงหน้า ปีที่ 5,10,15,20,25

ธนาคารต้นไม้ต้องการให้รัฐร่วมกับสมาชิกในการส่งเสริม 

และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนปลูกต้นไม้ โดยเริ่ม

ต้นและสิ้นสุด  10 ปี จากนั้นเป็นความรับผิดชอบของ

สมาชิกที่ถูกพัฒนากระบวนการ สู่การจัดการในระบบ

ตลาดต่อไป  และเพื่อมิให้เป็นภาระกับรัฐมากเกินไป ทั้ง

เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ต้นไม้ตามความเหมาะสม 

และหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 10 ปี กระบวนการจะลงตัว

ด้วยประชาชนสามารถรับผิดชอบด้วยตนเอง 

20. การนำาต้นไม้ไปใช้ได้

สามารถทำาได้โดยกรรมการ

ธนาคารต้นไม้ และส่งเสริม

การใช้ผลผลิตไม้

การนำาไม้ไปใช้ล่วงหน้าไม่ได้ 

ส่งเสริมการใช้ผลผลิตไม้โดย 

ออป. 

ธนาคารต้นไม้ให้อิสระกับผู้ปลูกต้นไม้ และการใช้สอย

ต้นไม้ เพราะจะทำาให้เกิดระบบตลาด และค่านิยมการ

ใช้ไม้แทนวัสดุก่อสร้างอื่นๆ วิธีการใช้ต้นไม้ต้องแจ้ง

ธนาคารต้นไม้สาขา ให้ทำาการหักลบจากจำานวนต้นไม้

ที่มี หรือใช้ไปทุกปี

21. ธนาคารต้นไม้ต้องการ

ให้ประชาชนหมดหนี้ 

ธ.ก.ส. ต้องการให้

ประชาชนเป็นหนี้ต่อไป

ธนาคารต้นไม้ให้ทุกคนปลูกต้นไม้ เพื่อนำามาประเมิน

มูลค่าให้เป็นทรัพย์ เอาทรัพย์ไปคำ้าประกันหนี้ ให้รัฐ

จ่ายดอกเบี้ย หรือนำาทรัพย์ไปเป็นเงินฝาก ให้รัฐจ่าย

ดอกเบี้ย แต่ ธ.ก.ส. ให้ประชาชนสร้างหนี้เพิ่ม โดยเอา

ต้นไม้เข้าคำ้าประกันหนี้แทนที่ดิน หรือบุคคลคำ้าประกัน 

โดยประชาชนต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เหมือนเดิม

•  ธนาคารต้นไม้           การปลูกต้นไม้รูปแบบการนำาร่องของ ธ.ก.ส.                           ประเด็นปัญหา 
•                                และโครงการปลูกต้นไม้เป็นทุนระยะยาว
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สังเคราะห์แสง
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ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์
<< เลขาธิการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง >>

บ้านพักหลังนั้นย่านรามอินทรา ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยหลากหลายพันธุ์ ยังไม่นับว่ามีการปลูกเพิ่มอยู่อย่างต่อเนื่อง 

กระทั่งวันนี้ คนงานต่างกำาลังแข็งขัน ทั้งขุดหลุมและยกกล้าไม้ที่วางอยู่นับสิบต้นไปเตรียมพร้อม 

แน่นอนว่า ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของบ้าน รักและผูกพันกับต้นไม้มายาวนาน 

ขนาดมีโจทย์ในใจว่าอยากมีต้นไม้ชนิดใดปลูกไว้ที่บ้าน ก่อนค่อยๆ หามาปลูกเรื่อยๆ

 โดยเฉพาะ ‘ต้นสาละ’ ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ ทั้งในความหมายทางศาสนา และความงามของดอก

จากเด็กชายที่เกิดในชนบท ในยุคสมัยที่ยังมากมายไปด้วยต้นไม้ ทำาให้ซึมซับในความรักที่มีต่อธรรมชาติโดยรวม 

ที่สำาคัญ ทันได้เห็นการแทรกซึมของเกษตรเชิงเดี่ยว อันนำามาซึ่งการหายไปของไร่นาสวนผสม เพราะถูกแทนที่ด้วยไร่อ้อยและไร่สับปะรด

จากต้นทุนชีวิตในวันเก่า ข้อมูล และทัศนะผ่านการทำางาน 

ทั้งหมดจึงช่วยเติมเต็มบางมุมของธนาคารต้นไม้ ให้เป็นความรอบด้านมากขึ้น

>> รูปแบบที่ว่าเป็นอย่างไร

      ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่เท่าที่

ทราบ มีการจัดตั้ง มีโครงสร้างแล้ว จากคอนเซปต์ก็นำา

ไปทำาเป็นโครงการ มีรายละเอียดรูปแบบประกอบว่าจะ

ขับเคลื่อนอย่างไร องค์ประกอบของคำาว่าโครงการมัน

ครบ มีเจ้าภาพจัดการ แล้วเป็นเจ้าภาพที่ขับเคลื่อนจริงจัง

แบบต่อเนื่อง มันมี Ownership มีความเป็นเจ้าของ ใน

ส่วนของชาวบ้านก็ได้ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน มีผล

ตอบแทนต่อชาวบ้านชัดเจน ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็น เพราะ

คนทำาก็ทำาด้วยความมุ่งมั่นให้มันเกิดขึ้นจริง มันต้องครบ 

มันถึงจะยั่งยืน

>> รู้จักธนาคารต้นไม้ครั้งแรกอย่างไร

      ตอนเร่ิมต้นก่อต้ัง คณะท่ีก่อต้ังเขามาชวนไปหารือ 

มีท้ังคุณพงศา ชูแนม อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร) 

แล้วก็อีกหลายท่าน เห็นว่าแนวทางมันดี คอนเซปต์มันดี 

ก็เลยสนับสนุน ถ้าวิเคราะห์ที่มา ตรรกะของมันก็คือว่า 

ป่าแบบเดิมมันหาย ทุกคนรู้ เหลืออยู่ไม่ถึง 30% จาก 50% 

กว่า หายไปร่วม 20% กว่าแล้ว แล้วภารกิจปลูกป่ามัน

เป็นภารกิจของราชการ เขาก็มีกำาลังเจ้าหน้าที่จำากัด จะ

ทำาอะไรต้องอาศัยงบประมาณ ป่าที่มันหายเนี่ย เมื่อก่อน

ก็ตัดไม้ แต่ตัดไม้แล้วมันก็ขึ้นนะ ถ้าทิ้งไว้ แต่ตัดแล้ว

มันไม่ทิ้ง มีการบุกรุกต่อเนื่อง แปลงจากป่าเป็นที่ทำา

กินการเกษตร ฉะนั้นถ้าไปปลูกป่าโดยหวังว่าจะเป็น

ป่าแบบเดิม มันไม่ได้ ฉะนั้นแนวความคิดที่ให้ชาวบ้าน

ปลูกป่า มันจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แล้วธนาคารต้นไม้

ก็คือปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มีมูลค่า น่าจะตอบโจทย์ เป็นป่า

ที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วย ทำากินได้ด้วย มันถึงจะยั่งยืน มอง

เห็นประโยชน์ เพราะถ้าชาวบ้านมองว่าป่าไม่มีประโยชน์

ก็ทำาลายอีก ไม่จบสิ้น แล้วหลังจากนั้นก็ไปร่วมประชุมอีก 

2-3 ครั้ง จนพัฒนาเป็นรูปแบบ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>> ธนาคารต้นไม้ในวันที่เริ่มต้น ถือเป็นเรื่อง

ใหม่สำาหรับสังคมไทยหรือไม่

       จริงๆ ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ได้ คือแนวคิดเรื่อง

เศรษฐศาสตร์ ประเทศเราระบบการวัดความเจริญเติบโต

ที่ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) แล้ว GDP เขา

บอกมันมี 4 เครื่องยนต์ การใช้จ่ายของประชาชน ราย

จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน แล้วก็ Export (ส่งออก) 

ลบ Import (นำาเข้า) เรื่องการลงทุนภาคเอกชนเนี่ย ถ้าเรา

ดูชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกร คำาถามคือมันเข้ากรอบ 

SMEs (ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดขนาดกลางและขนาด

ย่อม) ไหม ถ้า SMEs หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

คือธุรกิจที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน เกินไหม มีทุน

จดทะเบียนไม่เกิน 50,000,000 มันก็ไม่เกิน ไม่มีเงินเดือน

ใช่ไหม ไม่มี เขาเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่า แล้วกลุ่มนี้

กลุ่มใหญ่ที่สุดหรือเปล่า แต่เวลาวัดว่าเอกชนลงทุนอะไร 

ธุรกิจที่เข้ากรอบ เป็น SMEs ที่อยู่ในระบบวัดตัวเลขการ

ลงทุนภาคเอกชนมีถึง 500,000 รายหรือเปล่า แต่ SMEs 

ตัวจริงกว่า 10,000,000 รายที่เป็นเกษตรกร ลงทุนทำาอะไร 

เคยวัดหรือไม่

      รวมถึงเขาปลูกต้นไม้ ผมกำาลังพูดถึงเรื ่องนี้ 

เป็นการลงทุนหรือเปล่า แต่วัดเป็นความเจริญเติบโตไหม 

เพราะฉะน้ันอันน้ีคือบริบทเรากับบริบทโลก ถามว่าผิดหลัก

การคำานวณไหม ไม่ผิดเลย เพียงแต่ไปบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ 

SMEs ซึ่งอันนี้แหละ SMEs ตัวจริง เพราะคือส่วนใหญ่

ของประเทศ ไม่ใช่มีแต่ค้าขายกับโรงงาน เกษตรกรคือ

ผู้ผลิตอาหาร แต่กลับไม่นับเขาเป็นผู้ประกอบการ เรา

ให้เงินเดือนเขาหรือเปล่า ไม่ได้ให้ เขาจ้างงานเอง รับ

ผิดชอบตัวเอง ต้องทำาแล้วไปค้าขายกับคนอื่น เหมือนกัน

หมดเลย โรงงานของเขาก็คือผืนดิน ที่ไร่ที่นา การลงทุน

เป็นการลงทุนภาคเอกชนชัดเจน

>> เกิดอะไรขึ้นกับปรากฏการณ์นี้

      ถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ อันนี้

คือความผิดพลาดระดับนโยบาย เพราะฉะนั้นต้นไม้จะมี

ค่าก็ต่อเมื่อตัดไปทำาไม้กระดาน อยู่ในโรงเลื่อย แต่มันโต

ขึ้นเรื่อยๆ เพราะดูแลมัน แต่กลับไม่มีค่าเลย ถ้าเป็นอย่าง

นี้ถามว่าต้นไม้จะโตหรือต้นไม้จะตาย ก็ถูกตัดหมด อันนี้

เป็นวิธีคิดในระดับมหภาค ในส่วนของธนาคารต้นไม้จึง

เป็นหลักการที่ถูกต้องในระบบ เราต้องส่งเสริมแบบเป็น

ไปได้ ไม่ใช่ส่งเสริมแบบไม่มีเจ้าภาพต่อเนื่อง ถ้าชาวบ้าน

ปลูกไปเรื่อยๆ เขาก็ได้ใช้ประโยชน์



145

>> ทั้งหมดที่ว่ามาอธิบายในทางทฤษฎีอย่าง

เห็นภาพ พอจะมีตัวอย่างจากพ้ืนท่ีจริงบ้างไหม

     คุณพงศาพาไปดูทางใต้ ที่เขาขึ้นทะเบียน

ต้นไม้ไว้ มีตัวอย่างความสำาเร็จมากมาย การปลูกต้นไม้

คนเข้าใจผิด เราทำาเกษตรเชิงเดี่ยวมานานที่ดินต้องโล่ง

เตียน ปลูกอย่างเดียว ให้เครื่องจักรเข้าไปได้เต็มที่ คน

ทำางานได้เต็มที่ แต่ในความเป็นจริงพอมีต้นไม้เป็นป่า 

ลักษณะวนเกษตร ยกตัวอย่างน้องเอ็ม (สำาเภา ศรัทธาพงษ์) 

จากธนาคารต้นไม้ ช่วงหน้าแล้งเขาไปทางใต้มาบอก

สวนยางอื่นๆ กรีดไม่ได้เลย แต่สวนยางที่ปลูกต้นไม้อื่นๆ 

นำ้ายางยังไหลจ้อกเลย เอาง่ายๆ ถ้าเรายืนใต้ต้นไม้รู้สึก

เย็นไหม เวลาเข้าป่ารู้สึกเย็นไหม คือความพอเหมาะไม่

ว่าจะยาง ปาล์ม ผลไม้ที่อยู่กับป่าสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้น 

บ้านเราเขตร้อนชื้นจุดเด่นคือจุลินทรีย์เกิดและเติบโตได้

เร็ว มีการสะสม มีความสมดุล พืชพรรณธัญญาหารมัน

เลยเติบโตเร็ว แต่ไม่ใช่ตัดขาดแบบเชิงเดี่ยว

>>แล้วถ้าเกษตรเชิงเดี่ยวมีข้อเสียขนาดนี้ 

ทำาไมชาวบ้านจึงยังทำากันอยู่

            คนเปลี่ยนยาก ทำามา 20 ปี 30 ปี ตั้งแต่ปู่ย่า

ตายาย เราเปลี่ยนเป็นเชิงเดี่ยวมา ผมว่า 30 ปีแล้วมั้ง 

คนในรุ่นนี้โตมากับเชิงเดี่ยว ตั้งแต่เราเด็กๆ คือตอน

ทำาแรกๆ มันได้ผล เพราะดินมันดี แต่ต่อมาเราทำาลาย

ดินไปเรื่อย เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกลับเราต้องอาศัยมวล

จำานวนมาก (Critical Mass) เราต้องไม่ท้อ ต้องใช้เวลา 

ทำาไปเรื่อยๆ เหมือนสโนว์บอลที่มันกลิ้ง สะสมพลังไป

เรื่อยๆ ตอนนี้ก็กำาลังกลิ้งอยู่ หรือเหมือนตอนฝนตกจะ

เป็นเม็ดค่อยรวมพลังเป็นก้อนแล้วไหล กว่าจะรวมพลัง

เป็นแม่นำ้าได้

“ฉะนั้นถ้าไปปลูกป่าโดยหวัง

ว่าจะเป็นป่าแบบเดิม มันไม่ได้ 

ฉะนั้นแนวความคิดที่ให้ชาวบ้าน

ปลูกป่า มันจึงเป็นแนวทาง

ที่ถูกต้อง แล้วธนาคารต้นไม้

ก็คือปลูกต้นไม้แล้วต้น ไม้มี

มูลค่า น่าจะตอบโจทย์ เป็นป่า

ที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วย ทำากินได้

ด้วย มันถึงจะยั่งยืน มองเห็น

ประโยชน์ เพราะถ้าชาวบ้านมอง

ว่าป่าไม่มีประโยชน์ก็ทำาลายอีก 

ไม่จบสิ้น”
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>> ทุกวันนี้เกษตรเชิงเดี่ยวในเมืองไทยเข้า

ขั้นวิกฤต ฉะนั้นรูปแบบของธนาคารต้นไม้น่าจะ

เข้ามาแก้ไขได้

         วิกฤต แต่ผมคิดแยกสเกล ผมไม่มองโลกแบบ

ด้านเดียว คนที่ทำาเกษตรที่มีเงิน มีเทคโนโลยีการจัดการ 

ถึงแม้ระยะยาวต้นทุนอาจสูงขึ้นเรื่อยๆ เขาก็มีเทคโนโลยี

ที่จะต่อสู้กับมัน มันยังคุ้ม ถ้าเขาทำาแปลงใหญ่ เกษตร

อุตสาหกรรมเราก็อย่าไปแตะเขา ถ้าถึงเวลาเขาไปไม่ได้

เขาก็เปลี่ยน เขาพร้อมจะเปลี่ยน แต่ว่าตอนนี้เขายังทำา

แล้วคุ้มอยู่ แต่กลุ่มรายเล็กรายน้อยที่เป็นชาวบ้าน ต้อง

พยายามให้เขาเห็นว่ามีทั้งประโยชน์ระยะสั้น ประโยชน์

ระยะยาว ระยะสั้นปลูกไปไม่กี่ปีก็สามารถเอากิ่งเอาใบ

มาใช้ได้ หนึ่ง-ต้องเริ่มให้เขาปลูก อนุบาลเป็น ทำาให้โต

เป็น สอง-เขาต้องเห็นประโยชน์จากมัน เอากิ่งมาทำาถ่าน 

มาทำานำ้าส้มควันไม้ อันนี้มันอยู่ที่วิถีทางการเกษตรด้วย 

ปลูกต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้ มันต้องบูรณาการ ใบต้อง

เอาไปหมัก ไปทำาปุ๋ย ไปคลุมดิน เขาจะเห็นประโยชน์

ต่อเนื่อง ดูแลไปเรื ่อย พอถึงเวลาอย่างกระถินเทพา 

12 ปี ถ้าดินดีๆ บางที่ 10 ปี ขายได้แล้ว มีมูลค่าต้นนึง

หลายพัน ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอื่นๆ 15-20 ปี ร้อยต้นเท่า

ไหร่ 1,000,000 บาท ฝากกระปุกออมสินให้ลูก หรือเอา

ไว้เกษียณ ถ้าจะปลูก 100 ต้นปลูกยากไหม ไม่ยากเลย 

คือความคุ้มทุนในตัวของตัวเองมันมีอยู่แล้ว เพียงแต่จะ

ส่งเสริมยังไงให้เขาเริ่มต้นในตอนแรกให้ได้

“รวมถึงเขาปลูกต้นไม้ ผม

กำาลังพูดถึงเรื่องนี้ เป็นการ

ลงทุนหรือเปล่า แต่วัดเป็น

ความเจริญเติบโตไหม เพราะ

ฉะนั้ นอันนี้ คือบริบทเรากับ

บริบทโลก ถามว่าผิดหลักการ

คำานวณไหม ไม่ผิดเลย เพียง

แต่ไปบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ SMEs 

ซึ่งอันนี้แหละ SMEs ตัวจริง 

เพราะคือส่วนใหญ่ของประเทศ 

ไม่ ใช่มีแต่ค้ าขายกับโรงงาน 

เกษตรกรคือผู้ผลิตอาหาร แต่

กลับไม่นับเขาเป็นผู้ประกอบ

การ เราให้เงินเดือนเขาหรือ

เปล่า ไม่ได้ ให้ เขาจ้างงานเอง 

รับผิดชอบตัวเอง ต้องทำา

แล้วไปค้าขายกับคนอื่น เหมือน

กันหมดเลย โรงงานของเขาก็

คือผืนดิน ที่ไร่ที่นา การลงทุน

เป็ นการลงทุนภาค เอกชน

ชัดเจน”
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>> กรณีนี้อาจถึงขั้นต้องลงไปร่วมกับชาว

บ้าน ไม่ใช่เพียงให้แนวทางอย่างเดียว

         พาทำาน่ีสำาคัญ เท่าท่ีเห็นสำาเร็จคือพาทำา ชาวบ้าน

ไปพูดอย่างเดียวไม่สำาเร็จหรอก ต้องไปลงมือ ไปคลุกคลี 

มันต้องบูรณาการด้วย ไม่ใช่ปลูกต้นไม้อย่างเดียว แล้ว

การขึ้นทะเบียนพวกนี้ดีหมด เกษตรกรทำาแล้วรอด มี

ตัวอย่างชัดเจน ชุมชนทำาก็รอดทั้งชุมชน ต่อไประบบ

เศรษฐกิจของประเทศดีแน่นอน มันเป็นลูกโซ่ ประเทศมี

ป่าแล้วยั่งยืน เพราะมันมีความเป็นเจ้าของชัดเจน

>> ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน แสดงว่า

ธนาคารต้นไม้เป็นเครื่องมือสำาคัญอีกตัวหน่ึง

ที่จะทำาให้ประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

       จุดแข็งบ้านเรา ป่า ดิน นำ้า มีความสัมพันธ์กัน

หมด เช่น ที่ราบลุ่มตำ่าอย่างภาคกลางอุดมสมบูรณ์ ได้

ส่วนบุญมาจากนำ้าที่หลากมาจากทางเหนือที่มีป่าสมบูรณ์ 

สมัยก่อนเวลาหลากพาซากพืช หรือฮิวมัสมา คือปุ๋ยอย่าง

ดีมีจุลินทรีย์ที่ดี ก็ใช้ไป ปีหน้ามาอีกแล้ว เติมอีกแล้ว ที่นี่

ถึงปลูกข้าวดีไง เดี๋ยวนี้เป็นไงมีแต่นำ้ากับโคลน มันถึงต้อง

ใช้เคมีมากขึ้นเรื่อยๆ มันสัมพันธ์กันหมด แต่ถ้าสภาพป่า

มันกลับมา ที่ไหนปลูกป่าได้ปลูก คน ป่า ดิน นำ้า เชื่อม

โยงกันหมด ป่าจะมีต้องมีนำ้า นำ้าบ้านเราในอดีตไม่ขาด

หรอก แต่ไม่มีที่ซับ เก็บได้ไม่ถึง 1% ถ้าป่าเยอะมันก็ซับ

ได้อีก จากผิวดินซึมลงเป็นนำ้าใต้ดิน สัมพันธ์กัน ป่ากับนำ้า

คู่กัน ดินก็ดี สุดท้ายคนก็ดี แล้วอย่านึกนะว่าคนในเมือง

จะรอด ถ้าป่าไม่มี ดินไม่สมบูรณ์ นำ้าไม่สะอาด สุดท้าย

อาหารที่กินก็มีแต่สารพิษตกค้าง
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>> การจะให้รัฐมาจ่ายค่าตอบแทนในการปลูก

ต้นไม้ เมื่อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองไทยมันเอื้อขนาดไหน

      อันนี้คือความสมดุล ดีมานด์กับซัพพลายเมื่อไร

มันจะหาจุดพอดี ผมเคยพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในระบบราชการ 

จริงๆ หลักการไม่มีใครปฏิเสธ เพียงแต่ต้องหาจุดสมดุล

ว่าให้เริ่มอย่างไร ช่วยอย่างไร ให้มีการหนุนเกื้อให้ทำางาน

ได้มากกว่านี้ อาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่ธนาคารต้นไม้

อยากให้ได้ ค่อยๆ เพิ่มเป็นสเตปได้ไหม ให้มีการหนุน

ไปเรื่อยๆ เท่าที่มองแบบรูปธรรม ให้ปลูกได้ก่อน แต่ถึง

ขนาดว่าให้เอาเงินมาให้ตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ผมว่าอันนี้

อาจจะยากหน่อย เพราะมันจะเป็นระบบงบประมาณแบบ

สะสม มันผูกพันงบประมาณสูง ผมว่าทางการเมืองเขาก็

คิดหนัก

>> กรณีที่ธนาคารต้นไม้ต้องการให้ต้นไม้เป็น

สินทรัพย์ เป็นจริงได้เพียงใด

       ในระบบธนาคารเน่ีย สินค้าคงคลังเป็นหลักประกัน

ได้ เหล้ายังเป็นได้เลย เอาไปใช้คำ้า ข้าวก็เป็นได้ แล้ว

ทำาไมต้นไม้จะเป็นไม่ได้ ชาวบ้านเอาไปเป็นหลักทรัพย์

ได้ ไม่ต้องตัดด้วย ของมีชีวิตโตขึ้นทุกวัน แต่ตัดแล้ว ตาย

แล้ว โตไม่ได้แล้ว แต่มันต้องมีกระบวนการ การจัดการ 

การรองรับ บางคนเราไปเยี่ยม เขาบอกผมปลูก 500 ต้น

แล้ว มี 5,000,000 เกษียณด้วยเงิน 5,000,000 เท่ไหม แล้ว

ถ้ายังไม่พอใจเก็บไว้ให้ลูกต่ออีก มันยังขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่

เน่าไม่เสีย ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อีก ไม่คุ้มวันนี้ไปคุ้มวัน

ไหน

“ถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ อันนี้คือความ

ผิดพลาดระดับนโยบาย เพราะฉะนั้นต้นไม้จะมีค่าก็ต่อเมื่อ

ตัดไปทำาไม้กระดาน อยู่ ในโรงเลื่อย แต่มันโตขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะดูแลมัน แต่กลับไม่มีค่าเลย ถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าต้นไม้

จะโตหรือต้นไม้จะตาย ก็ถูกตัดหมด อันนี้เป็นวิธีคิดในระดับ

มหภาค ในส่วนของธนาคารต้นไม้จึงเป็นหลักการที่ถูกต้อง

ในระบบ เราต้องส่งเสริมแบบเป็นไปได้ ไม่ใช่ส่งเสริมแบบ

ไม่มีเจ้าภาพต่อเนื่อง ถ้าชาวบ้านปลูกไปเรื่อยๆ เขาก็ได้ใช้

ประโยชน”์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>> ภาคเอกชนรับรู้เรื่องราวของธนาคาร

ต้นไม้มากน้อยเพียงใด

          ผมยังไม่ได้สัมผัสโดยตรง แต่ถ้าเขารู้ เขาเข้าใจ

ในภาพรวม ว่าจะเป็นจิกซอว์ตัวใหม่ให้ประเทศกลับมา

มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ แล้วลดความเหลื่อมลำ้าได้ ภาค

เอกชนเขารักประเทศเหมือนกัน เขาก็อยากทำาอะไรท่ีระยะ

ยาวเพื่อลูกหลานเขา ผมคิดว่าไม่น่ามีใครว่าไม่ดี ถ้าเขา

เข้าใจ แต่ต้องทำาให้เขาเข้าใจ

>> ในต่างประเทศมีโมเดลลักษณะเดียวกับ

ธนาธารต้นไม้บ้างไหม

         ได้ยินว่ามี แต่ที่อื่นก็คือที่อื่น บริบทใครบริบทมัน 

แต่ของเราก็ดีอยู่แล้ว

          คอนเซปต์ตอนแรกมองว่ารัฐควรสนับสนุนอย่าง

เต็มที่ แต่อันนี้มันไม่ง่าย เป็นการยากเพราะเป็นความ

ผูกพันในระบบงบประมาณ ซึ่งถ้าจะทำาให้ได้จริงๆ ระยะ

ยาวจำานวนเงินจะสูงขึ้นตลอด เราต้องเข้าใจข้อจำากัดนี้ 

ถ้าจะได้เต็มตามที่ต้องการเลยทีเดียว แต่ผมก็ชื่นชมทีม

งาน แทนที่จะรอจนได้งบประมาณ ส่วนใหญ่นโยบาย

หรือข้อเสนอดีๆ มันตกค้างตรงนี้ แต่ธนาคารต้นไม้เขา

ขับเคลื่อนเลย ไม่รอ ช่วยกันตามกำาลัง มันถึงเกิดเป็น

รูปธรรมไง ก็หวังว่าตรงนี้ถ้าสำาเร็จ ครบทั้งตัวอย่างความ

สำาเร็จ ทั้งงบสนับสนุน ผู้รับผิดชอบนโยบาย ก็จะขับ

เคลื่อนร่วมกันได้อย่างมีกำาลัง

“ในระบบธนาคารเนี่ย สินค้า

คงคลัง เป็ นหลักปร ะกั น

ได้ เหล้ายังเป็นได้เลย เอา

ไปใช้คำ้า ข้าวก็เป็นได้ แล้ว

ทำาไมต้นไม้จะเป็นไม่ได้ ชาว

บ้านเอาไปเป็นหลักทรัพย์

ได้ ไม่ต้องตัดด้วย ของ

มีชีวิตโตขึ้นทุกวัน แต่ตัด

แล้ว ตายแลว้ โตไม่ได้แล้ว 

แต่มันต้องมีกระบวนการ 

การจัดการ การรองรับ 

บางคนเราไปเยี่ยม เขาบอก

ผมปลูก 500 ต้นแล้ว มี 

5,000,000 เกษียณด้วย

เงิน 5,000,000 เท่ไหม 

แล้วถ้ายังไม่พอใจเก็บไว้ให้ลูก

ต่ออีก มันยังขึ้นไปเรื่อยๆ 

ไม่เน่าไม่เสีย ใช้ประโยชน์

ต่อเนื่องได้อีก ไม่คุ้มวันนี้ไป

คุ้มวันไหน”



151

“ต้องพยายามให้เขาเห็นว่ามีทั้งประโยชน์ระยะสั้น ประโยชน์

ระยะยาว ระยะสั้นปลูกไปไม่กี่ปีก็สามารถเอากิ่งเอาใบมาใช้ได้ 

หนึ่ง-ต้องเริ่มให้เขาปลูก อนุบาลเป็น ทำาให้โตเป็น สอง-เขา

ต้องเห็นประโยชน์จากมัน เอากิ่งมาทำาถ่าน มาทำาน้ำาส้มควัน

ไม้ อันนี้มันอยู่ที่วิถีทางการเกษตรด้วย ปลูกต้นไม้อย่าง

เดียวไม่ได้ มันต้องบูรณาการ ใบต้องเอาไปหมัก ไปทำาปุ๋ย 

ไปคลุมดิน เขาจะเห็นประโยชน์ต่อเนื่อง ดูแลไปเรื่อย พอ

ถึงเวลาอย่างกระถินเทพา 12 ปี ถ้าดินดีๆ บางที่ 10 ปี 

ขายได้แล้ว มีมูลค่าต้นนึงหลายพัน ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอื่นๆ 

15-20 ปี ร้อยต้นเท่าไหร่ 1,000,000 บาท ฝากกระปุก

ออมสินให้ลูก หรือเอาไว้เกษียณ ถ้าจะปลูก 100 ต้นปลูก

ยากไหม ไม่ยากเลย คือความคุ้มทุนในตัวของตัวเองมันมี

อยู่แล้ว เพียงแต่จะส่งเสริมยังไงให้เขาเริ่มต้นในตอนแรก 

ให้ได”้
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“คอนเซปต์ตอนแรกมองว่ารัฐควรสนับสนุนอย่างเต็มท่ี

แต่อันนี้มันไม่ง่าย เป็นการยากเพราะเป็นความผูกพันใน

ระบบงบประมาณ ซึ่งถ้าจะทำาให้ได้จริงๆ ระยะยาวจำานวน

เงินจะสูงขึ้นตลอด เราต้องเข้าใจข้อจำากัดนี้ ถ้าจะได้เต็ม

ตามที่ต้องการเลยทีเดียว แต่ผมก็ชื่นชมทีมงาน แทนที่จะ

รอจนได้งบประมาณ ส่วนใหญ่นโยบายหรือข้อเสนอดีๆ  

มันตกค้างตรงนี้ แต่ธนาคารต้นไม้เขาขับเคลื่อนเลย ไม่รอ 

ช่วยกันตามกำาลัง มันถึงเกิดเป็นรูปธรรมไง ก็หวังว่าตรงน้ี

ถ้าสำาเร็จ ครบทั้งตัวอย่างความสำาเร็จ ทั้งงบสนับสนุน ผู้

รับผิดชอบนโยบาย ก็จะขับเคล่ือนร่วมกันได้อย่างมีกำาลัง”
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>> ทำาอย่างไรธนาคารต้นไม้จะมามีสาขาใน

กรุงเทพฯ ได้บ้าง

         ผมว่ามันอยู่ที่วิถีการดำารงชีวิต เขามีรายได้จาก

การทำางาน รายได้ประจำา เงินเดือน แต่เขาก็ปลูกต้นไม้กัน

เยอะ เพียงแต่ไม่ได้เอาไปเป็นหลักทรัพย์ คนเมืองอยาก

ให้ไปช่วยหนุนเสริมชาวบ้านปลูกก่อน เพราะคนที่อ่อนแอ

กว่าคือชาวบ้าน ไปลงพื้นที่ ให้กำาลังใจ แล้วค่อยเอากล้า

มาปลูกในบ้าน แลกเปลี่ยนความรู้กัน คนกรุงเทพฯ หรือ

ชาวภาคกลางที่ยังทำาการเกษตรอยู่น่ารณรงค์

>> การนำาหลายภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกัน 

จะทำาให้ธนาคารต้นไม้ต้องปรับไปจากคอน

เซปต์เดิมไหม 

      ผมว่าไม่มีอะไรจีรังอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันต้อง

ปรับตัว คนปรับตัว ระบบปรับตัว ถ้าปรับแล้วมันดีขึ้นต่อ

ภาพรวมมันก็ต้องปรับ ผมถือว่าเริ่มต้นได้แล้ว ติดกระดุม

เม็ดแรกถูกแล้ว หรือถ้าเปรียบธนาคารต้นไม้เช่นคน เด็ก

คนนี้เกิดแล้ว ทีนี้อยู่ที่ว่าจะโตไหม อบรมบ่มเพาะให้เจริญ

งอกงามเข้มแข็งขึ้นอย่างไร  O

“ ผมว่ ามั นอยู่ ที่ วิ ถี ก าร

ดำารงชีวิต เขามีรายได้จาก

การทำางาน รายได้ประจำา 

เงินเดือน แต่เขาก็ปลูกต้นไม้

กันเยอะ เพียงแต่ไม่ได้เอา

ไปเป็นหลักทรัพย์ คนเมือง

อยากให้ ไปช่วยหนุนเสริม

ชาวบ้านปลูกก่อน เพราะคน

ที่อ่อนแอกว่าคือชาวบ้าน ไป

ลงพื้นที่ ให้กำาลังใจ แล้ว

ค่อยเอากล้ามาปลูกในบ้าน 

แลกเปลี่ยนความรู้กัน คน

กรุงเทพฯ หรือชาวภาคกลาง

ที่ยังทำาการเกษตรอยู่ น่า

รณรงค์”

>> ธนาคารต้นไม้เป็นการเดินทางระยะยาว 

จากการที่เคยลงไปสัมผัสในพื้นที่ กรณีนี้มีผล

ต่อกำาลังใจชาวบ้านบ้างไหม

      คนปลูกต้นไม้แล้วสบายใจทุกคน อย่างน้อยเขา

เห็นต้นไม้โตขึ้น ผมเคยเจอคนปลูกต้นไม้ จากคนที่ไม่เคย

ปลูกต้นไม้เขาจะรู้สึกรักมัน เมื่อไรจะโต มีความสุขกับมัน 

มีร่มเงาให้ปลูกไม้ชอบร่มเงา เช่น ผักเหลียง มีเสียงนก

กลับมา อย่างน้อยก็ได้ความสุข
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“เรื่องนี้ไม่ต้องไปคะยั้นคะยอมาก ชาวบ้านเขามีเชื้ออยู่แล้ว ถ้า
เขารู้ว่าปลูกแล้วได้เงิน ต้นละกี่บาทต่อปีในช่วงดูแล ไม่ต้อง
ลงทุนเอง แค่ปลูกทิ้งไว้ก็ได้ แล้วพอเลย 5 ปี 10 ปี มันมีมูลค่า
เป็นต้นละพัน มีสัก 1,000 ต้น คูณเข้าไปสิ 100,000 บาทแล้ว 
ทีนี้มีเงินแสนก็เอาไปใช้ได้ ค้ำาประกันได้ มันก็มีสถานะ ถามว่าทำาไม
คนถึงซื้อทองใส่ ทองยังราคาขึ้นทีละนิด หรือบางช่วงก็ตก 
แต่ต้นไม้ไม่ใช่ แถมใครขโมยไม่ได้อยู่กับที่ อยู่ในที่ส่วนตัว ฉะนั้น
เป็นการฝากธนาคารที่มั่นคงปลอดภัย มันสุดยอดมาก แล้วโลก
ต้องการต้นไม”้

“แล้วการที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันมาพูดถึงธนาคารต้นไม้ มันไม่
ได้ถูกพูดถึงแต่ไม้ที่มีค่า หรือที่เข้ากฎเกณฑ์ธนาคารต้นไม้เท่านั้น 
แต่ว่ายังปลูกตามแนวพระราชดำาริ คือป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง แล้วทุกวันนี้คนก็นวัตกรรมไปเรื่อยๆ ที่สำาคัญมันมี
ต้นแบบ มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมพิสูจน์ ได้ เป็นปัจจัตตัง ใคร
ทำาแล้วมาพิสูจน์ทราบดีจริง มันมีอยู่ทั่ว เพราะฉะนั้นนวัตกรรม
ท่ีเกิดขึ้นมันเป็นคลื่นของการเรียนรู้ แล้วเกิดความหวังขึ้น
มา มีเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนเรื่องสิทธิ เรื่องปาก
ท้อง เรื่องจัดการกับทุกข์ เรื่องความสุข ซึ่งมันก็คือเรื่องเป้า
หมายของการมีชีวิต แค่มาเชื่อมช่องว่างที่เหลือ โดยมาเชื่อมตัว
กฎหมาย ตัวนิติกรรมของรัฐ มันจบแล้ว อีกนิดเดียว”

สังเคราะห์แสง
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สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
<< กรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบูรพา จำากัด/คนเดินเรื่องรายการ ‘คนค้นฅน’ >>

ได้ชื่อว่าเป็นออฟฟิศสีเขียวที่มีบรรยากาศน่าทำางานที่สุดอีกแห่งหนึ่ง สำาหรับบริษัททีวีบูรพา จำากัด

แต่นั่นเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น ขณะที่อีกด้านซึ่งเป็นความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

คือแนวคิดผสานระหว่างธรรมะกับธรรมชาติ ของผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์คุณภาพที่ชื่อ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

ในร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยที่พบได้รอบบริเวณ ไม่ว่าจะมองไปทางใด

นั่นทำาให้หน้าห้องทำางานยามบ่าย อากาศโปร่งโล่งและถ่ายเทได้สะดวก และถ้าสังเกตด้วยสายตาจะพบใบไม้โยกไหวเป็นจังหวะเพลินตา

ขณะที่บางช่วงมีเสียงจักจั่นขับกล่อมให้เพลินโสตอย่างเป็นเรื่องราวเดียวกัน

ถึงนาทีนี้ คนเดินเรื่องมาดเข้มแห่งรายการคนค้นฅน พร้อมแล้วกับการพูดคุยถึงเรื่องราวของธนาคารต้นไม้ 

ด้วยแง่มุมที่ค้นลึกลงไปในหลายมิติของสังคมไทย

>> รู้จักธนาคารต้นไม้ครั้งแรกตอนไหน

      (นิ่งคิด) น่าจะก่อนปี 2550 เกือบ 10 ปีมาแล้ว 

ผมน่าจะเป็นคนชุดแรกๆ ที่มีโอกาสรับรู้เรื ่องนี้จาก

พงศา ในช่วงที่ธนาคารต้นไม้ถูกฟอร์มเรื่องความคิด 

จากนั้นมีโอกาสคุยกับพงศา ช่วงที่ไปถ่ายรายการคน

ค้นฅน แล้วต่อมาอีก 2-3 ปี พงศาก็ได้รางวัลคนค้นฅน 

อวอร์ด ธนาคารต้นไม้ถูกนวัตกรรมมาจากโครงการ

ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ซึ ่งโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ก็มีช่อง

ว่างช่องโหว่ มีข้อบกพร่องเยอะ โดยเฉพาะตัวความ

คิดที่มันเชื ่อมโยงกับความเป็นจริงในบริบทอื่นที่จะ

นำาไปสู่ ความยั่งยืน เพราะมีเป้าหมายที่แหลมคมใน

เรื ่องเดียว คือเอาต้นไม้ไปใช้หนี้ ก็คือเรื ่องเงิน แต่

ธนาคารต้นไม้จับเหตุปัจจัยที่ เป็นความเชื่อมโยงทุก

อย่างด้วยปัญญาตั้งแต่ เรื ่องภายในที่ เป็นสัมมาทิฐิ 

เรื ่องสิทธิในการถือครองที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญใน

การผลิต เรื ่องสิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ ความ

มั่นคงเรื ่องกฎหมาย เรื ่องเศรษฐกิจแบบทุน ความ

เป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่าง ตอบโจทย์หมดเลย ถ้ามัน

ถูกนำาไปปฏิบัติ ธนาคารกรามีนของ มูฮัมหมัด ยูนุส 

ในบังกลาเทศ ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ถูก

พูดถึงมาก ผมคิดว่าธนาคารต้นไม้ยิ ่งใหญ่กว่า ถ้าถูก

ทำาจนสำาเร็จ ผมเคยเขียนเรื ่องนี้ไว้ในนิตยสาร ฅ.คน

>> แนวคิดแบบธนาคารต้นไม้ถือว่าเป็นเรื่อง

ใหม่หรือเปล่าสำาหรับสังคมไทย

       ใหม่มาก เพราะว่ากลับไปค้นเหตุปัจจัยโดยวิถีของ

พุทธศาสนาเลย คือลงไปสู่ตัวความจริงแท้ ธรรมะ-

ธรรมชาติ มันเข้าไปแก้ทุกข์โดยการสำารวจทุกข์ ตามหลัก

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แล้วที่สำาคัญอยู่บนพื้นฐานความ

เป็นจริงของทุกฝ่าย หมายความว่าทั้งของชาวบ้าน ทั้ง

ของรัฐ ทั้งของผู้ถือครองที่ดิน ทั้งของพ่อค้า เยอะแยะไป

หมดเลย ถ้าคุณเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และโลกใบนี้จริง

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>> เคยมีโอกาสลงพื้นที่ตามสาขาต่างๆ 

บ้างไหม 

         ไปเยอะเลยทั้งไปดู ไปทำารายการ ไปซื้อต้นไม้

ให้พ่อปลูก ง่ายๆ คือพ่อผม ตั้งแต่สมัยยังไม่รู ้

เรื ่องธนาคารต้นไม้ เพียงแต่รู้ว่าต้นไม้มันหมด เขาเห็น

ถึงการท่ีแต่ก่อนต้องไปตัดไม้เถื่อนมาทำาบ้านกว่าจะได้

แต่ละแผ่น คนจนมันต้องสะสม แล้วถ้าหมดจะเอามา

จากไหน เขาปลูกเลย ปลูกเป็น 20 ปีแล้ว ปัจจุบันมีต้นไม้

เป็นหมื่นๆ ต้นเลยทั้งกระถินเทพา มะฮอคกานี ตะเคียน

ทอง ฯลฯ แต่ว่าไม้ที่ปลูกเมื่อ 20 กว่าปีเป็นไม้ที่ยังไม่ถูก

นวัตกรรมเท่าไหร่ มันมีปัญหาบางอย่าง เช่น กระถิน

เทพายังใส้กลวง ยังไม่ใช่พันธุ์ที่ดี แต่เขาขายได้เงินเป็น

ล้านๆ โดยไม่ต้องทำาอะไรเลย แล้วเอามาสร้างบ้านโดย

ไม่ต้องซื้อไม้ นี่ขนาดยังไม่ใช่ต้นไม้อย่างตะเคียนทองที่มี

มูลค่ามากกว่า นี่เป็นตัวอย่าง

>> ในต่างจังหวัดเมื่อเห็นตัวอย่างที่ดีเช่นนี้ 

มีการเอาอย่างกันบ้างไหม

        เขาลอกเลียนกันเป็นอาชีพอยู่แล้ว เช่นพอปลูก

ยางได้ราคาดีก็ปลูกยางทั้งประเทศ พอปลูกปาล์มได้ราคา

ดีก็ทิ้งข้าวหมด ปลูกปาล์มกัน ถ้าเป็นการได้เงิน ได้สิ่งที่

อยากได้ แต่นี่เป็นแค่แรงจูงใจเบื้องต้น สุดท้ายแล้วมัน

ต้องนำาไปสู่การเชื่อมโยง ความเข้าใจที่เกิดปัญญา แต่

เบื้องต้นต้องปลดล็อกที่ยังติดอยู่ โดยเฉพาะเรื ่องการ

รับรองทางนิติกรรมให้เขาก่อน และเรื ่องนี้ไม่ต้องไป

คะยั้นคะยอมาก ชาวบ้านเขามีเชื้ออยู่แล้ว ถ้าเขารู้ว่าปลูก

แล้วได้เงิน ต้นละกี่บาทต่อปีในช่วงดูแล ไม่ต้องลงทุนเอง 

แค่ปลูกทิ้งไว้ก็ได้ แล้วพอเลย 5 ปี 10 ปี มันมีมูลค่าเป็นต้น

ละพัน มีสัก 1,000 ต้น คูณเข้าไปสิ 100,000 บาทแล้ว ทีนี้

มีเงินแสนก็เอาไปใช้ได้ คำ้าประกันได้ มันก็มีสถานะ ถาม

ว่าทำาไมคนถึงซื้อทองใส่ ทองยังราคาขึ้นทีละนิด หรือ

บางช่วงก็ตก แต่ต้นไม้ไม่ใช่ แถมใครขโมยไม่ได้ อยู่กับที่

อยู่ในท่ีส่วนตัว ฉะน้ันเป็นการฝากธนาคารท่ีม่ันคงปลอดภัย

มันสุดยอดมาก แล้วโลกต้องการต้นไม้ แม้แต่ต้นไม้

กเฬวรากอย่างยางพารายังใช้ได้เลย

        เพียงแต่ทุกวันนี้ ธนาคารต้นไม้ยังไม่ได้ถูก

นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธนาคาร

ต้นไม้เกิดผลอะไรกับชีวิตในเชิงท่ีเป็นรูปธรรมแล้วบ้าง 

มันยังไม่ถูกรับรอง ฉะนั้นจึงส่งผลแค่ระดับหนึ่ง แต่ใน

เมื่อตัวเหตุมันถูก ผลมันจะผิดไปได้ยังไง ตามหลักพุทธ

ศาสนา แล้วที่สำาคัญทำาให้เกิดความหวังสำาคัญก็คือว่า 

การเริ่มต้นของมันทำาให้เห็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน 

ชาวบ้านได้ความรู้ความคิดที่ไม่ใช่มิจฉาทิฐิ ที่ไม่ใช่อวิชชา

แล้ว เบื้องต้นอันนี้สำาคัญมาก จากชาวบ้านที่อาจจะพร่อง

ในหลายๆ อย่าง เช่น เขามีที่ทำากิน แต่ยังไปบุกทำาลาย

ป่า ทำาลายสิ่งแวดล้อม หรืออย่างเช่นอวิชชาในการผลิต 

เรื่องของยา เรื่องของปุ๋ยทั้งหลาย ชาวบ้านรวมกลุ่มใน

ตรงนี้มันมีวิชชาเข้าไปล้างอวิชชา

          สำาหรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อม พวกเมล็ดพืช

พันธุ์ทั้งหลายที่ไม่เคยมีค่ามาก่อนเลย จำานวนมากมัน

ถูกเอากลับเข้ามา แล้วก็มาขายเป็นรายได้ กลายเป็น

งานที่เกิดขึ้นในชุมชนมหาศาลเลย นอกจากไม่สูญพันธุ์ 

ถูกรักษาไว้ มันยังถูกส่งไปปลูกตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ดินที่

มีกรรมสิทธิ์ แล้วโอกาสที่จะถูกปลูกแบบตำานำ้าพริกละลาย

แม่นำ้าเหมือนปลูกป่าในโครงการของรัฐ แล้วดูแลมั่ง 

ตายมั่ง ไม่ละ เพราะมันถูกปลูกในพื้นที่ตัวเอง ชาวบ้าน

ก็จะดูแลทำานุบำารุง มีความเป็นเจ้าของ ฉะนั้นการหาย

ไปของต้นไม้ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มันจะถูกปลูกขึ้น

มาในที่ของชาวบ้าน สภาพนิเวศแบบป่าอาจจะไม่กลับ

มา แต่จำานวนต้นไม้มันเพิ่มขึ้นแน่นอน แล้วยังในเรื่อง

ของตัวกำาจัดคาร์บอนอีก

          แล้วการที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันมาพูดถึงธนาคาร

ต้นไม้ มันไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ไม้ที่มีค่า หรือที่เข้ากฎเกณฑ์

ธนาคารต้นไม้เท่านั้น แต่ว่ายังปลูกตามแนวพระราชดำาริ
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“ในความแตกแยกที่เกิดขึ้น เราอย่าไปมองด้านเดียวที่เป็น
ปัญหา เพราะมันเกิดขึ้นตอนนี้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่านิวรณ์
ที่อยู่ในตัวเรามันก็มีประโยชน์ ความเจ็บปวดทำาให้เรารู้ว่าเราป่วย 
เราไปหาหมอ เพราะถ้าไม่มี เราไม่รู้เลย มันก็ไม่ถูกแก้ ตรงนี้ก็ให้
มองแบบนี้เถอะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องธนาคารต้นไม้ ประโยชน์
ที่สูงสุดมันควรไปอยู่กับสังคมโดยรวม หรืออยู่กับชาวบ้านคน
ที่จะทำากิน ที่ดินมีน้อย มีหนี้สิน ที่ดินกำาลังจะหลุด เพราะฉะนั้น
หากวัตถุประสงค์ของใครนำาไปสู่เรื่องการปลดหนี้ปลดสินของ
ชาวบ้าน วัตถุประสงค์ของใครนำาไปสู่การมีหนี้เพิ่มความยั่งยืน
ตรงนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดความแตกต่าง ว่าจะเลือกเดินไปทางไหน
ที่ปลายทางมันดีกว่า”

“หนึ่ง-เมื่อทำาสื่อก็เกิดสื่อ คือเป็นตัวรายการขึ้นมา ตัวรายการ
ไม่ต้องให้ใครดู ให้ในเครือข่ายธนาคารต้นไม้ดูกันเอง มีอีกมาก
ที่เครือข่ายธนาคารต้นไม้ทางใต้ ไม่รู้ว่าเครือข่ายทางเหนือ ทาง
อีสานเป็นยังไง เครือข่ายใหม่ไม่รู้จักเครือข่ายเก่า เพราะไม่มี
โอกาสเดินทางไปดู พอเกิดสื่อตรงนี้มาเห็นทั่วประเทศเลย สอง-
การทำาสื่อเป็นโอกาสให้คนที่จัดตั้งทำางานสำาคัญ อยู่ที่แกนนำา ถ้า
แกนนำาไม่ทำาหน้าที่ ปล่อยให้ไปกันเอง ล้มเหลวหมดทุกอย่าง 
แล้วก่อนที่จะเกิดเป็นผู้นำามันต้องสั่งสม เพราะฉะนั้นการเดินทาง
ทำาสื่อของพงศาคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งที่สำาคัญ สิ่ง
ที่สำาคัญพอคนเราทำาอะไรแล้วไม่มีใครมองเห็น กับพอทำาแล้วมี
คนมองเห็นมันต่างกัน ได้ออกรายการนั้นได้ออกรายการนี้ คน
อื่นมองเห็น มาดู เกิดการต่อยอด ขยายนวัตกรรมความรู้ ตัว
เองมองเห็น ก็เกิดความภาคภูมิใจ มันมีข้อดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ควร
ส่งเสริมให้เขาได้ทำาสื่อ กระบวนการเหล่านี้มันเกี่ยวก้อยร้อยรัด
กันอยู่ แถมสื่อยังมีมิติอื่นอีกที่ไม่จำาเป็นต้องมีเรทติ้งฮอตฮิต
มหาศาล แต่เป็นเรื่องภายใน”



162



163

คือป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แล้วทุกวันนี้คนก็

นวัตกรรมไปเรื่อยๆ ที่สำาคัญมันมีต้นแบบ มีตัวอย่างที่

เป็นรูปธรรมพิสูจน์ได้ เป็นปัจจัตตัง ใครทำาแล้วมาพิสูจน์

ทราบดีจริง มันมีอยู่ทั่ว เพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

มันเป็นคลื่นของการเรียนรู้ แล้วเกิดความหวังขึ้นมา มี

เรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนเรื่องสิทธิ เรื่องปากท้อง 

เรื่องจัดการกับทุกข์ เรื่องความสุข ซึ่งมันก็คือเรื่องเป้า

หมายของการมีชีวิต แค่มาเชื่อมช่องว่างที่เหลือ โดยมา

เชื่อมตัวกฎหมาย ตัวนิติกรรมของรัฐ มันจบแล้ว อีกนิด

เดียว

       แล้วกรณีปัญหาความต่างทางแนวคิดกับ ธ.ก.ส. 

ทั้งๆ ที่เดิมก็ร่วมสร้างกันมา มีผลอย่างไรกับการเติบโต

ในความแตกแยกที่เกิดขึ้น เราอย่าไปมองด้านเดียวที่เป็น

ปัณหา ทำาให้เรารู้ว่าเราป่วย เราไปหาหมอ เพราะถ้าไม่มี 

เราไม่รู้เลย มันก็ไม่ถูกแก้ ตรงนี้ก็ให้มองแบบนี้เถอะ แต่

ว่าสุดท้ายแล้วเร่ืองธนาคารต้นไม้ ประโยชน์ท่ีสูงสุดมนัควร

ไปอยู่กับสังคมโดยรวม หรืออยู่กับชาวบ้านคนที่จะทำากิน 

ที่ดินมีน้อย มีหนี้สิน ที่ดินกำาลังจะหลุด เพราะฉะนั้นหาก

วัตถุประสงค์ของใครนำาไปสู่เรื่องการปลดหน้ีปลดสินของ

ชาวบ้าน วัตถุประสงค์ของใครนำาไปสู่การมีหนี้เพิ่มความ

ยั่งยืนตรงนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดความแตกต่าง ว่าจะเลือก

เดินไปทางไหนที่ปลายทางมันดีกว่า

      ทุกวันนี้ธนาคารต้นไม้ยังอยู่ระหว่างทาง คงต้อง

อาศัยหลายภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงกันผลักดัน ในฐานะ

คนทำาสื่อคิดว่ามีช่องทางใดท่ีจะให้ธนาคารต้นไม้รับรู้ใน

วงกว้างได้

         ธนาคารต้นไม้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ในการที่จะทำาให้

ธนาคารต้นไม้รับรู้ในวงกว้าง ถ้ามองตามความเป็นจริง

ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนของธนาคารต้นไม้ก็ออกสื่อไม่

น้อย จริงๆ คิดว่าพอๆ กับป่าชุมชน หรืออย่างภูมิปัญญา

ของปากะญอ แต่ทำาไมเรื่องเหล่านั้นถึงยังไม่มีพลังมาก

พอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ก็เพราะว่า

เรื่องของการทำาให้รับรู้ เรื่องของการประชาสัมพันธ์เพียง

อย่างเดียวมันไม่พอ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มา

ประชุมกัน เหมือนมือต้องมี 5 นิ้ว นิ้วก้อยดีนิ้วเดียวก็ไม่

พอ เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับส่วนอื่นต่างหากที่

ต้องเข้ามาเสริมกัน เช่น เรื่องการรองรับของรัฐ โดยที่ไม่

ต้องไปทำาให้รับรู้มากกว่าเดิมหรอก แต่ว่ารัฐเข้ามารองรับ

เรื่องกฎหมาย เรื่องนิติกรรม เรื่องนี้จะเร็วเป็นจรวดเลย 

จะก้าวกระโดด เพราะว่าแค่ไปเพาะเชื้ออยู่ในเครือข่ายทั้ง

หลายก็ไม่น้อยแล้ว คนเราก็แค่ตรงนี้แหละ แค่มันตอบ

ประโยชน์ 

>> วัตถุประสงค์หลักของธนาคารต้นไม้

ต้องการให้รัฐจ่ายค่าตอบแทนการปลูกต้นไม้ 

โดยสภาพการเมืองไทยแล้วเอื้อเพียงใด

        มันไม่เอื้อ มันเป็นสังคมมิจฉาทิฐิ ทั้งๆ ที่รู้ว่าดี 

แต่ถ้ากูไม่ได้ประโยชน์ กุหากินไม่ได้ อย่าเลยถ้าเราย้อน

ไปดูตัวอย่างของบางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ ่น ผมคิดว่า

ต้นแบบของความเป็นญี่ปุ่น น่าจะเป็นรูปธรรมของป่าบน

ที่ดินที่เป็นของเอกชน บ้านเราย้อนไปก่อนหน้านี้ตัวเลข

การมีอยู่ของป่ามันหดเรื่อย แต่ของญี่ปุ่นมันเพิ่มเรื่อย ซึ่ง

สวนทางกัน เพราะฉะนั้นป่าที่เกิดบนที่ดินของเอกชนมัน

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมได้จริง 

แต่มีคนที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวม คิดแต่ประโยชน์ส่วน

ตัวอวิชชาปิดบังตาบังใจอยู่ มันเป็นความพร่อง

        ทั้งๆ ที่รัฐก็รู ้ว่าธนาคารต้นไม้มีประโยชน์ต่อ

ประชาชน รัฐถูกดำาเนินการโดยมนุษย์ มนุษย์ที ่มีกิเลส

ตัณหา มีมิจฉาทิฐิ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ประโยชน์ส่วนรวม เพราะฉะนั้นรากเหง้าของมันจริงๆ 

ก็คืออันนี้แหละ ซึ่งเพียงแค่รัฐเอื้ออำานวย ไม่ต้องมา

โฆษณาหรือส่งเสริมอะไร แค่ให้กระบวนการที่ทำาอยู่ตอน

นี้เขาส่งเสริมกันไปเอง เพียงแค่ให้เขามีโอกาสที่จะเข้ม

แข็งแล้วจัดตั้ง ธนาคารต้นไม้ก็จะไปได้ทะลุเลย
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>> กรณีคุณพงศาทำาสื่อ แล้วลงไปถ่าย

รายการเองช่วยได้ไหมในการขับเคลื่อน

      การทำาสื่อเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าต้องมีผลต่อสังคม 

ต่อผู้อื่น ไม่ใช่ สื่อมันเป็นตัวเครื่องมือที่จะทำาให้คนกันเอง

นี่แหละเกิดการถักทอเชื่อมร้อย เราไม่ต้องมองการทำา

สื่อของพงศาว่าจะไปออกแล้วมีคนดู ไม่ต้อง หนึ่ง-เมื่อ

ทำาสื่อก็เกิดสื่อ คือเป็นตัวรายการขึ้นมา ตัวรายการ

ไม่ต้องให้ใครดู ให้ในเครือข่ายธนาคารต้นไม้ดูกันเอง มี

อีกมากที่เครือข่ายธนาคารต้นไม้ทางใต้ ไม่รู้ว่าเครือข่าย

ทางเหนือ ทางอีสานเป็นยังไง เครือข่ายใหม่ไม่รู้จักเครือ

ข่ายเก่า เพราะไม่มีโอกาสเดินทางไปดู พอเกิดสื่อตรงนี้

มาเห็นทั่วประเทศเลย สอง-การทำาสื่อเป็นโอกาสให้คนที่

จัดตั้งทำางานสำาคัญ อยู่ที่แกนนำา ถ้าแกนนำาไม่ทำาหน้าที่ 

ปล่อยให้ไปกันเอง ล้มเหลวหมดทุกอย่าง แล้วก่อนที่จะ

เกิดเป็นผู้นำามันต้องสั่งสม เพราะฉะนั้นการเดินทางทำา

สื่อของพงศาคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งที่สำาคัญ 

สิ่งที่สำาคัญพอคนเราทำาอะไรแล้วไม่มีใครมองเห็น กับ

พอทำาแล้วมีคนมองเห็นมันต่างกัน ได้ออกรายการนั้น

ได้ออกรายการนี้ คนอื่นมองเห็น มาดู เกิดการต่อยอด 

ขยายนวัตกรรมความรู้ ตัวเองมองเห็น ก็เกิดความภาค

ภูมิใจ มันมีข้อดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เขาได้ทำาสื่อ 

กระบวนการเหล่านี้มันเกี่ยวก้อยร้อยรัดกันอยู่ แถมสื่อยัง

มีมิติอื่นอีก ที่ไม่จำาเป็นต้องมีเรทติ้งฮอตฮิตมหาศาล แต่

เป็นเรื่องภายใน

>> ทำาไมธนาคารต้นไม้อยู่แต่ต่างจังหวัด 

เป็นไปได้ไหมที่จะมาอยู่ ในกรุงเทพฯ บ้าง

    เป็นไปได้ แต่ความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ 

กับชนบท คือกรุงเทพฯ ที่ดินมันเป็นเงินเป็นทอง เอาที่ที่มี

ไปลงทุนอย่างอื่นมันได้มากกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าที่

กรุงเทพฯ ทำาไม่ได้นะ ทำาได้ แล้วยิ่งสำาคัญที่สุด สมมติ

ใครทำาออฟฟิศแบบผม ให้โอกาสต้นไม้ในที่ดินมีมูลค่า

ด้วย เชื่อไหมจะเกิดแรงจูงใจที่จะปลูกต้นไม้บางประเภท

ขึ้นมา ไม่ใช่เอาแค่ความสวย หรือร่มเงาเท่านั้น จริงๆ ผม

ว่า 300 ต้นต้องได้รอบๆ บริษัททีวีบูรพา ถ้าต้นละ 5,000 

ก็เป็นเรื่องแล้ว (หัวเราะ)
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>> หลายคนพูดว่าถ้าธนาคารต้นไม้สำาเร็จ 

เรื่องคาร์บอนเครดิตจะเป็นสินค้าสำาคัญอีกตัว

ที่ตามมา

       ถูกต้อง แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันก็รวยแล้ว

ขายไม้รวยแล้ว ไม่ต้องรอฝรั่ง สิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่ง

ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว แต่ถ้าสมมติโลกจะมองเห็นตรง

นี้ มีการจัดระเบียบโลก เช่น โซนนี้ขอทำาอุตสาหกรรมนะ 

มีคาร์บอน ผลิตออกซิเจนให้ฉันเถอะ เดี๋ยวฉันจ่ายค่าทำา

สกปรกให้ มันก็เป็นความน่าสนใจไม่ใช่เหรอ แล้วพวกนี้

ไม่ต้องการเทคโนโลยีที่สูง ไม่ต้องสร้างโรงงาน ออกแบบ

เครื่องยนต์กลไก เพราะมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมีความ

สามารถ มีวิชาในการปลูกต้นไม้ ผมคิดว่านักการเมือง

รุ่นใหม่ต้องหันมาทำาสิ่งนี้ ผมเชียร์เรื่องนี้อย่างแรง เรื่อง

ธนาคารต้นไม้   O

>> ถ้าธนาคารต้นไม้ดำาเนินไปตามขั้นตอน

จนถึงปลายทางอันสัมฤทธิ์ผล จะเกิดสิ่งใดขึ้น

กับประเทศไทย

            ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศต้นแบบในการ

สร้างนวัตกรรมโลก อันนี้แน่นอนเลย แล้วประเทศไทย

โดยองคาพยพต่างๆ ของเรื ่องสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ 

ภูมิศาสตร์มันเอื้อให้เรื่องนี้สำาเร็จมาก เติบโตงอกงามเร็ว

และเห็นผลมาก ลองเอาดาวเทียมตั้งไว้แล้วจับ ภายใน

เวลาไม่กี่ปีมันจะเห็นเลย เห็นการเกิดขึ้นของสีเขียว แล้ว

เอานักวิจัยมาวัดคาร์บอนฟุตพรินท์ (ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอด

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ 

การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยคำานวนออกมา

ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ในทางการวิจัย

รัฐบาลต้องส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยวิจัย แล้วเอางานวิจัย

ออกมา เพราะเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่มีงานวิจัยคนก็จะไม่เชื่อ 

เรื่องพวกนี้ทำาวิจัยได้ง่ายมาก

      ยกตัวอย่างเหมือนคนเป็นโรคอยู่ มันไม่ใช่แค่การ

รักษาอย่างเดียวนะ ต้องหาทางป้องกันที่จะลดจำานวนโรค

ด้วย กรณีต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้แล้วการทำาลายจะลดลง

เท่านั้น มันยังเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่ใช่เพิ่มแบบ 1+1= 2 แต่

จะเป็น 4 เป็น 8 เป็น 16 แล้วสำาคัญที่สุดคือความสุขของ

มนุษย์ อันนี้อาจไม่มีมูลค่าตัวเลข แล้วทำาไมเราจะไม่

อยากเห็นชาวบ้านมีความสุข ทำาไมไม่อยากเห็นเขามี

คุณภาพชีวิตที่ดี ทำาไมเราต้องเห็นเขาเป็นเพียงเคร่ือง

มือการผลิตเท่านั้น



166



167

 

พิมพ์เขียวพัฒนามนุษย์ฉบับพระพุทธเจ้า (ตอนที่ 1) โดย พงศา ชูแนม

คำาถาม : ปัจจุบันสังคมโลกพัฒนามนุษย์ด้วยตัวแบบ
          (model) ของใคร ด้วยวิธีการอะไร และผล  
          เป็นอย่างไร

คำาตอบ :  พัฒนาโดยตัวแบบ (model) เศรษฐกิจการค้าของอดัม สมิธ 

สอนให้สะสมทรัพย์ ไว้มาก จะมั่นคงทั้งบุคคล องค์กร หรือชาติให้แข็งแรง ด้วยวิธี

การใช้เงิน ทองคำา ที่ดินเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ผลทำาให้มนุษย์ผู้แข็งแรง 

สะสมเอาเปรียบมนุษย์อ่อนแอ ด้วยกรอบกฎการเมืองแบบประชาธิปไตยทุนนิยม อัน

เป็นเหตุแห่งทุกข์
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          วันหนึ่งของปี 2548 บนถนนที่เป็นรอยต่อระหว่าง

ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ช่วงอำาเภอท่าชนะต่ออำาเภอไชยา 

คำาว่า ‘ธนาคารต้นไม้’ ผุดพรายขึ้นในห้วงคิดของชาย

คนหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้เขาได้ตกผลึกความคิดของ

โครงการที่ต้องการเรียกความยุติธรรมให้กับประชาชน

       ที่สำาคัญ มันคือแนวคิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน

ทุกดินแดนของโลกใบนี้

       ธนาคารต้นไม้เกิดจากการไปฟังคนมาจริง จึงไม่ใช่

เพียงนึกฝันขึ้นมา แต่ผ่านการพูดคุยเรื่องความเป็นอยู่ 

คุยเรื่องอาชีพ คุยเรื่องการเกษตร คุยเรื่องการอนุรักษ์ 

สัมผัสมาทุกเรื ่อง สุดท้ายจึงพบว่า ‘โลกมันไม่มีทาง

ไป’ ก่อนกลายมาเป็นส่วนผสมของแนวคิดระหว่าง ‘แรง

จูงใจ’ กับ ‘อุดมการณ์’ ในที่สุด

       “รู้สึกว่ามันยุติธรรม แก้ความผิดของกรมป่าไม้ 

หรือกรมอุทยานฯ แต่ถ้าไม่มีแรงจูงใจเขาจะไม่ทำา วิธีการ

คือทำาต้นไม้ให้เป็นทรัพย์ เป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงซ้อน

ในที่ดิน คิดอย่างนี้ ก็พยายามขายความคิด เขาก็หาว่า

เราเพ้อฝันไป” 

        พงศา ชูแนม ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้ เล่า

ถึงต้นทางความคิดอันเปี่ยมปรารถนาให้เป็นดั่งทางออก

ของปัญหาที่รุมทำาร้ายประชาชนมาอย่างยาวนาน ซำ้าร้าย

ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

          ย้อนกลับไปช่วงปี 2547 รัฐบาลสมัยนั้น มี 

‘โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้’ อยู่ก่อนแล้ว โดยอนุมัติเงิน

ให้สมาชิกสภาผู้นำาชุมชนไปนำาร่องในสิบกว่าจังหวัด ซ่ึง

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีลงมาทำาโครงการในครั้งนั้น ได้ชักชวน

พงศา ผู้เป็นเสมือนตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์เข้าร่วมด้วย ขณะที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เข้าร่วมในฐานะฝ่ายเจ้าหน้ีของประชาชน

   “ดูหลักการแล้วต้ังใจจะเอาธนาคารต้นไม้เข้าไปใส่ 

เพราะว่าโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ก็แนวคิดใช้ได้ ต้นไม้

ต้องมีค่า คิดตรงกัน เพียงแต่ว่า เอ๊ะ! ปลูกต้นไม้ใช้

หนี้ แล้วเราไม่เป็นหนี้ล่ะ เราจะต้องปลูกต้นไม้แล้วไป

กู้เงิน ต้นไม้ถึงจะมีค่าเหรอ จะยุติธรรมอย่างไรกับคน

ที่ไม่เป็นหนี้ โดยหลักรัฐศาสตร์แล้ว ถ้าคิดอย่างหนึ่งเกิด

ประโยชน์กับคนหนึ่ง แต่กับอีกคนหนึ่งไม่เกิด ไม่ได้ มัน

ต้องเกิดประโยชน์ทั้งหมด ทั้งคนเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ ก็

เข้าทางเลย”

      จากจุดน้ัน พงศาจึงขอเปล่ียนช่ือโครงการเสียใหม่ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆ ฝ่าย คือมิใช่เพียงปลูกต้นไม้

เพื่อใช้หนี้ แต่ต้องปลูกอย่างมีศักดิ์ศรี ปลูกอย่างมีค่าด้วย

ในเวลาเดียวกัน น่ันคือเหตุผลท่ีขอเปล่ียนช่ือเป็นธนาคาร

ต้นไม้ และเม่ือทุกฝ่ายเห็นพ้อง จึงนำามาสู่การอธิบายหลัก

การ เพื่อโน้มน้าวให้ทุกคนเข้าใจว่าธนาคารต้นไม้นั้นดี

กว่าจริง

      “สมมติว่าเราเป็นหนี้อยู่แสน แต่ต้นไม้เรามีล้าน 

ทำาอย่างไร ชาวบ้านพูดนะว่า มีต้นจำาปาทองต้นหนึ่ง

ราคา 180,000 บาท เป็นหนี้ ธ.ก.ส. อยู่แสนนึง ต้องตัด

ทิ้งไป 80,000 หรือไง ถ้าเราไปใช้หนี้ทั้งหมด มันก็โกงกูน่ะ 

เพราะกูเกิน! มันต้องทำาทั้งสองอย่าง ที่ไม่เป็นหนี้ก็ต้องได้ 

เป็นหนี้ก็ต้องได้ ก็เลยเปลี่ยนชื่อ ทุกคนก็โอเค” พงศายก

ตัวอย่างจากเรื่องจริงซึ่งทำาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน และ

ช่วยขับเน้นให้ธนาคารต้นไม้โดดเด่นขึ้นมาอย่างเป็นรูป

ธรรม ทั้งที่ก่อนหน้าไม่มีใครกล้าใช้ชื่อนี้เลยด้วยซำ้าไป
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ธนาคารต้นไม้
     ในความหมายอันแท้
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         “ผมคนเดียวที่ใช้ เพราะเป็นคนคิด คนอื่นเขา

กลัวว่ามันจะไปไม่ได้”

      แต่แล้วส่ิงท่ีตกลงกันมาท้ังหมดผ่านภาคประชาชน 

สมาชิกสภาผู้นำาชุมชน และ ธ.ก.ส. นั้น กลับไม่เคยได้ถูก

นำาไปใช้จริงในทางปฏิบัติ กระทั่งนำาไปสู่คำาถามที่ว่า...

ธ.ก.ส. เบี่ยงประเด็น--ขโมยทางรอดของประชาชน?

      “ที่ต้องขัดแย้งเนี่ย เดิมธนาคารต้นไม้มันไม่ได้

เกิดโดย ธ.ก.ส. แต่พอทำาไปๆ ธ.ก.ส. ก็จะเอาไปเป็นงาน

ของตัวเอง เราก็ไม่ว่าหรอก แต่มันไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์ 

เปลี่ยนวิธีการ ถ้าจะถามว่าทำาไมเราต้องขัดแย้ง ก็เหมือน

กับว่าเราขายของ มีสินค้าที่มีคุณภาพ ขายของมียี่ห้อ มี

แบรนด์ ปรากฏว่ามันก็ทำาปลอมไปขาย แล้วบอกว่า

เหมือนกัน ก็เกิดคำาถามว่า ถ้าเกิดมีคนปลอมสินค้าของ

เราไปขาย ถามว่าใครผิด เขาผิด ไปหลอกคนอื่น แล้ว

ลูกค้าก็โง่ที่รับบริโภคของปลอมไป แต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ จึงรับของปลอมไป ก็รับสิ่งที่ไม่ดีไป แต่คนผิดอีก

คนก็คือเราที่ยอมให้คนอื่นปลอมสินค้า ถามว่าเราผิดมั้ย 

เฉยเมยต่อการเห็นคนอื่นรับสิ่งที่เลวไป เราจะยอมไม่ได้ 

เพราะมันไปเปลี่ยนหลักการ โดยเฉพาะยังใช้ชื่อคงเดิม”

        งานนี้เมื่อความขัดแย้งลุกลาม เคยมีการเสนอ

ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มันบาปมาก” พงศาเน้นความในนำ้า

เสียงละเหี่ยใจ

         

“ ต้องการสร้าง ต้น ไ ม้ ใน

ประเทศนี้ แต่ถ้าวิธีสร้างมี

จุดอ่อน ต้องหาวิธีสร้างให้

ได้ เอาใหม่ ให้คนปลูกในที่ดิน

ของตัวเอง ในป่าไม่ต้องปลูก

มันมีต้นไม้อยู่แล้ว ต้องปลูก

ในที่ที่ไม่มีต้นไม้ คือที่บ้าน คือ

ปลูกต้นไม้ ในท่ีดินของตัวเอง 

ปลูกแล้วพอผ่านไป 1 ปีมี

ค่าเลย ก็มีแรงจูงใจ ก็จ่าย

เงินค่าตอบแทนหน่อย ร้อย

ละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ ซึ่งวิธี

น้ีจะยืนอยู่บนความเป็นจริง 

ด้วยพื้นฐานอุดมคติกับแรง

จูงใจ เราปลูกต้นไม้แล้วต้อง

ได้เงิน”

        ซึ่งความต่างอันนำามาซึ่งบาปนั้น ปรากฏชัดใน

ข้อมูลระหว่างวิธีการของธนาคารต้นไม้ กับรูปแบบการนำา

ร่องของ ธ.ก.ส. ไม่ว่าจะการมองต้นไม้เป็นทรัพย์ แต่ 

ธ.ก.ส. มองเป็นสินค้าที่มีสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า หรือ

แม้แต่การใช้ต้นไม้ไปค้ำาประกันหนี้ แต่ ธ.ก.ส. เอามูลค่า

ต้นไม้ไปปรับมูลค่าหนี้ และเบิกล่วงหน้าเป็นเงินกู้จาก 

ธ.ก.ส. เหล่านี้เป็นต้น
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        “เอาเข้าจริงๆ ธ.ก.ส. ไม่รู้หรอกว่าธนาคารต้นไม้

คืออะไร ไม่เข้าใจวิธีการ เพราะวิธีการไม่มีอะไรไง เขามา

ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ เพียงแต่ชาวบ้านบอกว่าก็มี

คนส่งเสริมเยอะแล้ว เขามีคนรับสารของเขา คือถูกบังคับ

มารับสาร ก็คือลูกหนี้ อยากจะคุยกับชาวบ้านหน่อยก็

จัดประชุมลูกหนี้ ลูกหนี้น่ะ เจ้าหนี้เรียกเม่ือไหร่ก็ต้องมา 

ต้องพร้อม ไม่พร้อมก็ไม่พิจารณาเงินกู้ครั้งต่อไป ทำาได้ทุก

เรื่อง”

      ขณะที่ ธ.ก.ส. ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของ

ธนาคารต้นไม้ ตามคำาของพงศา แต่กลับกลายเป็นว่า

ชาวบ้านเข้าใจทั้งหมด ซึ่งสรุปความได้อย่างกระชับว่า 

คนปลูกต้นไม้แล้วได้เงิน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ

ของ ธ.ก.ส. ที่คนปลูกต้นไม้ต้องเสียเงิน

         “แค่น้ันแหละ เสียยังไง คือปลูกต้นไม้แล้ว ต้องเอา

ต้นไม้ไปคำ้าประกันหนี้ทั้งหมด กู้เงินมาแล้วก็เสียดอก

เบี้ย ส่วนวิธีของเราเนี่ย คนปลูกต้นไม้ รัฐรับรองต้นไม้

เป็นทรัพย์ แล้วรัฐจ่ายค่าตอบแทน เหมือนกับพันธบัตร

รัฐบาล มีมูลค่า พอมีมูลค่าเสร็จ รับรองว่ามันมีมูลค่าเนี่ย 

มูลค่าจะต้องมีการตอบแทนในมูลค่า รัฐก็ตอบแทนมูลค่า

ร้อยละ 5 ของมูลค่าทั้งหมด ประชาชนได้เงิน”

    เรื่องนี้พงศาชี้แจงว่า พนักงานป่าไม้หรือกรม

ต่างๆ เวลาปลูกต้นไม้ รัฐยังจ่ายเงินให้คนปลูกได้ แต่

พอประชาชนจะปลูกทำาไมถึงไม่จ่าย ฉะนั้นควรทำาให้

ประชาชนอยากปลูก แล้วให้ต้นไม้มีมูลค่าขณะที่มีชีวิต 

ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์สากลปกตินั้น ต้องถือว่าถ้า

ต้นไม้ยังขายไม่ได้ให้คิดตามราคาทุน ยกตัวอย่างเช่น 

ต้นไม้อายุ 1-10 ปี ยังไม่สามารถตัดขายได้ เพราะขนาด

เล็ก แต่พออายุเกิน 10 ปี ให้คิดตามราคาจริง คือราคา

ขาย เพราะมีเนื้อไม้ขายได้

        สำาหรับวิธีคิดราคาทุนน้ัน ด้วยแต่ละคนลงทุนปลูก

ไม่เท่ากัน เช่น คนนี้ลงทุน 5 บาท คนนี้ขอเขามา คนนี้ลัก

มา ฉะนั้นทุนที่เป็นมาตรฐานต้องเป็นของหน่วยงาน

ราชการ แม้รัฐคิดฐานไม่เหมือนกัน แต่เมื่อคิดรวม

กันจริงๆ ทั้งจ้างคนปลูก จ้างคนเพาะ คนบริหาร รวม

ทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วประมาณต้นละ 116 บาท/ปี

     “เราจึงตั้งไว้ที่ 100 บาท เลขกลมๆ ในปีแรก ปีท่ี 2 

เวลาปลูก พนักงานป่าไม้ปลูกก็ต้องจ้างดูอีก ก็รับเงินต่ออีก 

โดยรัฐต้องจ่ายต่ออีก ปีท่ี 2 ก็เป็น 200 เพ่ิมปีละ 100 เพ่ิม

ทุกปี เพราะเวลาเจ้าหน้าท่ีเขาปลูกก็ต้องจ่ายสตางค์อย่าง

นั้น” พงศาลงรายละเอียดอย่างเทียบเคียงให้เห็นภาพ



172

      ไม่มีแรงจูงใจ ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ-คำาน้ีมีนัยยะ

“ต้องการสร้างต้นไม้ในประเทศนี้ แต่ถ้าวิธีสร้างมีจุดอ่อน 

ต้องหาวิธีสร้างให้ได้ เอาใหม่ ให้คนปลูกในที่ดินของตัว

เอง ในป่าไม่ต้องปลูก มันมีต้นไม้อยู่แล้ว ต้องปลูกในที่

ที่ไม่มีต้นไม้ คือที่บ้าน คือปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเอง 

ปลูกแล้วพอผ่านไป 1 ปี มีค่าเลย ก็มีแรงจูงใจ ก็จ่ายเงิน

ค่าตอบแทนหน่อย ร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ ซึ่งวิธีนี้จะ

ยืนอยู่บนความเป็นจริง ด้วยพื้นฐานอุดมคติกับแรงจูงใจ 

เราปลูกต้นไม้แล้วต้องได้เงิน”

       แต่ถึงขั้นนี้ ยังไม่วายโดนนักวิชาการบางส่วน

แสดงความเห็นทำานองว่า ทำาให้เกิดความเสียหาย เพราะ

ต้นไม้มีคุณค่าอยู่แล้ว เมื่อเอามูลค่าไปใส่ ทำาให้คุณค่า

นั้นสูญหายไป
         “เรากำาลังปลูกต้นไม้ให้นกหนูอยู่ ให้ปล่อย

ออกซิเจน ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ มีความสุขแล้ว คนทำา

อย่างนี้ก็เยอะแล้ว พอเอามูลค่าเข้าไปใส่ ทำาให้คนกลุ่ม

หนึ่งรู้สึกดูถูก คุณเป็นอาจารย์ตรวจวิทยานิพนธ์ทีได้เป็น

แสน แต่ชาวบ้านจะตายอยู่แล้ว” พงศาชี้แจงตามแบบ

ฉบับของเขา คือชัด เห็นภาพ และตรงประเด็น

         “ธนาคารต้นไม้ชาวบ้านเข้าใจง่าย แต่นักวิชาการ

ไม่เข้าใจ เหมือนคนหลับจริงๆ ปลุกยังไงก็ตื่น แต่พวก

แกล้งหลับมันไม่ตื่น”
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 “เป็นทรัพย์ที่อาภัพ มันต้องตายก่อนมันจึงมีค่า เหมือนกับ

พี่สืบ (นาคะเสถียร) จ่าเพียร (เอกสมญา) ต้นไม้ก็เช่นกัน ฉะนั้น

ถ้าเราคิดทัน มันก็มีค่าจริงของมัน ทำาไมไม่ให้ค่าจริงตอนมันมี

ชีวิตเลยล่ะ ก็เป็นจุดยืนที่ทระนงของเราว่า ต้นไม้ต้องมีมูลค่า

เป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต หลายคนบอกมันเป็นทรัพย์ส่วนควบอยู่

แล้ว แต่ทำาไมไม่รับรอง ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน เพราะ

ไม่มีประเทศไหนรับรองมูลค่าต้นไม้ที่ยังมีชีวิตให้เป็นทรัพย”์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          ฉะนั้น จึงสมควรรับรองว่าต้นไม้ที่ประชาชนปลูก

มีมูลค่าตามราคาทุน คือในช่วง 1-10 ปี จาก 100-1,000 

บาท พอเกิน 10 ปี ให้เป็นไปตามราคาจริง เช่น ถ้าขายได้ 

2,000 บาท ให้ระบุชัดเจนว่า 2,000 บาท เพราะหากนำาไป

ขายโรงเลื่อยก็ย่อมได้ราคา 2,000 บาทเช่นกัน แต่กรณีถ้า

ยังไม่ขาย ต้องการให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่ต่อไป ให้รับรองว่ามี

มูลค่า 2,000 บาทด้วยเหมือนกัน โดยไม่ผิดหลักการ เพียง

แต่ทีผ่่านมาต้นไม้ไม่ถูกรับรองขณะยังมีชีวิต แต่กลับถูก

รับรองยามที่ตายไปแล้ว คือโดนโค่นแล้วจึงมีค่า ซึ่งเป็น

วิธีที่ผิดสำาหรับหลักการของธนาคารต้นไม้

     “เป็นทรัพย์ที่อาภัพ มันต้องตายก่อนมันจึงมีค่า 

เหมือนกับพี่สืบ (นาคะเสถียร) จ่าเพียร (เอกสมญา) 

ต้นไม้ก็เช่นกัน ฉะน้ันถ้าเราคิดทัน มันก็มีค่าจริงของมัน 

ทำาไมไม่ให้ค่าจริงตอนมันมีชีวิตเลยล่ะ ก็เป็นจุดยืนที่

ทระนงของเราว่า ต้นไม้ต้องมีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะท่ีมีชีวิต 

หลายคนบอกมันเป็นทรัพย์ส่วนควบอยู่แล้ว แต่ทำาไม

ไม่รับรอง ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน เพราะไม่มี

ประเทศไหนรับรองมูลค่าต้นไม้ที่ยังมีชีวิตให้เป็นทรัพย์

    “มันเป็นทฤษฎีโกงๆ กฎหมายก็ต้องไปทางนั้น 

เหมือนกับยึดที่ดินต้องได้บ้าน ได้ทุกอย่างที่อยู่บนดิน แล้ว

คอนโดมิเนียมชั้นบนทำาไมแยกขายเป็นยูนิตได้ หมายถึง

คนเขียนกฎแก้มันได้นี่ อย่างการไฟฟ้าไปปักเสาพาดสาย 

ต้องตัดต้นไม้ ก็ต้องจ่าย มันมีค่าได้ แต่เผอิญว่ากฎหมาย

เราไม่เขียนให้มันมี อันนี้เขาบอกถ้ากฎหมายยังไม่มีเราก็

อย่าทำาสิ เราก็บอกแล้วมันดีมั้ยล่ะ งั้นก็สร้างกฎหมายขึ้น

มาสิ มีสภาไว้ทำาไม มีผู้แทนไว้ทำาไม แล้วถ้ามีกฎหมาย

อีกสักอันมันจะชั่วร้ายตรงไหน มันเป็นการเคลมของ

ทุนนิยม เอาต้นไม้เป็นส่วนควบเพื่อปิดโอกาสให้คนรอด”

         ตัวอย่างของพงศาที่หยิบยกมาอธิบายนั้น บ่งชัด

ในหลักการของธนาคารต้นไม้ แต่นั่นกลับกลายเป็น

ว่าฝ่ายที่เห็นต่างเลือกที่จะเลี่ยงปฏิบัติ กระทั่งเพิกเฉย

ในการร่วมกันผลักดันให้ทางรอดของชาติดำาเนินไปอย่าง

แท้จริง ตามที่มันได้ถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุม
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“ที่ต้องขัดแย้งเนี่ย เดิมธนาคารต้นไม้มันไม่ได้เกิดโดย ธ.ก.ส. 

แต่พอทำาไปๆ ธ.ก.ส. ก็จะเอาไปเป็นงานของตัวเอง เราก็ไม่ว่า

หรอก แต่มันไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนวิธีการ ถ้าจะถาม

ว่าทำาไมเราต้องขัดแย้ง ก็เหมือนกับว่าเราขายของ มีสินค้าที่มี

คุณภาพ ขายของมียี่ห้อ มีแบรนด์ ปรากฏว่ามันก็ทำาปลอมไป

ขาย แล้วบอกว่าเหมือนกัน ก็เกิดคำาถามว่า ถ้าเกิดมีคนปลอม

สินค้าของเราไปขาย ถามว่าใครผิด เขาผิด ไปหลอกคนอื่น 

แล้วลูกค้าก็โง่ที่รับบริโภคของปลอมไป แต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ จึงรับของปลอมไป ก็รับสิ่งที่ไม่ดีไป แต่คนผิดอีกคน

ก็คือเราที่ยอมให้คนอื่นปลอมสินค้า ถามว่าเราผิดมั้ย เฉยเมย

ต่อการเห็นคนอื่นรับสิ่งที่เลวไป เราจะยอมไม่ได้ เพราะมันไป

เปลี่ยนหลักการ โดยเฉพาะยังใช้ชื่อคงเดิม”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       “ถ้า ธ.ก.ส. ทำาตาม 3 ข้อเสนอหลัก ผมจะต้อง

วุ่นวายทำาไม ไม่ต้องเหนื่อยเลย ไปทำาอย่างอื่นสบายเลย 

มันไม่ทำาอย่างนั้นน่ะสิ”

ข้อ 1 รับรองมูลค่าต้นไม้

     “มันไม่ทำา มันรับรองเป็นสินค้าซื้อขายล่วงหน้า 

ทรัพย์กับสินค้าซื้อขายล่วงหน้ามันต่างกันฟ้ากับเหวเลย 

ยกตัวอย่าง มีเงินแสนอยู่ในกระเป๋าเป็นทรัพย์แสนนึง แต่

ถ้าเอาไปวางในบ่อนไก่ชนเป็นทุน อาจมีค่ามากกว่าแสน

หรือหายไปเลยก็ได้”

ข้อ 2 จ่ายดอกเบี้ย

       “ไม่ใช่หน้าที่เขา เขาไม่ทำา ถ้าไม่ทำาก็เสนอให้รัฐ

ทำา แต่เขาก็ไม่ทำา”

ข้อ 3 ลดดอกเบี้ย ถ้านำาต้นไม้ไปคำ้าประกัน

      “เขาทำา เพิ่งจะทำาข้อนี้ เอาต้นไม้ไปค้ำาหนี้ เขา

จะลดดอกเบี้ยให้ แต่ว่าไม่ทำาให้ใช้หนี้เดิม คือหนี้เดิมจ่าย

ร้อยละ 10 แต่ถ้าจะกู้ใหม่ ธ.ก.ส. จะมาประเมินมูลค่าให้

ล่วงหน้า 25 ปี สมมติมีมูลค่าล้านบาท เขาจะให้กู้ครึ่ง

หนึ่ง 5 แสนหลังเขาจะลดดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ 4 ร้อย

ละ 5 ชาวบ้านก็ เออดี เอามารวมกัน 7.5 ได้กู้เพิ่ม ถ้าเขา

ไม่มีทางเลือก ทางนี้ก็ยังพอใช้ได้”
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“มันเป็นทฤษฎีโกงๆ กฎหมาย

ก็ต้องไปทางนั้น เหมือนกับ

ยึดที่ดินต้องได้บ้าน ได้ทุก

อย่างที่อยู่บนดิน แล้วทำาไม

คอนโดมิเนียมชั้นบน ทำาไมแยก

ขายเป็นยูนิตได้ หมายถึงคน

เขียนกฎแก้มันได้นี่ อย่างการ

ไฟฟ้าไปปักเสาพาดสาย ต้อง

ตัดต้นไม้ ก็ต้องจ่าย มันมีค่า

ได้ แต่เผอิญว่ากฎหมายเราไม่

เขียนให้มันมี อันนี้เขาบอกถ้า

กฎหมายยังไม่มี เราก็อย่าทำาสิ 

เราก็บอกแล้วมันดีมั้ยล่ะ งั้นก็

สร้างกฎหมายขึ้นมาสิ มีสภาไว้

ทำาไม มีผู้แทนไว้ทำาไม แล้วถ้า

มีกฎหมายอีกสักอันมันจะชั่ว

ร้ายตรงไหน มันเป็นการเคลม

ของทุนนิยม เอาต้นไม้เป็นส่วน

ควบเพือ่ปดิโอกาสใหค้นรอด”

         แต่พงศาตั้งข้อสังเกตในเชิงพฤติกรรมมนุษย์ต่อ

ว่า ชาวบ้านเป็นหนี้ 500,000 ยังปลดไม่หลุด ตอนนี้เป็น

ถึงหลักล้านคงจะหลุดได้ยาก ซึ่งเอาเข้าจริงๆ พอต้นไม้

อายุครบ 25 ปี ต่อให้มีมูลค่าเท่าไรก็ตาม เจ้าของตัวจริง

ที่ ธ.ก.ส. นำาไปขายฝากไว้ก่อนหน้าก็จะมาตัด โดยที่ชาว

บ้านผู้ปลูกมากับมือไม่ได้เงินสักบาท

       “คำานวณแล้วเงินต้นจำานวน 500,000 ระยะเวลา 

25 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ก็เท่าตัวแล้ว ก็ 500,000 แล้ว ทั้ง

ต้นทั้งดอกเป็นล้านพอดี ฉะนั้นประชาชนถูกหลอกให้ปลูก

ต้นไม้

      “เราทำางานกันมาทั้งชีวิตเพื่อต้องการให้ชาวบ้าน

รอด แต่ถ้าเราทำาอย่างนี้เหมือนกับผมจูงมือไปบังคับให้

เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. แล้วจ่ายสตางค์ให้ ธ.ก.ส. แล้วจะ

ยุติธรรมได้อย่างไร เราจึงบอก ไม่ได้ ไม่ยอมเด็ดขาด นี่

คือของปลอม ตัวจริงมันต้องทำา 3 ข้อ”

       ปัจจุบันธนาคารต้นไม้มีภาคเอกชนเข้ามาให้การ

สนับสนุนในบางส่วน ขณะที่โครงการนำาร่องธนาคาร

ต้นไม้ 984 สาขา ยังดำาเนินไปอย่างแข็งขัน ทั้งยังเร่ง

สำารวจสาขาที่มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อดำาเนินการ

ตามหลักของธนาคารต้นไม้ในทุกขั้นตอน โดยมิยอมให้

หน่วยงานหรือองค์กรใดมาเบี่ยงเบนหลักการเดิมที่ได้

ตั้งธงไว้แต่ครั้งก่อกำาเนิดโครงการ

         “การเปลี่ยนรากฐานทางประวัติศาสตร์ มีผลต่อ

ความเชื่อในอนาคต” คำานี้ของพงศาคือข้อสรุปทั้งหมด 

เพื่อยืนยันในความหมายอันแท้ของธนาคารต้นไม้   O
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พุทธศาสน์-พุทธทาส ในสายตานักถอดรหัส

      ด้วยความเป็นหนอนหนังสือตัวยง จึงทำาให้มี

หนังสือมากมายหลายแนวทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศผ่านสายตามาไม่น้อยในช่วงชีวิต แต่เมื่อเดินทาง

บนถนนสายนักอ่านมาจนถึงวันหนึ่ง บางความคิดจึงเกิด

ขึ้นก่อนการก่อรูปขยายไปสู่รอยทางใหม่ๆ

          “คือมันอ่านแล้วมันไม่หลุด อ่านทั้งนั้น ปรัชญา 

วรรณกรรม แต่สุดท้ายแล้วมาเรื่องศาสนา สามารถเถียง

ได้หมด คมมาก สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอก ธรรมะจาก

พระโอษฐ์มันตอบโลกนี้ได้เลย” พงศาฟันธง

           ก่อนลงลึกไปในรายละเอียด ที่ตัวเขาเองมี

ประสบการณ์ตรง อ่านมาอย่างหลากหลาย จนสามารถ

วิเคราะห์เปรียบเทียบให้ฟังได้อย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

     

        “อ่านพุทธทาสได้ทุกเล่ม ตอนนี้ต้องอ่านพุทธทาส

ลิขิต 3 เล่ม สงสัยอะไรเปิดอ่าน การเมืองเป็นยังไง มอง

การเมือง แม้แต่มนุษย์ทำาไมต้องมีเพศสัมพันธ์กัน ตอบได้

นะ นี่คือมิติในแง่มุมวิทยาศาสตร์”

        โดยพงศายอมรับว่าความคิดของท่านพุทธทาส

ภิกขุที่เขาได้อ่านจากหนังสือนั้น ทั้งเป็นสัดส่วนและแฝง

ฝังอยู่ในธนาคารต้นไม้

       “เช่นหลักของ ‘ต้องทำา’ เกิดประโยชน์ตน เกิด

ประโยชน์ท่าน ซึ่งจริงๆ แล้ว คำานี้เป็นคำาที่พระพุทธเจ้า

สอนให้ไม่ประมาท การปลูกต้นไม้ได้ประโยชน์ตนคือมี

ทรัพย์ แต่ประโยชน์ท่านคือท่านไม่ปลูกก็ได้ออกซิเจน 

แล้วโลกนี้อยู่ได้ นี่คือส่วนที่ง่ายที่สุด”
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        ฉลาดมาก ยักษ์มีจริงหรือเปล่า พยายาม

สืบค้นกระดูกไดโนเสาร์ แต่ยักษ์ไม่มีจริงในโลก แปลว่า

เป็นปริศนาธรรม พูดถึงอำานาจและความโลภทั้งหลาย 

สามารถทำาอะไรก็ได้ทั้งหมด ยักษ์ก็คือทุนนิยม ม้วนแผ่น

ดินโลก ตรงนี้น่าสนใจ ไม่ใช่ว่าโลกแบน แต่โลกทั้งโลกถูก

ทำาเป็นทรัพย์ ให้เป็นกระดาษ ให้มันม้วนได้ แล้วมันม้วน

จริงๆ เหมือนโฉนด มันก็เอาไปไว้ที่เมืองยักษ์ เมืองยักษ์

ก็คือธนาคารที่เก็บโลกทั้งโลก ร้อนถึงพระนารายณ์ ถ้า

แปลงเป็นครุฑ เป็นสิงห์อาจจะเท่กว่า แต่แปลงเป็นหมูป่า 

ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตำ่าสุด ให้มาพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน หมูป่าเอา

เศษเนื้อให้มันกิน มันก็มาเป็นเนื้อให้เรากินได้ ก็แปล

ว่าคือความธรรมดาสามัญ ถ้าต้องพึ่งราชการก็อาจเป็น

ช้าง แต่เป็นหมูป่าคือชาวบ้านที่ใช้วิธีธรรมดาสามัญ ลุก

ขึ้นสู้โดยต้นไม้ ใช้เครื่องมือทางธรรมชาติสู้เพื่อเอาผืนดิน

คืนมา”

     ครบอยู่ในการตีความทั้งหมด โดยพงศาเชื่อมั่นว่า

คนธรรมดาที่ร่วมแรงกันปลูกต้นไม้ จะสามารถทัดทาน

อำานาจอีกฝ่ายในความหมายของนายทุนเจ้าที่ดินได้ เพื่อ

ดำารงไว้ซึ่งผืนดินที่ยังประโยชน์แก่ชาวบ้าน ด้วยวิธีการ

ของธนาคารต้นไม้ที่ได้ปลุกปลำ้ามากับมือ

         ทั้งนี้ยังมีเรื ่องเล่าครั้งเดินทางไป อ.เสลภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด โดยได้ตีความผ่านภาพวาดในชาดกกับต้น

กัลปพฤกษ์ 4 มุม ที่คนในยุคพระศรีอาริย์คิดอยากได้สิ่ง

ใดให้ไปสอยมาจากต้นไม้ชนิดนี้

          “ตีความว่าต้นไม้ในยุคหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

ไปแล้ว 5,000 ปี จะปกคลุมรอบทิศยังประโยชน์กับผู้คน 

ตรงกับที่พุทธทาสว่าไว้เลย คนเมตตากรุณากัน วันหนึ่ง

มนุษย์ต้องไปสู่สิ่งที่ดี”

        นั่นทำาให้ยิ่งมั่นใจว่า หากธนาคารต้นไม้เกิดเป็น

จริงข้ึนมาโดยไม่ติดเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. จะส่งผลให้ชาว

บ้านไม่ต้องสูญเสียท่ีดินเหมือนที่เป็นอยู่ในสังคมไทยทุก

วันนี้ ก่อนขยายต่ออย่างเปี่ยมหวังว่า

“เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องพิจารณา...”

     พิจารณาอย่างนักถอดรหัสที่มองย้อนผ่านมิติอัน

หลากหลาย แม้กระทั่งผ่านการดูภาพยนตร์ที่คนทั่วไป

อาจมองเพียงด้านความบันเทิง

       “ผมเพิ่งถอดได้หลังดูหนังอวตาร” พงศาพูดด้วย

ใบหน้าครุ่นคิด หากแววตาเปี่ยมสุขยามได้พูดถึงเรื่องราว

ประทับใจ

        “ยักษ์ตนน้ีช่ือหิรัญยักษ์ มันดุร้าย มันม้วนแผ่นดิน

โลกทั้งผืนไปไว้เมืองยักษ์ ปรากฏว่าร้อนถึงพระนารายณ์

ต้องอวตารแปลงร่างมาเป็นหมูป่าเพื่อจะสู้ แล้วก็คลี่แผ่น

ดินโลกให้กลับมาเหมือนเดิม”

        นั่นคือเรื ่องราวย่นย่อผ่านนำ้าเสียงชวนตื่นเต้น

และออกรส ปฏิเสธไม่ได้ว่าพงศามีอารมณ์ร่วมอย่างสูงใน

การถ่ายทอดเรื่องราวนี้ และยิ่งชวนเร้าใจขึ้นไปอีก เมื่อ

เรื่องท่ีอยู่ในขอบข่ายของเรื่องเล่าเหนือจริงนี้ถูกถอดรหัส

ออกมาอย่างเห็นภาพ
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พิมพ์เขียวพัฒนามนุษย์ฉบับพระพุทธเจ้า (ตอนที่ 2) โดย พงศา ชูแนม

คำาถาม : ปัจจุบันมนุษย์ ใช้อะไรเป็นเครื่องมือ และ
ประเสริฐหรือไม่

คำาตอบ : เงิน ทองคำา ที่ดิน เป็นเครื่องมือที่ไม่ประเสริฐ เพราะใช้เอาเปรียบ

กัน แทนเมตตาธรรมต่อกัน ทำาให้มนุษย์ตกต่ำาเป็นเดรัจฉาน เพราะเดรัจฉานตัวที่

แข็งแรงสามารถเอาเปรียบ เบียดเบียนตัวอ่อนแอได้โดยชอบ ตัวแข็งแรงสะสม

มาก ตัวอ่อนแอสูญสิ้นอิสรภาพ

ตัวแบบ (model) การพัฒนาสังคมมนุษย์ตามหลักศาสนา (นิโรธ 

ความหลุดพ้น)

ด้านสังคม ประเด็นมนุษย์ต้องจัดการสังคมด้วยสร้างให้มีศีลธรรม ; 

เอาธรรมที่หมายถึงไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเป็นแกนหลัก จัดการ

รูปแบบการเมืองการปกครองมนุษย์ที่เป็นธรรม โดยธรรม ใช้กฎแห่งศีลธรรมเหนือ

กฎรัฐบัญญัติ (นิติธรรมเหนือนิติรัฐ) สิ่งแวดล้อม ให้เคารพวิศวกรรมธรรมชาติ

เป็นที่ตั้ง ให้วิศวกรรมธรรมชาติเหนือกว่าวิศวกรรมมนุษย์ อย่าละเมิดกฎธรรมชาติ

เศรษฐกิจ หาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อันประเสริฐที่เป็นธรรม ได้โดยเท่าเทียม

อาศัยธรรมชาติ โดยใช้ต้นไม้ หรือคาร์บอนในต้นไม้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

ใหม่ของมนุษย์
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พิมพ์เขียวพัฒนามนุษย์ฉบับพระพุทธเจ้า (ตอนที่ 3) โดย พงศา ชูแนม

แนวคิดพิมพ์เขียวฉบับพระพุทธเจ้า

1.   สังคม = ตั้งหลักด้วยธรรม ; 
      ให้การเมืองการปกครองที่เป็นธรรม อาจไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่

2.   สิ่งแวดล้อม = เคารพวิถีวิศวกรรม
   ธรรมชาติมากกว่าวิศวกรรมมนุษย ์
      คือการไม่ล่วงลำ้ากลำ้าเกินวิถีธรรมชาติ

3.  เศรษฐกิจ = เปล่ียนเคร่ืองมือระหว่าง   
   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้ประเสริฐ 
     คือใช้คาร์บอนในต้นไม้ โดยการรับรองมูลค่าต้นไม้ที่มีชีวิตให้เป็นทรัพย์

     ควบคู่กับเครื่องมือเก่า 
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สังเคราะห์แสง
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พงศา ชูแนม
<< ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้ / ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ >>

แม้ประเด็นพูดคุยจะเป็นเรื่องธนาคารต้นไม้ แต่ผู้จัดการใหญ่ พงศา ชูแนม สามารถโยงความคิด ความเชื่อ และจุดยืน 

ไปสัมผัสได้ในทุกบริบทของสังคม ราวกับจะยำ้าคำาเดิมว่า ต้นไม้นั้นหยั่งรากลงได้ในทุกผืนดินของโลกใบนี้ 

เพียงแต่ทุกคนต้องเริ่มต้นที่การลงมือปลูกต้นไม้ในใจตนก่อน

 และเนื่องในวาระการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 6 ณ ธนาคารต้นไม้สำานักงานใหญ่ อำาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในคืนวันที่พี่น้องจากสาขาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคมารวมตัวกัน ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีในมิติการขับเคลื่อน 

เพราะอย่างน้อยย่อมบอกได้ว่าต่างยังมีเรี่ยวแรง และยืนยันในแนวทางอันแท้ของธนาคารต้นไม้

 จากเวทีสัมมนาสู่อาหารมื้อคำ่า ใต้โดมริมบึงนำ้าด้านหน้าบ้านทรงไทยหลังงาม 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ และมูลนิธิธนาคารต้นไม้ นายหัวพงศาอาจดูอ่อนล้าไปบ้างจากการกรำางานมาทั้งวัน 

แต่เมื่อต้องพูดถึงสิ่งที่ร่วมก่อร่างสร้างมากับมือ แม้วันนี้ยังอยู่ระหว่างทาง แต่ทุกคำาตอบไม่มีเบี่ยงทิศ 

ตรงข้ามกลับเป็นความจริงที่ชัดเจน ไม่ต่างจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่งอกจากผืนดิน 

หยัดต้นเติบโตให้ร่มเงาแก่สรรพชีวิต และยังประโยชน์ต่อโลกใบนี้

>> ถึงทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่าภายใต้เงื่อนไข

และตัวแปรรอบด้าน แต่ธนาคารต้นไม้ยัง

สามารถขับเคลื่อนไปได้

        ใช่ ดีมากด้วย เพราะแก่นสารของเราคือสู้เพื่อคน

อื่นนะ แต่ว่าวันหนึ่งเราจะอยู่คนเดียว เพราะคนอื่นโดน

ยึดที่ไปหมด (หัวเราะ) แรงจูงใจของเราแค่นั้นแหละ

>> ตั้งแต่แยกทางกับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีคนพยายาม

เสนอทางเลือก มีตัวละครเข้ามาเยอะมาก ตาม

สาขาต่างๆ มีแกว่งกันบ้างไหม

     มีน้อยมาก เพราะว่าตอนนี้วิธีของ ธ.ก.ส. ใหญ่

ที่สุด คนของเราเหมือนกับเป็นลูกไล่ของ ธ.ก.ส. แล้วก็

แกว่งไป ธ.ก.ส. หยิบเขาเป็นผู้นำา ให้บทบาท แต่ว่าจาก

การเดินทางไปคุยเยอะๆ เนี่ย เหมือนกับเขาเกิดความคิด

กันทั้งหมด มึงไปที่ ธ.ก.ส. มึงโง่ คือเขาปรามาสอย่างนี้

นะ ใครไปเหอะ ไปโง่ จริงๆ
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>> ความจริงสาขาต่างๆ ย่อมรู้ดี เพราะ

เคยอยู่กับของแท้มาก่อน 

 ใช่ แล้วเขาอธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอน มีชั้นเชิง

ในการอธิบาย ถ้าได้เอาตัวเลขมาใส่ความคิดจะมองออก

เลย เฮ้ย! เป็นจริงได้โว้ย สมมตินะ ปีนี้ต้นไม้ของผมมี

มูลค่า 100 บาท ให้ค่าตอบแทนต้นไม้เราคิด 5% คิด 10% 

เลย จะได้ 10 บาท 10 บาทเอามาจากไหน คุณลงทุนเอา

มาให้ผม 10 บาท ผมเป็นคนปลูกต้นไม้ ให้ค่าตอบแทน

ผม 10 บาท ธนาคารต้นไม้ขอ 5 บาทจากรัฐ คุณลงทุน

ก็จะรับรองว่าได้กำาไร 20% ก็จะได้ 2 บาทเป็นดอกเบี้ย 

และเงินต้น 10 บาท คุณไม่มีสิทธิ์ถอนเงินต้น ผ่านไป 20 

ปี ผมก็ได้สตางค์เพิ่มขึ้นทุกปี ได้สตางค์จากไหน ก็ถาม

ว่าถ้าเราได้ใครเสีย ผมได้มาปีละ 10 20 30 40 เรื่อยๆ 

คุณเป็นคนเสีย คุณจะเสียทำาไมเฉยๆ แต่เงื่อนไขว่าวันนึง

ข้างหน้า ขายต้นไม้คุณจะได้ดอกเบี้ย เพราะปรากฏว่า

พอสุดท้ายแล้วต้นไม้มันขายได้เท่านี้ มีเหตุผลพอที่จะเอา

มาจ่าย จ่ายให้คนนี้ทำาไง เงินต้นทั้งหมดต้องจ่ายคืน

เพราะคุณลงทุน ดอกเบี้ยปีละ 20% กี่ปีจ่ายเขาไป คิด

แล้วยังกำาไรอยู่ แล้วคนปลูกคุณเอาสตางค์มาแล้วนี่ เอา

มาทุกปีแล้ว สุดท้ายต้นไม้มาขายร่วมกัน คนนี้ลงทุนเท่า

ไหร่ ให้ 20% ทุกปี พอครบ 20 ปี ให้คืนไป เหลือผมจะ

ขายของผม หรือว่ามาร่วมกันขาย เพราะคุณฉลาดกว่า

ผมที่จะขาย อันนี้คิดแบบนี้

>> กรณีที่มีภาคเอกชนเสนอให้หาคนมีทุน นำา

เงินผ่านธนาคารแล้วนำามาลงทุน แต่คุณพงศา

มีน้ำาเสียงว่าคนที่รับผิดชอบควรเป็นรัฐ 

 ตรงนี้ จริงๆ ก็คือเราไม่อยากให้ใครเสียเป้า

หมาย แล้วถ้าเรื่องนี้ไปสู่เอกชนมันทำาสำาเร็จเร็ว แต่บน

ความสำาเร็จนั้นเอกชน นักลงทุนก็จะเอาเปรียบ ถามว่า

ทำาไมรัฐไม่ทำา ถ้าเอกชนทำาได้กำาไร รัฐต้องทำาได้กำาไร 

เพราะฉะนั้นเผอิญเรามีความคิดในเชิงการต่อสู้ว่า รัฐ

เอาสตางค์ไปนะ เอาภาษีเราไป ทำาไมไม่จ่ายกลับมา 

ทำาไมผมต้องไปลงทุนกับคนอื่นในที่ของผม สมมติผม
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ปลูกต้นไม้ 20 ปี ผมได้ 5,000 ผมควรจะได้ของผมเต็มๆ 

นะ ทำาไมผมต้องแบ่งให้คนอื่น คิดในแง่เห็นแก่ตัวหน่อย 

หรือว่าในแง่ความเป็นจริง เอ๊ะ! ทำาไมผมไม่ได้มูลค่า

ต้นไม้ 5,000 เหมือนเดิม ดอกเบี้ยจากรัฐ เพราะรัฐต้อง

พยายามปลูกต้นไม้เหมือนกัน ไปจ่ายให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ปลูกแล้วมันไม่ได้เติบโตอะไร ผมมีสิทธิ์เรียกกลับมา มัน

สองชั้น ไม่ได้ปลูกต้นไม้โรแมนติก ปลูกต้นไม้ต่อสู้กับรัฐ 

ซึ่งต่อสู้กับรัฐไม่มีใครชนะ แต่รัฐก็ไม่เคยชนะประชาชน 

ก็ยื้อกัน แล้ววันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราต่อรองเป็น รัฐไม่

ชนะประชาชนนะ อ้าว! ทำาไมต้องซื้อข้าวจำานำาราคา

แพง ทำาไมต้องพักหนี้ล่ะ ที่จริงเป็นความต้องการของ

ประชาชนจำานวนมากนะ ก็ทำานัวๆ ว่ากูคิดที่จริงเป็นการ

ต่อรองแล้วแพ้ภาคประชาชน แพ้คนยากคนจน เพราะ

เขาต่อรองว่าถ้ามึงไม่ทำากูไม่เลือกมึงหรอก แต่แบบนั้น

ไม่ยุติธรรมกับคนอื่น เพราะมึงเอาสตางค์กูไป แต่เรื่อง

ต้นไม้มันยุติธรรมกับทุกคน คนกรุงเทพฯ ก็ได้กำาไร 

อย่างน้อยก็ปล่อยออกซิเจนให้คุณ ดูดซับคาร์บอนให้คุณ

>> ธนาคารต้นไม้เดินทางมานาน นอกจาก 

ธ.ก.ส. แล้ว มีนักการเมืองหรือกลุ่มผล

ประโยชน์ต่างๆ พยายามแทรกเข้ามาหา

ประโยชน์บ้างไหม

 มันไม่มีประโยชน์ มันไม่ได้เงินทอง แต่ด้านชื่อ

เสียงมีเยอะมากคือเกือบทุกที่ ผู้ว่าฯ (จังหวัดแห่งหนึ่ง) 

ประกาศนโยบายปุ๊บ ทุกตำาบลจะต้องมีธนาคารต้นไม้ 

ผู้ว่าฯ ประกาศเลย ก่อนหน้าแกเป็นรองผู้ว่าฯ ผมไม่มี

ความหมายอะไรหรอก เป็นงานภาคประชาชน ทีนี้ผม

เป็นป๊อปปูล่าก็เข้าไป พูดให้ฟังประมาณชั่วโมง เฮ้ย get 

โว้ย แกก็สารภาพ บอกว่าถ้าผมได้เป็นผู้ว่าฯ นะ ผมจะ

เอาธนาคารต้นไม้เป็นนโนบาย เออ... ปรากฏว่าแกได้

เป็นจริงๆ (หัวเราะ) แกก็คงเหลี่ยมพอสมควร แกเป็น

ปลัดอำาเภอเป็นนายอำาเภอมาหลายที่ ไม่ได้รับความรัก

 

>> งบจังหวัด

         งบ อบต. งบจังหวัดอะไรก็ตาม งบมา 30,000,000 

นี่เชิงการเมืองได้ประโยชน์ แกก็คงมองว่าจะสมัคร สว. 

ที่จริงทำาได้เลยถ้าแกทำาจริง แต่เผอิญว่าพอมันทำาแล้ว 

ไอ้เงื่อนไขจะพานายอำาเภอทุกคนไปฟังผมบรรยาย คือ

คนพวกนี้อัตตาสูงอยู่แล้ว ผมก็ด่าราชการ ทีนี้เขาก็

รู้สึกว่า เอ๊... ทำาไม ลึกๆ น่ะนะก็คลี่คลายลงว่าคงไม่

ได้หรอก พงศาพูดมากมันก็เหมือนกับด่านายอำาเภอ ที่

จริงไม่ต้องนายอำาเภอก็ได้ ก็แค่ตั้งวอลรูมมีแถลงข่าว

ด้วยนะ แล้วแต่งตั้ง แต่ราชการไม่เคยทำางานแบบนี้ 

ไม่ทำางานภาคประชาชน พอทำาเข้าจริงๆ ปรากฏว่า

เงิน 2 แสน สาขาละแสนต่อ อบต. มันต้องทำาเวทีสร้าง

ความเข้าใจ จะให้ชาวบ้านไปเพาะกล้าไม้เพื่อเอาไปแจก

จ่ายและขายให้กับสมาชิก แล้วเงินก็ไม่สูญหายไปแสน

นึง ใครโกงไม่ได้ เงินจะอยู่ที่ชาวบ้าน แต่พอเอาไปทำา

จริง ไอ้แสนนั้นกลายเป็นกิเลส อบต. ละ 200,000 แทนที่

จะให้ชาวบ้านทำา อบต. ก็ทำาธนาคารต้นไม้เอง อุปโลกน์

เอารายชื่อคนมา 50 คน ทำาความเข้าใจกัน เพราะฟัง

จากคุณพงศามาแล้ว เวทีปลูกต้นไม้ในใจคนเนี่ยจะสร้าง

ความเข้าใจ ใครก็ได้ ว่าแล้วก็ปลัดฯ หรือใครก็ได้ วิเคระห์ 

อธิบายเรื่องธนาคารต้นไม้ ทำาความเข้าใจค่าใช้จ่ายเท่า

ไหร่ หมดไปเท่าไหร่ งบกล้าไม้เหรอไม่ต้องให้เพาะหรอก 

ซื้อเลย

จากประชาชนสักเท่าไหร่ ก่อนเกษียณสักปีผมต้องทำา

อะไรที่ดีๆ จริงๆ นะ แล้วแกรู้ว่าตอนประชาธิปัตย์

เป็นรัฐบาล แกคนประชาธิปัตย์ แกทำาอะไรไม่ได้หรอก

เพราะรองนายกฯ อยู่ที่นั่น รัฐมนตรีอยู่ที่นั่น แกทำาอะไรไม่

ได้ ต้องเขาสั่งหมด มีอย่างเดียวที่แกทำาได้ตามใจคือเรื่อง

นี้แหละ แกประกาศเลย แล้วไม่มีใครกล้าค้าน ขอร้องเชิง

คำาสั่งน่ะทุกตำาบลต้องมีธนาคารต้นไม้ อย่างน้อยตำาบลละ 

2 สาขา ให้อนุมัติเงินสาขาละ 100,000
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>> ลัดขั้นตอน

 ลัดขั้นตอน ซื้อ ก็ป้องกันการโกง ห้ามซื้อเกิน 

10 บาท เพราะเราทำาเตรียมไว้แล้วให้ชาวบ้าน เขาก็ไม่ซื้อ

ของเรา ไปซื้อที่พิษณุโลก ตั้งสเป็กใหม่ 40 บาท แน่... ที่

จริงพิษณุโลกซื้อ 1.50 บาทเอง โอ้โห! สุดยอดมาก

>> ก็เข้าสู่ระบบราชการอีกแล้ว

 โกงอีกแล้ว แต่มันสมประโยชน์ ถ้าทำาตามเรา

มันไม่สมประโยชน์แล้วเสียหน้าด้วย เชื่อไอ้เด็กเมื่อวานซืน

ได้ยังไง ขั้นนี้นะผู้ว่าฯ นั่งประชุม จังหวัดใหญ่ 20 กว่า

อำาเภอ นายอำาเภอก็ 20 คน ห้องประชุมใหญ่มาก มีรองผู้

ว่าฯ 4 คน ไอ้ที่นั่งรองผู้ว่าฯ ผมต้องไปนั่งคนนึงน่ะ ดูสิเขา

หมั่นไส้ขนาดไหนล่ะ (หัวเราะ) แล้วผู้ว่าฯ บอก คนรู้จริง

เนี่ยอาจารย์ผม เดี๋ยวผมเกษียณก็เป็นลูกศิษย์คุณพงศานี่

แหละ เอ๊ะ! ยิ่งไปกันใหญ่เลย รู้เลยว่าไม่ไหวแล้ว จริงๆ 

จุดประสงค์ของเราแค่ว่าอย่าให้เขาต่อต้าน แต่ก็ลองใช้

วิธีของผู้ว่าฯ ใช้วิธีของมหาดไทย ถึงวันนี้แกยังศรัทธานะ

เกษียณแล้วยังมาหา ใจลึกๆ แกใช้ได้แหละเพราะแกเชื่อ

ในต้นไม้ ปลูกต้นไม้ในสวนยาง เราก็โอเค แกมองเห็น

ต้นไม้เป็นทรัพย์

>> ต้องเกี่ยวกับการเมืองในหลายขั้นตอน 

ปัจจุบันการเมืองมีเป้าไปที่เรื่องอื่นเยอะ เกี่ยว

ไหมที่ธนาคารต้นไม้จะถูกพักหรือดองไว้ก่อน

 ไม่มีความหมาย แล้วผมไม่เชื่อ เชื่อว่าการเมือง

ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว ไม่รู้อยู่แล้ว ผมไม่ได้มองว่าข้างบนมัน

โง่ ไม่ฉลาด คนระดับกลางนั่นแหละไม่ไปสื่อสารให้เขา

เข้าใจ แล้วสิ่งที่เราไปเสนอข้างบนก็รับปากโดยวัฒนธรรม

องค์กร ระดับนายกฯ ต้องรับปากอยู่แล้วก็ทำาว่าเข้าใจ 

แล้วก็บอกว่าเข้าใจแล้ว อาจจะจริงก็ได้ แต่นี่เขามีเรื่องที่

ต้องตัดสินใจวันละไม่รู้เท่าไร บุคคลระดับกลางมึงไปทำา

มาหน่อย แล้วเขียนมาให้เสร็จ อันนี้อคติ เป็นอย่างงี้เยอะ

มาก เราเชื่อว่าเป็นอย่างงี้ ผมไม่เชื่อว่าคนข้างบนเขาไม่

เห็นด้วย

>> ถึงวันนี้แม้จะยังเดินไปไหนได้ไม่มาก แต่มี

คนร่วมหัวจมท้าย การอยู่กับที่แต่ไม่ได้ถอย 

ทำาให้เห็นสิ่งรอบตัว อย่างประเด็นอาหาร คือ

ต่อให้ไปไหนไม่ได้ แต่ยังมีอาหาร

 คือคนมองแบบนี้มันน้อย คนมองว่าการอยู่กับที่

คือการอ่อนล้า

>> แต่อีกทางหนึ่งเหมือนกับได้ตั้งสติด้วยซำ้า

 คือเรามองอย่างนี้ ตรงนี้เหมือนกับทางที่ขยักไว้ 

ถึงสู้ไปไม่ชนะ กลับมาเรายังมีอะไรอยู่ ไม่ได้แพ้ แต่อย่า

หลงกับอยู่ตรงนี้โลกเปลี่ยนไปเราก็แพ้เหมือนกัน แต่ถ้าไป

สู้กลับมายังเท่าเดิม เราชนะนะ จริงมั้ย แต่ถ้าไม่ต้องการ

ไปเราไม่รู้เป้าหมายการชนะ เราเห็นแก่ตัวนะ จะพาคน

ไปทางไหน ผมไม่ได้ชวนคนแค่ปลูกต้นไม้แค่มีอาหารกิน 

โรแมนติก แค่รวย แค่มีไม้ใช้มีไม้ปลูกบ้านเขาทำามานาน

แล้ว มีมาทั่วโลกแล้ว เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย พระ 

พุทธเจ้าไม่เคยสอนศีลห้านะ ไม่เคยสอนศีลห้าเลย เพราะ

ศีลห้ามีมาก่อนแล้ว แต่คือมันมีมาก่อน แล้วมันถูกต้อง
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ก็ถือไว้ เอาไปด้วย แต่ไม่ได้ตรัสรู้เรื่องนี้นะ เป็นสัจธรรม 

พลิกมุมนิดเดียวคือชนะกิเลสแล้ว เหนือโลก แต่ไม่ได้

ลืมเรื่องเดิม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน ไม่ได้

ลืม แต่ไม่ลืมไม่ได้แปลว่าชนะ พระพุทธเจ้าไม่ชนะ ถ้า

พระพุทธเจ้าแค่ทำาสมาธิหรือถือศีล ยังไม่ใช่ ยังปกติ ยัง

ธรรมดา เพราะว่าพลิกนิดเดียว แต่คุณไม่เข้าใจการเหนือ

โลก เปลี่ยนที่จิตเปลี่ยนที่ใจ การเดินทาง ความจริงก็คือ

เดินจากโน่นไปนี่เพื่อเห็นอะไร แต่เดินทางจิตจากจุดนั้น

ไปจุดนี้ เดินจากจิตที่ปกติเหมือนธนาคารต้นไม้ ผมคิด

อย่างนี้จริงๆ ใช้วิธีธรรมดาสามัญ แต่นี่ไม่ใช่เป้าหมาย

ของเรานะ ผมไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเติบโตแล้วได้เงินวันละ 

3 บาท ไม่ใช่! นี่คือเครื่องมือ ถาม ถ้าต้นไม้ไม่เป็นทรัพย์

นะโลกนี้ไม่มีทางอยู่รอด แต่ว่าถ้าเราคิดตรงนู้นลืมตรงนี้ 

ลืมพื้นฐานที่ปกติมนุษย์เป็นเนี่ย ศีลคือปกติ ถ้าไม่ปกติ

เราจะไม่สุข ภาวนาตรงนั้นไป คือพยายามลองเอาตัวเอง

ไปอยู่ในบรรยากาศการตรัสรู้ แล้วผมจะเชื่อใคร จริง-เท็จ 

เท็จ-จริง หลายคนก็เริ่มกูจะเชื่อใครดีวะ จริงๆ นะเราทำา

กันมานานต้องถามว่าจะเชื่อใคร แล้วคิดมากจะเชื่อใครดี

วะ ก็ไม่รู้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วกัน เชื่อพระเจ้าอยู่หัว เหตุ

ที่เชื่อพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระเจ้าอยู่หัวเชื่อพระพุทธเจ้า 

ผมมีแค่นี้ เชื่อผู้นำาศาสนาทั้ง 3 คน เพราะเขาไม่ธรรมดา

หรอก เอดิสัน ไอสไตน์ อันนั้นเด็กเมื่อวานซืนหมดแหละ 

เพราะเทียบกับ 2,600 ปี พวกนี้เป็นเด็กเมื่อวานซืนหมด

เลย จริงๆ นะเพราะว่ามันคิดไม่รอบคอบ บอกว่ากลไก

ดีแล้ว แต่ว่าคนทำาทีหลังลองทำาให้ดีสิ ว่าตามจริงมันไม่มี

ทางผิดเลย แต่เผอิญคนไม่ทำาเท่านั้นเอง 

>> ตอนนี้เริ่มออกถ่ายรายการ ‘คนปลูก

ต้นไม้’ เพื่อเผยแพร่ทางเคเบิลทีวี สื่อด้านนี้จะ

ทำาให้เป้าหมายของธนาคารต้นไม้เร็วขึ้นไหม

 เครื่องมือตัวหนึ่ง  เหมือนเราเล่นเฟซบุ๊กเนี่ย

แม่แก่แม่เฒ่าไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยที่สุดเขาคงสำาเหนียก

ลูกหลานบ้าง ลูกหลานกล่าวถึง อย่างน้อยความมั่นใจ

ที่เริ ่มจะหายไปก็เกิดขึ้น คือบางทีจะต้องทำาทุกแขนง

ทุกขนานของสังคม แต่ว่าอย่าทำาอย่างเป็นเหยื่อของ

มันเท่านั้นเอง ไม่ใช่เล่นเฟซบุ๊ก ดูทีวีจนบ้าบอคอแตก แต่

ว่าคนรุ่นนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ทำา เปิดเว็บไซต์ไม่ถูก เปิดไม่เป็น 

แต่อย่าลืมนะลูกหลานเขาเปิดเป็น ทีน้ีผมไม่ได้ไปหา 2 ปี 

เขาจะหายไปแล้ว แต่ถ้าลูกเขาเห็นก็คุยกันเรื ่องปลูก

ต้นไม้ต่อ ที่จริงต้องไปอยู่แล้ว ได้ถ่ายสนุกสนาน ให้ได้

ดูว่าตอนเขาออกอากาศเมื่อไรวะ
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>> มีผลทางจิตวิทยา

       มี สูงมากเลย อันดับสอง วันหนึ่งถ้ารายการมี

รายได้ขึ้นมา สิ่งที่ลงทุนไปมันก็มีสปอนเซอร์ให้ไป คือเรา

ไม่ยึดมั่นอะไรอยู่แล้ว ไม่ต้องการทรัพย์อะไรอยู่แล้ว อย่าง

น้อยๆ มีลูกน้องได้ไปด้วย ได้ทำางาน ก็ทำาสะดวกขึ้นและ

งานดีขึ้น คิดอย่างนี้ ผมเป็นคนไม่เชื่อความรำ่ารวย เพราะ

เชื่อว่าความรำ่ารวยเกิดจากคนขาดทุน

>> ก็ต้องมีอีกมุมหนึ่ง

 ใช่ เราได้กำาไร ต้องมีคนขาดทุน แต่มูลค่า

ต้นไม้ที่มากขึ้น มันขึ้นโดยไม่มีใครขาดทุนนะ เพราะ

ต้นไม้ของเราที่โตขึ้นไม่ทำาให้ต้นไม้ของใครเล็กลง

เพราะเชื่อแล้วทำาแล้ว ทีนี้การที่จะทำาเขาตัดสินใจทบทวน

ด้วยตนเอง บ่นว่าคนอื่นไม่ทำา เขาทำาคนเดียวไม่มีความ

หมายนะต่อระบบนิเวศ คนสุพรรณฯ เขาดีนะ มีแนว

ความคิดท่ียังรักษาฐานเดิมของตัวเองท่ีมีความเมตตา

กรุณาต่อคนอื่น แล้วมีฐานใหม่เป็นคนมีเงิน เมตตาแล้ว

มีเงิน ไปที่ไหนคนจึงรักใคร่ แล้วใจใหญ่ แต่โดยเบื้อง

หลังเป็นหนี้มาก เครื่องมือการเกษตรสูงมาก เราไปดูซาก

การเกษตรเขาเต็มหมด ที่จริงจะอธิบายแต่กลัวมันแรง มี

โรงงานระดับหมู่บ้าน ที่จริงทรัพย์ที่คุณซื้อไปมันขาดทุน 

เพราะคนขาดทุนกับการเกษตร คุณใช้เงินหมดเลยที่ได้

มา แล้วพ่อค้าบอกว่ากูจะทำาธุรกิจทุกอย่างที่มึงใช้นี่แหละ 

พ่อค้ามันคิดอย่างนี้จริงมั้ย คนจนเนี่ยใช้เงินหมด ได้มา 7 

แสนก็ใช้เงินหมด ถามว่าไปไหน ไปซื้ออะไหล่ เขาก็ผลิต

สิ่งนั้นมาขาย
>> ออกไปถ่ายรายการตามสาขาต่างๆ 

สมาชิกมีบ่นท้อแท้บ้างไหม

       บ่น แต่บ่นทำานองว่าทำาไมคนอ่ืนไม่ทำากัน ทำาไม

นายอำาเภอไม่สนใจ เขาอุตส่าห์ทำากันอย่างน้ี ทำาไมไม่เอา

อย่าง เขาไม่ได้บ่นว่าผมผิดนะ โดยตรรกะเขาไม่บ่นเด็ดขาด
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>> อย่างถ้าเป็นภาคใต้ สวนสมรมก็เอาไม้ไป

ปลูกแทรก ภาคเหนือ ตะวันออกมีสวนก็เอาไม้

ไปปลูกแทรก แต่ที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เดิมไม่มี

สวน เป็นโมเดลใหม่ไหม

 พี่ฉลวย (ฉลวย เชิดฉันท์ ธนาคารต้นไม้สาขา

อู่ทอง สุพรรณบุรี) มีความเชื่อที่ชัด เนื่องจากว่าโดย

ส่วนตัวผมเป็นคนแรกๆ ที่ไปเยี่ยมสวนแก แกมีมาตรฐาน 

ทำาจริง แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไป ไม่มีใครไปเลย ผมไปหา

แก 2-3 ครั้งน่ะ เฮ้ย! คนนี้เอาจริง แล้วทำา แล้วเสียงเขา

เพราะ (หัวเราะ) คนสุพรรณฯ เขาใช่เลย แกเชื่อ พอเชื่อ

ต้องเอาที่ดินตัวเองมาทำา พอทำาแล้วมันเกิดรู้สึกดี ได้ผล 

แล้วแกก็มีทางออกมากกว่า ถ้าตรงนี้ดินเค็มแกยังมีที่อื่น

ปลูกมันฝรั่ง โอ้โห! แกมีที่เยอะนี่ขยายผลได้ ท้ายที่สุดมี

ลิ้นจี่อยู่ก็ปลูก แต่ไม่ใช่มี 5 ไร่ แล้วทำาหมดนะ ส่วนหนึ่ง

ทางเลือก แต่เป็นบันไดมั้ยล่ะ

>> ประเด็นการจัดสรรพื้นที่อย่างทางพะโต๊ะ 

ชุมพร เป็นป่าต้นนำ้าชั้น 1A แล้วทางเหนือ

อย่างเมืองน่านที่มีปัญหารุกป่าสงวนต้อง

บริหารจัดการอย่างไร

      ไม่ได้จัด ทุกคนสมประโยชน์หมดแหละ เอาง่ายๆ 

น่ีเอาเลวๆ หรือว่าช่ัวๆ นะ ผมไม่มีงบประมาณปลูกป่าอีก

แล้ว ปีข้างหน้านี่ เพราะไม่มีใครถางป่า แต่หน่วยผมมี

หน้าท่ีอะไร คนไม่ถางป่านะเป็น Conflict Interest กับผม

นะ มันไม่ตรงกับงานผม ต้องจินตนาการให้มีคนถางป่า

มากๆ นะ เพราะหน่วยผมเป็นหน่วยปลูกป่า ทำาไม ปลูก

เหนื่อยจะตาย ปลูกมันได้สตางค์ไง ผมต้องจินตนาการให้

มีคนถางป่าไปเรื่อยๆ จะได้ปลูกป่าไปเรื่อยๆ นี่เป็นข้อเท็จ

จริง ถ้ามีโจทย์ว่าไม่มีคนถางป่า แล้วกูไม่ได้ปลูกป่า เอา

มาจากไหน ทุกคนก็เลย... การถางป่าเป็นเรื่องปกติ ถ้า

ไม่ถางคุณจะปลูกตรงไหนล่ะ เราบอกไม่ใช่ เป้าหมายของ

เราต้องไม่มีคนถางป่าอีกแล้ว พอเป้าหมายมันเป็นจริงน่ะ

ก็ฉิบหายสิ เราก็เลยทำาทางใหม่ เขาคงไม่ไล่ออกหลอกถ้า

ป่าไม่ถูกถาง แต่ทุกคนคิดว่าคุณเป็นหน่วยปลูกป่าต้นนำ้า

ไม่มีพื้นที่ปลูกเขายุบหน่วยงานอยู่แล้ว คิดอย่างนี้จริงๆ 

นะ ผมบอกยุบไปสิ แต่เราต้องไม่ให้ยุบ เพราะว่าลองไม่มี

เราคนถางเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาการที่คนไม่

ถางป่ามาเป็นเนื้องานใหม่ แล้วก็เอาเงินงบประมาณรัฐมา

ใช้ แต่ว่าคนเขาไม่คิดอย่างนี้ อันนี้มันยากไป น่านก็เลย

ปล่อยอย่างนี้
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>> ทุกอย่างเลยไปไม่ได้

 คือควบคุมมวลชนไม่ได้เลย คนน่านเขาปวด

ร้าวมากนะ เนื่องจากป่าหมดแล้วมีสารเคมีเต็มเลย

>> แล้วพื้นที่การปลูกยางพาราที่เพิ่มขึ้น และ

การท่องเที่ยวซึ่งกำาลังเติบโตล่ะ

 ผมไม่กล้าพูด ผมรู้ว่าทางออกทางแก้มันเป็น

ยังไง ความเป็นจริงก็คือมีสวนยางขึ้น แต่สวนยางก็โหด

ร้ายนะ ทางแก้ก็คือมีต้นไม้ แต่เราไม่มีทางย้อนกลับมา

เหมือนเดิมได้เลย เพราะทางเดิมมันก็ทำาลายป่า กระหล่ำา

ปลี อย่างภูทับเบิกพอไปปลูกยางมึงจะบ้าเหรอ ระหว่าง

กระหล่ำาปลีกับยาง นี่อีกขั้นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อความ

ยั่งยืนหรือเปล่า แล้วต้องการความถูกต้องที่สุด มันเป็นไป

ได้ไง ไม่มีเป็นกลาง ไม่มีบันไดเลย

>> หมายความว่าต่อให้ยางพาราผิดที่ผิดทาง

ที่จังหวัดน่าน แต่ธนาคารต้นไม้ก็เข้าไปแทรกได้

 เข้าไปได้ มันเป็นจริงท่ีสุดแล้ว พระพุทธเจ้าบอก

เป็นทางสายกลาง

>> เพราะคงไปบอกให้เขาเลิกไม่ได้อยู่แล้ว

 มันโกหกทั้งนั้นแหละ โดยทฤษฎีบอกว่าพื้นที่ฝน

ขนาดนี้ บนป่าต้นนำ้า มีเกษตรเชิงเดี่ยว สวนยางไม่ได้ ไป

ดูเบตงสิ ใช่มั้ย สวนยางทั้งนั้น เป็นต้นน้ำา ถ้าไปดูพื้นที่สูง 

ไปดูญี่ปุ่น เฮ้ย! มันก็ปลูกนี่ แต่ทุกชาติเริ่มรู้ว่าผิดที่ปลูก

เชิงเดี่ยว แม้แต่สวนสักก็ผิด แต่เดิมไม่สำาเหนียก แล้วถ้า

สักเชิงเดี่ยวมันต่างอะไรกับยางพาราเชิงเดี่ยว กรมป่าไม้

ไปปลูกสักเชิงเดี่ยวในป่า กับชาวบ้านไปปลูกยางพารา

เชิงเดี่ยวมันต่างกันตรงไหน ผมไม่เข้าใจ ยางพาราโตเร็ว

กว่ามีมวลสารมากกว่า ใช่มั้ย แล้วไม้สักก็น้อยกว่าทุก

ประการ สุดท้าย 20 ปี ไม้ยางขายต้นละ 2,000 สักขาย

ต้นละ 200 เพราะว่าปลูกแน่นอย่างนั้นคนไม่คิดกัน แค่

เชื่อความคิดไม้สักถูก ไม้ยางแพง แต่ผมว่าผิดทั้งสอง

อย่าง ปลูกอย่างเดียวผิดหมดแหละมันต้องหลากหลาย 

เพราะธรรมชาติต้องหลากหลาย
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>> อย่างในเวทีโลกก็มีพูดกันเรื่องธนาคาร

ต้นไม้ เช่น ที่ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 

ถึงตอนนี้ขับเคลื่อนไปขนาดไหน เพราะหากไม่

ได้อยู่ในแวดวงนี้ อาจไม่ทราบความเคลื่อนไหว

 ผมทำาความเข้าใจกับเขามาตลอดเลยนะ มี

รายงานของเราอยู่ที่ริโอเดอจาเนโร มีหลักเอกสารสำาคัญ

ประมาณ 80 หน้า ของเราซะเกือบ 20 หน้า ผมคิดว่า

เราสำาคัญไม่น้อยนะในระดับโลก จริงๆ เรื ่องธนาคาร

ต้นไม้จะมีตอนหนึ่ง จะเถียงกัน เพราะไอ้เจ้าหน้าที่มันเอา

ของ ธ.ก.ส. ไปใส่เต็ม สุดท้ายที่ปรึกษาใหญ่โตบอก คุณ

เขียนอย่างนั้นได้ยังไง ไม่ถามคุณพงศาสักคำา เขาเชิญผม

เข้าไปคอมเม้นท์ สุดท้าย เอาแรงๆ เลยก็ตัดออกไป ไม่

เอาทั้งของเราและ ธ.ก.ส. แต่ไปมีอยู่ในเครือข่ายจากภูผา

สู่มหานที

>> เอาเข้าจริงๆ กฎหมายก็ยังเป็นตัวแปรที่

สำาคัญ

 คิดอีกมุมนึงนะ พวกเอกชน นักลงทุนไม่สนใจ

กฎหมายเลย เขาอยู่มาได้ทั้งชีวิตน่ะ ต้องมองอีกมุมนึง 

มันเอาความคิดของตัวเอง หนึ่ง-ได้ สอง-หลบ แล้วระดม

พวกกันมาแก้กฎหมายตามหลัง แต่เราเนี่ยถ้าเกียร์หนึ่งไม่

ได้จะไม่เกียร์สอง ผมคิดอะไรฉลาดกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่ทำา 

เพราะว่าต้องเคารพครรลอง ไปที่ไหน คุณพงศาเมื่อไรเรา

จะล้อมทำาเนียบซะที คือผมมั่นใจนำาม็อบได้สักหมื่นคน 

เนียนได้ แต่ขอให้เป็นทางสุดท้ายเถิด ผมไม่ถนัด การ

ประท้วงเป็นสิทธิทุกประการ แต่ลองทำาสิ่งที่ดีตามครรลอง

กันบ้างได้มั้ย ผ่านไป 10 ปี เขาจะรู้ว่าธนาคารต้นไม้ไม่

เคยปิดถนนนะ

>> ถ้าประชาชนย้อนมาดูประวัติศาสตร์ของ

ธนาคารต้นไม้ จะพบว่าไม่มีตำาหนิตรงนี้

 ใช่ เคารพครรลอง แต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆ นะ เรา

ต่อสู้ทุกเวที อารยธรรมมันต้องต่อสู้กันอย่างนี้ด้วยเหลี่ยม

มุมโวหาร แต่หลายคนก็ทนผมไม่ไหว ทำาไมไม่เอาสัก

ที เลยบอก เห็นด้วยมากเลยการประท้วง แต่ใครช่วย

นำาหน่อย ผมก็ทำาได้ แต่ไม่ถนัด ก็คงทำาได้พอสมควร 

แต่อย่าให้ผมต้องทำาในสิ่งที่ไม่ถนัด ผมรับราชการอยู่ 

ประเทศนี้มันไม่ประท้วงไม่ได้ คิดว่าถ้าประท้วงมันเสร็จ

ไปนานแล้ว แต่ยิ่งนานเข้าต้นไม้มันยิ่งโตขึ้น พอยิ่งโตขึ้น

เขายิ่งรู้สึกไม่เป็นธรรม ถ้าไม่ชนะ ผมได้แนวร่วม แต่ถ้า

ปลูกปีแรกสู้เลย บางทีผมยังไม่ได้แนวร่วมสู้มาก เฮ้ย! คน

ปลูกต้นไม้จำานวนหนึ่งลุกขึ้นพร้อมกัน เรารอ ระหว่างรอ

ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ มีปัญญามากขึ้น พูดเรื่องระบบพูด

เรื่องอาหารมากขึ้น แม้แต่การสู้กับแบงก์ที่จะยึดที่ดิน ที่

จริงเราให้ระวังอย่าให้ถูกยึดที่ ระหว่างนี้เราไม่สำาเร็จ แต่

อย่าให้ถูกยึดที่สิ สมมติอีก 20 ปี ไม่สำาเร็จ อย่าลืมต้น

ไม้มันโตขึ้น ขายได้ แต่ไม่ใช่เป้าหมายนะ ถ้าอย่างงั้นมัน

ก็ทำามาทุกประเทศแล้ว อยากพลิกมุมเป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์
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>> ในคนหมู่มากย่อมมีความคิดต่าง คิด

อย่างไรกับมุมนี้

 ลองสังเกตว่าทุกคนไม่ใช่สาวกนะ เป็นตัวของ

ตัวเอง แต่คนไหนที่ขวางเอาตัวเองมาใส่จนทำาให้สังคม

นี้เสีย เราต้องแสดง ไม่ได้นะ คุณต้องคิด เราต้องนำาพา

สังคมไปสู่ความสำาเร็จ ไม่ใช่เราเอาคนที่แย้งยั่วทุกอย่าง

มา ซึ่งคุณอยู่ที่ไหนก็แย้งทุกเวที คนที่แย้งทุกเวทีทุกขนาน

มันรวมกลุ่มกันไม่ได้หรอก ใช่มั้ย คนคิดดีหมดยังรวม

กันไม่ได้ แต่การรวมกันไม่ได้คือการแพ้ ผมพยายามรวม

คนที่คิดแย้งมาเป็นทางเดียวกัน ในทางที่ใกล้กันที่สุด แต่

ต้องอยู่ในชุมชนที่ตั้งมั่นจะทำาอย่างนี้ เราฟังได้นะ การ

ฟังคนอื่นเป็นเรื่องใหญ่ สุตตมยปัญญาจริงๆ ถ้าไม่ฟังก็

จินตนาการไม่ออก

>> แม้แต่กับคนคิดต่างที่อยู่คนละฝั่งความคิด

กับธนาคารต้นไม้

 ผมฟังคนได้ เขามีมากกว่าเรา มีที่ดินมากแสดง

ว่าคนอื่นจะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าเขามีที่มากอยู่แล้วพอมา

คบกับผมแล้วไม่มีที่เลย จะให้เขาไม่เหลือเลยเหรอ ผม

ไม่มีสิทธิ์คิดอย่างนั้น เป็นเรื่องของคน แต่จากนี้ไปสำานึก

บ้าง คุณไม่ควรจะเอาอีกแล้ว ต้องหยุดจริงๆ ถ้าเราได้

กำาไรจะมีคนขาดทุน

แต่วันนี้ที่เขาไม่ทำาตามเพราะกำาลังสมประโยชน์กันอยู่ 

ตัวปัญหาใหญ่ที่สุด เราจะไม่มีน้ำาหนักหรอกตราบที่เขา

สมประโยชน์กัน ผมค่อนข้างแอนตี้คำาว่า ‘ป่า’ ป่าไม้นะ 

คือ ‘ต้นไม้’ มันเป็นจริง ป่าไม้เราสร้างมันยากมาก ทีนี้

พอเป็นป่าไม้ชาวบ้านก็ไม่อยากสร้างนะในความรู้สึก เอา

ที่มาเป็นป่าได้มั้ย ใครจะเอาล่ะ ดูใหญ่ แล้วการเป็นป่าถูก

ยึดที่หรือเปล่า เรื่องจริงเราปลูกต้นไม้ แต่ต้นไม้หลายต้น

รวมกันมันก็คือป่านั่นเอง

>> เรื่องเจเนอเรชันก็สำาคัญ ทุกวันนี้รุ่นพ่อ

รุ่นแม่แข็งขัน แต่ต่อไปในอนาคตจะส่งต่อกับ

รุ่นลูกได้ไหม

 นี่คือความจริง ความจริงผมไม่คิดว่ามันเกิดมา

เฉยๆ นะ ไม่เชื่ออะไรเกิดมาเฉยๆ มันเหตุปัจจะโย เหตุ

ปัจจัยน่ะ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก รุ่นใหม่มาจะ

ชื่นชมมาก ตื่นเต้นมากกับเรื่องที่ผมเป็น ตื่นเต้นมากกับ

พวกเราเป็น แล้วเห็นหลายคนหนุ่มๆ มาเห็นบรรยากาศ 

พอมีคนหน่ึงมาทำาให้พ่อแม่คุณรู้สึกทึ่งอึ้งเสียวอะไรแบบ

นี้ มันดีมาก ต้องคิดกันบ้าง ทีนี้เป็นเพราะไม่เคยถูกสอน

ให้ทำาอย่างนี้ แต่ว่าพอไปทำางาน เออ... มีสิ่งรอดที่สุดแล้ว 

คนรุ่นใหม่เนี่ยเราตีโพยตีพายเขาไม่ได้ เพราะเขากำาลัง

หลงไป ถูกสอนมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว พออายุ 30 แต่ต้นชีวิต

ถูกสอนมาอย่างนี้ แล้วคุณเป็นใครที่สอนกระตุ้น เพราะ

ความเชื่อนี้ถูกใส่มาแล้ว ไม่จริง คุณต้องจากชนบทไป 

คุณต้องไปทำาอะไรสักสิ่งเหมือนกับพี่หลวยเนี่ยปลูกต้นไม้

กับทำาอ้อย อ้อยกำาไรกว่าเยอะ คณิตศาสตร์ง่ายๆ ทีนี้ถาม

ว่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่มั้ย ก็ไม่ใช่ปล่อยนะ

>> หมายถึงกลุ่มทุน หรือคนสร้างภาพผ่าน

การปลูกต้นไม้

 ไม่ใช่จินตนาการเลยนะ ไม่ใช่มึงได้ป่ามาแล้ว

ดูดี มึงได้ป่ามาล้านไร่ มึงไม่ถามว่าใครเสียล้านไร่เหรอ 

แล้วเราไม่อยากให้ใครทำาอย่างนี้กับประชาชนอีกต่อไป 

มันปวดร้าวมากพอแล้ว แล้วก็ไม่ใช่ทำาโดยผมไม่มีทางออก

นะ มันมีทางออกโดยให้ประชาชนลองปลูกเองสิ เขาจะ

ปลูกถ้ามีเงื่อนไขอย่างงี้ๆ ไม่มีอะไรมาก แค่เอาเงินจากรัฐ

ไปปลูก ตั้งไว้แล้วผมเอาไปปลูกโดยประชาชน
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>> มีหวังอยู่

 มีหวัง คือวางแผนระบบของธนาคารต้นไม้ว่า

คนรุ่นใหม่ต้องมาช่วย เพราะว่าคนรุ่นนี้ทำาไม่เป็น เช่น 

ไปนับ ไปวัด ไปปลูกได้ แต่คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์

นะไม่มีทางทำาได้ ฉะนั้นต้องสะกิดลูก แต่ลูกก็ต้องตรวจ

สอบว่าทำาไมต้องคีย์ด้วย ทำาความเข้าใจไปในตัว อย่างนี้

เยอะมากนะ เริ่มเข้าใจ เริ่มศรัทธา มันเริ่มมีระบบ ถ้าเขา

วิเคราะห์เป็น เออ นี่เป็นงานวิชาการ

>> ถือว่าได้สร้างกระบวนคิด เพราะแค่ใช้

คอมพิวเตอร์เป็นทำาไม่ได้แน่ๆ

 ไม่ได้ แล้วเกิดคำาถามทำาไปทำาไม ก็ต้องคิด 

อย่าลืมว่าเด็กวิเคราะห์อะไรได้ในเชิงตัวเลข

>> ตรงนี้อธิบายเป็นตัว B ของ Treebank 

ที่แปลว่า Balance ความสมดุลได้ไหม

 ได้ เรามองเห็นว่านอกจากสมดุลทางนิเวศ

แล้วนะ ต้องสมดุลทางสังคม ถ้านิเวศสมดุล แต่สังคม

ไม่สมดุลไม่มีทาง เพราะจริงๆ แล้วไม่มีคนนิเวศดีหมด

แหละ ถ้าคนไม่ balance ไม่มีทาง เราก็ต้องใช้นิเวศเป็น

เครื่องมือสร้างคน มันเป็นฟังก์ชั่น เป็นเงื่อนไข เพราะหลัก

พุทธศาสนาแปลว่าเหตุปัจจัยต่อกัน หมุนวนเป็นวัฏฏะ ซึ่ง

อย่าลืมนะ คิดว่าเป็นกุศโลบาย ได้ผล เขาก็ดูทันสมัยนะ 

เพราะเราพยายามทำาสู่ความทันสมัยให้มันก้าวไปข้างหน้า

อีกสัก 10 ก้าว จริงๆ ธนาคารต้นไม้ เรื่องคนกับป่า ผม

ก้าวไปกว่าคนปกติประมาณ 10 ปี ก้าวไปกว่ากรมป่าไม้ 

กรมอุทยานฯ ประมาณ 10 ปี พอผมทำาเดี๋ยวนี้เขาเริ่มตาม 

เรื่องพลังงานชุมชน เรื่องอยู่กับป่า เรื่องธนาคารต้นไม้เขา

ยังไม่เข้าใจหรอก เกิดก่อนกาลประมาณนั้น

>> น่าสนใจตรง Balance ที่ใช้วิธีสารสนเทศ

มาเชื่อมคนสองยุค

 คน 2-3 วัยด้วยซ้ำาไป ถ้าดูการอบรมนะ เรา

อบรมมา 4-5 ครั้ง คนแก่ๆ ต้องมาเคาะ อย่างน้อยที่สุด

เขาเคาะก็เป็นการแสดงแล้ว แต่ให้คนรุ่นก่อนเห็นว่าเด็ก

รุ่นใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะ ก็สม

ประโยชน์ว่าแม่ซื้อคอมให้ มาทำางานให้แม่นะ เล่นเกม

ได้ แต่ว่าต้องทำานี่ด้วย ไม่ได้ปลูก แต่ต้องเคาะให้หน่อย 

ไม่ใช่ปลูกแล้ว ไม่ได้เคาะ ไม่ได้คีย์ ต้นไม้จะไม่มีความ

หมายเลย มันเป็นเงื่อนไข สมประโยชน์กัน

>> มีอีกกลุ่มคน อย่างยุค 2540 เศรษฐกิจ

ล่มหรือยุคไหนก็ได้คนไปทำางานในเมือง แต่

ต้องกลับบ้านนอกในวันหน่ึง มีมุมมองอย่างไร

ในการจูงใจมาเป็นแนวร่วม

 (หัวเราะ) พวกนี้นะก็ประมาณสัก 5% จริงๆ 

ผมไม่เคยเลือกกลุ่ม ที่ทำาไปใครก็ตามที่มีความคิดในเชิง

ชนบท แต่แนวคิดผมไม่ใช่พัฒนาชุมชนนะ คิดพัฒนา

ชนบท แล้วผมมีตัวชี้วัดว่าถ้าชนบทล่มประเทศไม่มี ถ้า

ชนบททั้งหมดกลายเป็นเมือง คนจากทุกตำาบลไปอยู่

ในเทศบาล แล้วก็ที่ดินเป็นของนายทุนหมด เราก็ไม่รู้มี

ประเทศจริงเหรอ แล้วที่ดินจำานองกับแบงก์ต่างชาติหมด 

ตัวเองก็อยู่บ้านเช่า เฮ้ย! มันมีประเทศจริงเหรอ ถ้าไม่มี

ชนบทแปลว่าไม่มีประเทศ เพราะฉะนั้นผมไม่เลือกกลุ่ม

เป้าหมายว่าจะทำากับใคร ทีนี้ถ้าใครกลับมาสู่ชนบทผมจะ

ให้ค่ามาก เหมือนครูอิน ลูกเป็นนักกีฬาทีมชาติ พาลูกไป

ฟังด้วย ไปอบรม ให้ลูกลาออกแล้วมาอยู่บ้าน มากรีดยาง 

เราชอบน่ะ นี่ไม่ใช่ซาดิสม์นะ ลืมแล้วพ่อมีที่ตั้ง 200 ไร่ 

ไปรับจ้างตีแบดมินตันทำาบ้าอะไรล่ะ เงินเดือน 20,000-

30,000 ในเมืองน่ะ มั่นคงอะไรล่ะ วันหนึ่งพิการ เส้นเสีย

ก็ทำาอะไรไม่ได้แล้ว ไม่มาฝึกวิชาชีพพ่อล่ะ
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>> อยู่ที่จะเข้ามาหา ถ้าเข้ามาก็ยินดี

 ใช่ เพราะว่าไม่ค่อยได้ทำากับกลุ่มนี้ แต่ว่ากลาย

เป็นคนที่เคารพพวกเรามากกว่า หมายความว่าเคารพคน

ธนาคารต้นไม้ หลายคนที่มาเคารพคนบ้านๆ เพราะคน

ไปประสบความสำาเร็จในชีวิต ล้มเหลวในชีวิตก็กลับมา

หาคนบ้านๆ เอ๊ะ! ทำาไมมีล้านสองล้านแล้วเป็นลบมาล้าน

สองล้าน ทำาไมชาวบ้านยังอยู่ปกติ ผมจะกลางๆ หาคน

ที่หนักแน่น ซึ่งความหนักแน่นที่ต้องการเนี่ย ไม่ได้หนัก

แน่นในเชิงมองอย่างเดียวกับเราก็ได้ แต่หนักแน่นในการ

เชื่อในต้นไม้แล้วกัน คุณเชื่อปลูกแล้วรวยก็ได้ คุณเชื่อ

แบบปลูกแล้วมั่นคงอะไรก็ได้ อย่างน้อยที่สุดคุณยังไม่ถึง 

แต่คุณปลูกต้นไม้ตรงความจริงระดับหนึ่งแล้ว ดีกว่าพวก

เชื่อทุกอย่างแต่ไม่ทำา ถึงพวกปลูกแบบทุนนิยมก็ยังเปิด

ทาง เพราะอย่างน้อยวันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ถูก แต่วัน

นี้ต้องเข้าใจว่าเขาถูกนะ เขาคิดเขาถูกปลูกยูคาฯ เนี่ยก็ดี

กว่าปลูกข้าวโพด ยางพาราเนี่ยก็ดีกว่าปลูกกะหลำ่าปลีน่ะ 

ใช่มั้ย แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับเชิงเดี่ยว มันไม่ปลอดภัย

>> แล้วเรื่องที่ตัดสินใจตั้งมูลนิธิธนาคาร

ต้นไม้ มีเป้าหมายอะไร

 ไม่เคยจะทำา เคยคิดว่าจะไม่ทำา ถามว่าเรารู้จัก

มูลนิธิ รู้จักสมาคม รู้จักมานานแล้ว คือต่อต้านมาตั้งแต่

ต้นแล้ว ถ้าต้องนำาไปจดทะเบียนก็ต่อต้าน เพราะเดิม

แล้วธนาคารต้นไม้จะใช้เวลาสัก 3 ปี ใช้แนวร่วมแนวรบ

ที่มีความแหลมคมมากเพื่อจะเป็นนโยบาย พอทำาเสร็จ

นโยบายเราก็ออกไปทำาเรื่องอื่นต่อ ผมมีเรื่องต้องทำาเยอะ 

เรื่องที่กำาลังทำาหลังจากธนาคารต้นไม้สำาเร็จมันเป็นเรื่อง

ใหญ่กว่านี้อีก (หัวเราะ) แต่ว่าต้องทีละขั้น ก็คิดว่าทำางาน

นี้ไม่กี่ปี แต่พอไม่เสร็จมันลำาบากมาก ต้องเหนื่อยกว่าที่

คิดไว้เยอะมาก แต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องตั้งมูลนิธิขึ้นเลย

เพราะว่าไม่เชื่อ ไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายนะ แต่ว่าทำาไม

จะต้องเดินตามระบบที่เขาเขียนไว้โดยไม่จำาเป็น เพราะว่า

กฎหมายก็ไม่ได้บังคับนี่ การมีกลุ่มต้องมีจดทะเบียนเป็น

มูลนิธิ เป็นสมาคม เป็นอะไรทั้งนั้น เราพยายามต่อสู้ให้

กลุ่มคนที่มาก แต่ไม่ต้องจดทะเบียนแล้วแข็งแกร่ง
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ต้นไม้ เพราะเขาเชื่อว่าทางกฎหมายมีสองอัน สมาคม

กับมูลนิธิ ฉะนั้นเราต้องไปสวมหมวกนี้ เพื่อจะให้คนของ

เราสบายใจ เขาก็ อุ้ย... เป็นมูลนิธิแล้ว คือไม่ใช่ความ

ต้องการของผม แต่เป็นความต้องการของทุกคน ซึ่ง

ทำางานไม่ใช่เอาอัตตาตัวเองมาเป็นใหญ่ กูสู้อย่างนี้มา

ตลอดนะ แล้วก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่ ทำาให้ทุกคน

สบายใจร่วมกัน คือผมมองอะไรกลางๆ ไม่สุดขั้วไปทาง

หนึ่งทางใด แต่อย่าเสียตัวตนของหลักการ ต้นไม้ต้อง

เป็นทรัพย์ เสียงของส่วนรวมก็จะมาเปลี่ยนหลักการไม่ได้

เหมือนกัน เพราะหลักการไม่ใช่หลักการของผม หลักการ

ของส่วนรวม นโยบายตั้งธงไว้แล้ว ซึ่งเราต้องสู้ ถึงผมคน

เดียวก็จะสู้

>> มั่นใจว่าธนาคารต้นไม้ไปด้วยตัวเองได้

 ใช่ ตอนนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะ ก็เลยคู่ขนาน

ระหว่างธนาคารต้นไม้สำานักงานใหญ่กับมูลนิธิฯ ด้วย

เราต้องมองอะไรที่เป็นกลาง คุณไปฝืนความจริงทำาไม 

เพราะว่าเดิมเราไม่ตั้งใจจะขอเงินใคร เพราะช่วยกันทุก

คนเพื่อผลักดันนโยบาย แต่วันหนึ่งเราคิดว่าเพื่อนพวกเรา

น่ะบางคนก็อ่อนแรง บางคนก็อ่อนล้าหมดกำาลังใจ จะ

ต้องหากำาลังน้ำาจิตน้ำาใจทั้งหลายไปใส่บ้าง ไอ้การหาเงิน

มากระตุ้นเขาเนี่ย เสือกบอกว่าคุณต้องมีสังกัด ต้องเป็น

อย่างนี้มีกติกา ไม่มีกติกาก็ทำาอะไรไม่ได้ ซึ่งก็ไม่เลวร้าย

อะไรเลย เพราะคนอื่นเขาทำาในกติกานี้ได้ เผอิญเรามี

อุดมคติที่สูงว่า คนทำาโดยวิธีการนี้ก็ทำาได้นะ แต่ว่าเมื่อ

ทำาแบบนั้นไม่ได้มาทำาแบบที่เขาเป็นก็ได้ เมื่อสูงทำาไม่

ได้ก็ลงมานิดนึงจะเลวร้ายอะไร ผมคิดอย่างนี้ แต่ไม่ลืม

โมเดลว่าทำาธนาคารต้นไม้ ต้องมีองค์กรธนาคารต้นไม้ มี

ผู้จัดการใหญ่ มูลนิธิฯ ก็มี 5-6 คน ก็ทำาอย่างนี้คู่ขนาน

กัน เพราะเขาไม่ได้ออกแบบกฎหมายให้จดเป็นสถาบัน

ได้ ก็เลือกเอาสมาคมหรือมูลนิธิ เราเลือกมูลนิธิ เพราะ

ว่ากำาลังทำาเครื่องมือตัวหนึ่งที่จำาเป็นต้องใช้เงินของเอกชน

มาสนับสนุนประชาชน โครงการ 984 สาขาเนี่ย คือเรา

ไม่ได้คิดนะ แต่หลายคนบอกว่าถ้าจะทำาควรมีแนวร่วม ก็

ให้ค่าตอบแทนกับเขาไป ระบบค่าตอบแทนเป็นความคิด

อยู่แล้ว แต่ต้องมาจากรัฐ หลายคนบอกมาจากรัฐไม่ได้

ขอจากเอกชนก่อน ทีนี้เราก็ขอเอกชนมาแล้วเอกชนบอก

ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาการันตี ก็ต้องตั้งมูลนิธิ

ขึ้นเพื่อผ่านเงินที่ได้มาไปสู่ประชาชน ไม่ใช่ประชาชน

ธรรมดานะสมาชิกที่ปลูกต้นไม้เท่านั้นได้ สมาชิกที่ไม่

ปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ บางคนหมดกำาลังใจแล้ว เพื่อจะสร้าง

กลุ่มข้ึนมาเดินต่อไปได้เพื่อจะสู่เป้าหมายเท่านั้นแหละ 

พวกราชการจะชอบถามว่า คุณเป็นธนาคารต้นไม้สภาพ

สถานะขององค์กรตามกฎหมายเป็นอะไร ก็บอกเป็น

ธนาคารต้นไม้ มีด้วยเหรอ มีกฎหมายมั้ยว่าเป็นธนาคาร
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>> ปลายทางของธนาคารต้นไม้คือพระศรี

อริยเมตไตรย อธิบายอย่างไร

 ไม่ใช่จินตนาการนะ นี่คือการตอบโจทย์ยุค

ปัจจุบันที่สุด ยุคพระศรีอารย์ จากคำาถามแล้วเราจะ

พัฒนาชนบท ชุมชนไปทางไหนวันนี้ ตอบทางได้แปลว่า

ไม่จบนะ ปลายทางอยู่ตรงไหนล่ะ ถ้าเราบอกไปทางนี้ทุก

คนยืนยันว่าถูก แล้วปลายทางเป็นอะไร ปลายทางไปตก

เหว ขึ้นสวรรค์ ลงนรก ผมก็เลยบอกปลายทางคือยุคพระ

ศรีอารย์ ปลายทางคืออะไร ปลายทางคุณต้องมีความสุข 

คุณพึ่งพิงธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติได้ ยุคพระศรีอารย์คือ

ว่าต้องมีต้นไม้อยู่สี่ทิศทาง ยุคพระศรีอารย์เขาวาดภาพไว้

อย่างนั้น ที่จริงแปลว่าไม่ใช่สี่ทิศหรอก แปลว่าในโลกยุค

หนึ่งที่มนุษย์รู้ตัวแล้วว่าอยู่สมดุลในระบบนิเวศ ปลายทาง

ต้องอยู่ด้วยธรรมชาติที่ห้อมล้อมรอบคุณทุกทิศทาง แล้ว

ธรรมชาติเกื้อกูลให้คุณอยู่ปกติสุข ผมแปลอย่างนั้นนะ ก็

แปลจากต้นกัลปพฤกษ์อยู่ที่เสลภูมิ ร้อยเอ็ด แต่ว่าพอไป

อ่านที่อื่น เฮ้ย! มันตรงกัน ผมไปดูหลายๆ หมู่บ้านนะใน

ญี่ปุ่นมันปลายทางพัฒนาชุมชน ทุกบ้านมีนาข้าว แต่ว่า

เป็นปลายทางที่ค่อนข้างจะทรมานนะ หมู่บ้านนึงมี 3 ครัว

เรือน เหมือนคลองเรือ (อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) ถ้า

ปล่อยให้เดินอย่างนี้ก็เหลือ 3 ครัวเรือน มีคนรวย 3 คน 

จาก 60 คน แต่ป่าเหลืออยู่เท่าเดิม 3 คนนี้ต้องพึ่งพา

ตัวเองมาก อยู่ได้ แต่ถามว่าแล้วอีก 57 คนไปไหน เราไป

มองปลายทางว่า 3 คนอยู่มีความสุขมาก แต่เราไม่ถามว่า

แล้ว 57 คนไปไหน ไปเป็นกรรมกร เราไม่ต้องการอย่าง

นั้นนะ แต่ญี่ปุ่นย้อนทำาไม่ได้แล้ว ผมเริ่มต้นน่ะ ทำาไม

ผมต้องไปปลายทางที่ผิดล่ะ ปลายทางยุคพระศรีอารย์

ผมต้องอยากอยู่ 60 คนนี้ แล้วอยู่ได้ด้วย สมัยก่อนก็เคย

เป็นอย่างนี้เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่   O
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การตั้งสาขาธนาคารต้นไม้ 

1.  แกนนำา อาสาสมัคร คนรักต้นไม้ รวมพลผู้สนใจ (ปลูกหรือไม่ปลูกต้นไม้ก็ได้) จำานวนกี่คนก็ได้

2.  ประสานแกนนำาธนาคารต้นไม้ ทำาเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน (เวทีทำาความเข้าใจ)

3.  ร่วมกันตั้งกลุ่มธนาคารต้นไม้ (สาขาธนาคารต้นไม้) รับสมัครสมาชิก 50 คนขึ้นไป (มีต้นไม้หรือไม่ก็ได้)

4.  คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ 9-15 คน 

5.  เปิดธนาคารต้นไม้สาขา (รายชื่อสมาชิก คณะกรรมการ และคำาขอใบรับรองสาขา ส่งมายังสำานักงาน

    กองเลขา wa.1976@hotmail.com หรือ treebankthai@gmail.com) อาจทำาพิธีการหรือพิธีกรรม

    เปิดป้ายสาขาธนาคารต้นไม้

6.  ตรวจนับต้นไม้ ขึ ้นทะเบียนต้นไม้ โดยคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันตรวจนับ (ตามแผนผัง)

ขั้นตอนการจัดทำาข้อมูล และการขึ้นทะเบียนต้นไม้ของธนาคารต้นไม้
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ข้อบังคับของมูลนิธิธนาคารต้นไม้
หมวดที่ 1 ชื่อ เครื่องหมายและสำานักงาน

ข้อ 1   มูลนิธินี้มีชื่อว่า  มูลนิธิธนาคารต้นไม้ 

ย่อว่า ธตม. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Treebankthai 

Foundation ช่ือย่อว่า TBT.F

ข้อ 2   เครื่องหมายของมูลนิธิ มีลักษณะเป็นรูป   

 

     สัญลักษณ์ หมายความว่า ธนาคารต้นไม้เริ่มต้น

จากจุดเล็กๆ โดยเครือข่ายภาคประชาชน คนธรรมดา

สามัญ พัดกระจายแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ไปดุจพายุหมุน 

ก้าวนำาพาการปลูกต้นไม้ เพื่อปกป้องโลกสู่ภาวะสมดุล

ทางธรรมชาติ และนำาพามวลมนุษยชาติไปสู่ภาวะ พอเพียง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน

1.  ต้นไม้ 9 ต้น ที่จัดเรียงในรูปสามเหลี่ยม 3 รูปซ้อน  

กัน  ล้อมรอบลูกโลก หมายถึง ธนาคารต้นไม้เกิดในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

2.  หมายเลข ๑ มีลายเส้นแบบพายุ เป็นจุดเริ่มต้นของ

การทำาธนาคารต้นไม้ และสื่อถึงพายุหมุนที่พัดกระจาย

แนวความคิด แนวปฏิบัติเรื่องธนาคารต้นไม้ ให้ทั้งโลกได้

รู้จัก และร่วมกันทำาธนาคารต้นไม้กระจายไปทั่วโลก

4. พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือ ปรัชญาหลักของธนาคาร

ต้นไม้ว่า การมีต้นไม้จะทำาให้เกิดความพอดี พอเพียง 

ขณะเดียวกันการมีทรัพย์เป็นต้นไม้ คือ ความมั่งคั ่ง 

และการยั่งยืนของคนและระบบนิเวศ

5.  ตัวอักษรสีเขียว ซึ่งมีที ่มาจาก

T = Tree คือ ต้นไม้

R = Revolution คือ ปฏิวัติ

E = Economic ; Economy คือ เศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์

E = Earth คือ โลก/พื้นพิภพ

B = Balance คือ ความสมดุล

A = Animals คือ สรรพสัตว์

N = Nature คือ ธรรมชาติ

K = Knowledge คือ ปัญญา

      รวมความหมายถึง การใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ ปฏิวัติวิถี เพื่อปกป้องโลกสู่ความสมดุล

ในการอยู่ร่วมกันระหว่างสรรพชีวิตและธรรมชาติ ด้วย

ภูมิปัญญาของการใช้ต้นไม้

ข้อ 3  สำานักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ ณ บ้านสวน

เรือนไทย เลขท่ี 28 หมู่ท่ี 2 ตำาบลบ้านเกาะ อำาเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.  สีแดงของตัวหนังสือ หมายถึง ประหนึ่งคำาเตือนที่ให้

คนทุกคนทราบว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกัน
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เพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้โดยภาคประชาชน 

ตามแนวทางธนาคารต้นไม้ ด้วยการส่งเสริมให้

ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ทำากินของตนเอง 

ในลักษณะป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แล้วรวม

กลุ่มกันเป็นธนาคารต้นไม้สาขา เสนอให้รัฐรับรอง

มูลค่าต้นไม้ที่มีชีวิตให้เป็นทรัพย์ ตลอดจนให้มีการ

จ่ายค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ฟ้ืนฟูความ

สมดุลระบบนิเวศ และพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาหน้ีสินและความยากจนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ ให้แก่

สมาชิกและภาคีเครือข่าย

ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ฝึกอบรมวิธีการจัดทำาฐาน

ข้อมูลต้นไม้ตามแนวทางธนาคารต้นไม้ เพื่อเสริม

สร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของสมาชิก

และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและ

สากล 

จัดกิจกรรมรณรงค์ผลักดันการปลูกต้นไม้ ตาม

แนวทางธนาคารต้นไม้ ให้เป็นนโยบายของรัฐ 

ดำาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับ

องค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

หมวดที่ 2  วัตถุประสงค์

ข้อ 4  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ
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